
๖ มกราคมคม  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู  ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 
                วันพุธที	 ๓  มกราคม  ๒๕๕๐  เชา้มีผูม้าอวยพรใหห้ลายรายทั�งในและนอกสาํนกังานเป็นธรรม
เนียมที$ปฏิบติักนัในเทศกาลปีใหม่  เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมเจา้หนา้ที$ในสํานกังานเพื$อชี�แจงการจดัคนลง
กรอบอตัรากาํลงั เพราะพดูกนัไปห่างความจริง  ทาํไปทาํมาจะชกกรรมการแบบมวยปลํ�าเขา้ใหแ้ลว้  การ
ชี�แจงใชเ้วลาไม่นานนกั รับทราบความคิดเห็นสมาชิกและชี�แจงกติกา เห็นเงียบๆไม่มีขอ้สงสัยก็ปิดประชุม
สาํหรับเรื$องนี� ใครมีขอ้มูลหรือติดใจสงสัยกส็ามารถสอบถามกนัไดเ้พราะประสงคจ์ะทาํใหโ้ปร่งใส ความ
ผิดพลาดถา้หากมีขอยืนยนัว่า"จะแน่วแน่แก้ไขในสิ	งผดิ"  บ่ายเดินทางไปพะโต๊ะเพื$อช่วยงานศพ กลบัถึง
บา้นพกัเยน็มีผูบ้ริหารโรงเรียนมาคุยดว้ย ๒ - ๓ คน จน ๓ ทุ่มเศษจึงแยกยา้ยกนัไป 
                วันพฤหัสบดทีี	 ๔  มกราคม  ๒๕๕๐  เชา้เขา้ที$ทาํงานรับแขกที$มาเยี$ยมอวยพรเทศกาลปีใหม ่๔ - ๕ 
ราย จากนั�นนั$งทาํงานแฟ้มเอกสารจนเที$ยง  บ่ายประชุมคณะกรรมการรับนกัเรียนระดบัจงัหวดั เป็น
คณะกรรมการร่วมทุกส่วนราชการและภาคเอกชนที$จดัการศึกษาในจงัหวดัชุมพร  เริ$มตั�งแต่ระดบัก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย มีการอภิปรายกนัถึงจาํนวน
นกัเรียนต่อห้องในระดบัมธัยมศึกษา โดยเฉพาะในโรงเรียนยอดนิยม คือโรงเรียนศรียาภยั  โรงเรียนสอาด
เผดิมวิทยา  โรงเรียนสวนศรีวิทยา และโรงเรียนสวีวิทยา คงจาํกดัอยูร่ะหวา่ง ๔๐ - ๕๐ คน/หอ้ง  เลิกประชุม
มีครูมาหาเพื$อติดตามงบประมาณเรื$องส้วมไดชี้�แจงใหท้ราบวา่กาํลงัสาํรวจขอ้มูล  เยน็เดินทางไปบางเบิด 
ตามคาํเชิญชวนของผูบ้ริหารโรงเรียนในอาํเภอปะทิว  ที$บอกวา่เหนื$อยกนัมาหนึ$ งปีอยากจะดื$มกินกนัสักวนั
เนื$องในโอกาสเปลี$ยนศกัราชใหม่ บรรยากาศเป็นกนัเองผลดักนัร้องผลดักนัฟังจนเกือบเที$ยงคืนจึงขอตวั
กลบั  ถึงบา้นพกัหลงัเที$ยงคืน  
  
                วันศุกร์ที	 ๕  มกราคม  ๒๕๕๐  เชา้ประชุมรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาและ
หวัหนา้กลุ่ม เป็นการประชุมปกติประจาํเดือนเพื$อทบทวนงานและแจง้ข่าวคราวกิจกรรมต่างๆที$จะทาํ
ร่วมกนั ในเดือนนี�  เริ$ มจากการจดังานวนัครู คณะทาํงานประชุมกนัหลายครั� งไดข้อ้สรุปวา่จะมีภาคพิธีการใน
ตอนเชา้ มีกีฬาตอนบ่าย และสงัสรรคต์อนคํ$า ในภาคพิธีการจะใชห้อประชุมโรงเรียนสอาดเผดมวิทยา ผมมี
ความเห็นแยง้ว่าใหไ้ปจดัที$หอประชุมจงัหวดั ศูนยร์าชการเหมือนทุกปี เพราะที$จอดรถ อาคารสถานที$
สะดวกกว่า ปลายเดือนกาํหนดจะเปิดอาคารสวสัดิการที$ร่วมแรงร่วมใจสร้างกนัมาเกือบสองปี กะวา่จะจดั 
๒ วนั ๒ คืน เป็นของนกัการภารโรงหนึ$ง ของผูบ้ริหาร ครูและเจา้หนา้ที$ในเขตอีกหนึ$ ง บ่ายมีการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษาขั�นพื�นฐานของเขต คณะกรรมการมาจากทุกส่วนราชการที$จดั
การศึกษาขั�นพื�นฐาน ระดบัประเทศบงัคบัสอบ ป.๖ และ ม.๓  ระดบัเขตพื�นที$กจ็ะสอบวดักนัในชั�น ป.๓  ป.
๕ และ ม.๒ จุดประสงคเ์พื$อปรับปรุงพฒันาในปีสุดทา้ยก่อนจบแต่ละช่วงชั�น  สี$ทุ่มไปออกรายการวิทย ุ"สี	
ทุ่ม พลงัครอบครัว พลงัชีวติ" ที$สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ชุมพร FM ๑๐๐ MHG เป็น
ปฐมฤกษ ์มีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร เป็นพระเอกในรายการนี�  ผมเองตั�งใจไปเป็นเกียรติในวนัเปิดตวั 



แต่พอไปถึงสถานีถูกกาํหนดใหอ้อกรายการดว้ย  ปกติจะมีรายการนี� เป็นประจาํทุกวนัระหวา่งเวลา ๒๒.๐๐ 
น.- ๒๓.๐๐ น.  คืนนี� เนน้หนกัไปทางการป้องกนัเยาวชนจากยาเสพติด ตูเ้กมส์ การพกัอาศยัในหอพกั บา้น
เช่า ที$มั$วสุมเสี$ยงภยั โดยเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งทางบา้นโทรศพัทเ์ขา้ร่วมรายการไดด้ว้ย  กลบัถึงบา้นพกัหลงั
เที$ยงคืนเป็นวนัที$สอง   มีภาษิตของครูปะทิววา่ไว ้"เกดิชาติหน้าชาตใิดจะเป็นอะไรก็ไม่ว่า ขออย่างเดยีวอย่า
เกดิมาเป็นรถของอาจารย์จรัญ  จนัทร์ณรงค์" ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัปากด่าน เพราะท่านไปไหนไม่วา่จะ
ใกลห้รือไกลจะขบัรถไปเอง ขบัไดท้ั�งวนัทั�งคืน  ผมเองสงสยัจะเป็นลูกพี$ลูกนอ้งกบัรถอาจารยจ์รัญเสียแลว้ 

                วันเสาร์ที	 ๖  มกราคม  ๒๕๕๐  เชา้ไปร่วมพิธีเปิดเขา้ค่ายเยาวชนคนเก่งเทศบาลตาํบลสะพลี ที$
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) เป็นโครงการที$ตอ้งการพฒันาเด็กและเยาวชน ใหมี้โอกาสคน้ควา้
หาความรู้เพิ$มเติม ในวนัหยดุเสาร์หรืออาทิตย ์ระหวา่งเดือนมกราคม - มีนาคม  ๒๕๕๐ มีนกัเรียนชั�น
ประถมศึกษาปีที$ ๖ เขา้ร่วมโครงการ ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) โรงเรียน
บา้นทุ่งววัแล่น  โรงเรียนอนุบาลบา้นเนินสาํลี และโรงเรียนวดัปากด่าน เทศบาลตั�งงบประมาณใหโ้ครงการ
นี�แสนกวา่บาท  วิทยากรไดรั้บความร่วมมือจากศึกษานิเทศก ์สพท.ชุมพรเขต ๑ ครูอาจารยจ์ากโรงเรียน
ต่างๆ  กิจกรรมเป็นฐานความรู้ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ  นบัเป็นการมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองทอ้งถิ$นกบัสถานศึกษาที$เป็นรูปธรรม    เสาร์อาทิตยนี์�คงประจาํ
อยูบ่า้นพกัเพราะมีช่างมาทาสีปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัในส่วนที$สึกหรอใหใ้หม่ ทั�งป้านลมและรางนํ�า จึงมี
เวลาทบทวนตาํราต่างๆที$เรื� อเวทีไปนานในวนัหยดุนี�  

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

 ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู  ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                วันจันทร์ที	 ๘  มกราคม  ๒๕๕๐    วนันี� ตื$นเชา้อาบนํ�าแต่งตวัแต่มืด ทั�งที$เวลา ๖ โมงกว่าแลว้
เพราะหนา้หนาวกลางคืนยาวกลางวนัสั�น อากาศบนเขาสามแกว้หนาวบวกสายฝนปรอยๆ จึงเยน็แบบชื�นๆ 
ถึงสาํนกังานเขตเดินทกัทายเพื$อนร่วมงานพอสมควร จึงเดินทางไปโรงเรียนปะทิววิทยา เพื$อเปิดการ
ประชุมสัมมนาการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มพฒันาครูตาํบลชุมโค (รวม ๗ โรงเรียน) 
วนันี� เนน้เรื$องวิทยฐานะ มีวิทยากรจากมหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี มาใหค้วามรู้ ผมกล่าวเปิดและ
บรรยายพิเศษไปในคราวเดียวกนั  ชี�ใหเ้ห็นวา่วิทยฐานะกบัการทาํงานวิชาชีพครูคืออยา่งเดียวกนั เหมือน
เหรียญสองหนา้จะขาดดา้นใดดา้นหนึ$งย่อมใชส้อยไม่ได ้ฉะนั�น การเขียนผลงานขอวิทยฐานะจึงเป็นการ
รวบรวมผลงานที$ทาํกบัเด็กในชั�นเรียนมานาํเสนอใหเ้ห็นถึงความชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ เชี$ยวชาญ 
หรือเชี$ยวชาญพิเศษที$มีอยู่ในทกัษะการสอนของครู  ก่อนเที$ยงลูกสาวโทร.มาบอกว่าคะแนนวิชาสุดทา้ยออก
แลว้ปรากฏวา่ผา่น ทาํใหเ้ธอจบการศึกษานิติศาสตรบณัฑิต จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในเวลา ๓ ปีครึ$ ง 



นบัเป็นข่าวดีและเป็นความชื$นใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ วนัเสาร์จะใหไ้ปส่งซื�อหนงัสือและเตรียมสมคัรเขา้
เรียนต่อที$เนติบณัฑิตยสภา บ่ายสองโมงมีพิธีส่งมอบโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกลูให ้องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัชุมพร จดัขึ�นที$ชั�น ๓ ของสาํนกังานเขต ไดเ้ชิญเจา้ภาพทั�ง ๒ ฝ่าย ตลอดจนสักขีพยานมาพร้อม ท่าน
รองฯบุญเสริม  อบอุ่น กล่าวความเป็นมา ผมและท่านนายกอาํนวย บวัเขียว ลงนามในเอกสารมอบและรับ
มอบ ท่านไอศูรย ์ ภาษยะวรรณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขต และปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชุมพร ลงนาม
เป็นพยานผมกล่าวมอบ ท่านนายก อบจ.ชุมพร กลา่วรับ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกลู กล่าว
แสดงความรู้สึก กเ็ป็นอนัเสร็จพิธี กระแสไฟฟ้าไม่ค่อยเป็นใจจึงดบัลงในช่วงนี�พอดี   เยน็มีงานเลี�ยงที$ร้าน
พริกหอมเพื$อรับรองวิทยากรจากคุรุสภาซึ$ งเชิญมาบรรยายเรื$องมาตรฐานวิชาชีพครูในวนัพรุ่งนี� ที$โรงเรียน
เมืองชุมพรวิทยา เจา้ของร้านคือป้าจิQม คุณสุราง วชัรพงศ ์อดีตกรรมการเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต๑ สมยั
แรกมารับรองแลว้ขอตวัเดินทางเขา้กรุงเทพฯเพื$อไปรับพระราชทานปริญญาบตัร ระดบัปริญญาโทของ
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ตอ้งขอแสดงความยินดีกบัมหาบณัฑิตดว้ยครับ 
                วันองัคารที	 ๙  มกราคม  ๒๕๕๐  เชา้มีรายการพบปะยามเชา้ที$โครงการชลประทานจงัหวดัชุมพร 
ทางเขา้เป็นถนนเลียบคลองสามแกว้ไปประมาณ ๑ กม. เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา
โครงการจดัตั�งศูนยม์าตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ที$หอ้งประชุมโรงเรียนเมือง
ชุมพรวิทยา ผูเ้ขา้ประชุมเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนและอาสาสมคัรประจาํศูนยป์ระมาณ ๑๒๐ คน เป็นความ
คาดหวงัของคุรุสภาที$จะขยายภารกิจเกี$ยวกบัการส่งเสริม ควบคุมกาํกบัใหผู้รั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาไดพ้ฒันาตนเองใหไ้ดม้าตรฐานวิชาชีพ ประพฤติปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่เนื$องจาก
คุรุสภาเป็นหน่วยงานที$ไม่มีสาขาในภูมิภาค จึงดาํริที$จะทดลองจดัตั�งศูนยม์าตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการศึกษาขึ�นในเขตพื�นที$การศึกษานาํร่อง ๒๐ เขต ชุมพร เขต ๑ ไดรั้บเกียรติเป็น ๑ ใน ๔ ศูนย์
ของภาคใต ้ วิทยากรวนันี�ไดเ้ชิญผูเ้ชี$ยวชาญจากคุรุสภามาให้ความรู้ ผมเปิดประชุมสัมมนาและอยูร่่วม
รายการจนเลิกในภาคบ่าย สรุปวา่มาตรฐานวิชาชีพวางไวเ้พื$อประกนัคุณภาพในตวัครูว่าอยา่งนอ้ยตอ้งมี
คุณลกัษณะอย่างไร ส่วนจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นการประกนัความดีของคนเป็นครูวา่สิ$งใดตอ้งเวน้สิ$งใดพึง
กระทาํ โดยใหค้นในอาชีพครูดูแลกนัเองในนามคุรุสภา  เยน็ไปร่วมงานเลี�ยงสังสรรคข์องผูบ้ริหารโรงเรียน
พี$โรงเรียนนอ้ง ที$แก่งเพการีสอร์ท อาํเภอท่าแซะ เป็นการรวมพลงัโรงเรียนทั�งเลก็และใหญ่เพื$อช่วยเหลือกนั
ในทางวิชาการ ทาํต่อเนื$องกนัมาเป็นปีที$สาม จาํนวนสมาชิกก็มากขึ�น งานที$ร่วมมือกนัมีทั�งแนวกวา้งและ
แนวลึก บรรยากาศการสังสรรคแ์บบเป็นกนัเองช่วยใหผ้่อนคลาย กลุ่มนี�นกัร้องมืออาชีพตอ้งหลบ มีทั�ง
นกัร้องฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เพราะทั�งเสียงและทาํนองสามารถออกไปตั�งวงได ้ผ.อ.สมชาย คุณวุฒิบอกว่า
กลุ่มนี� เคยตั�งวงดนตรีมาแลว้เดีQยวนี� เลิก สาเหตุไม่แน่ชดัว่ารวยแลว้เลิกหรือดงัแลว้แยกวง ร่วมงานจน ๕ ทุ่ม
จึงเดินทางกลบับา้นพกั   

 



 
                วันพุธที	 ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๐  เชา้เดินดูความเรียบร้อยกลุ่มงานต่าง ๆ คุยบา้งผา่นบา้งตาม
อธัยาศยั  ทะลุไปดา้นหลงัที$อาคารสวสัดิการดูช่างกาํลงัติดตั�งเครื$องสุขภณัฑ ์ทาสีเกบ็สี  กลบัขึ�นไปเซ็นแฟ้ม
เอกสารต่างๆจนเกือบเที$ยงใหพ้นกังานขบัรถไปซื�อขาหมูธรรมชาติมา๔ ขา เลี�ยงช่าง ๓ ขา ผมและท่านรองฯ
วิมาน  ดีทองหลาง รองฯบุญเสริม  อบอุ่น หวัหนา้ปรีชา  นุย้สุข จดัการเสีย ๑ ขา บ่ายเรียกผูส้นัทดักรณีมา
ปรึกษาเรื$องสีของพรมปูพื�นหอ้ง ของเก่าตอ้งโละทิ�งเพราะใชม้านาน สุดทา้ยสรุปวา่จะถกูจะแพงเอาสีแดงไว้
ก่อน แต่นดัช่างมาดาํเนินการช่วงปลายเดือนที$ผมไปวิปัสสนาธุระที$เชียงใหม่ วนันี� คณะกรรมการสอบสวน
กรณีโรงเรียนบา้นร้านตดัผมเดินทางเขา้พื�นที$เป็นวนัแรก 
                วันพฤหัสบดทีี	 ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๐ เชา้มีการทดสอบความรู้ครูภาษาองักฤษทุกระดบัชั�น ทุก
โรงเรียนในเขต ที$หอประชุมใหญ่ ศูนยร์าชการจงัหวดัชุมพร  มีครูที$สอนภาษาองักฤษหลั$งไหลกนัมาเนือง
แน่น  ขอ้สอบเป็นแบบปรนยั ๑๐๐ ขอ้  ผมก็ลงมือทาํดว้ย ตอ้งสารภาพวา่ขอ้สอบค่อนขา้งยากในเวลา ๗๕ 
นาที คงจะตอ้งฟื� นฟภูาษาองักฤษกนัยกใหญ่ตั�งแต่ ผ.อ.เขต ลงไปจนถึงครู ผมจะใหศึ้กษานิเทศกเ์จา้ของ
โครงการนาํขอ้สอบชุดนี�ไปใหค้รูชาวต่างประเทศที$โรงเรียนต่างๆจา้งมาสอนทาํดู เพื$อเปรียบเทียบว่า
พื�นฐานครูไทยกบัครูต่างประเทศแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด บ่ายมีรายการทบทวนสีพรมปูพื�นในหอ้งใหม่
จากสีแดงมาเป็นสีนํ�าเงิน เพราะมีผูท้กัทว้งวา่ร้อนแรงไป ภาพทิวทศัน์นํ�าตกติดผนงัดา้นหลงักจ็ะเปลี$ยนใหม่
เพราะติดไวห้ลายปีจนดูครํ$าคร่าเต็มที  ทาํหนงัสือหารือเกี$ยวกบัการจดักรอบอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ไป ก.ค.ศ. เพราะมีผูท้กัทว้งโตแ้ยง้ในแง่มุมต่างๆ การจะไดข้อ้
ยติุ คาํตอบตอ้งเป็นหนงัสือจาก ก.ค.ศ. งานนี� จึงยืดเยื�อต่อไปอีก  จดัแจงใหน้กัการช่วยทาํทาํความสะอาด
อาคารสวสัดิการเพราะพรุ่งนี� จะใชเ้ป็นสถานที$จดัเลี�ยงผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หนา้ที$ในเขตที$มาทบทวนผล
การปฏิบติังานในรอบปีที$ผา่นมา 
                วันศุกร์ที	 ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๐  เชา้มีการประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนครั� งที$ ๑/๒๕๕๐ ประจาํเดือน
มกราคม  ๒๕๕๐ ไดเ้นน้ย ํ�าเรื$องการป้องกนัอคัคีภยั การอยู่เวรยาม การป้องกนัวินาศภยั ในโรงเรียน  กลุ่ม
งานต่างๆไดแ้จง้ขอ้ราชการที$เกี$ยวขอ้ง และเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารโรงเรียนไดป้ระชาสัมพนัธ์งานโรงเรียน 
สอบถามปัญหาหรือใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ  เที$ยงไดรั้บประทานอาหารร่วมกนัที$อาคารสวสัดิการเป็นการ
ทดลองใชป้ระโยชนเ์ป็นปฐมฤกษ ์ตั�งโต๊ะทั�งดา้นนอกและในหอ้งอีก ๒ หอ้ง สามารถรองรับคนไดป้ระมาณ 
๒๕๐ คน แบบสบายๆ  ดนตรีและการแสดงไดร้ับการสนบัสนุนจากโรงเรียนบา้นท่ามะปริงทั�งครูและ
นกัเรียน บ่ายมอบหมายภารกิจงานวนัเด็กและกิจกรรมอื$นๆที$โรงเรียนเชิญมาใหท่้านรองฯช่วยดาํเนินการ
แทน  ผมเดินทางเขา้กรุงเทพฯเพราะมีภารกิจที$ตอ้งทาํในวนัพรุ่งนี�  

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

                             



  

๒๐ มกราคม  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู  ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                วันจันทร์ที	 ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๐ เชา้เริ$มวนัใหม่ดว้ยการโทร.ไปอวยพรวนัเกิดใหท่้านรองฯ
วิมาน  ดีทองหลาง แลว้โอเ้อวิ้หารรายกบัการดาวโหลดหนงัสือราชการจากเวบ็ไซด ์ก.ค.ศ. เป็นหนงัสือตอบ
ขอ้หารือการจดับุคลากรลงกรอบอตัรากาํลงั จึงไปถึงที$ทาํงานค่อนขา้งสาย    สอบถามการเตรียมงานวนัครู
จากหัวหนา้นุกลู  แกว้สวี เพื$อใหเ้กิดความมั$นใจวา่งานจะราบรื$นในวนัพรุ่งนี�   ก่อนเที$ยงไดเ้ชิญท่านรอง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตฯ มาหารือเรื$องการจดักรอบอตัรากาํลงั  ทุกคนลงความเห็นว่าใหร้อหนงัสือตอบ
ขอ้หารือจาก ก.ค.ศ.  เที$ยงไปทานขา้วกบัท่านรองฯวิมาน  ดีทองหลาง และท่านรองฯสมศรี  เทพประชา ที$
ครัวทองหลาง  เวลา ๑๕.๓๐ น.ไปเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพคุณครูสมศกัดิS   พิมลรัตนกานต ์ครู
โรงเรียนบา้นนํ�าเยน็ อาํเภอท่าแซะ ที$เมรุวดัเจา้ฟ้าศาลาลอย  ตาํบลบางลึก ป่วยเป็นมะเร็งที$ตบัเสียชีวิตลงอายุ
เพียง ๕๐ ปี   เยน็แวะไปหอประชุม ศูนยร์าชการดูทีมงานจากโรงเรียนอนุบาลชุมพร และสาํนกังานเขต
ตกแต่งสถานที$จดังานวนัครู ปีนี� มีพระบรมฉายาลกัษณ์เป็นองคก์ลาง มีคาํขวญัวนัครูอยูด่า้นขวา และวนั
เดือนปีที$จดังานอยูด่า้นซา้ย ตั�งอาสนสงฆด์า้นหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ ขอบเวทีผกูผา้สีนํ� าเงินและเหลือง 
ประดบัดอกไมใ้บไมพ้องาม  เวลา ๑๘.๓๐ น. ไปเป็นประธานเปิดงานสังสรรคป์ระจาํปีของชมรมการศึกษา
เอกชน ที$โรงเรียนฝาหมินกงลิ งานสังสรรคค์รูเอกชนเขามีเอกลกัษณ์พิเศษตรงที$แต่ละโรงเรียนจะมีการ
แสดงของครูที$คดัสรรมาเป็นพิเศษ ที$สาํคญัเป็นการรวมครูเอกชนทั�ง ๒ เขตมาสังสรรคก์นั ทีมสาํนกังานเขต
พื�นที$การศึกษาชุมพรเขต ๒ มากนัหลายคนทั�งท่านรอง ผอ.สพท.และเจา้หนา้ที$  ผมกลบับา้นพกัเวลา 
๒๑.๐๐ น. 
                วันองัคารที	 ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๐  ตื$นเชา้เป็นพิเศษเพราะเป็นวนัครู ใจคิดถึงครูที$เคยสั$งสอนมา
ตั�งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัอดุมศึกษาแต่หลายท่านไดเ้สียชีวิตไปแลว้ ที$มีชีวิตอยู่ก็เกษียณอายุ
ราชการไปแลว้ไม่สามารถติดต่อได ้เหลือครูเก่าที$มีเบอร์ติดต่อไดเ้พียงท่านเดียวคือ รองศาตราจารย ์ดร.
วิจิตร  วรุตบางกรู ครูประจาํชั�นและประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ตอนเรียนที$ประสานมิตร ไดอ้วยพรท่าน 
ท่านก็ใหพ้รมากมาย สอบถามทุกขสุ์ขและแนะนาํการปฏิบติังานเหมือนสมยัที$เรียนหนงัสือกบัท่านเมื$อ  ๑๘ 
ปีที$แลว้ แปลวา่วิญญาณครูยงัลน้เปี$ ยมในชีวิตจิตใจ  เพื$อนครูทยอยมาลงเวลาเพื$อร่วมงานวนัครูภาคพิธีการ
แต่เชา้  หอประชุมใหญ่ศูนยร์าชการจงัหวดัชุมพร เลก็ลงทนัที จาํนวนที$นั$งจึงไม่เพียงพอกบัจาํนวนครูที$มา
ร่วมงาน  แต่ทุกอยา่งกด็าํเนินไปดว้ยมิตรไมตรี   เวลา ๐๙.๐๐ น.ท่านผูว้่าราชการจงัหวดั ประธานในพิธี
เดินทางมาถึง พร้อมดว้ยรองผูว้า่ราชการจงัหวดัอีก ๒ ท่าน เริ$มดว้ยพิธีสงฆ ์ตามดว้ยพิธีบูชาบูรพาจารย ์จบ
ดว้ยการบรรยายพิเศษของท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั ซึ$ งเป็นที$ประทบัใจสะกดผูฟั้งไดต้ลอดเวลาเกือบ ๒ 
ชั$วโมง ภาคบ่ายมีการแข่งขนักีฬาเสริมสร้างความสามคัคีที$สนามกีฬาจงัหวดั มีแชร์บอลหญิง  เปตอง ชกัเยอ่ 



ฟุตซอล   กลางคืนไปร่วมงานนนัทนาการและสังสรรคที์$โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  ผมเปิดงานแลว้มีการ
ลีลาศรําวง สลบัเสียงเพลง และจบัรางวลัหางบตัรกนัจนดึก 
                วันพุธที	 ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๐  เชา้ไปตอ้นรับคณะกรรมการประเมินนกัเรียนเพื$อรับรางวลั
พระราชทาน ซึ$ งมาจากนครศรีธรรมราช เมื$อคืนมาพกัคา้งที$โรงแรมชุมพรการ์เดน้ ไปทานขา้วเลือดหมูที$
หนา้ขนส่งเก่าดา้นขา้งตลาดเทศบาลเมืองชุมพร  ท่าน ผ.อ.กิจจา  เก่งการไถ มารับเพื$อนาํทางไปยงัโรงเรียน
บา้นดอนไทรงาม  ผมไปส่งจนถึงโรงเรียนจึงขอตวัไปเปิดการประชุมสัมมนาครูเพื$อสร้างแบบวดัความคิด
ระดบัสูงที$โรงเรียนวดัดอนรวบ  มีครูเขา้อบรม ๓ โรงเรียนคือ โรงเรียนวดัดอนรวบ โรงเรียนวดัคูขดุ และ
โรงเรียนบา้นคอเตี�ย  ขากลบัไดรั้บโทรศพัทว่์าแผงแยกไฟหนา้อาคารเขตระเบิด  จึงติดต่อผูอ้าํนวยการ
วิทยาลยัเทคนิคชุมพร ไดส่้งช่างมาช่วยแกไ้ขใหเ้ป็นการด่วน  กลบัมาที$เขตช่างจากการไฟฟ้าไดม้าแกไ้ขอยู่
ก่อนแลว้ ตามดว้ยครูและนกัศึกษาจากวิทยาลยัเทคนิค ไม่นานก็ใชก้ารไดเ้ป็นการชั$วคราว ก่อนเปลี$ยนใหม่
ทั�งระบบ   ไปดูนกัการทาํทรายลา้งทางเดินที$อาคารสวสัดิการ เมื$อวานมีผูช้าํนาญการมาสาธิตใหดู้ ๔ เมตร 
วนันี� เขาเลยทาํกนัเองอีก ๔ เมตร ตอ้งติดตามผลงานในวนัพรุ่งนี�  มีชิ�นงานที$เหลืออยูห่ลายตารางเมตร  ขึ�นไป
ทาํงานเอกสารจนเยน็   เลิกงานเดินตลาดหาซื�อหมเูพราะคาํเล่าลือว่าหมถููก ๓ กก./๑๐๐ บาท ไปซื�อจริง กก.
ละ ๘๕ บาท สรุปแลว้อยา่เชื$อข่าวลือ  ซื�อมา ๑.๕ กก. ลงมือเป็นพ่อครัวเอง ผดัตะไคร้พริกไทยดาํ ๐.๕ กก. 
คั$วกลิ�ง ๑ กก. เหงื$อไหลไคลยอ้ย  จึงไดเ้ชิญพรรคพวกมาช่วยรับประทานอีก ๕ คน ทุกคนบอกว่าอร่อยมาก 
กวา่จะกลบัเกือบเที$ยงคืน  

                วันพฤหัสบดทีี	 ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๐  เชา้ประชุมคณะกรรมการมลูนิธิกีฬาจงัหวดัชุมพร ที$หอ้ง
เกาะทองหลาง ชั�น ๓ ศาลากลางจงัหวดั ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร นายพินยั  อนนัตพงศ ์ประธาน
กรรมการ รองผูว้า่ราชการจงัหวดั นายแชน  ชื$นศิวา ที$ยา้ยมาใหม่เขา้ร่วมประชุมดว้ย  รอกรรมการกว่าจะ
ครบองคป์ระชุมทาํเอาประธานอุณหภูมิสูงขึ�นเลก็นอ้ย  จุดอ่อนของการประชุมกรรมการมูลนิธิกึ$งราชการ
ทั�งหลายอยูที่$กรรมการยา้ยบ่อย  การจดทะเบียนกรรมการจึงไม่เป็นปัจจุบนั  บุคคลอื$นเขา้ประชุมแทนก็
ไม่ได ้เพราะเป็นกรรมการโดยบุคคลไม่สามารถจดทะเบียนตามตาํแหน่งได ้ อยา่งไรกต็ามการประชุมก็
สามารถดาํเนินการไปไดต้ามระเบียบวาระ รายไดข้องมลูนิธินี� มีเพียงประการเดียวคือดอกเบี�ยเงินฝากจาก
ธนาคารจาก เงินตน้ ๑๐ ลา้นกวา่บาท ไดด้อกเบี� ยประมาณ ๒ แสนกวา่บาทต่อปี จึงไม่เพียงพอที$จะ
พฒันาการกีฬาของจงัหวดัได ้คงจะตอ้งคิดอ่านกนัต่อไป  บ่ายกลบัสาํนกังานเขตลงชื$อแฟ้มเอกสารจนโต๊ะ
โล่ง ลงไปดูนกัการทาํทรายลา้งทางเดินที$อาคารสวสัดิการวนันี� ฝีมือดีขึ�น หอ้งนํ�าใชก้ารไดท้ั�งชายหญิง เวลา 
๑๕.๐๐ น.เดินทางไปจงัหวดัระนองเพื$อร่วมงานมหกรรมวิชาการ แสดงผลผลิตนกัเรียนและรายงานการจดั
การศึกษาสู่สาธารณชน ครั� งที$ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ซึ$ งรับปากท่านผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$
การศึกษาระนองไว ้คณะประกอบดว้ยท่านรองฯ ปรีชา  บวักิ$ง ท่านรองฯ พนอ ทิพยพ์ิมลรัตน์ ท่านรองฯ 
สมศรี  เทพประชา  หวัหนา้ตรวจสอบภายใน คุณสุมณฑา  เชื�อบ่อคา และเจา้หนา้ที$ตรวจสอบภายใน คุณนง
ลกัษณ์  ชนะพล  แวะดื$มกาแฟกบัซาลาเปาที$ทบัหลี ถึงโรงเรียนพิชยัรัตนาคาร สถานที$จดังาน ๑๗.๐๐ น. 



อากาศร้อนมาก ทกัทายเจา้ภาพ เจา้หนา้ที$ในสาํนกังานเขต และเพื$อนครูในฐานะคนเคยอยูร่ะนองมาก่อน 
เดินชมการออกร้านของโรงเรียนซึ$ งจดัไดดี้ มีเวทีใหญ่อยู่ขอบสนามดา้นทิศใต ้จากนั�นรอบสนามจะมีซุม้
แสดงผลงานและร้านคา้เรียงรายกนัไปจนเตม็พื�นที$ ร่วมพิธีเปิดงานโดยมีท่านผูว่้าราชการจงัหวดัระนอง 
นางกาญจนาภา กี$หมนั เป็นประธาน พิธีเปิดก็จดัไดย้ิ$งใหญ่ งบประมาณดาํเนินการใชไ้ปลา้นกวา่บาทดว้ย
การสนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระนอง   พาสมาชิกมาทานขา้วที$ร้านขา้วตม้ เอสโซ  ไดรั้บ
โทรศพัทใ์หเ้ดินทางเขา้กรุงเทพฯเพื$อปรึกษาหารืองานของบา้นเมืองกบันายกสมาคมรัฐธรรมนูญเพื$อ
ประชาชนและ สสร.ท่านหนึ$ง ในตอนเที$ยงพรุ่งนี� ที$รัฐสภา  จึงเดินทางกลบัชุมพร ถึงที$พกัหลงัเที$ยงคืน
เลก็นอ้ย  
                วันศุกร์ที	 ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๐  เดินทางจากชุมพรก่อนตี ๔   ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๑ 
นาฬิกา  ไปรัฐสภาเพื$อแลกเปลี$ยนประสบการณ์เก่าและวางแผนงานใหม่กบั ผูใ้หญ่ที$นดัหมายไว ้จนเสร็จ
ภารกิจเกือบ ๑๕ นาฬิกา ขอ้ยุติต่างๆคงเป็นดุลยพินิจของผูมี้อาํนาจหนา้ที$ตามที$กฎหมายกาํหนด  ผมเคยทาํ
หนา้ที$เลขานุการในคณะอนุกรรมาธิการจดัทาํประชาพิจารณ์ เมื$อ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบบัปีพุทธศกัราช 
๒๕๔๐ ตอนนั�นกบัตอนนี�สถานการณ์เปลี$ยนไปมาก พอๆกบัสังขารที$เปลี$ยนไปดว้ย  คงจะทุ่มเทแบบเดิม
คือทาํงานหามรุ่งหามคํ$าแข่งกบัเวลาไม่ไดแ้ลว้  แต่ขอเอาใจช่วยใหง้านสาํเร็จและจะช่วยตามกาํลงัที$มีจนเต็ม
ความสามารถ  กลบับา้นพกัเมืองนนทบุรี  ทราบข่าววา่คณะครูจากจนัทบุรีประสบอุบติัเหตุที$เชียงใหม่
เสียชีวิตหลายคน นบัเป็นข่าวร้ายสาํหรับการเดินทางไปทศันศึกษางานพืชสวนโลก  ตามกาํหนดเดิมพรุ่งนี�
ผมตอ้งเดินทางไปเชียงใหม่เพื$อร่วมปฏิบติัธรรมเป็นเวลา ๑ สปัดาห์ แต่เปลี$ยนใจมอบท่านรองฯ สมศรี เทพ
ประชา ไปแทน เพราะห่วงงานที$เขตหลายเรื$องไปปฏิบติัธรรมกค็งขาดสมาธิ   ไวโ้อกาสหนา้คงมีโอกาสได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบติัหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๒๗ มกราคม  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู  ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                 วนัจันทร์ที	 ๒๒  มกราคม   ๒๕๕๐   เชา้ถึงที$ทาํงานเดินเยี$ยมเจา้หนา้ที$จากชั�นล่างทะลุไป
ดา้นหลงั การทาํทรายลา้งทางเดินอาคารสวสัดิการคืบหนา้ไปมาก การทาํทรายลา้งเป็นเทคนิคหนึ$ งในงาน
ก่อสร้างซึ$ งกาํลงัไดรั้บความนิยม ขั�นตอนหากพดูแบบทาํขนมเบื�องดว้ยปากกไ็มย่ากอะไร เทปูนผสมทราย
หยาบเป็นพื�น จากนั�นใชท้รายคดัเบอร์มาโรยเคลือบหนา้แบบขนม ความหนาตามอธัยาศยัแต่ที$นิยมกนัตั�งแต่ 
๑ ซม.ขึ�นไป  เมื$อปูนแหง้จะมีเมด็ทรายเป็นพื�นหนา้ ใชก้รดเกลือผสมนํ�าสะอาดราดทาํความสะอาดอีกรอบ 
ก็จะไดง้านก่อสร้างทรายลา้งที$สวยงาม ผมคลุกคลีกบัช่างครั� งซ่อมบา้นที$เมืองนนทบุรีจึงไดเ้ห็นกรรมวิธี
อยา่งละเอียด รู้ว่าชอบแต่ทาํเองไม่เป็น ชอบอะไรก็จะนาํมาใส่ไวใ้นอาคารแห่งนี�  ช่างเขาก็สนองใหต้ามที$



ชอบ เรียกวา่พากนัไปสู่ที$ชอบดว้ยกนั ขึ�นไปหอ้งทาํงาน กาํลงัจดัโต๊ะเกา้อี� เขา้ที$เขา้ทาง หอ้งปูพรมสีฟ้าสด
จากเดิมสีฝุ่ น แรกๆกห็นกัสายตาเหมือนกนัเพราะไม่เคยชินแต่ใครๆเขาก็ว่าสวย เวน้แต่คนผิวขาวเขาก็จะ
ชอบสีแดงเพราะเป็นสีมงคลของคนจีน ผมผิวหนักไปทางเขม้จึงตอ้งตดัใจจากสีแดงมาเลือกสีฟ้า คราวหนา้
ถา้อยู่นานจนตอ้งเปลี$ยนพรมอีกจะแบ่งครึ$ งตรงเส้นทแยงมุมเอาแดงครึ$ งหนึ$ งฟ้าครึ$ งหนึ$ งคงเก๋ดี
เหมือนกนั  กลิ$นกาวยงัอบอวลนั$งทาํงานไม่ไหว  กลบัไปศูนยร์าชการเพื$อดูการติดตั�งรางนํ�าบา้นพกัของเดิม
ถูกใบไมท้บัถมจนผพุงั มีการทาสีบา้นและรั� วใหม่จนขาวโพลน เรียกวา่บา้นใหม่ในซอยแต่สีภายในบา้น
ไม่ไดท้า ยงัเป็นของเดิมที$มีราขึ�นเป็นหย่อมๆ   บ่ายกลบัห้องทาํงาน นั$งเซ็นแฟ้มเอกสาร และดูหนงัสือเขา้
ใหม่ มีเอกสารลบัเขา้มา ๒ ฉบบั เป็นเรื$องเก่าที$กาํลงัดาํเนินการอยู่ ไดเ้ร่งรัดเจา้ของเรื$องใหเ้ร่งมือหน่อยจะ
ไดส้รุปรายงานผูเ้กี$ยวขอ้ง  เยน็มีผูบ้ริหาร ๔ - ๕ คนมาชวนไปทานขา้วที$ร้านยายปวด บางหมากมี ผ.อ.
กิจจา  เก่งการไถ ผ.อ.ปรีชา  ตรีทศ ผ.อ.ศกัดิS สิทธิS  แร่ทอง ผ.อ.เสน่ห์  มีวิเศษณ์ และ ผ.อ.เลอศกัดิS   รัชนาการ 
นั$งคุยกนัหลากหลายแต่ประเดน็ร้อนอยูที่$การเลือกตั�งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพรที$จะมีขึ�นในวนัที$ 
๒๗  มกราคม  ๒๕๕๐ ต่อดว้ยเรื$องการทาํงานในระบบ อ.ก.ค.ศ.เขต และอีกหลายเรื$องหลายราวจนเกือบ ๔ 
ทุ่มจึงแยกยา้ยกนัไป 
                  วนัองัคารที	 ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๐  พบกนัยามเชา้วนันี�ประมงจงัหวดัเป็นเจา้ภาพ ใชส้ถานที$
ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) ท่าเทียบเรือ ซอยทางเขา้บริษทัซีเฟรสอินดสัเซียล
จาํกดั  ที$ทาํการอยู่ติดแม่นํ�าชุมพร ดูท่าเรือชุมพรแลว้ใหคิ้ดถึงท่าเรือระนองในอดีตที$นั$นเคยคึกคกัไปดว้ย
เรือประมง มีปลาตวัโตๆมากองใหแ้ม่คา้ประมูลราคากนั ทุกวนันี� เงียบเชียบพอกนักบัชุมพร   ท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดัติดราชการ มอบท่านรองผูว่้าราชการจงัหวดั ท่านแชน  ชื$นศิวา มาแทน ผมนั$งคุยกบัหวัหนา้
ส่วนที$คุน้เคย ๕ - ๖ ท่าน ไดเ้วลาพอควรจึงขอตวักลบั  ถึงเขตพื�นที$รับรองคณะนิติกรจาก สพฐ.ที$ออกมา
ติดตามเรื$องสอบสวนทางวินยัสมยั สปจ.ชุมพร เป็นเรื$องสร้างโรงเรียนที$อาํเภอละแม และเรื$องสอบสวนครู
ฟังว่า สตง.เร่งรัดมาทางกรมทาํท่าวา่จะเอาผิดท่านเลขาธิการ กพฐ.ที$ไม่ดาํเนินการ   การเป็นผูบ้งัคบับญัชา
มกัไดข้องแถมจากการกระทาํผิดของลูกนอ้งดว้ยเสมอ เคร่งครัดก็ถกูโกรธวา่ใจร้าย ปล่อยเรื$องเงียบก็ถกู
กล่าวหาวา่ละเวน้ เจา้หนา้ที$เก็บเรื$องจนเราลืมก็หาวา่ไม่เอาใจใส่หรือตั�งใจปฏิบติัหนา้ที$ อยา่งไรกต็ามทั�งผิด
ทั�งชอบก็ถูกบวกไวใ้นเงินเดือนค่าตอบแทนเรียบร้อยแลว้ รวมทั�งค่าถกูด่าว่าร้ายทั�งหลายทั�งปวง
ดว้ย  จากนั�นประชุมคณะกรรมการกลั$นกรองการยา้ยครู เป็นการปิดฉากการยา้ยในสมยัที$หนึ$ง ก่อนเขียนคาํ
ร้องใหม่ในเดือนกุมภาพนัธ์  เริ$มจากพิจารณาตั�งรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน ๒ แห่ง คือ โรงเรียนท่าแซะ
รัชดาภิเษกและโรงเรียนบา้นคนัธทรัพย ์แต่งตั�งจากผูส้อบคดัเลือกไดท้ั�ง ๒ ราย  จากนั�นพิจารณาคาํร้องขอ
ยา้ยครูผูส้อน มีทั�งยา้ยในเขต รับยา้ยนอกเขต และบรรจุใหม่ งวดนี�คณะกรรมการกลั$นกรองค่อนขา้ง
เคร่งเครียดกติกามารยาทกนัมาก  คงเป็นผลจากการยา้ยในครั� งที$ผา่นมา ความจริงทุกครั� งกท็าํกนัใน
มาตรฐานเดียวกนั เพียงแต่ครั� งนี� เกร็งมากขึ�น  บ่ายประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเพื$อปรึกษาเรื$องการเปิด
อาคารสโมสรเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  ที$ประชุมกาํหนดวนัศุกร์ที$ ๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๐ เชา้มีพิธี
สงฆ ์บ่ายมีกิจกรรมนนัทนาการ เยน็พบปะสังสรรคท์ั�งผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ที$ในสาํนกังาน และนาย



ช่างทั�งหลาย รวมระยะเวลาเกือบ ๒ ปีที$ลงทุนลงแรงเพื$อสร้างอาคารหลงันี�  สิ�นเงินสดไปทั�งค่าวสัดุและ
ค่าอาหารช่างประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  ไดสิ้$งปลูกสร้างมูลค่าอยา่งตํ$า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทไวเ้ป็นสมบติัของ
ครูชุมพร  จึงขอเชิญชวนนกัการภารโรง เพื$อนครู ผูบ้ริหารโรงเรียน และเจา้หนา้ที$ในสํานกังาน ไปร่วมงาน
นี�โดยพร้อมเพรียงกนั  
         วนัพุธที	 ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๐ วนันี� เชา้มีการประชุมจดัตั�งงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 
งบลงทุนค่าที$ดินและสิ$งก่อสร้าง ชุมพรเขต ๑ ไดรั้บอนุมติัวงเงินมา ๑๓ ลา้นบาทเศษ ใหโ้รงเรียนเสนอความ
ตอ้งการมารวมตวัเลขแลว้สูงถึง  ๑๐๐ ลา้นกวา่ กรรมการจึงตอ้งใชข้อ้มูลเชิงประจกัษก์นัค่อนขา้งมาก ตดัใจ
ใหอ้าคารใหม่ไป ๒ หลงั อาคารประกอบอีกเลก็นอ้ย ส่วนใหญ่จดัเป็นงบซ่อมแซมที$ตอ้งใชง้บประมาณเกิน 
๕ หมื$นบาท กรรมการใชค้วามละเอียดเป็นพิเศษการพิจารณาจนเลยเที$ยงจึงแลว้เสร็จ  บ่ายทางหลวงชนบท
จงัหวดัชุมพรคุณพิสนธ์ ธนาศรี ไดเ้ขา้มาดูพื�นที$เพื$อสงเคราะห์ปรับระดบัและราดยางเอสฟัลรอบอาคาร
สโมสร ท่านทางหลวงชนบทชุมพรเล่าวา่มีผูบ้ริหารโรงเรียนไปอุม้เขามาคือ ผ.อ.กิจจา  เก่งการไถ ผ.อ.
ปรีชา  ตรีทศ และรองฯวิมาน  ดีทองหลาง  รับปากว่าพรุ่งนี� จะเริ$มงาน ผมกบัท่านรู้จกักนัมาตั�งแต่ปี ๒๕๓๙ 
ที$ระนอง เคยลุยยา่งกุง้มาดว้ยกนั อยู่ชุมพรก็ร่วมงานกนัตั�งแต่ปี ๒๕๔๕ จนบดันี�นบัวา่เป็นมิตรภาพที$
ยาวนาน เมื$อเอ่ยปากจึงมิอาจปฏิเสธได ้

                    วนัพฤหัสบดทีี	 ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๐  เชา้ทาํงานเอกสารแฟ้มงานต่างๆ ลงไปดูช่างปูกระเบื�อง
อาคารสโมสร วนันี� เกือบแลว้เสร็จเป็นศาลาดา้นหลงัอาคาร เหลือเสาอีก ๔ ตน้กาํลงัตดัสินใจว่าจะหาไมม้า
ประกบหรือปั� นเป็นรูปตน้ไมดี้ เมื$อคิดไม่ออกจึงปล่อยเป็นเสาซีเมนตไ์วก่้อน  ออกแบบป้ายชื$ออาคาร 
ตดัสินใจใชว้่า “สโมสรเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑” อกัษรโรมนัใช ้ “The Association of  Chumphon 

Educational Service Area Zone I” คาํวา่สโมสร หากแปลกนัตรงตวัตอ้งใชค้าํว่า Club แต่เป็นคาํที$ไม่เหมาะ
จะมาใชต้ั�งชื$อในสถานที$ราชการ ออกจะเนน้ไปในทางบนัเทิงเริงรมยม์ากไป  จึงไปใชค้าํวา่ Association จะ
ดูดีกว่า   ตวัป้ายใชไ้มม้ะฮอกกานีแกะสลกั  ใหน้ายวีระ  ขนัทเสน รับผิดชอบกบัทีมงานอีก ๒ – ๓ คน  เที$ยง
ไปทานขา้วแกงร้าน ค.ใต ้มี ผ.อ. เชาวลิต ทองสด  ผ.อ.ไพศาล  กาญจนดิษฐ ์ รองฯวิมาน  ดีทองหลาง ร่วม
ทีม  บ่ายทีมนกัการที$รื� อโรงรถบริเวณอาคารสหกรณ์เก่าแลว้เสร็จกลบัมาใหรื้� อโรงรถขา้งถนนทางเขา้
สาํนกังานออกทั�งแถบ เพราะหมดสภาพที$จะใชง้านใหป้ลอดภยัได ้  เยน็ ผ.อ.ไสว  หฤรักษ ์มารับไปเป็น
ประธานการแสดงรอบกองไฟของลูกเสือเนตรนารีที$โรงเรียนวดัหาดพนัไกร  มีลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียน
บา้นเขานอ้ย โรงเรียนบา้นหนองจนัทร์หอม และโรงเรียนวดัหาดพนัไกร มาอยูค่่ายพกัแรมร่วมกนั 
ประชาชนผูป้กครองใหค้วามสนใจมาชมกนัมาก  ประทบัใจการแสดงหนงัตะลุงของลูกเสือโรงเรียนวดัหาด
พนัไกร ฟังดนตรี เสียงขบักลอน การพูดตวัละครเด็กคนนี� มีแววมาก คราวหนา้จะขอชมใหม่ใหเ้ต็ม
รูปแบบ  สมยันี�การอยู่ค่ายพกัแรมของลูกเสือเนตรนารีนิยมไปใหห้น่วยตาํรวจหรือทหารดาํเนินการให ้ทาํ
ใหเ้สียค่าใชจ่้ายสูง ความสัมพนัธ์กบัชุมชนไม่เกิด แต่ครูสบาย อยากใหผู้บ้ริหารโรงเรียนไดท้บทวนรวมกนั
จดัในพื�นที$ของเราเองน่าจะเกิดประโยชนสู์งสุด 



 
                        วนัศุกร์ที	 ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๐  เชา้เดินทางไปโรงเรียนวดันอ้มถวาย เพื$อเป็นประธานพิธี
ส่งมอบอาคารหอ้งสมุด AIA มีกรรมการบริหารบริษทั AIA ทั�งในส่วนกลางและตวัแทนภูมิภาคมาร่วมงาน
กนัมาก คุยกบัรองประธานกรรมการบริหารทราบวา่ หอ้งสมุดหลงันี� เป็นแห่งที$ ๔ ที$บริษทัสร้างให ้ จะเลือก
โรงเรียนที$ยงัไม่มีหอ้งสมุด อยูใ่นชุมชนที$ประชาชนมาใชร่้วมกนัได ้ อาคารเป็นแบบชั�นเดียวขนาดกาํลงั
น่ารัก จดัตูห้นงัสือไดพ้อเหมาะกบัโรงเรียนที$มีนกัเรียนไม่มากนกั   โรงเรียนไดเ้ชิญผูป้กครอง ส่วนราชการ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมาร่วมงานมากเป็นพิเศษ  มีชุดการแสดงมโนราห์ของนกัเรียนแสดงไดดี้ ขาดแต่เครื$อง
แต่งกายตามแบบฉบบัมโนราห์ ท่านผูอ้าํนวยการโรงเรียนบอกวา่ตกชุดละหมื$นบาท ยงัหาเจา้ภาพไม่ได ้จึง
ขอเชิญชวนพวกเราช่วยสนบัสนุนความสามารถของเด็กในดา้นศิลปะประจาํถิ$นศิลปินประจาํภาคดว้ย มีคน
ถามกนับ่อยวา่โรงเรียนวดันอ้มถวายชื$อเขา้ทาํนองจกัรๆวงศ์ๆ  ไดรั้บคาํอธิบายง่ายๆวา่เดิมเป็นวดั ที$นายนอ้ม
ไดถ้วายที$ดินสร้าง ติดกบัโรงเรียนเป็นค่ายลูกเสือจงัหวดัพบว่าทรุดโทรม ผมเองมีส่วนตอ้งรับผิดชอบค่าย
ลูกเสือแห่งนี�  รองจากท่านผูว่้าราชการจงัหวดั คงตอ้งระดมกาํลงักนัฟื� นฟใูหมี้สภาพดีและจดักิจกรรมทาง
ลูกเสือให้คุม้ค่า  ทางบริษทัไดม้อบอุปกรณ์การศึกษา มอบทุนการศึกษา เลี�ยงอาหารเดก็และแขกดว้ย ผมมี
ภารกิจจึงขอตวักลบัสํานกังาน  เจา้หนา้ที$จากทางหลวงชนบทนาํรถปรับพื�นและรถบดอดัมาทาํงานปรับพื�น
รอบอาคารสโมสร ช่างแกะสลกัก็เตรียมไม ้เตรียมตวัอกัษรที$จะแกะสลกั  จึงสั$งขา้วเที$ยงมาเลี�ยงดูกนัตาม
สมควร  บ่ายทาํงานเอกสารจนเยน็จึงเดินทางเขา้กรุงเทพฯ 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

  

๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู  ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                    วนัจันทร์ที	 ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๐ เชา้ร่วมพิธีเปิดสถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน
จงัหวดัชุมพร ซึ$ งมาเปิดที$ทาํการบริเวณชุมพรเมืองใหม่ หลงัสถานีขนส่งจงัหวดัชุมพร มีคุณสุดา
รัตน ์ นพรัตน์ ทาํหนา้ที$ผูอ้าํนวยการ  เดิมหน่วยงานนี�อาศยัชั�นล่างของหอประชุมใหญ่ศูนยร์าชการจงัหวดั
ชุมพรเป็นที$ทาํการ  ปีนี�ออกมาเช่าตึกแถว ๓ คูหา ๔ ชั�นเป็นที$ทาํการ มีการเลี�ยงนํ�าชาเพื$อหารายไดต้ั�ง
กองทุนสงเคราะห์เดก็ดว้ย  ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธานเปิดป้ายสาํนกังาน มีการยิงปืนใหญ่
สลุต ๓ นดั เสียงดงัสั$นหวั$นไหว ถามแลว้เป็นปืนใหญ่ที$สั$งตรงมาจากวดัลุ่ม อาํเภอไชยา จุดดินปืนดว้ย
กระแสไฟฟ้า  บนอาคารแห่งนี�ไดจ้ดัที$พกัใหเ้ดก็  ๓ หอ้ง มีราชการสามารถติดต่อไดด้งันี�สถานพินิจและ
คุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัชุมพร  เลขที$ ๒๒/๗๑-๗๓ หมู่ที$ ๑ ตาํบลขุนกระทิง อาํเภอเมือง จงัหวดั
ชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร.๐ ๗๗๕๓ ๔๕๙๘-๙ โทรสาร ๐ ๗๗๕๓ ๔๖๐๐  กลบัสาํนกังานไปดูเขาปรับที$เพื$อ



เตรียมราดยางขา้งอาคารสโมสร พนกังานอกัษรศิลป์ก็กาํลงัขดุป้ายชื$อกนัแข็งขนั  บอกท่านรองฯ
วิชชุลดา  โชคคณาพิทกัษ ์จดัทาํประวติัอาคาร  จดันิทรรศการ และเชิญกาํนนัผูใ้หญ่บา้นและเจา้อาวาสจาก
โรงเรียนที$เราไปรื�ออาคารเก่ามาสร้างอาคารหลงันี�   ผมใหช่้างเตรียมป้ายหอ้งต่างๆในอาคารเพื$อเป็นอนุสรณ์
แก่โรงเรียนที$เราไปรื� อเขามา เช่น บางผรา  ปากคลอง ช่องลม  เขาปูน  เขาดิน สุบรรณนิมิตร  คณะก่อตั�ง
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอาํเภอท่าแซะมาปรึกษาปัญหาการดาํเนินการ ไดแ้ลกเปลี$ยนความคิด
และทาํความเขา้ใจในการแกปั้ญหาร่วมกนั รับปากเขาไวว้า่จะหาหนทางที$เหมาะสมภายใน ๒ วนั เที$ยงไป
แวะทานขา้วที$ร้านมุกดา แยกเขา้อาํเภอท่าแซะ มี ผ.อ.ธรรมรงค ์ เทพไพฑรูย ์ ผ.อ.ไพศาล  กาญจนดิษฐ ์และ
รองฯ ขจีศกัดิS   อุย้นอง  จากนั�นไปร่วมประชุมกบัคณะทาํงานวิจยัเรื$องการขยายโอกาสทางการศึกษาจาก 
สพฐ.และ กศน. เขาออกมาตรวจสอบคุณภาพเครื$องมือ ใชโ้รงเรียนในเขตอาํเภอท่าแซะที$เดก็ออกกลางคนั
หรือไม่เรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบงัคบัสูง จาํนวน ๓ โรงเรียน  คณะทาํงานไดชี้�แจงกระบวนการให้เพื$อน
ครูทั�งของเขต และของ กศน.ฟังจนเขา้ใจตรงกนั นดัหมายมาดูผลกนัอีกครั� งในวนัที$ ๑ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๕๐  กลบัมายงัเขตทาํงานเอกสารจนหมดเวลาทาํการ  เยน็ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวนครึ$ งโหลพอดีขอมา
กินขา้วที$บา้นกต็กลง เจา้บา้นลงทุนหุงขา้ว กบัเตรียมสุรา แขกหากบัขา้ว โซดาและนํ�าแขง็ แต่มาทีไรขา้ว
เหลือทุกทีเพราะมกัไม่ค่อยทานขา้วเยน็กนั คืนนี� แยกยา้ยกนักลบัแค่ ๔ ทุ่ม 
                    วนัองัคารที	 ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๐  เชา้ไดร้ับแจง้วา่เมื$อวานตอนบ่ายนกัเรียนโรงเรียนบา้นร้าน
ตดัผม ตกจากตน้ไมข้าแขนหกั เหตุเพราะขึ�นไปหาผลไมกิ้น ผูป้กครองและครูนาํส่งโรงพยาบาลชุมพร 
อาการยงัน่าเป็นห่วงอยู ่แต่ผูบ้ริหารโรงเรียนบอกวา่ไดดู้แลคนป่วยอย่างใกลชิ้ด เรื$องเด็กตกนํ� า เด็กตกตน้ไม ้
เป็นอุบติัเหตุที$เกิดขึ�นทุกปี เกิดแลว้กส็ร้างทุกขใ์หก้บัผูป้กครองและครูหากผูป้กครองรักลูกมากจนขาด
เหตุผล ก็จะมองหาจาํเลย รายแรกที$หนีไม่พน้คือครู จึงตอ้งช่วยกนัสอดส่องดแูล   เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุม
หวัหนา้ส่วนราชการประจาํเดือนมกราคม  ๒๕๕๐ ที$ห้องเกาะเสมด็ ศาลากลางจงัหวดั มีท่านผูว้า่ราชการ
จงัหวดัเป็นประธาน มีเรื$องแจง้จากปศุสัตวจ์งัหวดัวา่ในเขตจงัหวดัชุมพรไมพ่บเชื�อไขห้วดันก จึงช่วยให้เกิด
ความสบายใจไดร้ะดบัหนึ$ง ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัเล่าใหฟั้งว่าเพิ$งไปเกาหลีมา พบว่าบา้นเมืองเขา
พฒันาขึ�นทั�งในเมืองและชนบท โดยเฉพาะโครงสร้างพื�นฐานไดม้าตรฐานทั�งในเมืองและชนบท โดยเฉพาะ
หอ้งนํ�าหอ้งส้วม ไมว่่าแหล่งท่องเที$ยวจะอยูห่่างไกลแค่ไหนจะมีหอ้งนํ�าสะอาดบริการทุกแห่ง ผมเคยไป
เกาหลีเมื$อ ๑๐ ปีที$แลว้ดูงานสมยันั�นใชเ้วลาในกรุงโซลเป็นหลกัจึงไม่ค่อยไดเ้ห็นสงัคมในชนบท ใชเ้วลาเลย
เที$ยงเลก็นอ้ยการประชุมจึงยติุลง ผมรีบทานขา้วเชา้บวกขา้วกลางวนัที$ศูนยร์าชการ   กลบัเขตเพื$อประชุม อ.
ก.ค.ศ.เขตพื�นที$การศึกษา วนันี� มีเรื$องพิจารณาคือ ขออนุมติัดาํเนินการบรรจุแต่งตั�งผูส้าํเร็จการศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที$มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)เขา้รับราชการ 
๑ ราย คือนายธีรพงษ ์แสงสิทธิS  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จะบรรจุแต่งตั�งเป็นครูผูช่้วยที$โรงเรียนบา้นท่า
มะปริง  การแต่งตั�งรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก และโรงเรียนบา้นคนัธทรัพย ์ไดข้ออนุมติั
แต่งตั�งนางสาวอรวรรณ  นอ้ยมุข ครูชาํนาญการโรงเรียนประชานิคม และนายกษิดิS เดช เหมมนั ครูชาํนาญ
การโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จงัหวดัชุมพร เป็นรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนชาํนาญการโรงเรียนท่า



แซะรัชดาภิเษกและโรงเรียนบา้นคนัธทรัพย ์ตามลาํดบั ในบญัชีผูส้อบคดัเลือกไดจึ้งเหลือผูร้อแต่งตั�งเพียง 
๒ ราย  มีการพิจารณายา้ยครูในเขตและรับยา้ยนอกเขตตามวิชาเอกที$โรงเรียนตอ้งการ เมื$อหมดคนที$ขอยา้ย 
ไดข้ออนุมติับรรจุผูส้อบแข่งขนัไดเ้ขา้รับราชการครูดงันี�  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จาํนวน ๒ คน ลาํดบัที$ ๖และ 
๗ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จาํนวน ๓ คน ลาํดบัที$ ๗, ๘ และ ๙ วิชาเอกสังคมศึกษา จาํนวน ๑ คน ลาํดบัที$ ๗ 
วิชาเอกประถมศึกษา จาํนวน ๑ คน ลาํดบัที$ ๗ และวิชาเอกพลศึกษาจาํนวน ๑ คน ลาํดบัที$ ๓  ที$ประชุม
อนุมติัตามที$เสนอ บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดข้องชุมพร เขต ๑ ขณะนี� เหลือผูที้$ขึ�นบญัชีไววิ้ชาเอกคอมพิวเตอร์ ๓ 
คน วิชาเอกฟิสิกส์ จาํนวน ๑ คน วิชาเอกประถมศึกษา จาํนวน ๓๓ คน วิชาเอกพลศึกษา จาํนวน ๘ คน และ
วิชาเอกเกษตร จาํนวน ๑๖ คน  เยน็ลงไปดูการทาํงานทั�งการปรับบริเวณโดยนายช่างจากทางหลวงชนบท 
และการทาํป้ายจากช่างของเขต ลุล่วงไปมาก ซกัซอ้มเตรียมการกบัท่านรองฯวิชชุลดา  โชคคณาพิทกัษ ์ท่าน
รองฯ พนอ  ทิพยพ์ิมลรัตน์   เยน็ไปร่วมงานเลี�ยงขอบคุณของเหล่ากาชาดจงัหวดัชุมพร ที$จวนผูว้า่ราชการ
จงัหวดัชุมพร นั$งดูการแสดงจน ๒ ทุ่มเศษจึงเดินทางกลบัที$พกั 

                       วนัพุธที	 ๓๑  มกราคม   ๒๕๕๐  เชา้คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ วดัสามคัคี
ชยั มาผกูผา้อาคารสโมสรใหมี้สีสรรงดงาม เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ทาํกนัคล่องแคล่ว ถามดู
ลว้นแต่เป็นผูอ้อกงานเลก็ใหญ่มาแลว้แบบนบัไม่ถว้น ช่างอกัษรศิลป์ก็เร่งมือทาสีป้ายกนัสุดกาํลงั รถปรับ
พื�นของทางหลวงชนบททาํงานแต่เชา้จนสนามเริ$ มเรียบและแน่น มีการประชุมเพื$อตรวจสอบความถกูตอ้ง
ในการขอพระราชทานเครื$องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลา ประจาํปี ๒๕๕๐ สอบถาม
เจา้หนา้ที$เขาบอกไดไ้ดแ้จง้ใหโ้รงเรียนเสนอขอมาที$เขต เขตตรวจสอบคุณสมบติัและความถูกตอ้งดา้น
สะกดการันตอี์กครั� งหนึ$งก่อนส่งเรื$องไป สพฐ. มีเพื$อนครูเราจาํนวนมากที$ไม่เคยสนใจว่าตวัเองมีสิทธิS ขอ
พระราชทานชั�นใดตั�งแต่เมื$อไร ฝากชีวิตไวก้บัผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นสาํคญั ขอเรียนว่าเครื$องราชอิสริยาภรณ์
เป็นเครื$องหมายแสดงคุณงามความดีของบุคคลที$มีต่อแผ่นดินหรือราชการ ที$พระมหากษตัริยพ์ระราชทาน
เพื$อเป็นเกียรติยศ และในการพิจารณาเพื$อแต่งตั�งบุคคลในระดบัที$สูงขึ�นหรือตาํแหน่งที$มีความสาํคญัเขาก็ใช้
ชั�นของเครื$องราชอิสริยาภรณ์ที$ไดร้ับมาจดัลาํดบัอาวุโสในราชการ  มีผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$
การศึกษาบางท่าน เมื$อไดเ้ลื$อนอนัดบัเงินเดือนเป็นระดบั ๙ มีสิทธิS จะขอเครื$องราชอิสริยาภรณ์ชั�น
สายสะพาย ป.ม. แต่กข็อไมไ่ดเ้พราะไมไ่ดข้อชั�น ท.ช.ไว ้ตอ้งรอไปอีกถึง ๓ ปีจึงจะมีสิทธิS ขอชั�นสายสะพาย
ได ้ จึงขอใหเ้พื$อนครูไดใ้หค้วามสนใจตวัเองในเรื$องนี�ดว้ย  จากนั�นมีการประชุมเพื$อจดัสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนนกัเรียนยากจนทั�งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา รอบแรกมีโรงเรียนเสนอรายชื$อนกัเรียนที$มี
คุณสมบติัครบถว้นมานอ้ยกวา่โควตาที$ไดรั้บจดัสรร จึงตอ้งตรวจสอบกนัใหม่ในรอบที$สอง  บ่าย ผ.อ.
ชยัภูมิ  นาคสังข ์มาลาไปรับตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองการศึกษา  เทศบาลตาํบลวงัไผ่  ที$รับโอนไปจาก
ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นทุ่งหงษ ์ ผมอาํนวยอวยพรใหเ้จริญกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที$ยิ$งๆขึ�นไป
และรับปากวา่พรุ่งนี�จะไปส่งที$ทาํงานใหม่ดว้ย  รถดบัเพลิงของเทศบาลตาํบลวงัไผ่มาช่วยฉีดนํ�าทาํความ
สะอาดภายในอาคารโดยมี ผ.อ.ปรีชา  ตรีทศ เป็นผูป้ระสานงาน  ป้ายอาคารและป้ายหอ้งต่างๆไดติ้ดตั�ง



เรียบร้อย พรุ่งนี� จะติดตั�งไฟส่องป้ายเพิ$มอีก ๓ จุด  สาํหรับป้ายยอ่ยเริ$มจากศาลาหนา้อาคาร แขวนป้าย "ปาก
คลอง" เพื$อรําลึกถึงโรงเรียนบา้นปากคลองที$เราไปรื� ออาคารเขามา  ศาลาดา้นหนา้แขวนป้ายชื$อ "สุบรรณ
นิมิตร" เพื$อรําลึกถึงอาคารที$รื� อยา้ยมาจากโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิตร  ศาลาดา้นหลงัชื$อ 
"เขาดนิ" รําลึกถึงอาคารของโรงเรียนวดัเขาดิน  อาคารดา้นหลงัชื$อ "ช่องลม" รําลึกถึงโรงเรียนวดัช่องลม 
หอ้งกลางใหญชื่$อ "บางผรา" รําลึกถึงโรงเรียนบา้นบางผรา และหอ้งประชุมเอนกประสงค์ใชห้อ้ง"เขาปูน" 
รําลึกถึง โรงเรียนวดัเขาปูน อยา่งนอ้ยพี$นอ้งประชาชนจะไดมี้ความภาคภูมิใจวา่อาคารเรียนจากโรงเรียน
ดงักล่าวเมื$อไม่ใชป้ระโยชนเ์นื$องจากโรงเรียนถูกยุบเลิก คือโรงเรียนบา้นปากคลอง โรงเรียนวดัช่องลม 
โรงเรียนบา้นบางผรา โรงเรียนวดัเขาปูน หรืออาคารเรียนเลิกใชป้ระโยชน์ คือโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร
วดัสุบรรณนิมิตร โรงเรียนวดัเขาดิน ยงันาํมาสร้างอาคารที$เกิดประโยชนก์บัราชการดีกวา่ทิ�งใหเ้ป็นอาหาร
ของมดปลวกหรือขายทอดตลาดไดเ้งินนอ้ยนิด  มีผูบ้ริหารโรงเรียนหลายคนพอเห็นป้ายชื$อถามวา่ทาํไมไม่
เอาชื$อโรงเรียนเขาบา้ง พวกช่างก็ตอบว่าถา้โรงเรียนถกูยบุมีโอกาสครับ  เยน็ไปแวะร้านเครื$องไฟฟ้าเพื$อซื�อ
ของรางวลัที$จะใหน้กัการจบัสลากกนัในคืนวนัที$ ๒ กุมภาพนัธ์นี�   ไดห้มอ้ขา้วใบใหญ่ ๑ ใบเลก็ ๑ กระติกตม้
นํ�าอีก ๑ สิ�นเงินไปเกือบสามพนับาท ถือโอกาสทานขา้วเย็นร้านขา้วตม้ตรงขา้มร้านเครื$องไฟฟ้า กลบัถึง
บา้นพกัไดร้ับโทรศพัทจ์ากครูผูห้ญิงฟ้องวา่ครูผูช้ายโรงเรียนเดียวกนัด่าดว้ยถอ้ยคาํหยาบคาย และขู่อาฆาต 
เหตุเพราะไปเตือนเขาเรื$องการสอน ปลอบอกปลอบใจกนัทางโทรศพัทแ์ละรับปากวา่จะตกัเตือนใหเ้ป็นอนั
จบเรื$องกนัไปในวนันี�  

                    วนัพฤหัสบดทีี	 ๑  กมุภาพันธ์  ๒๕๕๐    เชา้กาํกบัการเตรียมสถานที$อาคารสโมสร จนไดฤ้กษที์$ 
ผ.อ.ชยัภูมิ  นาคสงัข ์เดินทางไปรับตาํแหน่ง ผ.อ.กองการศึกษาเทศบาลตาํบลวงัไผ ่ผมไปส่งถึงที$ทาํการเลี�ยว
ขวาตรงแยกปฐมพร เลยไปสัก ๒๐๐ เมตรเลี�ยวซา้ยเขา้ซอยไปอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร ผมเขา้ไปสาํนกังาน
เทศบาลแห่งนี� เป็นครั� งแรก เป็นอาคารชั�นเดียวอยู่ในสวน จดัหอ้งทาํงานเป็นซอกเป็นมุม แต่มีศนูยเ์ด็กเลก็
สร้างใหม่ตั�งอยู่ก่อนถึงสาํนกังานประมาณ ๑๐๐ เมตร วนันี� จดัเป็นที$ตอ้นรับ มีผูบ้ริหารโรงเรียนไปส่งกนั
หลายท่าน ผมอวยพรและฝากฝังไวก้บัท่านนายกเทศมนตรีตาํบลวงัไผ่ซึ$ งเป็นคนหนุ่มไฟแรง ไดเ้วลาสมควร
ขอตวักลบัเขตเพื$อดูแลความเรียบร้อยในการเตรียมการเปิดอาคารสโมสรต่อ  เยน็เดินทางไปโรงเรียนบา้น
ดอนไทรงามเพื$อเป็นประธานแสดงรอบกองไฟของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนนี�  เขาเลี�ยงขา้วเยน็ดว้ย การ
แสดงรอบกองไฟลูกเสือเนตรนารีเขาสนุกดีทั�งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา จบลงประมาณ ๓ ทุ่ม
ครึ$ ง เลยไปดูความเรียบร้อยในการเขตอีกรอบ ทีมงานยงัอยู่กนัเกือบสิบคน งานสาํเร็จไปแลว้ ๙๐ เปอร์เซ็นต ์
                    วนัศุกร์ที	 ๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๐  ตื$นตั�งแต่ตี ๕ เพราะมีภารกิจในการทาํหมคูั$วเค็มแบบตรุษจีน
ไปถวายพระที$สาํนกังานเขต เยน็ซื�อหมูมานึ$งไว ้๕ ก.ก. เชา้นี�กห็ั$นเป็นชิ�นไมบ่างไม่หนา ใส่กะทะไฟ
ค่อนขา้งแรง ใส่เกลือป่นลงไปใชต้ะหลิวกลบัไปกลบัมา จนหมอูอกสีเหลืองความเค็มไดข้นาดกเ็ลิก  ถึงเขต
พื�นที$ทุกอยา่งพร้อม ท่านแชน  ชื$นศิวา รองผูว้า่ราชการจงัหวดั หวัหนา้ส่วนราชการ ที$จาํได ้คุณวิรัตน ์ นนท
แกว้ ประกนัภยัจงัหวดั คุณชิต  นาสกั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพรเขต ๒ คุณพิสนธิS  



ธนาศรี ทางหลวงชนบทจงัหวดั คุณทุเลา  พรหมพิชยั ผูอ้าํนวยการสํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั ท่าน
ที$ดินจงัหวดั สื$อมวลชน ผูบ้ริหารโรงเรียน กรรมการเขตพื�นที$และเจา้หนา้ที$ในสาํนกังานพร้อมในอาคาร ผม
ออกมารับท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั มีดุริยางคโ์รงเรียนบา้นดอนไทรงามบรรเลงเพลงมหาฤกษ ์ ท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดัชุมพรไดจุ้ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆใ์หศี้ล จากนั�นก็เป็นพิธีเปิดแพรคลุม
ป้าย  ผมกล่าวรายงาน ท่านกล่าวตอบแสดงความชื$นชมทั�งตวัอาคารที$สวยงาม และกระบวนการทาํงานที$
สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ท่านเปิดแพรคลุมป้ายเสร็จ พระสงฆเ์จิมป้ายเพื$อเป็นสิริมงคล ก็เป็นอนั
เสร็จพิธี ผมมอบของที$ระลึก แลว้ไปส่งประธานกลบัเพราะท่านมีประชุมที$ศูนยร์าชการ   จากนั�นพระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต ์พวกเราร่วมกนัถวายปัจจยัไทยธรรม ถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ ์ศิษยพ์ระทั�งหลาย
จึงรับประทานอาหารร่วมกนั  พิธีเปิดอาคารสโมสรเป็นอนัสาํเร็จเรียบร้อยลง เหลือแต่ภาคบนัเทิงทหารช่าง
เริ$มทยอยเขา้มา มีการเตรียมการยา่งหม ูตม้เป็ดกนัเอิกเกริก แผนกนํ�ามงัสะวิรัติเริ$มมาติดตั�ง ดูไปคลา้ยงาน
บวชหรืองานแต่งแบบพื�นบา้น ดนตรีคณะภิญโญมิวสิคมาตั�งเวทีขนาดใหญ่  ผมใหช่้างเขียนหลงัเวทีวา่ "วนั
แห่งความสาํเร็จ" 
                  งานเลี�ยงคืนนี� มีความอบอุ่นและมีความสุข อาหารส่วนใหญ่สั$งร้านแบบบุฟเฟ่  อาหารเสริม
ประเภทหมู่ย่าง เป็ดตม้  ผมเองมีความสุขที$ไดเ้ห็นแววตาที$จริงใจของเหล่านกัการภารโรงทั�งหลาย ทาํงานก็
เอาจริงเอาจงั กินขา้วก็กินเตม็ที$ เมื$อถึงคราวเมาก็กินเหมือนอฐู  ผมกล่าวเปิดงานเล่าความเป็นมาแบบ
ทบทวน เล่ากระบวนการทาํงาน สรุปใหเ้ห็นว่าเราใชเ้วลากบัอาคารนี� มา ๔๐๐ วนั ใชค้นงานเฉลี$ยวนัละ ๒๐ 
คน แต่ละคนเหงื$อไหลไคลยอ้ยอยา่งนอ้ยวนัละ ๓๐๐ ลบ.ซม. หรือรวมกนัวนัละ ๖ ลิตร รวมเมด็เหงื$อได ้
๒,๔๐๐ ลิตร ใส่ถงั ๒๐๐ ลิตรได ้๑๒ ใบพอดี  กินใบไมย้อดนิยมเฉลี$ยคนละ ๑๕ ใบต่อวนัรวมแลว้กินไป 
๑๖๐,๐๐๐ ใบ  เจา้กรมทหารช่างหวัหนา้ฯปรีชา  นุย้สุข ไดเ้ล่าใหฟั้งถึงกระบวนการทาํงานจากผลงานที$เกิด
และความสุขในการคุมงานนี�  ถา้ตั�งกลุ่มงานช่างขึ�นในสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา คงหาคนสู้หวัหนา้ฯ
ปรีชา  นุย้สุข ไม่ได ้ สาํหรับกลุ่มทหารช่างไดส่้งคุณปรีชา กาลเพชร ขึ�นกล่าวความรู้สึก เขากบ็อกวา่ทาํงาน
ราชการมา ๒๗ ปีเพิ$งครั� งนี� ที$ทราบวา่ภารโรงนั�นทาํอะไรไดม้ากกวา่เปิดประตูหนา้ต่าง และลา้งหอ้งนํ� าที$
สาํคญัเขามีพวกพอ้งนอ้งพี$ที$ร่วมกนัทาํงานครบทั�ง ๓ อาํเภอเป็นชิ�นงานที$เขาภาคภูมิใจที$สุดและหากมีงาน
ลกัษณะนี� อีกก็พร้อมรบ ๑๐๐ %  ผมมอบประกาศเกียรติคุณบตัรและผา้ขาวมา้เป็นที$ระลึกคนละผืน และมี
การจบัรางวลัเพื$อรับของขวญัซึ$งเจา้หนา้ที$ในสาํนกังานร่วมกนัจดัหามาใหเ้พื$อแทนคาํขอบคุณ ไดค้รบกนั
ทุกคนและมีเผื$อคนที$ไม่มาร่วมงานภาคกลางคืนอีกดว้ย  เสียงเพลงจากผูบ้ริหารโรงเรียน  เจา้หนา้ที$
สาํนกังาน และทหารช่าง ต่อเนื$องสลบักนัไป ดา้นหนา้เวทีคนแรงดีทั�งหลายไดอ้อกฤทธิS กนัเตม็ที$ ทุกอย่าง
จบลงเวลาเที$ยงคืน เป็นการปิดตาํนานการก่อสร้างที$ยาวนานต่อเนื$องกนัมาเกือบ ๒ ปี ไวร้ําลึกถึงกนัและกนั 
เห็นตวัอาคารคราใดจะมีใบหนา้ทหารช่างทั�งหลายลอยมาใหเ้ห็นในจิตสาํนึก  เสียงเลื$อย เสียงกบ เสียงคอ้น 
เสียงเครื$องมือสารพดั ยงัแวว่อยูใ่นโสตประสาทมิรู้ลืม  ความผกูพนัที$มีต่อกนัลํ�าลึกยิ$ง ยากจะสรรหา
ตวัอกัษรมาเรียงร้อยอธิบายความไดถู้กตอ้งและครบถว้น มีคาํสั�นๆที$กลั$นจากใจใหก้บัทุกคนวา่ "ผมรัก
คุณ"   



                พรุ่งนี�ผมตอ้งเดินทางเขา้กรุงเทพฯมีการประชุมคณะทาํงานพฒันาแผนกลยทุธการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที$โรงแรมริเวอร์ไซดท์ั�งสัปดาห์ และมีการประชุมผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$
การศึกษาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตกที$โรงแรมทวิน โลตสั จงัหวดันครศรีธรรมราช วนัที$ ๗และ๘ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๕๐ ไดม้อบท่านรองฯบุญเสริม  อบอุ่น ไปตั�งหลกัไวก่้อน ผมอาจจะวิ$งรอกไปประชุมใน
ภายหลงั  เพราะทั�งสองรายการคนที$สั$งคือท่านเลขาธิการ กพฐ. 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

 ๑๐ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู  ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                        วนัจันทร์ที	 ๕  กุมภาพนัธ์   ๒๕๕๐  วนันี� เป็นคณะทาํงานกรรมการประชุมปฏิบติัการการ
พฒันาแผนกลยทุธ์การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที$โรงแรมริเวอร์ไซด ์กรุงเทพมหานคร ทางเชา้
โรงแรมอยู่เชิงสะพานกรุงธน (สะพานซงัฮี�) กรรมการคณะนี� มีท่านมงักร  กลุวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.เป็น
ประธานกรรมการ  ท่านสุภทัร  พนัธ์พฒันกุล ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั�น
พื�นฐาน เป็น รองประธานกรรมการ มี ผูอ้าํนวยการสํานกั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา รอง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก ์และเจา้หนา้ที$ใน สพฐ.อีก
จาํนวนหนึ$งเป็นกรรมการ   ภาคเชา้เป็นการพดูคุยสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นการแลกเปลี$ยนประสบการณ์  บ่ายท่านเลขาธิการ กพฐ.  คุณหญิงกษมา  วรว
รรณ  ณ อยุธยา มามอบนโยบายและแลกเปลี$ยนความคิดเห็น ท่านมีความประสงคจ์ะใหก้ารพฒันามุ่งไปสู่
การเรียนการสอน มี concept กวา้งๆในการพฒันาที$สอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นอื$นๆ ไม่อยากให้มีการ
เร่งรัดหรือรวบรัดในการทาํแผนกลยทุธ์ ใหถื้อวา่ปีนี� เป็นปีแห่งความเขา้ใจ ตอ้งหาวิธีการดีๆ หาโครงการนาํ
ร่อง ทาํใหไ้ดก้ระดูกงูของแผน เพื$อใหย้ืดหยุน่ ในการพฒันาบุคลากรใหแ้นวคิดหลกั ๔ ประการ ประการ
แรก การอบรมตามที$ระเบียบกฎหมายกาํหนด เช่น วิทยฐานะใหมี้การเชื$อมโยงกบัการพฒันา  ประการที$
สอง ตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายและพนัธกิจของ สพฐ.การพฒันาบุคลากรจะทาํใหน้โยบายและพนัธกิจ
สาํเร็จอยา่งไร ประการที$สาม ตอ้งสร้างความเขม้แข็งใหก้บัองคก์ารของเราเอง จะมาปลอ่ยใหง่้อยเพลี�ยเสีย
ขาไม่ได ้ ประการที$สี$  ตอ้งสร้างความกา้วหนา้ของคน   
                    ก่อนกลบัท่านเลขาธิการ กพฐ. บอกวา่ท่านจะลงมาชุมพรเพื$อเปิดอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๖๖ (บา้นนาเนียน) ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ นบัเป็นข่าวดีของพวกเราที$จะไดต้อ้นรับ
ผูบ้งัคบับญัชาระดบักรมอีกครั� งหนึ$ง หลงัจากที$เคยตอ้นรับเมื$อปลายปีงบประมาณ ๒๕๔๖  แต่ท่านจะมีเวลา
อยูก่บัพวกเรามากนอ้ยเพียงใดขึ�นอยู่กบัเวลาที$ท่านมี คงตอ้งประสานกนัอีกครั� งหนึ$ ง    



                    วนัองัคารที	 ๖ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐  เชา้นี�ยงัคงทาํงานพฒันาแผนกลยทุธ์การพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที$โรงแรมริเวอร์ไซด ์ เวลา ๑๐.๐๐ น.ถึงเที$ยงมีผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบนัพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จากวดัไร่ขิงมาบรรยายพิเศษใหฟั้งถึงแผนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  บ่าย
มีการประชุมอภิปรายงานที$ไดร้ับเป็นการบา้นไปเมื$อวานจนเยน็จึงกลบัไปคา้งบา้นที$เมืองนนทบุรี   

                    วนัพุธที	 ๗  กมุภาพันธ์  ๒๕๕๐  ตื$นนอนเวลา ๓ นาฬิกาตามที$ตั�งปลุกไว ้ทั�งที$เพิ$งนอนเมื$อตี
หนึ$ งเพราะมีแขกจากชุมพรมาหายามวิกาล ปรึกษางานเรื$องร่างรัฐธรรมนูญ ขบัรถออกจากบา้นเวลา ๐๓.๓๐ 
น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จอดรถไวใ้นอาคารจอดรถ เดินลดัเลาะไป Check In เพื$อเดินทางไปจงัหวดั
นครศรีธรรมราชดว้ยสายการบิน Nok Air เป็นครั� งแรกที$ใชบ้ริการสนามบินแห่งนี�และสายการบินนี�   ตวั
อาคารใหญ่โตแต่ไม่เรียบร้อยสวยงามประณีตเหมือนสนามบินดอนเมือง โครงสร้างคลา้ยสนามบินปักกิ$ง 
ของจีนและสนามบินคนัไซ ของญี$ปุ่น ตอ้งเดินลงบนัไดเลื$อนไปชั�นล่าง เดินเทา้ขึ�นสายพานผูโ้ดยสารไปอีก
ประมาณ ๒๐ นาทีจึงเขา้ไปรอในหอ้งผูโ้ดยสารขาออกได ้การตกแต่งภายในยงัไม่แลว้เสร็จ คลา้ยๆนั$งใน
อาคารจอดรถของหา้งสรรพสินคา้  มีเสียงเครื$องจกัรหรือมอเตอร์ของเครื$องปรับอากาศดงัเป็นระยะๆน่า
รําคาญมาก คอยจนเกือบ ๐๖.๐๐ น. คณะของท่านเลขาธิการ กพฐ. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา มาถึง 

เราต่างหอ้ยโหนรถยนตลี์มูซีนของบริษทัไปส่งยงัเครื$องบินที$จอดอยู่ในลานจอดไกลออกไปหลายร้อย
เมตร  เครื$องบินของบริษทันกแอร์ ใชโ้บอิ�ง ๗๓๗ บรรจุผูโ้ดยสารได ้๑๕๐ คน  ไม่มีบริการใดๆในเที$ยวบิน
นี�  ทั�งอาหาร เครื$องดื$มและของที$ระลึกมีไวจ้าํหน่าย แต่ไม่มีใครใชบ้ริการ  ใชเ้วลา ๑ ชั$วโมงถึงสนามบิน
นครศรีธรรมราช  รถตูจ้าก สพท.ชุมพร เขต ๑ มารอรับอยู่แลว้ ท่านชูชาติ  ทรัพยม์าก ที$ปรึกษา สพฐ. อาศยั
รถเราไปโรงแรมดว้ย  ก่อนเขา้โรงแรมไดแ้วะทานขนมจีนและกาแฟร้านเลก็ๆริมเส้นทางจนอิ$ม     ภาคเชา้
ท่านเลขาธิการ กพฐ.บรรยายพิเศษ บ่ายแบ่งกลุ่ม พวกเราหมายถึง ผม ท่านรองฯบุญเสริม  อบอุ่น  ท่านกิตติ
วฒิุ พนัธ์ุธร ท่านปัญญา  ยศวิไล และคุณนวลจนัทร์ กมลเนตร ไดร่้วมกิจกรรมตลอดรายการ  ประมาณ 
๑๕.๐๐ น. ผมและผ.อ.เขตประมาณ ๑๐ เขต ถูกเรียกไปพบท่านเลขาธิการ กพฐ. เพื$อชี�แจงผลการปฏิบติังาน
และปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนหมดเวลา ท่านเลขาธิการ กพฐ.ตอ้งเดินทางต่อไปยงัจงัหวดันราธิวาส 

                    วนัพฤหัสบดทีี	 ๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐  ภาคเชา้นกัเรียนจากหว้ยยอด จงัหวดัตรังมาแสดงหนงั
ตะลุงใหช้ม จากนั�นผูบ้ริหารสาํนกัต่างๆใน สพฐ.ผลดัเปลี$ยนกนัแจง้ขอ้ราชการใหท้ราบ  บ่ายมีการซกัถาม
ปัญหาจนหมดประเด็น  ท่านรองเลขาธิการ กพฐ. ดร.สมเกียรติ  ชอบผล  จึงปิดการประชุม  ผมติดรถของ
เขตมาลงที$สนามบินนครศรีธรรมราช แต่เนื$องจากมีเวลาวา่งหลายชั$วโมง จึงสมทบกบัคณะของ สพฐ.
บางส่วนที$กลบัเที$ยวบินเดียวกนัไปชมทะเลแถวบา้นในถุง้  อาํเภอท่าศาลา  เมื$อปี ๒๕๑๘ ผมเคยเป็น
นกัศึกษาฝึกสอนที$โรงเรียนบา้นในถุง้ ชุมชนนี� เป็นมุสลิมส่วนใหญ่  โครงสร้างหลกัยงัเหมือนเดิมต่างแต่
รายละเอียด กล่าวคือมีร้านอาหารชายหาดมากขึ�น สมยันั�นไม่มีเลย    เครื$องบินออกประมาณสี$ทุ่มถึง
สนามบินสุวรรณภูมิหา้ทุ่มเศษ ผมจ่ายค่าจอดรถ ๒ วนั ๕๐๐ บาท ขบัรถถึงบา้นเวลาประมาณ  ๐๐.๓๐ น. 



 

                    วนัศุกร์ที	 ๙  กมุภาพันธ์  ๒๕๕๐  ไปทาํงานพฒันาแผนกลยทุธ์การพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที$โรงแรมริเวอร์ไซด ์เป็นวนัสุดทา้ยเป็นการสรุปงานทั�งหมดที$ทาํกนัมา  พวกเราใชเ้วลาถึง
เที$ยงกจ็บภารกิจ ที$เหลือใหฝ่้ายเลขานุการไปจดัทาํรายงานเสนอท่านเลขาธิการ กพฐ.ต่อไป  ทางชุมพรแจง้
วา่ผมตอ้งประชุมของสภาการศึกษา ในวนัที$ ๑๓ กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๐ อีกหนึ$งวนัเป็นเรื$องการศึกษากบั
รัฐธรรมนูญ แต่ตดัสินใจกลบัชุมพร เพราะมีงานด่วนเรื$ องจดักรอบอตัรากาํลงัคา้งอยูต่อ้งเร่งใหเ้สร็จภายใน
วนัที$ ๑๕  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๐  สปัดาห์นี�ทั�งเหนื$อยและเครียดมาก สปัดาห์หนา้คงจะหนกักวา่อีกเพราะตอ้ง
ตดัสินใจเรื$องคนที$หาจุดลงตวัไม่ได ้  

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

 ๑๗ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู  ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                    วนัจันทร์ที	 ๑๒  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐  เชา้มีการประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนเพื$อชี�แจงวิธีดาํเนินการ
สอน NT ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ความจริงตอนที$ผมไปราชการเมื$อสัปดาห์ที$
แลว้ ท่านรองฯ ปรีชา  บวักิ$ง ไดเ้ตรียมการเรื$องนี� ไวพ้ร้อมแลว้ วนันี� เป็นขั�นตอนสุดทา้ย ก่อนดาํเนินการสอบ
ในวนัพรุ่งนี�  ซึ$ งทาํพร้อมกนัทั$วประเทศ มีเรื$องหนึ$ งที$ผูบ้ริหารโรงเรียนเสนอคือการทาํลายขอ้สอบ หลายคน
มีความเห็นว่าแบบทดสอบดงักล่าวถา้เกบ็ไวใ้ชใ้นการทดสอบของโรงเรียนน่าจะเกิดประโยชน์มากกวา่การ
เผาทิ�ง  ผมให ้ดร.อุทยัวรรณ พงศอ์ร่าม รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนศรียาภยั ในฐานะที$จบปริญญาเอกทางการ
วดัผลการศึกษา ชี�แจงใหที้$ประชุมฟังถึงเหตุผลที$ตอ้งดาํเนินการอยา่งนี�  ท่านอธิบายว่าขอ้สอบเหล่านี� ผูส้ร้าง
คงหวงัที$จะพฒันาไวใ้ชใ้นคราวต่อไป หากมีการเผยแพร่ไปแลว้ผลการวดัจะขาดความน่าเชื$อถือ   สาํหรับ
เหตุผลของผมตอบสั�นๆวา่กรมสั$งใหท้าํลายกต็อ้งเผาทิ�ง เกบ็ไวเ้ป็นปัญหากบัตวัเองแน่นอน   จบการประชุม
เรื$องการสอบ NT ต่อดว้ยการประชุมคณะกรรมการจดักรอบอตัรากาํลงับุคลากรการศึกษาอื$นตามมาตรา 
๓๘ ค.(๒) เพราะจากการตรวจสอบแนวทางดาํเนินการทั�ง ๒ ฉบบัที$ ก.ค.ศ.กาํหนด หนงัสือตอบขอ้หารือ
ของก.ค.ศ. และผูท้รงคุณวุฒิต่างๆแลว้ การดาํเนินการที$ผา่นมาน่าจะคลาดเคลื$อนอยูบ่า้ง จึงไดช้ะลอคาํสั$งไว ้
วนันี� จึงมาพิจารณาใหมโ่ดยนาํแนวทางดาํเนินการของ ก.ค.ศ.ทั�ง ๒ ฉบบัมาประกอบกนัเรียงเป็นขั�นเป็น
ตอนที$สามารถอธิบายไดเ้ป็นรายคนและรายตาํแหน่ง ผลที$ออกมาจึงอาจแตกต่างไปจากครั� งแรกอยู่บา้งใน
บางราย แต่ส่วนใหญ่กล็งตวัตามชื$อตาํแหน่งของตนเองหรือสายงานที$ใกลเ้คียงกนั  สาํหรับตาํแหน่งที$มีการ
แข่งขนักน็าํคะแนนตามแบบที$ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที$การศึกษาไดอ้นุมติัใหน้าํมาใช ้  การประชุมจบลงประมาณ 
๑๖.๐๐ น. ไดเ้ชิญกลุ่มที$ประสงคจ์ะไปดาํรงตาํแหน่งในเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๒ และโรงเรียนมา
เชิญชวนใหอ้ยู่ในอตัรา อพ.ของเขตสักระยะหนึ$งแลว้ค่อยคิดกนัใหม่ ทุกคนขอเดินไปตามทางที$เลือกไวเ้ดิม 



การตดัสินใจเพื$อความกา้วหนา้ของชีวิตเป็นสิทธิของแต่ละคน ถูกผิดมีคาํตอบในอนาคต  เยน็ไปทานขา้วกบั
ผูบ้ริหารกลุ่มเลก็ๆที$ร้านเปิดใหม่ริมทางรถไฟสถานีนาชะองั กลบับา้นพกัประมาณ ๓ ทุ่ม 
                        วนัองัคารที	 ๑๓  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๐  วนันี� มีการสอบ NT  รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต 
หวัหนา้กลุ่ม หวัหนา้งาน และศึกษานิเทศก ์ไดรั้บแต่งตั�งใหอ้อกตรวจเยี$ยมสนามสอบ บรรยากาศในเขตจึง
เงียบๆเหงาๆ ผมลงชื$อในแฟ้มเอกสารที$คา้งไวเ้มื$อวานจนหมด ชวนนายสุรพงษ ์นารัตฐา นายบุญจริง 
สายพฒัน ์นายภิญโญ นารัตฐา นกัการภารโรงในเขต ขึ�นรถออกเยี$ยมโรงเรียนเพราะอยากใหไ้ปเห็นสภาพ
การทาํงานในโรงเรียนและเยี$ยมเยียนเพื$อนร่วมงานตอนสร้างอาคารสโมสร  โรงเรียนแรกที$ไปคือโรงเรียน
บา้นทุ่งหงษ ์อยูฝั่$งขวาของถนนเอเซียขาล่อง อยู่ลึกเขา้ไปประมาณ ๔ กม. ถนนลาดยางตลอดสาย ดู
บา้นเรือนผูค้นน่าจะมีฐานะดีเป็นส่วนใหญ่  โรงเรียนอยู่ในศนูยก์ลางของชุมชน จดัสภาพแวดลอ้มดีมีสวน
ผลไมจ้าํพวกชมพู่กาํลงัใหผ้ล มีบ่อเลี�ยงปลาดุกธรรมชาติ ไวเ้ป็นแหล่งเรียนรู้  ขณะนี�ตาํแหน่งผูบ้ริหาร
โรงเรียนว่างลง เนื$องจากคนเดิมขอโอนไปเป็นผูอ้าํนวยการกองการศึกษาเทศบาลตาํบลวงัไผ่  ถามนกัเรียน
ที$เพิ$งสอบเสร็จวา่ขอ้สอบยากหรือเปล่าเขาบอกวา่พอทาํได ้กรรมการคุมสอบมาจากโรงเรียนอนุบาล
ชุมพร ลุงดาํหรือนายดาํรัส ยงัสวสัดิS  นกัการภารโรงพยายามจะสอยชมพู่ใหก้ลบัไปกินที$เขต แต่บอกปัด
เพราะรีบและไม่อยากรบกวน  ลุงดาํชาํนาญดา้นทาสีแมอ้ายจุะมากแต่ฝีมือเยี$ยมมาก  กลบัออกมาทานขา้ว
กลางวนัที$ร้านครัวทองหลาง แลว้เดินทางไปโรงเรียนบา้นควนจาํปา พบผูบ้ริหารโรงเรียนและกรรมการคุม
สอบที$มาจากโรงเรียนบา้นเขาวง รอบโรงเรียนมีสวนผลไมน้านาชนิดเหมือนสองฟากถนนที$เต็มไปดว้ย
สวนทุเรียน นายสุนนัท ์สุวรรณชดั นกัการภารโรงโรงเรียนนี� เป็นทีมงานสาํคญัในการสร้างอาคารสโมสร 
เมื$อไดพ้บกนัดูจะตื$นเตน้ยินดีถามไถ่ถึงบา้นทราบวา่อยูใ่กลโ้รงเรียนวดัขุนกระทิงไกลจากที$นี$
พอสมควร  จากการสังเกตดินแถบนี� สีสนิมเขม้ นกัการภารโรงที$ไปดว้ยกนัเล่าใหฟั้งวา่ สมยัก่อนเวลามีงาน
ประจาํปีในเมืองชุมพร ผูค้นแถบนี�จะไปเที$ยวชมงานสังเกตไดง่้ายส่วนใหญ่เทา้จะออกแดงๆเหมือนสีดิน 
และหากจะเขา้กรุงเทพฯตอ้งขดัเทา้กนัเป็นวนั   เทจ็จริงก็อยูที่$คนเล่า  ท่านรองฯขจีศกัดิS   อุย้นอง โทร.ให้
กลบัไปที$เขตเพราะมีผูป้ระสงคจ์ะขอไปเขต ๒ เพิ$มอีก โรงเรียนบา้นเขาวงที$ตั�งใจจะไปเยี$ยมจึงงด  กลบัเขต
สอบถามเหตุผลและความตั�งใจและประสานกบัผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๒ ทุก
อยา่งยุติลงให้เจา้ของเรื$องจดัทาํเอกสารนาํเขา้พิจารณาในที$ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที$การศึกษาในวนั
พรุ่งนี�    กาํลงัจะกลบับา้นไดรั้บแจง้วา่นกัการภารโรงโรงเรียนบา้นเขาวง พี$ปรีชา  กาลเพชร เป็นลมกาํลงัอยู่
ในหอ้ง ICU โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิS  อาการหนกั ๕๐-๕๐ จะไปเยี$ยมตอนนี�หมอก็หา้มเยี$ยม  ความ
จริงพี$ปรีชา กาลเพชร จะเกษียณอายรุาชการปีนี�  เป็นคนอารมณ์ดี ไดป้ลาดุกปลาไหลจะหอบหิ�วมาให ้นาย วี
ระ ขนัทะเสน นกัการภารโรง โรงเรียนวดัวงัไผป่รุงเป็นกบัแกลม้ และจะมอบใหผ้มไปทานที$บา้น ๑ กล่อง
ทพัเพอแวร์  ชกัชวนพรรคพวกไดสี้$หา้คนไปทานขา้วที$ร้านยายปวดยุคปรับปรุงใหม่ บา้นบางหมาก สอง
ขา้งทางกาํลงักั�นเขตดว้ยเชือกเป็นที$รับฝากรถ เพราะทางวดักาํลงัจะมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตร  งานเลี�ยง
เลิกราแวะไปโรงพยาบาลเยี$ยมคนป่วย ฟื� นแลว้พยายามจะเล่าใหผ้มฟังมากมาย แต่ถกูพยาบาลสั$งหยุด ก็ดีใจ
ที$คลาดแคลว้ปลอดภยั หมอบอกวา่เป็นอาการกลา้มเนื�อหวัใจตายเฉียบพลบั หากถึงมือหมอชา้ก็จะเสียชีวิต



เป็นส่วนใหญ่ อาการชี�นาํคือปวดแน่นหนา้อกขึ�นเรื$อยๆจนหมดสติ  
                        วนัพุธที	 ๑๔  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐  ตื$นเชา้ตอ้นรับวนั Valentine ดว้ยขอ้ความทางโทรศพัท ์
ภาคเชา้มีการประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ ๒๕๕๐ ผมชี�แจงนโยบาย สพฐ.ที$ไดจ้ากการ
ประชุม ผอ.สพท.ที$นครศรีธรรมราช กลุ่มงานต่างๆก็ชี�แจงขอ้ราชการตามระเบียบวาระ ปิดทา้ยดว้ยการสอบ
ขอ้สอบภาษาองักฤษของผูบ้ริหารโรงเรียน จุดประสงคต์อ้งการใหไ้ดเ้ห็นลกัษณะของขอ้สอบที$ครู
ภาษาองักฤษตอ้งสอบวา่ยากง่ายเพียงใด  เที$ยงคุณวิภา  โอสถารมย ์ผูเ้ชี$ยวชาญ จาก สพฐ.ซึ$งมาตรวจติดตาม
การสอบ NT แวะมาเยี$ยม บ่ายมีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที$การศึกษา พิจารณาเรื$ องการจดับุคลากร
ทางการศึกษาอื$นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ลงกรอบอตัรากาํลงัของเขตและโรงเรียน ที$ประชุมไดพิ้จารณาอยา่ง
ละเอียดและอนุมติัตามที$คณะกรรมการจดักรอบนาํเสนอ  ผมลงนามในคาํสั$งจะใหเ้จา้หนา้ที$เดินทางไปส่งที$ 
สพฐ.และ ก.ค.ศ.ในวนัพรุ่งนี� เพราะเป็นวนัสุดทา้ยตามที$ สพฐ.และก.ค.ศ.กาํหนด   เยน็ผูบ้ริหารโรงเรียน
ส่วนหนึ$ งขอใชส้ถานที$บา้นพกัเป็นที$รับประทานอาหารเยน็ ต่างคนต่างหิ�วอาหารเครื$องดื$มกนัมา บรรยากาศ
ก็เป็นกนัเองแบบไม่มีพิธีรีตองใดๆรวมไดก้วา่ ๕๐ ชีวิต ส่งแขกคนสุดทา้ยหลงัเที$ยงคืน 
                         วนัพฤหัสบดีที	 ๑๕  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๐  เขา้สาํนกังานเพื$อติดตามความคืบหนา้จากเจา้หนา้
การเงินในการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะของครูที$ สพฐ.สั$งการให้ตั�งเบิกภายในวนัที$ ๑๖ กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๐วา่
สามารถวางเบิกตามกาํหนดหรือไม่ ไดรั้บคาํยืนยนัวา่วางเบิกไปแลว้ กคิ็ดวา่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแทรก
ซอ้นอีก เงินคงจะออกภายในสิ�นเดือนกุมภาพนัธ์ นี�    ๑๐.๐๐ น.ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จงัหวดั มีการ
พดูคุยกนัในเรื$องการจดัสวสัดิการครูในโครงการต่างๆจนเที$ยงการประชุมจึงยติุลง   
                        วนัศุกร์ที	 ๑๖  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐  วนันี�ลาพกัผ่อน ๑ วนั เพราะเป็นวนัจ่าย พรุ่งนี� เป็นวนัไหว้
ตรุษจีน  ไปซื�อเอกสารราชการและหนงัสือที$ศึกษาพนัธ์พานิช ราชดาํเนิน ต่อดว้ยหา้งสรรพสินคา้ Central 

Plaza ปิ$ นเกลา้ เขา้ร้านหนงัสือแพร่พิทยา เป็นร้านใหญ่มีหนงัสือใหเ้ลือกมาก  ง่วงกล็งไปดื$มกาแฟสดชั�น
ล่างสุด เยน็แวะตลาดซื�อเครื$องไหวแ้ละอาหารสดพวกหมูและผกั   หวัคํ$าถึงเที$ยงคืนรับหนา้ที$ตม้ไก่ตม้หม ู
นานๆจะใชเ้ตาถ่านทีก็สนุกดีเหมือนกนั 
                        วนัเสาร์ที	 ๑๗  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐  ตื$นเชา้ทาํกบัขา้ว เตรียมเครื$องไหว ้ผมปรุงเองหนึ$ งอยา่ง
คือซี$โครงหมูอ่อนผดัพริกแกง การไหวเ้ริ$มดว้ยไหวเ้จา้ที$  ตามดว้ยไหวร้ถ และปิดทา้ยดว้ยการไหวบ้รรพ
บุรุษก่อนเที$ยง ไหวเ้สร็จก็ตอ้งชวนคนมากิน อาหารเครื$องไหวก้ต็อ้งแจกคนไปทาน จึงจะเจริญรุ่งเรือง บ่าย
จึงมีทั�งญาติทั�งมิตรมาช่วยรับภาระเครื$องเซ่นไหวท้ั�งหลายไปตามสมควร  พรุ่งนี� เป็นวนัเที$ยวผมก็จะถือ
โอกาสไปเที$ยวชุมพรครับ 

 
                         กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 



 ๒๔ กมุภาพันธ์  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู  ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                    วนัจันทร์ที	 ๑๙  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐ เชา้มีการทดสอบภาษาองักฤษสาํหรับครูที$ตกคา้งไม่ได้
สอบครั� งที$แลว้ที$หอประชุมใหญ่ ศูนยร์าชการจงัหวดั  ผมไดก้าํหนดใหค้รูชาวต่างประเทศที$มาสอนใน
โรงเรียนเขา้สอบดว้ย  นอกจากนั�นรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต หวัหนา้กลุ่ม ศึกษานิเทศก ์ก็ตอ้งทดสอบ
ดว้ย ไม่ยกเวน้แมแ้ต่ตวัผมเอง  ใชเ้วลาทาํขอ้สอบ ๗๕ นาที ๑๐๐ ขอ้ สมองลา้และชา้เกินกวา่จะอ่านให้
ละเอียดและทาํไดท้นั ตรวจกระดาษคาํตอบแลว้ไดเ้พียง ๓๙ คะแนน  ครูชาวต่างประเทศทาํคะแนนไดสู้งสุด 
๘๗ คะแนน ตํ$าสุด ๖๐ คะแนน  คงตอ้งพฒันาตนเองอยา่งเร่งด่วน  ดูผลการสอบของผูบ้ริหารโรงเรียนเมื$อ
วนัที$ ๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๐ สูงสุดได ้๕๑ คะแนน ตํ$าสุดได ้๗ คะแนน  แต่คะแนนกลุ่มนี�อาจคลาดเคลื$อน
ไปบา้งเพราะสอบในเวลาจาํกดั   บ่ายไปดูความเรียบร้อยในการจดัสถานที$อาคารสโมสรสาํหรับจดัเลี�ยง
โครงการพบกนัยามเชา้ของท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรในวนัพรุ่งนี�   เยน็ชวนผูบ้ริหารโรงเรียนมาช่วยกิน
ไก่กินหมตูรุษจีนที$หอบหิ�วมาจากเมืองนนทบุรี สุดทา้ยกไ็ปตั�งหลกัที$ร้านยายปวด บางหมาก เพราะที$วดัมี
งานปิดทองฝังลูกนิมิตร จะไปทาํบุญดว้ย หลงัอิ$มจากอาหาร  เดินไปทาํบุญที$วดัไดปิ้ดทองครบทั�ง ๙ ลูก เดิน
ชมร้านคา้ในงานมีครูมาช่วยขายดอกไมธู้ปเทียนและวตัถุมงคลหลายท่าน ซื�อกรรไกรหนีบหมากแบบ
โบราณ ๑ อนั ราคา ๘๐ บาท ซึ$ งร้านคา้จากนครศรีธรรมราชมาจาํหน่าย สมยัเด็กๆเห็นย่าใชบ่้อย สมยันี� คน
กินหมากมีนอ้ยจึงไม่ค่อยไดพ้บเห็น 
                    วนัองัคารที	 ๒๐  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐  ตื$นแต่เชา้ตรู่ไปถึงเขตประมาณ ๐๖.๓๐ น. ดูแลความ
เรียบร้อยของอาหารสถานที$ ดูแลว้ไมค่่อยไดด้ั$งใจมากนกั แต่กแ็กไ้ขไม่ทนั ตอ้งปล่อยไป  ภาษิตฝรั$งบอกวา่
ถา้ไม่แน่ใจวา่มีกาแฟที$เลิศรสที$สุดก็อย่าเชิญแขกมาบา้น  วนันี�ดไูมท่นัวา่กาแฟอะไรแบบไหนแต่มีแขกเต็ม
บา้นแลว้  ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั รองผูว้า่ราชการจงัหวดั และหวัหนา้ส่วนราชการจงัหวดัมาร่วม
รับประทานอาหารเชา้ประมาณ ๕๐ คน บรรยากาศก็เป็นกนัเอง แต่ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัอยูร่่วมงานไดไ้ม่
นานตอ้งเดินทางไปราชการที$อาํเภอทุ่งตะโก  แขกคณะสุดทา้ยกลบัไปประมาณ ๐๙.๓๐ น.ผ.อ.โรงเรียนบา้น
บางไมแ้กว้ประชาสามคัคีรายงานวา่บา้นนกัเรียนถกูไฟไหมท้ั�งหลงัเมื$อวานนี�  บอกเขาว่าพรุ่งนี� จะเขา้ไป
ดู  เจา้หนา้ที$จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดม้าประสานเรื$องการติดตั�งไฟฟ้าในโรงเรียนทั�งเขต ๑ และเขต ๑ 
คุยกนัจนไดข้อ้มลูตรงกนัจึงนดัหมายที$จะประชุมผูแ้ทนในโรงเรียนอีกครั� งหนึ$ ง  ก่อนเที$ยงท่านกมล  มั$น
ภกัดี อดีต ส.ว.ชุมพรและอาจารยเ์พญ็ศรี  มั$นภกัดี มาเยี$ยม   บ่ายลงไปทาํงานที$อาคารสโมสรเพราะลมพกั
เยน็สบาย  ทดสอบระบบ wireless ดูใชก้ารไดดี้แมจ้ะห่างจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณประมาณ ๕๐ เมตร  ให้
นกัการภารโรงยา้ยไปนั$งที$ศาลาเขาดินในอาคารสโมสรแทนที$นั$งเดิมบริเวณโรงรถ เพราะจะไดด้แูลอาคาร
ดว้ย  โรงรถกจ็ะไดจ้อดรถเพิ$มอีก ๒ คนั   เยน็ขบัรถชมวิวจากปากนํ�าชุมพรไปจนถึงอ่าวทุ่งมะขาม กลบัเขา้
บา้นมืด 



 
                    วนัพุธที	 ๒๑  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐  เชา้เขา้สาํนกังานเขตเพราะมีการประเมินวิทยฐานะ 
ศึกษานิเทศกเ์ชี$ยวชาญ ๒ ราย เดินดูเอกสารที$นาํมานาํเสนอคงตอ้งกลบัมาดูรายละเอียดภายหลงั เพราะตอ้ง
เดินทางไปเปิดงานแสดงผลงานวิชาการและผลผลิตนกัเรียนโรงเรียนท่าขา้มวิทยา ในเวลา ๐๙.๐๐ น.  คณะ
วนันี�ประกอบดว้ยท่านรองฯพนอ ทิพยพ์ิมลรัตน์ ท่านรองฯวิชุชลดา  โชคคณาพิทกัษ ์คุณสุมนา  นุ่นแกว้ 
คุณวิภารัตน์  กวาวหนึ$ง สาํหรับคุณวาสนา  นาคสุวรรณไปส่งไวที้$ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั เพื$อ
เกบ็ขอ้มลูการประเมินวิทยฐานะที$ผมเป็นกรรมการอยูด่ว้ย  มีนักเรียน ครูและผูป้กครองมาร่วมงานกนัมาก 
การแสดงทางวิชาการจดัเป็นสาระวิชาเรียงลาํดบักนัไป สาํหรับผลผลิตนกัเรียนมีหลากหลายตั�งแต่ดอกไม้
ประดิษฐ ์ขนมหวาน พืชผกัสวนครัว กลว้ยไมป่้านานาพนัธ์ุ ช่วยกนัซื�อคนละนิดละหน่อยเพราะเป็นผกั
ปลอดสารพิษ สาํหรับดอกไมป้ระดิษฐน์กัเรียนไม่ประสงคจ์ะจาํหน่ายบอกวา่จะไวใ้ชเ้อง  เดินชมจน
ครบถว้นขอตวัเดินทางไปโรงเรียนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามคัคี เพื$อเยี$ยมครอบครัวนกัเรียนที$ถกูไฟไหม ้
แวะซื�อขา้วซื�อแกงเป็นเสบียงมื�อเที$ยงที$ร้านสมศกัดิS ตรงขา้มปากทางแยกเขา้โรงเรียนเพราะโรงเรียนอยูใ่น
ถิ$นกนัดารหาของกินยาก และไม่อยากสร้างภาระใหก้บัครู  พอถึงตลาดรับร่อแวะซื�อขา้วสาร ปลากระป๋อง 
มาม่า เพื$อเป็นของฝากครอบครัวไฟไหม ้ รถวิ$งตามถนนลกูรังไปอีกจนเกือบถึงหมู่บา้นกจ็ะเป็น
ถนนลาดยางอย่างดี สะพานสองแห่งเปลี$ยนจากสะพานไมเ้ป็นสะพานคอนกรีต ถึงโรงเรียนเกือบเที$ยง แต่
ละหอ้งมีนกัเรียนแออดัเพราะโรงเรียนนี� มีนกัเรียนเพิ$มขึ�นอยา่งรวดเร็ว เพิ$งขยายชั�นเรียนถึงชั�นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ อาคารสถานที$จึงไม่พอเพียงในการใชส้อย มีอาคารชั$วคราวเป็นส่วนใหญ่  เที$ยงรับประทานอาหาร
ร่วมกบัคณะครูในอาคารเอนกประสงคซึ์$ งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจดัสร้างให้เมื$อปีที$แลว้  จากนั�นเดินทางโดย
รถยนตไ์ปยงับา้นที$เกิดเพลิงไหม ้เส้นทางค่อนขา้งลาํบากไต่ระดบัไหล่เขาไปเรื$อยๆ จนไม่สามารถขึ�นต่อไป
ไดอี้ก เจา้บา้นลงมาตอ้นรับทางแยกก่อนเขา้บา้น บอกว่าหากจะไปใหถึ้งบา้นเกิดเหตุตอ้งเดินเทา้ขึ�นไปอีก
ประมาณ ๔๐๐ เมตร   เปลี$ยนใจมอบกนักลางทางนี$แหล่ะ ทั�งของที$ซื�อมาฝาก พร้อมเงินสดที$สมาชิกใน
สาํนกังานเขตร่วมกนับริจาค ๕,๙๐๕ บาท นํ�าตาเจา้บา้นไหลพราก ไดเ้วลากบ็อกลากนั กลบัลงมาแวะสาํนกั
สงฆบ์างไมแ้กว้ นมสัการหลวงพ่อประวิทย ์ซึ$ งคุน้เคยกนัมานาน สนทนาวิสาสะพอสมควรแก่เวลากราบลา
เดินทางกลบั  ถึงเขตพื�นที$ไดท้าํงานเอกสารจนหมดแฟ้ม 

                    วนัพฤหัสบดทีี	 ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๐   เชา้เดินทางไปโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖(บา้นนาเนียน) 
พบท่าน ผ.อ.อุดม  เชิงไกรยงั และครูสองสามท่านเพื$อหารือถึงการเตรียมการเปิดอาคารเรียน ซึ$งคุณหญิง
กษมา  วรวรรณ  ณ อยธุยา จะมาเป็นประธานเปิดในวนัที$ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๐  คงตอ้งดาํเนินการหลาย
กิจกรรม ซึ$ งโรงเรียนเองไดว้างแนวทางไวค่้อนขา้งมาก ผมรับปากวา่จะมาช่วยเสริมเติมเตม็ใหท้ั�งความคิด
และกาํลงัคน ไปประเมินวิทยฐานะผูอ้าํนวยการ เชี$ยวชาญ ที$โรงเรียนวดัดอนรวบ ท่าน ผ.อ.สมใจ  สนัติยา
นนท ์และหวัหนา้ฯ กิตติวฒิุ  พนัธ์ุธร คุณวาสนา นาคสุวรรณ รออยู่ก่อนแลว้  วนันี�นกัเรียนไปเขา้ค่ายลกูเสือ 
โรงเรียนจึงปิดเรียน บรรยากาศจึงเงียบผดิปกติ  เที$ยงไปทานขา้วที$ร้านอาหารในป่าจากริมนํ�าบา้นทุ่งคา 



บรรยากาศดี แต่ป่าจากมีนอ้ยแลว้ ต่อไปคงจะหมดไปหากไม่ช่วยกนัอนุรักษ ์ บ่ายกลบัสาํนกังานเขต เพื$อ
ทาํงานเอกสารปกติทั$วไป   เยน็เดินทางไปร่วมงานฉลองนาคหลานคุณเรณู  กลีุช่วย เลขาหนา้หอ้งที$บา้นท่า
ไมล้าย ทางไประนอง เป็นบา้นไหล่เขาแบบรีสอร์ท แขกมากหนา้หลายตา อากาศเยน็สบาย กลบัที$พกั
ประมาณ ๓ ทุ่ม 
                    วนัศุกร์ที	 ๒๓ กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐  เชา้ตรวจสอบว่าเงินวิทยฐานะสามารถเบิกจ่ายไดห้รือไม่ 
ทราบวา่เบิกกนัไปแลว้กโ็ล่งใจ  เดินทางไปโรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา เปิดงาน ม.ช.ปริทรรศน์ หลงัพิธีเปิด
ไดเ้ดินชมนิทรรศการทางวิชาการจนครบถว้น ขอตวัเดินทางไปโรงเรียนบา้นถํ�าธง  อาํเภอปะทิว เพื$อ
ประเมินวิทยฐานะผ.อ.เชี$ยวชาญ สมทบกบัหวัหนา้ฯกิตติวุฒิ พนัธ์ุธร และคุณวาสนา นาคสุวรรณ ส่วน ผ.อ.
สมใจ  สนัติยานนทเ์ดินทางไปพร้อมผม  ไดช้วน ผ.อ.สนอง  ดาวตุ่น โรงเรียนบา้นเขายาวราษฎร์บาํรุง ไป
ดว้ยเพราะทราบวา่ไม่เคยไปแถบนั�น โรงเรียนของท่านอยู่ภูเขาไปดูโรงเรียนริมทะเลบา้งเพื$อเปลี$ยน
บรรยากาศ  โรงเรียนกาํลงัต่อเติมอาคารอาํนวยการ โดยขอแรงนกัการภารโรงในกลุ่มปากคลอง-มาบอาํมฤต
มาช่วยกนั ทุกคนคุน้เคยกบัผมเพราะเป็นทีมสร้างสโมสรทั�งนั�น  นกัเรียนที$นี$ค่อนขา้งกลา้ไม่กลวัคนถาม
อะไรตอบฉะฉาน อธิบายไดเ้ป็นเรื$องเป็นราว เที$ยงพากนัขา้มเขตจงัหวดัไปทานขา้วที$บางเบิด จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ผมแวะถ่ายภาพสนัทรายแห่งเดียวในสยาม เพราะคราวประชุม ผ.อ.เขตทั$วประเทศ 
ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผน ถามถึงบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการตั�งเป้าหมายใหน้กัเรียนมาศึกษา
เรียนรู้จากสันทรายแห่งนี� ในปี ๒๕๕๐ จาํนวนหลายหมื$นคน มองดว้ยตาเปล่ากไ็ม่มีอะไรพิสดารเพียงแต่
เป็นเนินทรายมากองอยู่ริมทะเล มีไมพุ้่มเตี�ยขึ�นเป็นหยอ่มๆ แต่นกัโบราณคดีและนกัธรณีวิทยาเขาบอกว่า
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที$สร้างสมกนัมาเป็นลา้นปี(ฟังเขามาอีกที)  วนันี� ไม่ไดเ้ขา้สาํนกังานเขตเพราะ
กลบัถึงชุมพรเยน็แลว้ ขบัรถต่อไปทานขา้วเยน็ที$ร้านเจอ่้าง ปากนํ�าชุมพร วนันี� ไม่กลบันนทบุรี พรุ่งนี� จะ
เตรียมเสื�อผา้ใส่รถไว ้๑ ชุด กะวา่จะไประนองแต่เชา้ตรู่ ไปทานโรตีที$ตลาดบา้นหงาว  ท่องเที$ยวไปเรื$อยๆ
อาจคา้งระนองหรืออาจต่อไปกระบี$หรือภเูกต็ค่อยคิดอ่านกนัใหม่   แต่เยน็วนัอาทิตยต์อ้งกลบัมาชุมพร
เพราะมีงานแต่งงานลูกครูสมศกัดิS  ซงัธาดาที$เพื$อนใจรีสอร์ท 
                    วนัเสาร์ที	 ๒๔  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐  ออกจากบา้น ๐๗.๓๐ น. ถึงร้านขา้วมนัไก่ทบัหลี แวะทาน
กาแฟกบัซาลาเปา เป็นอาหารเชา้ สองขา้งทางระนองวนันี�ดูแหง้แลง้นํ�าตกบุณยปาลเหลือสายธารเลก็ๆเท่าลาํ
ไผ ่ ถึงระนองแวะไปวดัตะโปตารามหรือวดับ่อนํ�าร้อน เพราะอยากนมสัการเจา้คณะจงัหวดัระนอง แต่กฏิุ
ท่านปิดกุญแจไวแ้สดงวา่ไม่อยู ่จึงขบัรถเลยไปแวะเยี$ยมสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาระนอง แต่ไม่ไดล้ง ไป
ตลาดบา้นหงาว แวะร้านโรตีเจา้ดงั วนันี�ขยายกิจการไปอีก ๑ คูหา ลกูคา้เนืองแน่น ทั�งที$เวลาเพิ$ง ๑๐.๓๐ น.
แกงมสัมั$นไก่หมดแลว้ ทานจนอิ$มขบัรถลงใตไ้ปเรื$อยผา่นอาํเภอกะเปอร์ ดูเงียบๆเหงา  อาํเภอสุขสาํราญเป็น
จุดที$โดนคลื$นสึนามิถล่มที$บา้นทะเลนอกในจงัหวดัระนอง อาํเภอกะปง อาํเภอตะกั$วป่า ผา่นเขาหลกัที$มี
ตาํนานคลื$นยกัษสึ์นามิเขย่าขวญัชาวโลกยงัมีร่องรอยความเสียหายใหเ้ห็น หมู่บา้นสึนามิที$แบบบา้น
เหมือนกนัมีอยูส่องฟากถนนเป็นระยะ  และอาํเภอทา้ยเหมือง ตาํบลโคกกลอยเป็นจุดสุดทา้ยในจงัหวดัพงังา 
ขา้มสะพานสารสินเขา้เกาะภูเก็ตเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. แวะลา้งรถที$อาํเภอถลางให้ดูดีหน่อย จากนั�นขบั



รถวนรอบเกาะภเูก็ตจากหาดสุรินทร์ หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน แหลมพรหมเทพดูพระอาทิตยต์กนํ�า 
ไปมืดที$หาดราไวท ์คืนนี� ภูเก็ตมีงานยอ้นอดีต มีการปิดถนนผูค้นขวกัไขว ่ผมไม่ไดเ้ดินเที$ยวเพราะเหนื$อย
เกินไป พกัคา้งที$โรงแรมถาวรแกรนดพ์ลาซ่าซึ$ งโก่งราคาขึ�นจากครั� งที$แลว้เมื$อเดือนพฤศจิกายนหนึ$งเท่าตวั  

 กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๓  มนีาคม  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู  ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                วันจันทร์ที	 ๒๖  กมุภาพนัธ์   ๒๕๕๐  เชา้ไดคุ้ยกบัหวัหนา้ปรีชา  นุย้สุข หวัหนา้กลุ่มบริหารงาน
บุคคล ซึ$ งไดรั้บแต่งตั�งเป็นคณะทาํงานของ ก.ค.ศ. ใหต้รวจความถูกตอ้งในการจดักรอบอตัรากาํลงัใน
สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา ไปปฏิบติังานที$ส่วนกลางมาหนึ$ งสัปดาห์ ทราบว่าของชุมพร เขต ๑ ถูกตอ้ง
ตามแนวทางที$ ก.ค.ศ.กาํหนด แต่ตอ้งแกไ้ขดา้นธุรการเลก็นอ้ย  อยา่งไรกต็ามตอ้งให ้ก.ค.ศ.มีมติรับรองก่อน
จึงจะวางใจได ้ วนันี� ไดพิ้จารณาสั$งการดาํเนินการทางวินยั ๒ ราย ซึ$ งคณะกรรมการสอบสวนไดด้าํเนินการ
เสร็จแลว้ เป็นวินยัไมร้่ายแรงหนึ$งเรื$องและวินยัร้ายแรงอีกหนึ$งเรื$อง ตอ้งนาํเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที$
การศึกษาพิจารณาในลาํดบัต่อไป หลงัอาหารเที$ยงเดินทางไปโรงเรียนบา้นเขาวง แวะเยี$ยมการทาํงานของครู 
อากาศร้อนจดั แมร้อบโรงเรียนเตม็ไปดว้ยสวนผลไม ้แต่ภยัแลง้กาํลงัมาเยือน หากฝนทิ�งช่วงอีก ๒ เดือน
ยอ่มส่งผลต่อสวนผลไมอ้ยา่งแน่นอน พี$ปรีชา  กาลเพชร ภารโรงผูร้อดชีวิตจากโรคหวัใจกาํลงักาํกบัทีมงาน
สร้างบ่อปลาคอนกรีตหนา้อาคารเรียน  ผ.อ.โรงเรียนบอกวา่ยงัไม่ใหลุ้ยงานหนกักลวัอาการเก่าจะกาํเริบ  ลดั
เลาะสวนผลไมไ้ปจนถึงโรงเรียนบา้นถํ�าสิงห์  แวะทกัทาย ผ.อ.ประมวล  พรหมสอน แลว้ขอตวัเดินทาง
ต่อไปยงัโรงเรียนบา้นท่ามะปริง  สมทบกบักรรมการประเมินวิทยานะ ผ.อ .เชี$ยวชาญที$มาปักหลกัประเมิน
ตั�งแต่เชา้  ฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี$ยมชั�นเรียน ดูเอกสารจนพอใจ เดินทางกลบัเขตลงชื$อในแฟ้มเอกสาร
จนหมด จึงไดอ้อกจากสาํนกังาน ไปแวะตดัผมร้านประจาํ สมยัเด็กๆการตดัผมนิยมวนัอาทิตย ์วนัจนัทร์ไม่
นิยมแม่บอกวา่จะเป็นเด็กหวัดื�อ ส่วนวนัพุธหา้มเดด็ขาด  เยน็นี� งดงานนอกบา้น เพราะเหนื$อยเตม็ที ฝากซอง
ไปช่วยงานขึ�นบา้นใหม่ของครูหนึ$ งราย  
                วันองัคารที	 ๒๗  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐  เชา้มีการประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ ที$ศาลากลางจงัหวดั 
ศูนยร์าชการ  โฟกสัของการประชุมนดันี�คงเป็นเรื$องการเป็นเจา้ภาพกีฬานกัเรียนนกัศึกษาประจาํปี ๒๕๕๑ 
"ชุมพรเกมส์" ซึ$ งกาํหนดจดัตน้เดือนกมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐ ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพร ไดน้าํทีมไปรับมอบ
ธงการแข่งขนัมาเรียบร้อยแลว้ มีการแถลงข่าวที$จงัหวดัมหาสารคาม ยิ$งใหญ่ดว้ยมโนราห์  ศิลปวฒันธรรม
ชาวใต ้ สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาทั�ง ๒ เขต และสถานศึกษาในจงัหวดัทุกสงักดั จะตอ้งร่วมเป็นเจา้ภาพ
ในครั� งนี�  เพื$อยกมาตรฐานชุมพรสู่ระดบัอินเตอร์ใหจ้งได ้ บ่ายกลบัไปทาํงานที$สาํนกังานเขต เป็นงาน
เอกสารโตต้อบเสียส่วนใหญ่ เยน็แวะไปเยี$ยมหวัหนา้ปรีชา  นุย้สุข ที$โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิS  ซึ$ ง



ป่วยกะทนัหนัเมื$อคืน อาการดีขึ�นแลว้ ส่วนสาเหตุตอ้งรอผลวินิจฉยัของแพทย ์
                วันพุธที	 ๒๘  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๐  เชา้เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการนาํร่องพฒันาชีวิตครู 
ที$สาํนกังานสวสัดิภาพและสวสัดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเจา้ของเรื$อง  ผูเ้ขา้ประชุมเป็นแกน
นาํในการพฒันาชีวิตครูทั�งเขต ๑ และเขต ๒ ผูจ้ดัการธนาคารออมสินทุกสาขาในจงัหวดั  วิทยากรหลกัคือ
อาจารยวิ์เชียร  ศรีลกูหวา้ ที$ปรึกษาธนาคาร ออมสิน โครงการพฒันาชีวิตครูจุดประสงคห์ลกัตอ้งการใหค้รูมี
ชีวิตที$ดีขึ�นจนสามารถปฏิบติังานในหนา้ที$ครูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งระบบเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน แต่โฟกสัของเรื$องกลบัมุ่งที$การกูเ้งินจากธนาคารออมสินไปลา้งหนี�นอกระบบที$ดอกเบี�ยแพง 
หลายคนไปไดดี้หลุดพน้วงจรไปได ้แต่บางคนกย็งัเวียนวนอยูใ่นวงจรเดิม เรื$องนี� ยากจะอธิบาย แต่ก็เชื$อวา่
ทุกคนไม่อยากเป็น อยากหลุดรอดไปสู่อิสรภาพ จึงตอ้งใชเ้วลาและความอดทน บ่ายเขา้สาํนกังานลงชื$อแฟ้ม
เอกสารต่างๆจนหมดไปจากโต๊ะ  เยน็ขบัรถไปตลาดสะพลี วนันี�ถนนลาดยางขยายกวา้ง ๔ ช่องจราจร ตอน
เยน็มีแม่คา้ขายของกินไม่มากนกั เจา้ประจาํคือคอหมยูา่ง ปลาเค็มทอด แกงถุง ขนมหวาน วนันี� เริ$มมีขา้ว
เหนียวมะมว่ง ขา้วเหนียวขายเป็นกิโล กก.ละ ๖๐ บาท มะม่วงอกร่องรับมาจากราชบุรี  ทะเลวนันี�สดสวย ฟ้า
สีครามเขม้ ลดัเลาะไปชายหาดทุ่งววัแล่น พบวา่ถูกนํ�าทะเลเซาะเขา้มาจนถึงถนน เป็นการเปลี$ยนแปลง
ระบบนิเวศของธรรมชาติ 

                วันพฤหัสบดทีี	 ๑  มนีาคม  ๒๕๕๐  เชา้ไปเปิดการแข่งขนักีฬา"วงัครกเกมส์" ของโรงเรียนวดัวงั
ครก โรงเรียนบา้นละม ุโรงเรียนประชาสันติ และโรงเรียนวดัควนมณี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนากะตาม 
ภายใตก้ารนาํของนายกประทีป  แสงจนัทร์ เป็นผูอุ้ปถมัภง์บประมาณ มีการแสดงแอโรบิคแดนซ์ของกลุ่ม
แม่บา้นนากะตามที$ไดร้ับงบประมาณสนบัสนุนจาก อบต. ดูรูปร่างแต่ละคนน่าเกรงขาม นกัเรียนกแ็สดงชุด
เทิดพระเกียรติไดส้วยงามน่ารัก หลงัพิธีเปิดผมขอตวัเดินทางไปโรงเรียนบา้นร้านตดัผมเพื$อไปเยี$ยมครูและ
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน เพราะตั�งแต่ไปส่งยงัไม่ไดเ้ขา้ไปอีกเลย ฟังข่าววา่ยงัติดๆขดัๆอยู่หลายเรื$อง ทีมงานที$
ไปดว้ยกนัในวนันี� มีท่านรองฯ สันทดั  บุณยธรรมกุล  คุณสุมณฑา  เชื�อบ่อคา หวัหนา้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน คุณสุทธิพนัธ์  แสงขาํ  นิติกร คุณฒาลิสา ศรีนฤพฒัน ์เจา้หนา้ที$วิเคราะห์นโยบายและแผน คุณอวย
พร  ฤทธานุวงศ ์ศึกษานิเทศก ์และคุณวิภารัตน์ กวาวหนึ$ง ประชาสัมพนัธ์ ไปถึงโรงเรียนเกือบเที$ยงไดเ้ชิญ
ครูมาประชุมและชี�แจงขอ้ราชการต่างๆใหร้ับทราบ จุดประสงคเ์พื$อใหทุ้กคนรวมใจเป็นหนึ$ งเดียวในการ
ทาํงานพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เขา้ใจบทบาทหนา้ที$ของตนเองและทาํงานไปตามหนา้ที$แห่ง
ตน  ใชเ้วลาประมาณ ๑ ชั$วโมงจึงขอตวักลบั มาแวะทานขา้วแกงคอนวอยริมถนนเอเซียเลยพ่อตาหินชา้ง
ก่อนถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จงัหวดัชุมพร  บ่ายเขา้ที$ทาํงานจดัการกบัแฟ้มเอกสารต่างๆจน
เรียบร้อย  ฝากซองช่วยงานแต่งงานลูกสาวผูบ้ริหารโรงเรียนซึ$ งจะมีในเยน็วนันี� เพราะรู้สึกว่าจะป่วยจาก
ความร้อนของแดดในฤดูนี�   



                วันศุกร์ที	 ๒  มนีาคม  ๒๕๕๐  เชา้ทาํงานปกติเนื$องจากรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตฯส่วนใหญ่
ไปร่วมสมัมนาเรื$องเขตเขม้แขง็ที$หลงัสวน เหลือท่านรองฯขจีศกัดิS  อุย้นอง และรองฯบุญเสริม อบอุ่น อยู่
สาํนกังาน ประมาณ ๐๙.๓๐ น.ไดร้ับแจง้จาก ผ.อ.เสน่ห์  มีวิเศษณ์ โรงเรียนท่าขา้มวิทยา วา่มีวยัรุ่นประมาณ 
๖ คนใชจ้กัรยานยนตเ์ป็นพาหนะใชท่้อนํ�าเหลก็เขา้ไปตีนกัเรียนในโรงเรียนไดร้ับบาดเจบ็ แต่นกัเรียนและ
ครูไดช่้วยกนัจบัผูก้ระทาํผิดพร้อมของกลางไดย้กทีม ขณะนี� ส่งตวัใหต้าํรวจแลว้ ผมประสานกบัท่านรอง
ผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร ท่านแชน  ชื$นศิวา ใหป้ระสานกบันายอาํเภอท่าแซะและผูก้าํกบัสถานีตาํรวจภูธร
อาํเภอท่าแซะในการดาํเนินคดีขั�นเด็ดขาด ล่าสุดไดรั้บแจง้วา่ผูต้อ้งหาที$บรรลุนิติภาวะแลว้ตาํรวจจะส่ง
พนกังานอยัการใหฟ้้องศาลโดยเร็วที$สุด ส่วนเยาวชนที$ยงัไม่บรรลุนิติภาวะคงตอ้งส่งสํานกังานคุมความ
ประพฤติเด็กและเยาวชนจงัหวดัดาํเนินการต่อไป บ่ายมีการประชุมคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนดีเด่นระดบั
จงัหวดัสืบเนื$องจากการคดัเลือกระดบัประเทศที$ส่งผลไปแลว้ ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัประสงคจ์ะใหส่้วน
ราชการต่างๆส่งผูป้ฏิบติังานดีเด่นเขา้รับการคดัเลือกใหม้ากขึ�น และกาํหนดจะใหป้ระกาศเกียรติคุณบตัร
ระดบัจงัหวดั สื$อสารกนัทุกวิธีแลว้ปรากฏวา่ไม่มีส่วนราชการใดส่งเพิ$มมาเลย คงเหลือทุนเดิมใหพิ้จารณา
แค่ ๗ ราย ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรมาเป็นประธานการประชุม ท่านปลดัจงัหวดั ผูอ้าํนวยการ
พระพุทธศาสนาจงัหวดั แรงงานจงัหวดั หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดั และนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั ร่วม
เป็นกรรมการ มติที$ประชุมจะมอบประกาศเกียรติคุณบตัรและเข็มรางวลัที$จะออกแบบและจดัทาํเป็นการ
เฉพาะทั�ง ๗ ราย  ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัไดก้าํชบัใหเ้ขตช่วยเตรียมการเรื$องกีฬานกัเรียนนกัศึกษาที$ชุมพร
จะเป็นเจา้ภาพในปีหนา้  ท่านปลดัจงัหวดัประสานเรื$องจะใชโ้รงเรียนเป็นแหล่งสาํรองนํ�าเพื$อประชาชนใน
การแกปั้ญหาภยัแลง้ เสร็จการประชุมผมเดินทางกลบันนทบุรีถึงบา้นเกือบ ๔ ทุ่ม พรุ่งนี�จะเดินทางไปบา้นที$
พทัยา 

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

  

๑๐  มนีาคม  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู  ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                วันองัคารที	 ๖ มีนาคม  ๒๕๕๐  อากาศยงัคงร้อนแรง ไม่มีวี$แววว่าฝนจะตกลงมา เสียงจกัจั$นเรไร
ระงมสวนยางขา้งบา้นพกั ฟังข่าววา่เมืองกาญจนบุรีร้อนถึง ๔๐  C  สนามหญา้หนา้สาํนกังานตอ้งใชน้ํ�าช่วย
เชา้เยน็ เพราะกาํลงัเหี$ยวแหง้  บ่ายมีผูอ้าํนวยการโรงเรียนแห่งหนึ$ งมาเล่าใหฟั้งวา่ คอมพิวเตอร์ที$โรงเรียนถูก
ขโมยไป ๔ เครื$อง บางเครื$องกเ็อาแต่ไส้ใน ทิ�งกล่องไวเ้ป็นที$ระลึกในสวนปาลม์ขา้งโรงเรียน ขณะนี�พอจะ
ทราบตวัผูข้โมยรายนี�แลว้ จะขอไปดาํเนินการแกปั้ญหาเอง เพียงมาเล่าใหฟั้งไวเ้บื�องตน้ กฝ็ากทุกโรงเรียน



ไดร้ะมดัระวงัไวด้ว้ยเพราะใกลปิ้ดเทอม ประกอบกบัปีนี� แลง้จดั การทาํมาหากินค่อนขา้งฝืดเคือง ขโมยจึง
เพิ$มขึ�นเป็นทวีคูณ  การอยู่เวรยามจึงมีความจาํเป็นตอ้งอยูอ่ยา่งจริงจงั กระทรวงศึกษาธิการเพิ$งออกมาตรการ
มาสดๆร้อนๆ  เคยเสนอแนวคิดไปหลายครั� งว่าตอ้งขอความร่วมมือจากชุมชนใหช่้วยดูแล เราอาจทาํบนัทึกตู ้
แดงแบบสายตรวจของตาํรวจ แต่ผูที้$เขา้มาตรวจตราจะเป็น อพปร. หรือชาวบา้นที$นดัหมาย เขา้มาตามเวลา
ที$แบ่งเป็นกะ แลว้ลงชื$อไวเ้ป็นหลกัฐาน อยา่งนอ้ยเวลามีเหตุผิดปกติก็จะไดท้ราบในเวลาที$เร็วขึ�น  เยน็
เดินทางไปบา้นรับร่อเพื$อเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของคุณจงดี  เอกฉาย  เจา้หนา้ที$ในกลุ่ม
นโยบายและแผน งานคืนนี�ผูค้นหนาแน่น เพราะผูต้ายมีอายถึุง ๘๖ ปี มีญาติมิตรมากเป็นพิเศษ 
                วันพุธที	 ๗  มนีาคม  ๒๕๕๐  มีรายการพบกนัยามเชา้ที$ธนาคาร ธกส. ถนนศาลาแดง ชั�น ๓ ชมรม
ธุรกิจธนาคารชุมพร เป็นเจา้มือ ผมไดข้อเรือเร็วตรวจการของกรมประมง จากท่านประมงจงัหวดัชุมพร คุณ
ภิญโญ  ไทยถาวร เพื$อไวรั้บรองคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา ที$จะมาเป็นประธานเปิดอาคารเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖(บา้นนาเนียน) ในวนัที$ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๐ ท่านประมงจงัหวดัรับปากจะ
ประสานงานให ้ กลบัเขตเพื$อประชุมรองผูอ้าํนวยการฯและหวัหนา้กลุ่ม ไดซ้กัซอ้มการปฏิบติังานกนัหลาย
เรื$อง เช่น การจดักิจกรรมภาคฤดูร้อนทั�งครูและนกัเรียน การใชป้ระโยชน์อาคารสโมสร การตอ้นรับท่าน
เลขาธิการ กพฐ.  การอยู่เวรยาม  การอบรมอาจารย ์๓ เชิงประจกัษ ์ การจดักรอบอตัรากาํลงั การเบิกจ่าย
งบประมาณ เลิกประชุมเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ก่อนเที$ยงผูป้กครองนกัเรียนในอาํเภอปะทิวโทร.มาฟ้องวา่
ครูพลศึกษาตบลูกและหลานของเขาขอใหช่้วยตกัเตือนใหด้ว้ย ขณะนี� เขาอยูโ่รงพกั โทร.ประสานกบั ผ.อ.
โรงเรียนบอกวา่เป็นนิสัยประจาํ ยงัไงกต็อ้งเลิกเพราะเป็นวิธีที$ขดัระเบียบกฎหมาย  บ่ายมีอาการปวดคอปวด
ไหล่เพิ$มจากที$เคยปวดแขนดา้นซา้ย ตอ้งขอแรงหมอนวดจาํเป็นช่วยกนัออกแรง ซื�อยาแกป้วดชนิดรุนแรงมา
ทานไป ๑ เมด็ อาการกดี็ขึ�นแต่ฤทธิS ยาทาํใหง่้วงนอนมาก  เยน็ไปทานอาหารที$ร้านลุงรมยรี์สอร์ท บรรยากาศ
ดีมากถา้ไม่มีอาการปวดคอปวดไหล่มารบกวน ประมาณ ๒ ทุ่มจึงกลบับา้นนอนแต่หวัคํ$า 
                วันพฤหัสบดทีี	 ๘  มนีาคม  ๒๕๕๐  เชา้นี�อาการปวดคอปวดไหลค่อนขา้งรุนแรง ทานยาที$คุณ
ลิขิต  ช่วยปลอ้ง จดัมาให ้๒ เมด็ อาการดีขึ�น เชา้ไดรั้บจดหมายจากผูป้กครอง ๑ ฉบบั ฟ้องวา่ครูไม่ตั�งใจ
สอนระบุชื$อระบุชั�นมาเสร็จ ผมส่งแฟกซ์ให ้ผ.อ.โรงเรียนไปดาํเนินการ  ๐๙.๓๐ น.ไปพบปะกบัตวัแทน
โรงเรียนเอกชนทั�งเขต ๑ และเขต ๒ ที$มาจดัทาํคาํขอเงินอุดหนุนเป็นเงินค่าใชจ่้ายรายหวันกัเรียนเพิ$มเติม
เนน้ใหท้ราบวา่เงินอุดหนุนเพิ$มเติมยอดนี�  รัฐตอ้งจ่ายใหโ้รงเรียนเอกชนไปปรับเงินเดือนครูใหไ้ดต้ามวุฒิที$
กาํหนดใหม่  จากนั�นกป็ล่อยใหเ้ขาไดจ้ดัทาํรายละเอียดคาํขอเพื$อส่งไป สช.ตามกาํหนด  บ่ายจดัการกบัแฟ้ม
เอกสารที$ขึ�นมาไม่มากนกัในช่วงนี�   เยน็ไปโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิS  แผนกนวดแผนไทย ใหห้มอ
ตรวจและนวด ๒ ชั$วโมงเผื$ออาการจะดีขึ�น เพราะคอหนัซา้ยขวา กม้เงยลาํบากแลว้ หลงัการนวดกด็ูว่าจะดี
ขึ�นตวัเบา แต่พอมานั$งทาํงานที$บา้น อาการเดิมๆก็กลบัมาอีก ตอ้งรอผลวนัพรุ่งนี� จึงจะสรุปได ้ การนวดแผน
ไทยที$โรงพยาบาลของรัฐ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได ้ 
                วันศุกร์ที	 ๙  มนีาคม  ๒๕๕๐  อาการคอแข็งยงัคงมีอยูห่ลงัตื$นนอน พอสายๆแดดร้อนเส้นหย่อน
หายตึงค่อยดีขึ�น  แต่โดยสรุปยงัถือว่าแย่ บางคนสรุปวา่เพราะผมขบัรถมากเกินไปอาการจึงเป็นอย่างนี�   บาง



คนบอกว่าเพราะขาดการออกกาํลงักาย บางคนบอกวา่อาจเป็นอาการของโรคหวัใจเบื�องตน้ บางคนบอกวา่
น่าจะตรวจหมอนรองกระดูก และบางคนสรุปวา่เพราะอายมุากขึ�น ถา้เป็นขอ้สอบเลือกตอบคงตอ้งมีขอ้
สุดทา้ยคือ ถูกทุกขอ้ แต่ถา้เป็นขอ้สอบวดัความถนดัทางการเรียน กต็อ้งตอบวา่ สรุปแน่นอนไม่ได ้เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป็นประธานการประชุมเพื$อพิจารณาแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๐ รอบ
สุดทา้ย มีการแกไ้ขเพิ$มเติมไม่มากนกั การประชุมจึงยติุลงเที$ยงพอดี สนามหญา้หนา้สาํนกังานเริ$มเขียวขึ�น 
ถามนายสมพร วฒันิ$ม ภารโรงเขาบอกวา่ตอ้งใส่ปุ๋ยและรดนํ�าหญา้จึงฟื� นเขียวเร็ว สมพร เป็นนกัหาของป่า
ตวัยงวนัดีคืนดีจะเอานํ�าผึ�งมาฝากบอกว่าไปตีผึ�งมาจากในป่า บางคราวกเ็อาตวักระรอกมาใหเ้ป็นพวง บอก
วา่ล่าไดจ้ากในสวน จาํพวกผกักดูหยวกกลว้ยถือวา่สบายมาก บ่ายเดินทางเขา้กรุงเทพฯเพราะมีการประชุม
เรื$องผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเพื$อรองรับการกระจายอาํนาจในสปัดาห์หนา้ 

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๑๖  มนีาคม  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู  ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                วันจันทร์ที	 ๑๒  มนีาคม  ๒๕๕๐  บรรยากาศตอนเชา้ของกรุงเทพฯ ย่านรัชดาภิเษกจากหอ้งพกัชั�น 
๒๗ โรงแรมเดอะแกรนด ์ดูสวา่งไสวไปดว้ยแสงไฟตดักบัขอบฟ้าสีทอง ระเกะระกะไปดว้ยตึกสูงๆตํ$าๆ
ลดหลั$นกนัไป ความจริงผมเองยอ่มคุน้เคยกบัยา่นนี� ดีเป็นพิเศษ เนื$องจากเคยรํ$าเรียนที$ มศว ประสานมิตร ที$
ตรงไปอีกแต่ถนนถดัจากเพชรบุรีตดัใหม่ เรียกว่าซอยอโศก หากเลี�ยวซ้ายที$ซอยอโศกยอ่มไปบรรจบกบัซอย
ประสานมิตร หรือสุขมุวิท ๒๓ สุดซอยประสานมิตร เป็นที$ตั�งของมหาวิทยาลยั ตอนเรียนปริญญาตรีไดเ้ช่า
หอพกัเอกชนซึ$ งมีรั� วติดกบัมหาวิทยาลยั การเดินทางจึงใชร้ถเมลเ์ป็นหลกั สถานที$พกัผ่อนบนัเทิงคือ
ประตูนํ�าและราชประสงค ์ ต่อเมื$อเรียนปริญญาโทจึงเดินทางไปกลบัจากบา้นที$นนทบุรี จึงใชเ้ส้นทางสาย
รัชดาภิเษกเป็นหลกั แต่สมยันั�นไม่เจริญเหมือนวนันี� ที$ขยายผิวจราจรเป็น ๘ เลน มีรถไฟฟ้าใตดิ้น มีอุโมงค์
ลอดแยกสุทธิสารและแยกหว้ยขวาง มีโรงแรมใหญ่ทั�งสองฝั$ง หา้งสรรพสินคา้ทั�งโลตสัและโรบินสนั ลงไป
ทานอาหารเชา้ชั�น ๑ ของโรงแรม มีอาหารใหเ้ลือกทั�งแบบไทยและแบบฝรั$ง  ผมมกัจะเคยชินกบัอาหาร
ง่ายๆคือ กาแฟดาํ ขา้วตม้ ไส้กรอก นํ�าส้ม จบแค่นี�   ไปลงทะเบียนที$หนา้หอ้งประชุมชั�น ๒  มีการแลกบตัร
รับหูฟังแปลภาษา  โต๊ะนั$งจดัแบบโต๊ะจีน ผมนั$งโตะ๊หมายเลข ๕ ดา้นหนา้สุดมุมขวา มีสมาชิกในกลุ่ม คือ 
ผ.อ.ชิต  นาสกั สพท.ชุมพร เขต ๒ ผ.อ.เพชร  เหมือนพนัธ์ุ  สพท.ชยัภูมิ เขต ๒ ผ.อ.สมศกัดิS   ศรีรักษา สพท.
ชยัภูมิ เขต ๓ ผ.อ.สายญัห์ ผานอ้ย สพท.ขอนแก่น เขต ๕  ดร.ชยัพฤกษ ์ เสรีรักษ ์ผ.อ.สาํนกันโยบายและ
แผน สพฐ.  และ ดร.กรรณิการ์ ภิญญาคง ผูเ้ชี$ยวชาญ สช. การประชุมเริ$มดว้ยคุณหญิง กษมา  วรวรรณ ณ 
อยธุยา กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ  ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรีสะอา้น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ใหน้โยบายและกล่าวเปิดการอบรม แลว้มอบนโยบายการรับนกัเรียนให้กบัผูต้รวจ



ราชการกระทรวงศึกษาธิการและ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา  จากนั�นจึงเป็นหนา้ที$ของ
วิทยากร คือ ศาสตราจารยฟ์แูลน (Prof. Dr.  Michael  Fullan) และคณะจากการสนบัสนุนโดย บริษทั
ไมโครซอฟท(์ประเทศไทย) จาํกดั การอบรมแบ่งออกเป็น ๗ บท(Module)  บทที$ ๑ กระบวนการการ
เปลี$ยนแปลง บทที$ ๒ ความเป็นผูน้าํเพื$อการเปลี$ยนแปลง บทที$ ๓ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดบัทอ้งถิ$น บท
ที$ ๔ บทบาทของเขตพื�นที$การศึกษา บทที$ ๕ กรณีศึกษา บทที$ ๖ การปฏิรูปที$ย ั$งยืน และบทที$ ๗ Moral 

Imperative / Closing  วิธีอบรมวิทยากรจะบรรยายสั�นๆ จากนั�นใหศึ้กษาใบงาน อภิปรายกลุ่ม นาํเสนอ
ความคิดต่อที$ประชุม วิทยากรสรุป บางบทเรียนมีหนงัสั�นๆเป็นกรณีศึกษาใหดู้ดว้ย  แมก้ารบรรยายจะเป็น
ภาษาองักฤษ แต่มีล่ามของ UNESCO และยนิูเซฟ มาช่วยในการแปลและอธิบายกลุ่ม การเริ$มและการหยุด
บรรยายจะตรงตามเวลาที$กาํหนดในตารางอบรม  วนัที$หนึ$งไดก้ารบา้นไปอ่านในหอ้งนอนอีกหนึ$งปึกใหญ่ 
                วันองัคารที	 ๑๓  มนีาคม  ๒๕๕๐  วนัที$สองของการอบรมก็เป็นเรื$องสืบเนื$องจากเมื$อวาน ที$คาดวา่
จะกลบัชุมพรในวนัพรุ่งนี�ตอ้งลม้เลิก เพราะมีคาํสั$งใหเ้ขา้อบรมที$สถาบนัพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (หนา้วดัไร่ขิง)ในฐานะผูด้าํเนินการพฒันา( The trainer) หลกัสูตรผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเพื$อรองรับการ
กระจายอาํนาจสาํหรับรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาและรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
ระหวา่งวนัที$ ๑๔ - ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๐ ไดสื้$อสารกบัรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตฯ ถึงการเตรียมการ
ตอ้นรับท่านเลขาธิการ กพฐ. ที$มีกาํหนดการมาเปิดอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บา้นนาเนียน) ใน
วนัที$ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๐  เพราะวนันี� มีความชดัเจนไปอีกระดบัหนึ$ง ผมจึงใหเ้ลื$อนการประชุมผูบ้ริหาร
โรงเรียนไปเป็นวนัที$ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื$อแจง้ขอ้ราชการประจาํ จนถึงเวลาประมาณ 
๑๕.๐๐ น.จึงรับนโยบายจาก เลขาธิการ กพฐ. ท่าน ผ.อ.ชิต  นาสกั ไดต้ดัสินใจนาํ ผ.อ.โรงเรียนในเขต ๒ 
มาร่วมประชุมที$เขต ๑ ในคราวเดียวกนั  ท่านรองฯขจีศกัดิS   อุย้นอง ไดส่้งอีเมลวาระการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขต
พื�นที$การศึกษามาให ้เนื$องจากนดัประชุมไวใ้นวนัที$ ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๐ เรียกวา่กลบัถึงชุมพรกเ็ขา้ประชุม 
จึงตอ้งศึกษารายละเอียดล่วงหนา้  คาํถามจากชุมพรในสัปดาห์นี� เมื$อคุยกนัคือ หายปวดหรือยงั กต็อ้งเรียนวา่ 
หายแลว้ ๙๕ % อีก ๕ % มีอาการปวดเป็นบางครั� ง 
                วันพุธที	 ๑๔ และพฤหัสบดทีี	 ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๐  ตอ้งเขา้อบรม The trainer ที$สถาบนัพฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษา แต่เนื$องจากสองวนันี� เป็นหลกัสูตรเดียววิทยากรคนเดียวกบัที$อบรมมาจาก
โรงแรมเดอะแกรนด ์จึงเป็น free time สาํหรับกลุ่ม ผอ.สพท. ผมจึงใชเ้วลาในวนัพุธเดินทางไปอาํเภอไทร
โยค จงัหวดักาญจนบุรี เพราะมีธุระส่วนตวัที$นั$น  เชา้วนัพฤหสับดีเดินทางไปไร่ขิงเขา้ที$พกัอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  ไดห้อ้งพกัชั�นที$ ๖ เขาใหพ้กัคนเดียว แต่เรียงกนัไปสาํหรับ ผอ.เขตในภาคใต ้มีชุมพร ๑ ยะลา ๑ 
สงขลา ๓ สงขลา ๒ และระนอง หอ้งพกักส็ะดวกสบาย อาหารการกินจดัไวช้ั�นล่างของหอพกั เป็นอาหาร
โต๊ะไทยสาํหรับมื�อเที$ยงและเยน็ เชา้เป็นขา้วตม้ ขา้วผดั และกาแฟ  
                วันศุกร์ที	 ๑๖  มนีาคม  ๒๕๕๐  ตื$นเชา้อาบนํ�าแต่งตวัลงไปทานกาแฟที$โรงเลี�ยง ภาคเชา้และบ่าย
เป็นการบรรยายและกิจกรรมของทีมงาน Dr.Fullan  แต่การบรรยายที$นี$ดูโกลาหลกวา่ที$เดอะแกรนด ์อาจ
เป็นเพราะมีผูเ้ขา้อบรมหลายกลุ่ม อายุกห็ลากหลาย แต่ทุกอยา่งกผ็า่นไปดว้ยดี  ที$สาํคญัมีอาจารย์



มหาวิทยาลยันเรศวรคอยสรุปใหฟั้ง  เยน็มีการจดัเขา้กลุ่มที$จะตอ้งไปทาํงานดว้ยกนั ผมอยูใ่นกลุ่มของ ผอ.
อุทิศ ภูมิชยั ผอ.สพท.สุราษฎร์ธานี เขต ๑  ผอ.ศลใจ  วิบูลกิจ ผอ.สพท.สงขลา ๓  นอกจากนั�นยงัมี ผอ.รร. 
รอง ผอ.เขต อาจารยม์หาวิทยาลยั รวมไดป้ระมาณ ๑๐ คน พวกเราทั�งทีมตอ้งรับผิดชอบไปอบรมรอง
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาและรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน ๒ รุ่นๆละ ๒๐๐ คน โดยกาํหนด
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยอบรม เนื$องจากระหวา่งวนัที$ ๒๖ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๐ โรงแรมที$จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานีเต็มหมดเพราะมีการแข่งขนักีฬาเยาวชน จึงไดต้ดัสินใจยา้ยที$อบรมรุ่นที$ ๑ มาจดัที$ชุมพร คือ 
โรงแรมภราดร ส่วนรุ่นที$ ๒ คงจดัอบรมที$สุราษฎร์ธานีเหมือนเดิมระหวา่งวนัที$ ๒ - ๗ เมษายน 
๒๕๕๐  วนันี� มีกิจกรรมถึง  ๒๑.๐๐ น. การอบรมจะต่อเนื$องไปทุกวนัจนถึงวนัที$ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๐  
   

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๒๖  มนีาคม  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู  ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                วันศุกร์ที	 ๑๖  มนีาคม  ๒๕๕๐  การอบรมในวนันี�ยงัเป็นทีมงานของ Fullan ซึ$ งมีเครื$องฟังการ
แปลภาษาใหบ้ริการ มีกิจกรรมกลุ่มเสริมเป็นระยะจนถึง ๒๑.๐๐ น.   
                วันเสาร์ที	 ๑๗ และวนัอาทิตย์ที	 ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๐  การอบรมเนน้กิจกรรมกลุ่ม มีกิจกรรมแรล
ลี$  การอภิปราย การฟังวิทยากรบรรยาย จากเชา้เลิก ๒๑.๐๐ น. 

                วันจันทร์ที	 ๑๙  มนีาคม  ๒๕๕๐  การอบรมยงัเขม้ขน้และต่อเนื$อง มีวิทยากรมาบรรยายถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ สลบักบักิจกรรมกลุ่ม เวลาวา่งผมจะเดินดูอาคารสถานที$ของสถาบนัแห่งนี� เดิมชื$อ 
"สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา" ผมเขา้อบรมที$นี$ครั� งแรกเมื$อปี ๒๕๓๑ หลกัสูตร เตรียมศึกษาธิการ
อาํเภอ รุ่นแพพิณทอง เพราะก่อนจบจดังานเลี�ยงบนแพลากของร้านแพพิณทองนครชยัศรี  มีท่านเดชา  ทอง
สุวรณ เป็น ผ.อ.สถาบนั มีท่านบรรจง  ชูสกุลชาติ เป็นปลดักระทรวงศึกษาธิการ เพื$อนร่วมรุ่นที$พอนึกชื$อได้
มีหลายคน เช่น คุณกิจสุวัฒน์  หงษ์เจริญ  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. คุณวิทยา  ทรงคาํ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ คุณ
สมยศ  ศิริบรรณ ผอ.สพท.ชลบุรี เขต ๒  คุณธวัชชัย  พกิลุแก้ว ผอ.สพท.สระบุรี เขต ๑   คุณพศุิทธิ? วีระ
จิตต์ ผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต ๒  คุณวิเศษ ภูมวิิชัย ผอ.สพท.อาํนาจเจริญ  คุณคนึง ย้อยเสริฐสุด ผอ.
สพท.สตูล หลงัจากนั�นไดเ้ขา้อบรมอีก ๒ หลกัสูตรคือ เตรียมผูช่้วยศึกษาธิการจงัหวดั ในปี ๒๕๓๘ และ
หลกัสูตร เตรียมศึกษาธิการจงัหวดั ในปี ๒๕๔๒  มีเพื$อนร่วมรุ่นที$ปัจจุบนัเป็น ผอ.สพท.หลายท่าน วนันี�
สถาบนัเปลี$ยนชื$อใหม่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายปฏิรูปการศึกษาวา่ "สถาบันพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา" มี ผ.อ.สนัทดั  สินธุพนัธ์ุปทุม เป็น ผ.อ.สถาบนั ท่าน ผ.อ.สนัทดัคุน้เคยกบัผมตั�งแต่ปี ๒๕๒๑ ผม



เรียนปริญญาตรี ท่านเรียนปริญญาโท ที$ มศว.ประสานมิตร เราเช่าหอพกัอยูห่อ้งเดียวกนัชื$อหอพกัสีชมพ ู
เพราะตอนไปสมคัรสอบไปพกัที$คุรุสภาจึงรู้จกักนั ท่านมากบัเพื$อนอีกคนคือคุณสมาน  ชาลีเครือ ผ.อ.
สนัทดัเป็นครูมธัยมที$อาํเภอภูเขา และคุณสมานเป็นครูประถมศึกษาที$อาํเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ ผมเป็นครู
จากจงัหวดัพทัลุง เราสอบไดท้ั�ง ๓ คน จึงหาที$พกัดว้ยกนัประสาครูบา้นนอก ไดค้บหากนัมายาวนานจน
เดีQยวนี�   สถาบนัวนันี�ปรับปรุงอาคารสถานที$ไดร่้มรื$น มีสวนหยอ่มมีนํ�าตกที$ลงตวั หอ้งประชุม หอ้งทาํงาน
ไดรั้บการออกแบบไดม้าตรฐานสากล นบัเป็นความกา้วหนา้หนึ$ งขององคก์าร 

                วันองัคารที	 ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๐  วนันี� เป็นการสอบ Post Test ในภาคเชา้จากนั�นกลุ่มย่อยไดน้ดั
หมายเตรียมการในการไปจดัอบรมในความรับผิดชอบ ผมประสานพิธีเปิด สถานที$ อุปกรณ์กบัรองฯพนอ 
ทิพยพ์ิมลรัตน์  คณะอยากไดท่้านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ 

ท่านติดหลายรายการในวนันั�น แต่จะใหค้าํตอบที$แน่นอนในวนัที$ ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๐  เยน็มีงานเลี�ยง
สงัสรรคที์$โรสการ์เดน้ สวนสามพราน คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. ไดใ้หเ้กียรติ
มาร่วมงานเลี�ยงในวนันี�  ผมไดน้ั$งคุยถึงรายละเอียดการเดินทางไปชุมพร งานเลิกประมาณ ๓ ทุ่ม หลงัส่ง
สมาชิกที$หอพกัสถาบนั ผมเดินทางกลบับา้นเพราะพรุ่งนี� ตอ้งไปประชุมที$กระทรวงศึกษาธิการ 

                วันพุธที	 ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๐  ออกจากบา้นยา่นรัตนาธิเบศร์แต่เชา้เพื$อเขา้กระทรวงศึกษาธิการ 

เหตุที$ตอ้งรีบเพราะรู้ฤทธิS ของรถติดในเมืองกรุงเป็นอย่างดี การจราจรคล่องจนถึงที$หมาย ไปจอดรถที$วดั
มกุฎกษตัริย ์เขาคิดค่าบริการ ๓ ชั$วโมงแรก ๒๐ บาท ชั$วโมงถดัไปชั$วโมงละ ๑๐ บาท สะพานขา้มคลองผดุง
กรุงเกษมใหม่กาํลงัก่อสร้าง หากเสร็จจะสะดวกในการเดินทางมากขึ�น เดินออ้มไปจนถึงตึก สพฐ. ๔ พบผู ้
มาประชุมรายการเดียวกนัหลายราย จากนราธิวาส สกลนคร จึงตั�งโต๊ะกลมคุยกนัเพื$อรอเวลา  หอ้งประชุม
อยูช่ั�น ๒ ของอาคารราชวลัลภ เป็นอาคารเก่าหลงัหนา้สุดของกระทรวงศึกษาธิการ วนันี� เป็นการประชุม
โครงการ “เปิดทองหลงัพระ ท่องเที$ยวสืบสานโครงการพระราชดาํริ : การเรียนรู้ตามรอย
พระราชดาํริ”  สืบเนื$องจากสาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุม และนิทรรศการ ซึ$ งเป็นองคก์ารมหาชน สภา
อุตสาหกรรมท่องเที$ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที$ยวแห่งประเทศไทย และบริษทัการบินไทย จาํกดั 
(มหาชน) ไดร่้วมมือกนัจดัทาํโครงการนี� ขึ�น เพื$อสืบสานโครงการตามพระราชดาํริ โดยคดัเลือกโครงการ
ตามพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และพระราชวงศ ์จาํนวน ๑๙ โครงการมาจดัเป็น
โครงการท่องเที$ยว เพื$อใหน้กัท่องเที$ยวทั�งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ไดมี้โอกาสสัมผสัแหล่งท่องเที$ยว 
และเรียนรู้แนวทางพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั และพระราชวงศ ์รวมทั�งจะไดซ้าบซึ� งกบั
พระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ผา่นโครงการพระราชดาํริ ๑๙ โครงการ ซึ$ งลว้นมี
ความสาํคญัยิ$งต่อการพฒันาประเทศอย่างย ั$งยืน เพื$อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั จงัหวดั
ชุมพรมีโครงการส่วนพระองคบ์า้นนํ�าพุ "หนึ$ งในสยาม เนินทรายงามที$ชุมพร" เขา้ร่วมโครงการนี�  ผมได้
คดัเลือกผูอ้าํนวยการโรงเรียนปะทิววิทยาเขา้ประชุมครั� งนี� ดว้ย เพราะไดส้นใจและศึกษาต่อเนื$องมายาวนาน 



ท่าน ผ.อ.สุชาติ  ชูชีพ ไดน้าํแผน่วีดีทศัน์และเอกสารที$เกี$ยวขอ้งมอบใหท่้านเลขาธิการ กพฐ.ไวศึ้กษา
ดว้ย  เป้าหมายของโครงการนี�ตอ้งการใหส้ถานศึกษาในสังกดัที$อยูใ่นพื�นที$โครงการ ๑๙ โครงการ ซึ$ งก็มีทุก
ภาคของประเทศ จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเที$ยว เพื$อการเรียนรู้ตามพระราชดาํริให้กบันกัเรียน นกัศึกษา
ตลอดปี ๒๕๕๐  มีการประชาสมัพนัธ์แหล่งการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมเรียนรู้ ตามโครงการเปิดทอง
หลงัพระ ของสถานศึกษาในโครงการพระราชดาํริ ทั�ง ๑๙ แห่ง โดยใชสื้$อสิ$งพิมพ ์ทั�ง วิทย ุโทรทศัน ์และ 
Website รวมทั�งให ้นกัเรียน นกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประมาณ สามแสนคน ศึกษาดูงานทศัน
ศึกษา ในแหล่งท่องเที$ยวโครงการพระราชดาํริ ๑๙ แห่ง การดาํเนินกิจกรรมตามโครงการ สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจะมีรูปแบบการจดักิจกรรมเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน นกัศึกษาที$แตกต่าง หลากหลาย ตามความเหมาะสม 
กบัสภาพพื�นที$ คาดว่านกัเรียน นกัศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะไดเ้รียนรู้ตามแนวทางพระราชดาํริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั และพระราชวงศ ์และนาํความรู้ไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งจริงจงั 
ท่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดแ้ถลงข่าวดว้ยตนเองในเวลา ๑๑.๐๐ น.  กาํหนดการเดินทางของ
ท่านเลขาธิการ กพฐ. มาชุมพร เปลี$ยนแปลงไปมาตามสถานการณ์จนเกือบเที$ยงจึงค่อนขา้งนิ$ง พรุ่งนี� จะ
เปลี$ยนอีกหรือไม่ก็ตอ้งคอยดูต่อไป ประสานกบัท่านรองฯปรีชา บวักิ$งใหจ้ดัของไปมอบท่านผูว้่าราชการ
จงัหวดัเนื$องในโอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดของท่านในวนันี�  ทราบว่าท่านไปราชการที$นครศรีธรรมราชแต่ไดฝ้าก
ของไวแ้ลว้  บ่ายกลบับา้นเมืองนนทบุรีเพื$อรวบรวมเสื�อผา้ขา้วของใส่รถขบักลบัชุมพร วนันี� รถค่อนขา้งมาก 
ความเหนื$อยลา้ทาํใหต้อ้งใชเ้วลาเดินทางถึง ๗ ชั$วโมง ถึงบา้นพกั ๔ ทุ่ม ยงัมีอีกโครงการหนึ$งที$ผมหมด
โอกาสเขา้ร่วมประชุมคือโครงการฝึกอบรมโครงการพฒันาการบริหารจดัการเชิงวิชาการดา้นการวิจยัและ
พฒันางานของ ผอ.สพท. ระหวา่งวนัที$ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค เป็นการช่วยใน
การวิจยัทาํผลงานเลื$อนวิทยฐานะเชี$ยวชาญพิเศษ 

                 วนัพฤหัสบดทีี	 ๒๒  มนีาคม  ๒๕๕๐  เชา้นั$งซกันั$งถามถึงการเตรียมงานรับรองท่านเลขาธิการ 
กพฐ. จากท่านรองฯทั�งหลายวา่เตรียมไวอ้ย่างไร ส่วนไหนเพิ$มส่วนไหนตดัก็บอกกนัไปจนน่าจะเรียบร้อย 
ใชเ้วลาตรงนี� เกือบครึ$ งวนั เที$ยงทราบวา่สมุนถูกยาเบื$อลม้หายตายจากไปเกือบหมด ไมเ้วน้แมแ้ต่มอมแมม
สุนขัแสนรู้ที$ช่างประจบที$อยูคู่่สาํนกังานแห่งนี�มาหลายยุค กข็อใหไ้ปเกิดใหมเ่ป็นคนดีกแ็ลว้กนั  บ่ายมีการ
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขต พื�นที$การศึกษา มีเรื$องพิจารณาหลายเรื$องทั�งน่ายินดี คือเลื$อนวิทยฐานะ และเรื$องน่า
สลดคือการพิจารณาโทษทางวินยั อยา่งไรกต็ามไม่วา่บวกหรือลบ คณะอนุกรรมการก็ตอ้งอุเบกขาธรรม
พิจารณาไปตามหนา้ที$ภายใตก้ฎเกณฑข์องกฎหมายในมาตรฐานเดียวกนั  เยน็เดินทางไปร่วมงานสบายๆที$
หาดทุ่งววัแล่นที$นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเชิญชวนไว ้แว่ววา่เป็นการเลี�ยงใหก้าํลงัใจท่านผูว้่าราชการ
จงัหวดั  ผมอยูใ่นงานไดเ้พียง ๓๐ นาที เจา้บ่าวยงัไม่มาก็ตอ้งขอตวักลบัไปเป็นเจา้สวดพระอภิธรรมศพคุณ
พ่อของคุณบุญจริง  สายพฒัน์ นกัการภารโรงที$เขต คืนนี�พระสวดเร็วประมาณ ทุ่มครึ$ งกเ็ริ$มแลว้เพราะมีงาน
มากทั�งบวชนาคและงานศพ พระไม่พอจึงตอ้งหมุนเวียนกนัไป เสร็จจากงานศพใหร้ถลองวนในตลาดเพื$อหา
ร้านตดัผมกปิ็ดหมดแลว้ เพราะหาเวลายากมาก พรุ่งนี� ค่อยวา่กนัใหม่   



                  วนัศุกร์ที	  ๒๓  มนีาคม   ๒๕๕๐  เดินทางไปเขตแต่เชา้เพื$อสางงานเอกสารใหห้มดโต๊ะใชเ้วลา
ไม่นาน เดินทางกลบัไปสาํนกังาน สกสค.จงัหวดัชุมพร ที$ศูนยร์าชการ ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จงัหวดั 
จนเกือบเที$ยงจึงหมดระเบียบวาระ หลบไปตดัผมประมาณ ๔๐ นาที แลว้เสร็จจึงขบัรถไปตรวจความ
เรียบร้อยที$โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บา้นนาเนียน) เพียงขบัรถผา่นถนนภายในโรงเรียนไม่ไดจ้อดด ู เห็น
เรียบร้อยดีกวา่เมื$อก่อนมากก็วางใจ  บ่าย ๑๕.๐๐ น. เดินทางไปสนามบินสุราษฎร์ธานีมีท่าน ผอ.สกสค.อนุ
พงษ ์บรรจงศิริ ร่วมไปกบัคณะดว้ย  วนันี� เครื$องบินลงก่อนเวลาเลก็นอ้ย ประมาณ ๑๘.๑๕ น. ผมตอ้นรับ
คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยาและคุณชาย ที$หอ้งรับรองพิเศษ ที$ท่านรองฯ วิชุชลดา โชคคณาพิทกัษ ์ได้
จองไว ้ท่าน ชิต  นาสกั ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๒ ก็กลบัมาในเที$ยวบินนี� เพื$อมาตอ้นรับท่านเลขาธิการ 
กพฐ.  คณะเดินทางจากสนามบินสุราษฎร์ธานีถึงโรงแรมชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท ทุ่งววัแล่นประมาณ ๒๐.๓๐ 
น. จึงรับประทานอาหารร่วมกบัท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั นายพินยั  อนนัตพงศ ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดั นาย
แชน  ชื$นศิวา หวัหนา้ส่วนราชการและผูอ้าํนวยการโรงเรียนต่างๆ อยู่กนัจนเกือบเที$ยงคืน งานเลี�ยงจึงเลิกรา 

 
                    วนัเสาร์ที	 ๒๔  มนีาคม  ๒๕๕๐ นอนหลบัๆตื$นๆมาทั�งคืน เพราะนอนดึกเกินไป จึงตื$นมา
อาบนํ�าแต่งตวัตั�งแต่เชา้ตรู่  วนันี� มีโปรแกรมหลกั ๒ สาย คือสาํหรับท่านเลขาธิการ ๑ และสาํหรับคุณชายอีก
สายหนึ$ง   คุณชายนั�นท่านสนใจธรรมชาติจึงใหท่้านรองฯวิมาน  ดีทองหลาง ผ.อ.กิจจา เก่งการไถ คุณนุ
กลู  แกว้สวี และคุณนิวฒัน ์สังขม์รรทร เป็นมคัคุเทศก ์ไปนมสัการกรมหลวงฯ ชมบา้นรังนก อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะชุมพร หมู่บา้นประมงพื�นเมือง ธนาคารปู ฯลฯ แลว้ค่อยไปสมทบกนัที$โครงการส่วน
พระองคใ์นตอนเยน็ หลงัอาหารเชา้คณะของคุณหญิง มีผม ท่าน ผอ.ชิต นาสัก ท่านรองฯ พนอ ทิพยพ์ิมล
รัตน ์ท่านรองฯสมศรี  เทพประชา และทีมงานผูติ้ดตาม ไดเ้ดินทางไปนมสัการกรมหลวงชุมพรเขตรอุดม
ศกัดิS  ที$หาดทรายรี ซึ$ ง ผอ.จนัทร  พลสิงห์ แห่งโรงเรียนปากนํ�าชุมพรวิทยา เตรียมเครื$องสักการะไวใ้ห้
ครบถว้นตามพิธีการ  ขบวนรถไดว้นไปชายหาดทุ่งมะขาม แลว้วกกลบัเพื$อไปโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖
(บา้นนาเนียน) ถึงบริเวณพิธีตรงเวลาตามกาํหนดการ  มีผูเ้กี$ยวขอ้งจากจงัหวดัภายใตก้ารนาํของท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดั มูลนิธิหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ โรงงานยาสูบ ผูบ้ริหารโรงเรียนร่วมในพิธีจาํนวนมาก พิธีเปิด
เสร็จสิ�นก็มีการชมนิทรรศการแสดงผลงานของนกัเรียน ชมห้องสมุดและหอ้งพิเศษต่างๆในอาคาร ไป
รับประทานอาหารกลางวนัที$ศาลาของโรงเรียน  สาํหรับคณะของคุณชายรับประทานที$ร้านเจ๊อ่าง หาด
ภราดรภาพ  จากนั�นไดเ้ดินทางไปประชุมผูบ้ริหารเขตพื�นที$การศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียนที$ชั�น ๔ อาคาร
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร วนันี�แปลกกวา่ทุกวนัที$ไม่มีเสียงคุยกนั ปกติเวลาเขต ๑ พบกบัเขต ๒ พี$ๆนอ้งๆ
จะคุยกนัดว้ยความคิดถึง ท่านเลขาธิการ กพฐ.ไดใ้หน้โยบายและทกัทายที$ประชุมประมาณ ๑ ชั$วโมง จึง
เดินทางไปเยี$ยมสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ แวะดื$มกาแฟสดและอาหารวา่งที$สโมสร มีครูและ
นกัเรียนจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดัชุมพรมาตอ้นรับดว้ย  จากนั�นเดินทางผา่นอาํเภอท่าแซะ ผา่นอาํเภอ
ปะทิว ไปโครงการส่วนพระองคที์$บา้นนํ�าพุ ชมหนึ$งในสยาม เนินทรายงามที$ชุมพร คณะของคุณชายตามมา



สมทบที$นี$ ท่านเลขาธิการและคุณชายไดเ้ดินสาํรวจเนินทรายและไมป่้าในโครงการ โดยมีนกัเรียนและครู
โรงเรียนปะทิววิทยาเป็นมคัคุเทศก ์อาหารเยน็ไดเ้ตรียมการไวที้$อาคารสวสัดิการของโครงการโดยมี ผอ.
ธรรมรงค ์ เทพไพฑรูย ์  ผอ.ชนิสร  ทองสด  ผอ.กมลศกัดิS  รัศมีพงศ ์ ผอ.อารัน  จกัรณรงค ์ผอ.ชชัวาล  แซ่ลี�  
และทีมผูบ้ริหารในอาํเภอปะทิวเป็นผูด้าํเนินการ ท่านสมหมาย  ชนะกุล ผอ.สพท.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต ๑ มา
ตอ้นรับ ณ จุดนี�  ความสุขจากธรรมชาติและอาหารทะเลสดๆจบลงเวลา ๑๙.๐๐ น. คณะเดินทางต่อไปยงั
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผมและทีมงานไปส่งท่านที$สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต ๑ มี
รถมารับเพื$อเดินทางไปพกัที$อาํเภอหวัหิน  คืนนี�กลบัถึงบา้นเที$ยงคืนพอดี 
                วันอาทิตย์ที	 ๒๕  มนีาคม  ๒๕๕๐  ภาคเชา้ไปเตรียมการประชุมสัมมนาที$โรงแรมภราดรอินทร์ 
เนื$องจากการอบรมรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตและรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนในภาคใตต้อนบนเปลี$ยน
จากสุราษฎร์ธานีมาจดัที$ชุมพร ๑ รุ่น จะเริ$มในวนัพรุ่งนี�  ท่านรองฯวิมาน  ดีทองหลาง รับผิดชอบช่วยติดตั�ง
ระบบคอมพิวเตอร์สาํหรับหอ้งธุรการจนเพียงพอ คณะวิทยากรเริ$มทยอยกนัมาท่านอุทิศ  ภมิูวิชยั ผอ.สพท.
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ หวัหนา้ทีมนดัหมายประชุมในเวลา ๑๕.๐๐ น.เพื$อซกัซอ้มความพร้อมดา้นต่างๆ  บ่าย
โมงผมไปร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อของคุณบุญจริง  สายพฒัน์ นกัการภารโรงสาํนกังานเขต ที$เมรุวดัเจา้
ฟ้าศาลาลอย  เสร็จพิธีเดินทางไปร้านคุณสาหร่ายเพื$อตอ้นรับคณะของผูอ้าํนวยการเขตบางรัก 
กรุงเทพมหานครที$กลบัจากการแข่งขนักีฬาเยาวชนที$สุราษฎร์ธานี  กลบัไปประชุมร่วมกบัวิทยากรที$
โรงแรมภราดร มีการปรับเปลี$ยนกระบวนการอบรมบางประการ เยน็นาํคณะไปนมสัการกรมหลวงชุมพร
เขตรอดุมศกัดิS  ที$หาดทรายรี และไปแวะทานอาหารเยน็ที$ร้านเจ๊อ่าง  กลบัเขา้เมืองนั$งดูฝ่ายจดัทาํเอกสารที$
ขอใหเ้จา้หนา้ที$ในสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพรเขต ๑ ภายใตก้ารนาํของท่านรองฯพนอ  ทิพยพิ์มล
รัตน ์ช่วยมา จนถึงเที$ยงคืนจึงไดเ้ขา้นอน   

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๒  เมษายน  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู  ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 
                    วนัจันทร์ที	 ๒๖ มนีาคม  ๒๕๕๐   เชา้มีพิธีเปิดการอบรมผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเพื$อรองรับการ
กระจายอาํนาจฯกลุ่มรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตและรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี กระบี$ พงังา ภูเกต็ ระนอง และชุมพร มีท่านรองผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพร 
นายแชน  ชื$นศิวา เป็นประธานเปิดอบรมเพื$อiรับการพฒันา  วนันี�ทั�งวนัเป็นรายการของคุณศลใจ  วิบูลกิจ 
ผอ.สพท.สงขลา เขต ๓ และคณะ เป็นเรื$องทฤษฎีผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของศาสตราจารยฟ์แูลน (Prof. 

Dr.  Michael  Fullan) โดยบูรณาการกบัหลกัสูตรที$คณะทาํงานของ สพฐ.จดัทาํขึ�น  ผูเ้ขา้รับการอบรมหลาย
ท่านรู้จกักนัดี ในฐานะที$เคยร่วมงานกนัมาบา้ง บางคนผมเป็นวิทยากรพี$เลี�ยงตอนอบรมที$ไร่ขิง  อุปกรณ์



ประเภทธุรการไดห้ยิบยืมมาจากโรงเรียนหลายแห่ง เช่น คอมพิวเตอร์จากโรงเรียนบา้นนํ�าเยน็ เครื$องฉาย
จากโรงเรียนท่าขา้มวิทยา เจา้หนา้ที$ในสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ ภายใตก้ารนาํของท่าน
รองฯพนอ  ทิพยพิ์มลรัตน ์มาช่วยรับรายงานตวัและพิมพเ์อกสาร  วนันี� เลิก ๒๑.๐๐ น. 
                     วนัองัคารที	 ๒๗  มนีาคม   ๒๕๕๐  การพฒันายงัเป็นเรื$องผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของคุณศล
ใจ  วิบูลกิจ แต่มีกิจกรรมกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ผมเตรียมศึกษาเอกสารเพราะพรุ่งนี�ตอ้งรับผิดชอบในภาคเชา้
เรื$อง SBM  มีทีมงานร่วมอภิปรายดว้ย ในฐานะผูน้าํอภิปรายจึงตอ้งศึกษาในครบเนื�อหา และกาํหนด
แนวทางตั�งคาํถามสาํหรับผูร่้วมอภิปราย  
                      วนัพุธที	 ๒๘  มนีาคม  ๒๕๕๐  วนันี� เป็นงานที$ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูด้าํเนินการอภิปราย
เรื$อง sbm  มีผูร่้วมอภิปรายอีก ๓ ท่าน คือ รองศาสตราจารย ์ดร.ชูศกัดิS   เอกเพชร คณบดีบณัฑิต
วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  ผ.อ.วินยั  คุณวุฒิ โรงเรียนชุมชนมาบอาํมฤต  และคุณวิรัช  เศวต
ศิลป์  อดีต ผ.อ.โรงเรียนกาญจนาภิเษก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทั�ง ๓ ท่านคุน้เคยกบัผมมาก่อน รศ.ดร.ชู
ศกัดิS   เอกเพชร เคยเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์นกัศึกษาระดบัปริญญาโทดว้ยกนัหลายครั� ง ผ.อ.
วินยั  คุณวฒิุ ไม่ตอ้งอธิบายเพราะโรงเรียนอยู่ในเขตชุมพร ๑  สาํหรับอาจารยวิ์รัช  เศวตศิลป์ เคยอยูห่อพกั
เดียวกนัมาเมื$อปี ๒๕๒๑ ที$ มศวประสานมิตร  ผมเรียนปริญญาตรี  ท่านเรียนปริญญาโท วิชาเอกวดัผล
การศึกษา ใชเ้วลาเพียง ๓ ภาคเรียนท่านก็จบการศึกษาปริญญานิพนธ์ไดรั้บอนุมติัครบถว้นบริบูรณ์ เป็นราย
แรกของมหาวิทยาลยั  แยกยา้ยกนัไปพบกนับา้งเวลามีประชุมสัมมนานานๆครั� ง วนันี� ท่านเกษียณอายุ
ราชการแลว้ แต่ยงัทาํหนา้ที$ที$ปรึกษาดา้นขอ้มูลใหก้บัสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 
๑  เวลา ๓ ชั$วโมงผ่านไปอยา่งรวดเร็ว การอภิปรายไดค้รอบคลุมเกือบทุกประเด็น บรรยากาศตื$นตวั
สนุกสนาน กดี็ใจที$เป็นนายทา้ยนาํเรือสู่จุดหมายปลายทางได ้ เพราะเรื� อเวทีไปนาน    บ่ายเป็นเรื$องการ
กระจายอาํนาจทางวิชาการ ซึ$ ง ผ.อ.ประภาศรี อุยยามฐิติ จากโรงเรียนสุราษฏร์พิทยา รับผิดชอบในการเดิน
กิจกรรม  ผมเป็นลูกมือให ้ ภาคคํ$าเป็นเรื$องการกระจายอาํนาจดา้นงบประมาณ มีท่าน ผ.อ.ณรงค ์ จงบุรี จาก
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ดาํเนินการ มีคุณนวลจนัทร์  กมลเนตร และคุณสุมณฑา  เชื�อบ่อคา จาก
สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ เป็นผูร่้วมอภิปราย 
                    วนัพฤหัสบดทีี	 ๒๙  มนีาคม  ๒๕๕๐   เชา้นี� รับผิดชอบรายการกระจายอาํนาจการบริหารงาน
บุคคล ไดห้วัหนา้ปรีชา  นุย้สุข เป็นผูร่้วมอภิปราย  และให้ทาํงานกลุ่ม บ่ายก็ช่วยคณะจดักิจกรรมต่อไป เยน็
ไปทานขา้วร้านยายปวดกบัผูบ้ริหารโรงเรียน 
                    วนัศุกร์ที	 ๓๐  มนีาคม  ๒๕๕๐  เชา้อยูช่่วยทีมงานในการจดักิจกรรม  เยน็แวะสาํนกังานเขต มี 
ผ.อ.ศลใจ  วิบูลกิจ ไปดว้ย   เยน็มีงานเลี�ยงสังสรรคข์องผูเ้ขา้รับการพฒันา แสดงกนัดี  สนุกสนานกนัจน
เกือบ ๒๓ นาฬิกา 
                    วนัเสาร์ที	 ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๐  เชา้ไปเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนบา้นดอน
ไทรงาม  มีผูป้กครองมาร่วมงานกนัมาก เดินชมนิทรรศการกลุ่มสาระต่างๆจนจบ กลบัไปโรงแรมภราดร 
เพื$อทาํหนา้ที$วิทยากรต่อ จนเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.ไดก้ล่าวปิดการอบรมพฒันา เยน็ไปทานขา้วร้านเจริญ



ซีฟูด ที$บา้นสะพลี 
                    วนัอาทิตย์ที	 ๑ เมษายน  ๒๕๕๐  บ่ายเดินทางไปสุราษฎร์ธานี เพื$ออบรมหลกัสูตรผูน้าํการ
เปลี$ยนแปลง รุ่น ๒ ที$โรงแรมไดมอนดพ์ลาซ่า ถึงที$พกัเกือบ ๕ โมงเยน็  กลางคืนมีครูโรงเรียนอนุบาล
ชุมพร ซึ$ งมาแข่งขนักีฬาครูอนุบาลภาคใตม้าหาเกือบ ๑๐ คน พาไปกินขา้วและนนัทนาการจนเที$ยงคืนจึง
แยกยา้ยกนักลบัที$พกั 

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

 ๗  เมษายน  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู ผู้บริหาร ที	เคารพรักทุกท่าน 
 

            วนัจนัทร์ที	 ๒  เมษายน  ๒๕๕๐  พิธีเปิดอบรมพฒันาผูน้าํการเปลี$ยนแปลงฯ รุ่นที$ ๒ จดัขึ�นที$
โรงแรมไดมอนดพ์ลาซ่า จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มีนายพินิจ เนตรพุกกะณะรองผูว้า่ราชการจงัหวดัสุราษฎร์
ธานี ใหเ้กียรติมาเป็นประธาน ผูเ้ขา้รับการพฒันาเป็นรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา และรอง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จากจงัหวดันครศรีธรรมราช กระบี$  พงังา ภูเกต็ ระนอง ชุมพร และสุราษฏร์ธานี  วนั
แรกผมไม่มีกิจกรรมบรรยายเป็นกลุ่มของ ผ.อ.ศลใจ  วิบูลกิจ ผอ.สพท.สงขลา เขต ๓  เป็นโมดูลที$ ๑ ผูน้าํ
การเปลี$ยนแปลงบรรยากาศวนัแรกดูเคร่งเครียดไปหน่อย อาจเป็นเพราะกลุ่มผูเ้ขา้รับการพฒันาส่วนใหญ่จะ
สูงอายุกวา่รุ่น ๑ และรับผิดชอบงานวิชาการเป็นส่วนใหญ่ นกัวิชาการมกัมีบุคลิกเงียบขรึม  มีเพื$อนร่วมรุ่น 
ป.กศ. จากวิทยาลยัครูนครศรีธรรมราช เขา้รับการพฒันา ๒ - ๓ คน ทกัทายพูดคุยกนัประสาเพื$อนเก่าตาม
สมควร แต่ละคนดูอาวุโสไปตามๆกนั 
            วนัองัคารที	 ๓  เมษายน  ๒๕๕๐  เชา้นี�ผมรับผิดชอบในการดาํเนินการอภิปรายเรื$อง SBM สลบั
ชั$วโมงกบัผ.อ.ศลใจ  วิบูลกิจ เหตุเพราะ รศ.ดร.ชูศกัดิS   เอกเพชร จะเดินทางไปต่างประเทศพรุ่งนี�  จึงขอ
เปลี$ยนแปลงตาราง  ทีมงานก็มี ผ.อ.วินยั  คุณวฒิุ และ ผ.อ.วิรัช  เศวตศิลป์ เกิดความขลุกขลกัค่อนขา้งมาก
ทั�งเครื$องฉายทึบแสง และตวับุคคลเพราะ รศ.ดร.ชูศกัดิS   เอกเพชร ติดประชุมรอบเชา้มาไดห้ลงัพกัครึ$ ง ผม
ตอ้งอาศยัวิทยายทุธ์อยา่งมากจึงเอาตวัรอดไปได ้ บ่ายนดัประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที$การศึกษา นดัพิเศษมา
ประชุมที$โรงแรมไดมอนดพ์ลาซ่า มีวาระเร่งด่วนเพียงเรื$องเดียวคือ การเปิดผลคะแนนการประเมินการ
พฒันาขา้ราชการครูเพื$อใหมี้หรือเลื$อนเป็นวิทยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ รุ่นที$ ๑ (อาจารย ์๓ เชิงประจกัษ)์ 
เพราะจะรอใหเ้สร็จภารกิจก็คงจะทาํใหผู้เ้ขา้อบรมร้อนรุ่มเหมือนไฟสุมอกเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆ  ครั�น
จะประชุมที$ชุมพร กไ็มค่รบองคป์ระชุม จึงตดัสินใจใหไ้ปประชุมที$สุราษฎร์ธานี มีผูเ้ขา้ประชุมเพิ$มอีก ๒ 
ราย คือ ผมและท่านรองฯปรีชา  บวักิ$ง  เลิกประชุมพาทีมจากชุมพรไปทานขา้วเยน็ที$ปากนํ�ากาญจน
ดิษฐ์  ท่านรองฯ สันทดั บุณยธรรมกลุ รับโทรศพัทถ์ามผลจนสายไม่วา่ง กเ็ห็นใจดูคะแนนแลว้บางรายเฉียด



ฉิวมาก คนที$ไดบ้างรายคะแนนคาบเสน้พอดี ตอ้งบอกว่าแลว้แต่วาสนา 
            วนัพุธที	 ๔  เมษายน  ๒๕๕๐ ภาคเชา้เป็นเรื$องผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของทีม ผ.อ.ศลใจ  วิบูลกิจ  ยก
ยอดมาจากเมื$อวานที$สับตารางกนั บ่ายต่อดว้ยทีมของผมในเรื$องการกระจายอาํนาจดา้นวิชาการ เป็น
กิจกรรมกลุ่มแลว้ออกมารายงานมี ผ.อ.ประภาศรี อุยยามฐิติ จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเป็นแม่
งาน  กลางคืนเป็นดา้นบริหารงานบุคคล มี ผ.อ.อาํพน เหล่าพราหมณ์ จากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
ดาํเนินรายการ ผมและผ.อ.อุทิศ ภูมิวิชยัช่วยตอบประเดน็ปัญหาเลก็นอ้ย ตามดว้ยงานกลุ่มและการรายงาน 
            วนัพฤหัสบดทีี	 ๕  เมษายน  ๒๕๕๐ ภาคเชา้เป็นการกระจายอาํนาจดา้นงบประมาณ ไดเ้ชิญหวัหนา้
กลุ่มนโยบายและแผนและหวัหนา้กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย ์จาก สพท.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ มาเป็น
วิทยากรพิเศษ มี ผ.อ.ณรงค ์ จงบุรี จากโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราชดาํเนินรายการ  ตามดว้ยดา้น
บริหารงานทั$วไปมีคุณจรรยา บริบูรณ์เป็นแม่งาน บ่ายการมีส่วนร่วมของ ผ.อ.ประภาศรี อุยยามฐิติ จาก
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และกลางคืนเป็นเรื$องการบริหารกิจการบา้นเมืองที$ดีของอาจารยบ์รรจง  เจริญสุข 
ผมกล่าวสรุปและปิดโมดูลที$ ๒  
            วนัศุกร์ที	 ๖  เมษายน  ๒๕๕๐  วนันี� เป็นโมดูลที$ ๓ การการจดัการเรียนรู้ ที$มีท่านอุทิศ  ภมิูวิชยั ผอ.
สพท.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นหวัหนา้ทีมจนจบรายการในวนัที$ ๗ เมษายน  ๒๕๕๐ 

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร  เขต ๑ 

 รายชื	อผู้ผ่านการประเมนิการพฒันาข้าราชการครูเพื	อให้มีหรือเลื	อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รุ่น
ที	 ๑ 

สํานักงานเขตพืAนที	การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๑. นางกาญจนา  สิบพลาง  โรงเรียนบา้นท่าลานทอง  ๒. นางจีรวฒัน์  ทนัทะวา  โรงเรียนวดัดอนเมือง   ๓.
นางบุญพา  สุทธินานนท ์โรงเรียนชุมชนวดัหาดพนัไกร ๔. นายปราโมทย ์ ศรีสงกา โรงเรียนศรียาภยั ๕. 
นางพชัรี  ชุ่มชื$น โรงเรียนศรียาภยั  ๖. นายสุภาพชยั  สานุสนัต ์ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ๗. นาง
อญัชลี  เลาหวฒัน์  โรงเรียนอนุบาลชุมพร  ๘. นางอุไร  ฤทธิเพชร  โรงเรียนบา้นหาดทรายแกว้  ๙. นางสาว
โศภิษฐ ์ เพช็รพิรุณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ๑๐.นางสาวกิ$งแกว้  เกตุเวชช ์โรงเรียนศรียาภยั ๑๑.นางสาวชู
ศรี  ทองหยาด  โรงเรียนบา้นวงัชา้ง ๑๒. นางบุษบา  แสนลํ�า โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ๑๓. นายสาโรจน์  ภูมิ
สนธ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  ๑๔. นางจินตนา  แกว้นาโพธิS  โรงเรียนบา้นท่ามะปริง  ๑๕. นายนิพนธ์  สุข
สวสัดิS  โรงเรียนบา้นดอนไทรงาม ๑๖. นายไสว  ศรีสงกา โรงเรียนศรียาภยั ๑๗. นางอารีย ์ ภู่ไพบูลย ์

โรงเรียนบา้นดอนไทรงาม  ๑๘. นางสาวพรพรรณ์  พรหมสมบติั  โรงเรียนบา้นหนองจนัทร์หอม  ๑๙. นาง
พลูทรัพย ์ สมร่าง โรงเรียนวดัพิชยัยาราม ๒๐. นางระเบียบ  นิสภา โรงเรียนวดัวงัครก  ๒๑. นาง



ลดาวลัย ์ บวักิ$ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร  ๒๒. นางวิไล  ไชยสง  โรงเรียนวดันอ้มถวาย  ๒๓. นางสนอง
รักษ ์ กลางณรงค ์ โรงเรียนบา้นท่ามะปริง  ๒๔.นางสวนีย ์ จุลรักษ ์ โรงเรียนบา้นกลาง  ๒๕.นางสุดา
รัตน ์ ธนะไชย  โรงเรียนวดัเชิงกระ  ๒๖. นางสุมล  พิตรสาธร โรงเรียนบา้นหาดภราดรภาพ  ๒๗. นาง
อญัชญั  ศกัดิS ภิรมย ์ โรงเรียนบา้นหนองเรือ ๒๘.นายโสภณ  จุลรักษ ์โรงเรียนบา้นยายไทย  ๒๙.นางบุบ
ผา  แสงอรุณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ๓๐. นางศิริวรรณ  ทองแดง โรงเรียนบา้นหาดหงส์  ๓๑.นายสุก
แกว้  แกว้วิจิตร โรงเรียนชุมชนวดัหาดพนัไกร ๓๒.นางภทัราวดี  สุขไหม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บา้น
เนินสันติ) ๓๓.นางนงเยาว ์ กิ�มจนัทร์  โรงเรียนวดัวงัไผ่  ๓๔.นางจริยา  ลือชยั โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ๓๕. 
นางรัตนา  เพชรหนกั  โรงเรียนบา้นคนัธทรัพย ์ ๓๖.นางเพ็ญประภา  วรรณประพนัธ์  โรงเรียนวดัวงั
ไผ ่ ๓๗.นางสุจิตตรา  อุทิศสาร* โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 

๑๕  เมษายน  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู ผู้บริหาร ที	เคารพรักทุกท่าน 

            วนัจันทร์ที	 ๙  เมษายน   ๒๕๕๐  เชา้แวะโรงเรียนอนุบาลชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรมเพื$อทาํ
ผลงานวิชาการเสนอเลื$อนวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ ซึ$ งกลุ่มพฒันาชีวิตครูจงัหวดัชุมพรและอาํเภอเมือง
ชุมพรเป็นเจา้ภาพ มีครูที$สมคัรใจเขา้รับการอบรมประมาณ ๑๐๐ กวา่คน วิทยากรเชิญจากบุคคลภายนอกที$มี
ประสบการณ์ในเรื$องนี�  ไดย้ ํ�าใหค้าํนึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพในการทาํงานกบัผลงานทาง
วิชาการที$จะตอ้งสัมพนัธ์เชิงบวกซึ$ งกนัและกนั ในระบบวิทยฐานะตอ้งการปูนบาํเหน็จใหค้รูที$สอนดีมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ ไดเ้ลื$อนวิทยฐานะมากกวา่คนที$เขียนรายงานเก่ง  จากสาํนกังานไปหลายวนักลบัมาจึง
เดินเยี$ยมเยียนกลุ่มงานต่างๆ   บนโต๊ะเต็มไปดว้ยบตัรเชิญ และจดหมายทั�งข่าวดีทั�งข่าวร้าย  ติดตามเรื$องการ
รับนกัเรียน เป็นเหมือนทุกปีคือแออดัยดัเยียดจะลงที$โรงเรียนศรียาภยั กบัโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ไปดู
โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยาและโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร มีที$นั$งเหลืออีกมาก  โรงเรียนต่างอาํเภอปีนี� มีนกัเรียน
ค่อนขา้งเต็ม  แต่โรงเรียนขยายโอกาสตวัเลขการรับส่วนใหญ่ยงัเป็นศูนย ์ เที$ยงขบัรถไปทานขา้วแกง ค.ใต ้
หนา้วดัขนุกระทิง วนันี� กินขา้วราดแกง เพราะตอ้งการลดนํ�าหนกัสัก ๒ - ๓ กก. บ่ายกลบัมานั$งอ่านผลงาน
พิจารณาความดีความชอบของผูบ้ริหารที$คา้งอยู ่หอบไปหลายแห่งอ่านไม่จบไม่สิ�น ผลงานพวกเรามี
มากมายจริงๆ  เยน็ไปแวะใส่กรอบพระ ปรากฏวา่ลูกคา้คบัคั$งดว้ยเป็นยคุของจตุคามรามเทพ ไปที$ไหนก็มี
ทั�งแจกทั�งจาํหน่ายมากมายหลายรุ่น  วา่งไปจะไปเรียนกบัศูนยฝึ์กวิชาชีพ เรื$องการใส่กรอบพระเพราะดูไม่
ยุง่ยาก จิตใจกส็งบดี น่าสนุกกว่าขายก๋วยเตีQยว  
            วนัองัคารที	 ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๐  เชา้นั$งดูรายละเอียดความดีความชอบทั�งของสาํนกังาน ผูบ้ริหาร 
ครู และลกูจา้งประจาํ  มีผูป้กครองนกัเรียนหลายรายโทร.มาปรึกษาเรื$องที$เรียน กใ็หข้อ้มลูไปประกอบการ
ตดัสินใจ  บ่ายประชุมคณะกรรมการกลั$นกรองเรื$องพิจารณาความดีความชอบครั� งที$ ๑ (เมษายน ๒๕๕๐) ใช้
เวลาไมน่านนกัเพราะเป็นโควตา ๑๕ % โรงเรียนเสนอมาอยา่งไรกเ็ป็นไปตามนั�น  ของเขตกเ็ริ$มจากหวัหนา้



กลุ่มงานเป็นผูเ้สนอ  ผมกบัท่านรองฯที$ดูแลกลุ่มงานปรึกษากนัอีกครั� งถือเป็นขอ้ยุติ  สาํหรับของผูบ้ริหารจะ
ใชข้อ้มูลองคป์ระกอบหลายประการ แต่กป็รึกษาหารือทั�งในระดบัสาํนกังานและคณะกรรมการกลั$นกรอง ปี
นี� รุ่นจิQวเขา้เส้นชยัเป็นส่วนใหญ่  ของลูกจา้งประจาํก็ทาํนองเดียวกนักบัของครูโรงเรียนเสนอมามีโควตาก็
เอาตามนั�น พิจารณากนัไม่นานนกัเมื$อไม่มีใครทกัทว้งจึงเสร็จสิ�นการประชุมคณะกรรมการกลั$นกรอง   เยน็
แวะไปโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิS  แผนกนวดแผนไทย นวดไหล่ที$ปวดไม่ยอมหาย หมอบอกวา่เส้น
ตึง  อาจเกิดจากการขบัรถมากเกินไปกวา่จะนวดเสร็จเกือบทุ่มครึ$ ง แวะทานผดัไทย ที$ร้านหาดสม้แป้น เดิม
อยูท่างไปบางหมาก เดีQยวนี� ยา้ยมาอยูห่นา้สถานีรถไฟชุมพร พบครูมาทาน ๒ - ๓ ราย 
            วนัพุธที	 ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๐  เชา้ไปร่วมประชุมกบัคณะศึกษานิเทศกที์$ดูแลเรื$องภาษาองักฤษ เขา
ขอความเห็นเรื$องโครงการพฒันาครูภาษาองักฤษในปีนี�  ก็ออกความเห็นไปตามที$คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์
กบัส่วนรวม  แต่เมื$อเขามีขอ้จาํกดัในการดาํเนินงานก็ตอ้งปล่อยตามที$เขาคิดการไว ้ มีท่านรองฯพนอ  ทิพย์
พิมลรัตน ์กาํกบัดูแลเรื$องนี�   ไดส้อบถามความคืนหนา้ในการเปิดบริการหอ้งสมุดสาํหรับครูคน้ควา้ในการ
ทาํผลงานเลื$อนวิทยฐานะที$อาคารสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหลงัเก่าใกลโ้รงเรียนอนุบาลชุมพร ทราบวา่ตน้เดือน
พฤษภาคม  ๒๕๕๐ น่าจะเปิดใหบ้ริการได ้เยน็ตั�งใจจะกินขา้วนอกบา้น แต่สมาชิกจากปะทิวเตรียมกบัขา้ว
มาทาํที$บา้นจึงตอ้งยินยอมให้เขา้ครัวหุงตม้ตามปกติ อยู่กนัไม่ดึกนกัก็กลบั อากาศเยน็นี� ร้อนอบอา้วมากกวา่
วนัที$ผา่นมา 
            วนัพฤหัสบดทีี	 ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๐  เขา้จวนผูว้่าราชการจงัหวดัเพื$อรดนํ�าขอพรตั�งแต่เวลา ๐๗.๐๐ 
น. วนันี�ผูค้นมากเป็นพิเศษ  เสร็จพิธีกลบับา้นพกัเพื$อเตรียมเสื�อผา้สองสามชุดเพราะตั�งใจจะลงไปพทัลุง
เที$ยงนี�   ๑๐.๐๐ น.เขา้สาํนกังานมีการสรงนํ�าพระ และใหพ้รสงกรานตต์ามประเพณี มีผูบ้ริหารโรงเรียน
มาร่วมประมาณ ๑๐ กวา่คน ส่วนใหญ่จะเป็นเจา้หนา้ที$ในสาํนกังานและลูกจา้งประจาํ เดิมเขาคิดจะทาํการ
รดนํ�าเต็มรูปแบบ แต่ปีนี�ผมของด ไม่อยากนั$งให้ใครรดนํ�าเพราะคิดวา่ตวัเองยงัหนุ่มอยู ่พอนั$งก็จะมีคนแก่
กวา่มารดนํ�าอวยพรให ้ทาํให้รู้สึกไม่สบายใจ   ส่วนใครจะอวยพรเป็นการเฉพาะตวักไ็ม่ขดัขอ้ง  อวยพรกนั
พอสมควรจึงขึ�นไปลงชื$อในแฟ้มเอกสารต่างๆจนเกลี�ยงโตะ๊ จึงเดินทางลงใต ้รถค่อนขา้งมาก ถึงพทัลุง
ประมาณ ๑๗.๐๐ น. คุณสมใจ  บุญเรืองขาว ผอ.โรงเรียนจาก สพท.สงขลา เขต ๑ มาคอยกินขา้วเยน็ดว้ยที$
ร้านเฌอมาน ตรงขา้มร้านกลว้ยฉาบแม่แดง  อิ$มแลว้แยกกนั ผมไปสังสรรคก์บัเพื$อนเขียว-เหลือง ๑๖ ที$
โรงเรียนพทัลุง พบวา่ปีนี� มีหลายรุ่นมาชุมนุมกนั ยึดคนละมุม คนละอาคาร บางรุ่นมีการยิงพลุปล่อยโคมยี$
เป็ง เสียงพลุทาํเอาสญัญาณกนัขโมยรถยนตร์้องลั$นไปทั�งถนน  พบเพื$อนพบฝงูในปีนี� ค่อนขา้งบางตา หลาย
คนขึ�นเวทีใหลู้กสาวลกูชายร้องเพลงแทน พิธีกรสรุปใหท้ราบวา่เพื$อนร่วมรุ่นเสียชีวิตไปแลว้ ๑๘ คน ภาค
เชา้เขาไปทาํบุญอุทิศส่วนกศุลใหแ้ลว้  อยูร่่วมงานแค่ ๒๑.๐๐ น.จึงเดินทางกลบับา้นนอ้งเพื$อเยี$ยมแม่ 
            วนัศุกร์ที	 ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๐  เชา้ไปทาํบุญที$วดัป่าพะยอม เยี$ยมหลวงพ่อ หลวงพี$ หลวงลุง ถวาย
ปัจจยัและภตัตาหาร ออกจากวดัไปแวะเยี$ยมผูใ้หญ่ที$นบัถือ จึงเดินทางกลบัชุมพร มีฝนตกเป็นช่วงๆ รถไม่
มากนกัเพราะเป็นขาขึ�น แต่ก็พบอุบติัเหตุมีคนเสียชีวิต ๑ รายในเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ที$น่าห่วงคือมีการ
กั�นถนนสาดนํ�าบนถนนเอเชีย น่ากลวัอนัตรายเพราะรถวิ$งกนัเร็ว  ในตวัเมืองชุมพรกส็าดนํ�ากนัคึกคกั ใช้



รถปิคอพับรรทุกถงันํ�า ๒๐๐ ลิตรมีวยัรุ่นเต็มกะบะหลงั สาดนํ�ากนัเกือบทุกสายถนน   
            วนัเสาร์ที	 ๑๔  เมษายน  ๒๕๕๐  ออกจากบา้นพกัชุมพรประมาณ ๐๘.๐๐ น. เดินทางกลบับา้นที$
นนทบุรี  การจราจรไม่หนาแน่น จนถึงแม่กลองดขูาลงรถแน่นเป็นช่วงๆ  จะพกัที$นนทบุรีตลอดวนัหยดุ
เทศกาลสงกรานตปี์นี�  

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร  เขต ๑ 

๒๑  เมษายน  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู ผู้บริหาร ที	เคารพรักทุกท่าน 

                วันองัคารที	 ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๐  วนันี�กลบัชุมพร ใชเ้สน้ทางเพชรเกษม ผา่นนครปฐม เพราะรถ
ไม่มากนกั ใชค้วามเร็วประมาณ ๑๒๐ กม./ชม. เวลาประมาณเที$ยงวนั พอเลยแยกเขา้จงัหวดักาญจนบุรี ก่อน
ถึงโรงนมหนองโพ ยางรถลอ้หลงัดา้นซา้ยระเบิดเสียงดงัสนั$น รถเอียงวบู ความรู้สึกขณะนั�นตอ้งประคองรถ
ใหต้รงทาง แลว้ค่อยๆออกทางซา้ย โชคดีไม่มีรถมากนกัจึงเบี$ยงตวัไมย่าก ปล่อยใหร้ถไหลไปตามความเร็ว
โดยไมแ่ตะเบรก จนไปจอดสนิทบนลานทรายหนา้ร้านคา้ ผูค้นยืนดูดว้ยความตะลึง  ยางรถบดกบัพื�นถนน
ยบัเยิน กาํลงัคิดวา่จะจดัการกบัปัญหาเฉพาะหนา้อย่างไรดี ก็มีพลเมืองดี ๒ ท่านถามวา่มียางอะไหล่และ
เครื$องมือหรือเปล่า บอกเขาว่ามีครบ  เขาจึงช่วยกนัอยา่งแขง็ขนั ในเวลาไม่ถึงครึ$ งชั$วโมงทุกอยา่งกเ็รียบร้อย 
ผมขอบคุณทั�งสองคนดว้ยการมอบจตุคามรามเทพ รุ่นสองพระธาตุศรีวิชยัที$ใส่กรอบเรียบร้อยแลว้ คนละวง 
เพราะมีเหลืออยู่แค่นั�นพอดี  มีคนถามวา่ ผมแขวนพระอะไรอาจเป็นเพราะเป็นยคุพระเครื$องเรืองฤทธิS คน
ทั$วไปจึงมกัใส่ใจในเรื$องเหล่านี� เมื$อรอดพน้อนัตรายมาไดโ้ดยไม่มีความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น จบั
สายสร้อยที$หอ้ยอยูส่องเสน้ เสน้แรกหอ้ยหลวงพ่อโสธร รุ่น๘๐ ปีกรมตาํรวจซึ$ งผูใ้หญ่มอบใหค้ราวยา้ยจาก
หวัหินไประนองเมื$อปี ๒๕๓๙ และเส้นหนึ$งเป็นการร่วมสมยันิยม ห้อยเหรียญจตุคามรามเทพหลกัเมือง
ประจวบคีรีขนัธ์ รุ่นจตุโชค ปี ๒๕๓๖ ซึ$ งผมมีส่วนร่วมในการสร้างหลกัเมืองประจวบคีรีขนัธ์มาตั�งแต่รับ
ราชการที$หวัหิน และรุ่นบนัดาลโชค พระเจา้ศรีธรรมโศกราช ลานสะกา ที$ท่านรองฯปรีชา  บวักิ$ง มอบ
ให ้ สาํหรับในตวัรถก็มีทั�งพระและจตุคามรามเทพอีกหลายวดัหลายสาํนกั ใครใหม้าก็ใส่กล่องไวใ้นรถ
เพราะเป็นนกัเดินทาง  ขบัรถมาเปลี$ยนยางใหม่ ๑ คู่ที$เพชรบุรี ความจริงอยากเปลี$ยนทั�ง ๔ เส้น แต่ที$ร้านมี
เพียง ๑ คู่ ร้านทั$วไปกปิ็ดและหายาก  กลบัถึงชุมพร ๒ ทุ่มเศษ 
                วันพุธที	 ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๐  เขา้สาํนกังานเชา้แวะคุยกบัเจา้หนา้ที$กลุ่มงานต่าง ๆ มีผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูมาเยี$ยม และปรึกษาขอ้ราชการ ๒ ราย บ่ายคณะติดตามผลการปฏิบติัราชการจากสาํนกังาน 
กคศ. มาสัมภาษณ์ประเดน็ต่างๆเพื$อนาํไปประมวลผลระดบัประเทศ ทุกคณะที$มาจะถูกล่อลวงใหไ้ปชม
อาคารสโมสรทุกรายไป ชมแลว้เขากจ็ะตื$นเตน้ชื$นชม ยิ$งพอรู้ที$มาที$ไปกย็ิ$งประทบัใจมากขึ�น   เยน็ไปทาน
ขา้วร้านยายปวด ทางเขา้วดับางหมาก วนันี�ยายปวดไปเกบ็ผลระกาํจากตน้มาตาํนํ�าพริกใหกิ้นกนั 



                วันพฤหัสบดทีี	 ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๐  เชา้หลงัเดินดูงานในกลุ่มต่างๆ ชกัชวนท่านรองฯปรีชา  บวั
กิ$ง รองฯวิชชุลดา  โชคคณาพิทกัษ ์คุณลิกขิต  อ ํ$าหิรัญกลุ  คุณสุมณฑา  เชื�อบ่อคา เดินทางไปวดัพระ
ธาตุสวี   เพื$อกราบนมสัการเจา้อาวาส เพื$อปรึกษาหารือในการประกอบพิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษก องค์
จตุคามรามเทพ เพราะคณะกรรมการจดัสร้างรุ่น"ทองพนูเพิ$มทรัพย"์ จากนครศรีธรรมราช ไดข้อให้
สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ เป็นเจา้ภาพร่วมในการพุทธาภิเษกและเทวาภิเษกที$ชุมพร โดยจะ
แบ่งรายไดจ้ากยอดสั$งจองที$ชุมพร ใหส้าํนกังานเขตเพื$อใชใ้นการจดัซื�อครุภณัฑอ์าคารสโมสรและเพื$อ
ประโยชนก์ารศึกษาอื$นๆ  ผมเห็นวา่พระธาตุสวี น่าจะเป็นสถานที$หนึ$งในการทาํพิธีดงักล่าวในตวัเลือกอีก 
๒ - ๓ แห่ง เพราะมีพระธาตุเจดียเ์ก่าแก่อาย ุประมาณ ๗๐๐ ปีเศษ บรรจุพระบรมสารีกธาตุ เป็นเจดียสี์ทอง
สูงประมาณ  ๓๐ เมตร ตามตาํนานกล่าววา่ พระเจา้ศรีธรรมโศกราชเสด็จยกทพัมาอยูใ่นเขตอาํเภอสวี ไดพ้บ
เหตุการณ์ประหลาด คือ พบกาฝงูหนึ$งจบักลุ่มอยูที่$กองอิฐ ปรากฏวา่มีกาเผือกอยู่ดว้ย  เมื$อรื�อกองอิฐออกก็
พบฐานพระเจดียข์นาดใหญ่และผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงโปรดใหส้ร้างเจดียขึ์�นใหม่และมีการ
บูรณะครั� งใหญ่เมื$อปี พ.ศ. ๒๔๕๙ นอกจากนี�ภายในบริเวณวดัยงัมีศาลพระเสื�อเมือง  หรือศาลพ่อท่านเมือง 
ซึ$งประชาชนในทอ้งถิ$นใหค้วามเคารพนบัถือมากอีกดว้ย  หลวงพ่อเจา้อาวาสใหค้าํแนะนาํที$เป็นประโยชน์
อยา่งมากและไม่ขดัขอ้งหากตดัสินใจจะใชป้ระกอบพิธีดงักล่าว แนะนาํลูกศิษยใ์หผ้มไปหาอีก ๒ - ๓ 
ราย   กลบัมาทานขา้วร้านอาดาํ กลบัสาํนกังานจดัการกบัแฟ้มเอกสารจนหมดโต๊ะ ไตร่ตรองเรื$องสถานที$ ที$
พระธาตุสวีหลวงพ่อบอกว่าค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงเกือบลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัถวายพระ
เกจิอาจารย ์ อีกทางเลือกหนึ$งคือหลกัเมืองชุมพร ซึ$งมีส่วนดีอยา่งนอ้ย ๒ ประการ ประการแรกเป็นสถานที$
สาํหรับจตุคามรามเทพโดยตรง ประการที$สองเป็นการประชาสัมพนัธ์ไปในตวั  ที$วิตกกงัวลอีกเรื$องหนึ$งคือ
พิธีเหล่านี� ตอ้งถูกตอ้งสมบูรณ์จึงจะบงัเกิดผล หากผิดพลาดคลาดเคลื$อนก็เป็นการเสียเปล่า เป็นคาํสอนของ
ผูเ้ชี$ยวชาญในศาสตร์ดา้นนี�   มอบหมายใหที้มงานไปหาขอ้มลูหากจะใชศ้าลหลกัเมือง   เยน็ไปโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอดุมศกัดิS นวดไหล่จนทุ่มเศษ เดินทางไปร่วมงานอุปสมบทลูกภารโรง โรงเรียนบา้นเขานอ้ย อยู่
จนสามทุ่มเศษจึงกลบับา้นพกั 
                วันศุกร์ที	 ๒๐  เมษายน   ๒๕๕๐  เชา้เปิดการประชุมปฏิบติัการงานสารบรรณระบบ E-

filing  สาํหรับเจา้หนา้ที$ในกลุ่มงานต่างๆ เป็นโปรแกรมที$ สพฐ.พฒันาอย่างต่อเนื$องและจะเปิดตวัอยา่งเป็น
ทางการในวนัที$ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๐ เพื$อติดต่อสื$อสารระหวา่ง สพฐ.กบัเขตพื�นที$ และเขตพื�นที$กบัเขต
พื�นที$ ในอนาคตจะพฒันาไปถึงโรงเรียน  ก่อนเที$ยงไปวางหรีดเคารพศพ คุณแม่ของ ผ.อ.นริศ  นพชาํนาญ 
ผ.อ.โรงเรียนวดัดอนรวบ ที$บา้นหนองหมุก  บ่ายกลบัมาจดัการกบัแฟ้มเอกสาร ขอ้มูลเรื$องสถานที$ทาํพิธี
พุทธาภิเษกและเทวาภิเษก น่าจะลงตวัที$ศาลหลกัเมืองชุมพร พระเกจิอาจารยต์ั�งใจจะใชพ้ระสายวดัเขาออ้ 
จงัหวดัพทัลุง ร่วมกบัพระเกจิอาจารยใ์นจงัหวดัชุมพร  รายละเอียดจะส่งทีมงานไปเจรจากบัคณะกรรมการที$
นครศรีธรรมราชในสัปดาห์หนา้ เยน็เดินทางไปหลงัสวนเพื$อร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของ 
ผ.อ.จรัญ  ณรงคเ์ดช ผ.อ.โรงเรียนวดัศรีอุทยัธรรม กลบัถึงบา้นพกัเกือบประมาณ ๕ ทุ่ม 



                วันเสาร์ที	 ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๐   เวลา ๐๖.๐๐ น. ไปทาํบุญประเทศไทย ที$ลานอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองชุมพร เริ$มดว้ยการตกับาตรแด่พระสงฆ ์๑๘๑ รูป  ผูน้าํศาสนาต่างๆถวายพระพรแด่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัว  ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ เป็นอนัจบพิธีภาค
เชา้  บ่ายจะมีการสวดมนตแ์ละพระธรรมเทศนาอีกรอบหนึ$ง  ผมตั�งใจจะอยูบ่า้นอ่านหนงัสือ เพราะมวัแต่
เดินทางหาเวลาเงียบๆสงบๆยากเต็มที 

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร  เขต ๑ 

๒๘  เมษายน  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู ผู้บริหาร ที	เคารพรักทุกท่าน 

                วันจันทร์ที	  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๐  วนันี� เชา้ใหพ้นกังานขบัรถ นาํรถส่วนตวัไปลา้งอดัฉีด เพราะ
เมื$อเยน็วานบุกป่าฝ่าดงไปบา้นหาดส้มแป้น เพื$อร่วมงานแต่งงานลูกสาวนายขนัชยั  เอี$ยมสอาด นกัการภาร
โรง โรงเรียนบา้นหาดส้มแป้น  สายๆมีครูจากพทัลุงแวะมาเยี$ยมเพราะกาํลงัเดินทางไปเยี$ยมญาติที$เพชรบุรี 
เดิมเคยเป็นครูที$โรงเรียนบ่อสาํโรง  นั$งอา่นระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที$การศึกษา ซึ$ งนดั
ประชุมไวต้อนบ่าย สลบักบัการพิจารณาแฟ้มเอกสารต่างๆที$เจา้หนา้ที$นาํเสนอ  เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการ
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที$การศึกษา มีเรื$องสาํคญัในระเบียบวาระครั� งนี�  คือ การยา้ยผูบ้ริหารโรงเรียนใน
ตาํแหน่งที$วา่งและวา่งต่อเนื$อง ปรากฏวา่ไดย้า้ย ๑ ราย แต่งตั�งจากผูไ้ดรั้บการสอบคดัเลือกขึ�นบญัชีไว ้๑ ราย 
สาํหรับครูผูส้อนมีทั�งยา้ยภายในเขต นอกเขต และบรรจุใหม่ แต่จาํนวนเลก็นอ้ยมากเมื$อเทียบกบัจาํนวนผู้
ประสงคจ์ะยา้ย   เหตุเพราะไม่มีตาํแหน่งวา่ง   อีกเรื$องหนึ$งที$นาํเสนอคราวนี� คือความดีความชอบครั� งที$ ๑ (๑ 
เมษายน  ๒๕๕๐) ที$ประชุมอนุมติัตามที$โรงเรียนและสาํนกังานเขตนาํเสนอ  เรื$ องดาํเนินการทางวินยัของครู
รายหนึ$งที$ประชุมใหเ้ลื$อนไปพิจารณาในคราวหนา้เพราะตอ้งการขอ้มลูเพิ$มเติม   เยน็พกัผอ่นพดูคุยกบั
พรรคพวก เขาบอกวา่มีข่าวลือวา่ผมไดย้า้ยแน่นอน  ถามเขาวา่มีที$มาที$ไปอยา่งไรเพราะจะไดเ้ตรียมตวัถูก
หากใครไปเห็นขอ้มูลที$ชดัแจง้ เขากบ็อกว่าคุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา พดูที$ทุ่งววัแล่นเมื$อคืนวนัที$ 
๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๐ เลยบอกไปวา่ท่านพดูเยา้เล่นเพราะตาํแหน่งที$ท่านวา่คืนนั�น ไม่ไดว้า่ง คนครองเขาก็
เพิ$งยา้ยมาใหม่ไม่ถึงปี  ผมไม่มีฤทธิS ขนาดนั�น และคุณหญิงเองกไ็มเ่คยทาํอยา่งนั�น เอาเป็นวา่ถึงวนันี�ยงัไม่มี
อะไรในกอไผ่นอกจากหน่อไม ้ นบัหนึ$งสองสามเดินหนา้ทาํงานกนัต่อไปนะพวกเรา 
                วันองัคารที	 ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๐    เชา้เป็นประธานประชุมอนุกรรมการแกไ้ขหนี� สินครูเขต
พื�นที$การศึกษา เพื$อพิจารณาเงินกูที้$สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการจดัสรรวงเงินมาให ้๒ ลา้นบาทเศษ 
คุณสมบติัของผูที้$จะกูไ้ดต้อ้งเป็นครูสายงานการสอนเท่านั�น ไม่เคยกูเ้งินในโครงการนี�  และมีหนี� สินที$ตอ้ง
ชาํระเร่งด่วน  เมื$อไดรั้บอนุมติัการกูธ้นาคารจะผลกัส่งไปใชห้นี� ใหท้ั�งยอด ผูกู้ไ้ม่มีสิทธิS จบัเงิน  เงื$อนไขเป็น
อยา่งนี�ประกอบกบัมีโครงการเงินกูวิ้ทยฐานะเขา้มาแทรก จึงทาํใหผู้มี้สิทธิS กูเ้งินโครงการนี�นอ้ย เมื$ออนุมติั



รายหนึ$งไมเ่กิน ๒๐๐,๐๐๐บาท ยงัมีวงเงินเหลืออีกเกือบลา้น คณะอนุกรรมการฯจึงขอขยายเวลายื$นขอกูไ้ป 
สป.ศธ.จนสิ�นเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๐   บ่ายไปปิดอบรมครูพลศึกษาในโรงเรียนที$มีนกัเรียน ๑๒๐ คนลงมา
และไม่มีครูจบสาขาพลศึกษาโดยตรง เป็นโครงการที$สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร เป็นเจา้ภาพ  รุ่นนี�
มีครูทั�งเขต ๑ และเขต ๒ เขา้รับการอบรม  สถาบนัไดม้อบวฒิุบตัรใหผู้ผ้่านการอบรมดว้ย ก่อนเลิกงาน
ไดรั้บหนงัสือทกัทว้งเรื$องซื�อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบางโรงจากบริษทัเอกชนวา่ดาํเนินการไม่ถกูตอ้ง 
รายละเอียดคงตอ้งใหโ้รงเรียนและกรรมการคณะต่างๆพิจารณา เพราะปัจจุบนัการจดัซื�อจดัจา้งผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนไดรั้บมอบอาํนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยตรง ในทางกฎหมายจึงถือ
วา่เลขาธิการ กพฐ.เป็นผูจ้ดัซื�อจดัจา้ง ผูที้$จะเปลี$ยนแปลงแกไ้ขคงไม่อยู่ในอาํนาจของ ผอ.สพท. แต่ก็มีหนา้ที$
เขา้ไปดูแลโดยทั$วไป  เยน็ไปงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของ ผ.อ.นริศ  นพชาํนาญ มีคนมาร่วมงานมาก
ดว้ยผูต้ายเป็นคนพื�นเพหนองหมุก ลูกก็ทาํงานเป็นหลกัเป็นฐาน รวมแลว้เพื$อนสนิทมิตรสหายมากเป็น
ธรรมดา  คืนนี� มีแสดงพระธรรมเทศนาฟังแลว้ก็กินใจ ท่านใหค้วามหมายของชีวิต แปลวา่ ไปเรื$อยๆ คือไม่
หยุดนิ$ง และเป็นสิ$งไม่มีเครื$องหมาย (อนิมิต) คือบอกไม่ไดว้า่อวยัวะใดคือชีวิต เช่นเดียวกบัความเจบ็ป่วยก็
ไม่มีเครื$องหมาย  เวลา  ความตายกไ็ม่มีเครื$องหมาย 
                วันพุธที	 ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๐  ไดล้าหยดุราชการเดินทางเขา้กรุงเทพมหานครตั�งแต่ ๐๘.๐๐ น. 
วนันี�ขบัรถไม่เกิน ๑๐๐ กม./ชม. เพราะยงัผวาที$ยางระเบิดอาทิตยที์$แลว้ เวลาขบัรถทางไกล สมาธิไม่ค่อยดี 
คิดเรื$องงานเรื$องคนไปเรื$อย  การบริหารหน่วยงานที$มากคนยอ่มมีมากเรื$องตามมา การจะทาํให้ถกูตอ้ง
ครบถว้นและถูกใจเป็นไปไดย้าก การถกูตาํหนิติเตียนจึงคู่ไปกบัคาํชมเยินยอ จึงตอ้งอุเบกขาทั�งสองกรณี 
เพราะเป็นอารมณ์  ไม่คงที$คงวา  ในสมยัหนุ่มๆผมเองกช็อบซกัชอบซอ้มนายในที$ประชุมเหมือนกนั พอสูง
วยัขึ�นจึงซาๆไป เพราะเกิดการเรียนรู้ว่าการสอนนายในที$ประชุมไม่ค่อยกา้วหนา้เท่าที$ควร  คนเฉยๆเงียบๆ
เอาไปกินสบายๆโดยไม่ตอ้งเปลืองตวั  ถึงกรุงเทพฯประมาณ ๑๕.๐๐ น. แวะไปมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ดา้นติดวดัมหาธาตุ วนันี�สองฝั$งถนนคึกคกัไปดว้ยร้านแบกะดินหลากหลายสินคา้ แต่ที$นี$เป็นแหล่งพระ
เครื$องและสมนุไพร จะแทห้รือไม่อยู่ที$สายตาคนซื�อไม่รับประกนั  แวะซื�อของใชส่้วนตวัที$หา้ง Central ปิ$ น
เกลา้ กลบับา้นมืดเจอพายุฤดูร้อนเป็นลมหมนุที$น่ากลวัเหมือนกนั แต่เป็นช่วงเวลาสั�น ๆ จึงไม่เกิดความ
เสียหายใดๆ 
                วันพฤหัสบดทีี	 ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๐  ไปสถาบนัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา วดัไร่ขิง 
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม คน้ควา้เอกสารในหอ้งสมุดและจดัทาํรายงานการพฒันาที$คา้งอยู ่เพื$อ
เตรียมการประชุมร่วมทั�งเขตพื�นที$ โรงเรียนอนุบาลชุมพรและโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ในเรื$องแผนรองรับ
การกระจายอาํนาจ  สถาบนัวนันี� มีผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื�นที$การศึกษาและผูอ้าํนวยการโรงเรียนมา
อบรมขั�นที$ ๒ รุ่นสุดทา้ย  ผมอบรม The trainer  มาแลว้จึงไดรั้บการยกเวน้  ไดพ้ดูคุยกบัอาจารยส์ถาบนัถึง
เรื$องการพฒันาบุคลากรในอนาคต มีอาจารยป์ระชุม  โพธิกลุ อาจารยแ์กว้ตา  แกว้ไทรงาม  เยี$ยมท่าน ผ.อ.
ชิต  นาสกั ที$เขา้อบรมในรุ่นนี�   เยน็กลบับา้นแวะหาหนงัสืออ่านที$Central ปิ$ นเกลา้ 



                วันศุกร์ที	 ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๐  วนันี� ไดส้าํรวจเส้นทางใหมส่ายราชพฤกษเ์ริ$มตั�งแต่ถนนรัตนาธิ
เบศร์ ไปเชื$อมสายบางบวัทอง - ปทุมธานี เป็นถนนตดัใหม่ ๖ ช่องจราจร เดิมเป็นร่องสวนและทุ่งนา
สลบักนั  พอถนนตดัผา่นสองขา้งทางจะมีหมู่บา้นจดัสรรขนาดใหญขึ่�นเรียงราย สลบัไปกบัร้านอาหาร
ตลอดเส้นทาง  ไปวกกลบัอีกครั� งแลว้เลี�ยวซา้ยเขา้สายใหม่บางบวัทอง-ปากเกร็ด มีสะพานขา้มแม่นํ�า
เจา้พระยา ตรงอาํเภอปากเกร็ด มองไปขวามือเห็นเกาะเกร็ดซึ$งเป็นถิ$นของคนไทยเชื�อสายมอญ วนันี� ยงัไม่มี
สะพานเชื$อมกบัแผ่นดินใหญ่ ขา้มแม่นํ�าเจา้พระยาตรงไปบนสะพานยกระดบัแลว้ลงสู่ถนนแจง้วฒันะ เลี�ยว
เขา้ไป Impact เมืองทองธานี  กลบัรถขึ�นทางด่วนไปลงถนนงามวงศว์าน  เขา้หา้งเดอะมอลลเ์ดินดูสินคา้พอ
เมื$อยขาจึงกลบับา้น  พายฝุนฤดูร้อนมาเยือนตามที$กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมาย จึงมีฝนตลอดทั�งคืน ไม่หนกั
แต่กท็าํเอากิ$งตน้ไมโ้ค่นลงดินเหมือนกนั 

  กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร  เขต ๑ 

             

๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู ผู้บริหาร ที	เคารพรักทุกท่าน 
                วันจันทร์ที	 ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๐   เยน็วานหลงัจากเดินทางกลบัจากบา้นที$นนทบุรีมาถึงชุมพร 
ไปเป็นประธานพิธีเลี�ยงฉลองมงคลสมรสของคุณอภิรดี พรมมนั และคุณณรงคช์ยั  องัคะลูกสาวครูอมัพร
และครูอมรรัตน ์พรมมนั ครูโรงเรียนบา้นปากนํ�า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)  ที$โรงแรมแกรนดฯ์ เชา้นี� เลยตื$น
สายไปนิด คือเกือบ ๖ โมงเชา้ จากปกติตี ๕ ก็ตื$นแลว้  ถึงที$ทาํงานคณะตรวจสอบภายในของ สพฐ. ไดม้า
พบและบอกวา่ทาง สพฐ.ไดเ้ลือก สพท.ชุมพร เขต ๑ เป็นเขตนาํร่อง ๑ ใน ๑๖ เขต ที$จะใชร้ะบบตรวจสอบ
ภายในระบบใหม ่เพราะเห็นว่ามีความพร้อมและเรียบร้อยดี  คณะจะอยูศึ่กษางานและวางระบบงานกบัเรา ๑ 
สปัดาห์ และจะมาติดตามในระยะที$ ๒ ต่อไป  มอบหมายคุณสุมณฑา เชื�อบ่อคา หวัหนา้หน่วยตรวจสอบ
ภายในของเขต ไดอ้าํนวยความสะดวก   เวลา ๑๐.๓๐ น.ประชุมรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$
การศึกษาและหวัหนา้กลุ่มเรื$องการร่วมโครงการสร้างและใหเ้ช่าบูชาองคจ์ตุคามรามเทพ รุ่น ทองพูนเพิ$ม
ทรัพย ์ผูด้าํเนินการหลกัคือวดัทองพูน อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช ตอ้งการรายไดไ้ปพฒันา
ปรับปรุงพระอุโบสถและพระวิหาร ผูด้าํเนินการกาํหนดจะมาทาํพิธีพุทธาเทวาภิเษกที$ชุมพร ๑ ครั� ง จึงได้
เสนอใหส้าํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ ร่วมงานในครั� งนี�  มีเงื$อนไขคือ ๑. ตอ้งรับผิดชอบพิธี
พุทธาเทวาภิเษกที$ชุมพร ๒. สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพรเขต ๑ จะไดส่้วนแบ่งในการสั$งจองใน
โควตาของชุมพรร้อยละ ๕๐ ผมพิจารณาแลว้เห็นวา่อาคารสโมสรของเขตเสร็จและเปิดใชง้านแลว้ แต่ยงั
ขาดครุภณัฑคื์อ เครื$องปรับอากาศ โต๊ะเกา้อี� เครื$องโสตทศันูปกรณ์ทั�งหลาย หากเขา้ร่วมโครงการนี�สโมสร
ของเขตจะเสร็จสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ที$เราร่วมสร้างกนัมา อาทิตยที์$แลว้ไดม้อบให้ท่านรองฯปรีชา บวักิ$ง 



และคุณลิขิต  อํ$าหิรัญกุล ลงทาํสญัญากบัวดัทองพนู เราไดโ้ควตาจาํหน่ายเพื$อบูชาชุดเลก็ ๔ แว่น/ชุด ราคา
เช่า ๔๙๙ บาท  จาํนวน ๒๐๐๐๐ ชุด  จะทาํพิธีพุทธาเทวาภิเษกที$ศาลหลกัเมืองชุมพร ในวนัเสาร์ที$ 
๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๓๙ น.  ที$ประชุมไดก้าํหนดตวับุคคลเพื$อรับผิดชอบในการดาํเนินงาน
ฝ่ายต่างๆ ที$ประชุมมีมติว่าหากบุคคล หน่วยงาน หรือองคก์รใดสั$งจอง ๑๐๐ ชุดขึ�นไปจะมีส่วนลดให ้๑๕ 
%   บ่ายลงชื$ออนุมติัอนุญาตเอกสารในแฟ้มงานต่างๆจนเยน็ 
                วันองัคารที	 ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ฝนยงัตกหนกัต่อเนื$องมาจากเมื$อคืน กรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศวา่หย่อมความกดอากาศตํ$าไดแ้ปรสภาพเป็นดีเปรสชั$นห่างชุมพรไปประมาณ ๘๐ กม. ผมทาํงาน
แฟ้มเอกสารสลบัเดินเยี$ยมเจา้หนา้ที$ในกลุ่มงานต่าง ๆ  เที$ยงไดรั้บหนงัสือใหไ้ปรับเสด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช สยามมกฏุราชกุมารที$สนามบินชุมพร ใหไ้ปพร้อมกนัเวลา ๑๕.๐๐ น. จึงตั�งใจจะกลบัไปเปลี$ยนเสื�อผา้ที$
บา้นพกัในศนูยร์าชการ  เวลา ๑๓.๐๐ น.ไดรั้บแจง้จากจงัหวดับอกว่าใหไ้ปชี�แจงเรื$องขอใชศ้าลหลกัเมือง
ชุมพรเป็นสถานที$พุทธาเทวาภิเษก จตุคามรามเทพรุ่น"ทองพนูเพิ$มทรัพย"์  ต่อคณะกรรมการระดบัจงัหวดัที$
หอ้งเกาะทองหลาง ศูนยร์าชการ ที$ประชุมมีท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดันายพินิจ เจริญพานิช  เป็นประธาน 
ผมใชเ้วลาชี�แจงสั�นๆ คณะกรรมการกอ็นุมติัตามที$ขอระหวา่งวนัที$ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เปลี$ยน
เสื�อผา้เป็นเครื$องแบบปฏิบติัราชการแขนยาวเดินทางถึงสนามบินชุมพรเกือบ ๑๖.๐๐ น. ใชเ้วลาพูดคุยกบั
หวัหนา้ส่วนราชการต่างๆเพราะคาดว่าจะเสดจ็ออกจากกรุงเทพฯ ๑๘.๐๐ น.ไปแลว้  ประกอบกบัสภาพ
อากาศแปรปรวนมากอาจมีการเปลี$ยนหมายกาํหนดการได ้ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรแจง้ใหท้ราบเมื$อ
เวลา ๑๘.๓๐ น.วา่งดเสดจ็ฝึกบินมาชุมพรเพราะสภาพอากาศไมอ่าํนวย พวกเราจึงเดินทางกลบัที$ตั�ง 
                วันพุธที	 ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ตื$นเชา้เพราะตอ้งไปร่วมรายการพบกนัยามเชา้ที$เพื$อนใจรีสอร์ท 
วนันี�พฒันาชุมชนจงัหวดัเป็นเจา้ภาพ สายฝนยงัตกพรําๆ ผมนั$งคุยกบัผูบ้ญัชาการเรือนจาํจงัหวดัชุมพร 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนจงัหวดั และทางหลวงชนบทจงัหวดั  อาหารที$
นบัวา่อร่อยเป็นพิเศษในวนันี� คือก๋วยจัYบญวน เปลี$ยนมานั$งร่วมโต๊ะกบัท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั ไดเ้รียนเชิญ
ท่านเป็นประธานจุดเทียนชยัพิธีพุทธาเทวาภิเษกจตุคามรามเทพรุ่น"ทองพนูเพิ$มทรัพย"์ ในวนัที$ 
๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ ท่านไม่ขดัขอ้ง   ๐๘.๓๐ น. กลบัมาสาํนกังานเขตขึ�นไปหอ้งประชุมขนุกระทิง ๑ 
ชั�น ๓ เป็นประธานเปิดประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนเรื$องการประเมินภายนอก รอบ ๒ ซึ$งเครือข่าย สมศ. 
มหาวิทยาลยัราชภฏั สุราษฎร์ธานี เป็นเจา้ภาพ ซึ$ ง รศ.ดร.ชูศกัดิS   เอกเพชร ไดป้ระสานงานไวเ้มื$อช่วง
สงกรานต ์ วนันี� ท่านก็มาเป็นผูใ้หก้ารอบรมดว้ย  จากนั�นลงไปเปิดอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม ่ที$หอ้งเขา
ปูน อาคารสโมสรเขตพื�นที$ มีครูบรรจุใหม่เขา้ประชุม ๒๔ คน ใชเ้วลา ๓ วนัทั�งฟังทั�งไปดูของจริงใน
โรงเรียนตน้แบบ  ผมใชเ้วลาบรรยายในฐานะครูอาวโุสประมาณครึ$ งชั$วโมงจึงปล่อยใหวิ้ทยากรว่าไปตาม
ตาราง  เที$ยงไปกินส้มตาํร้านที$ท่านรองฯสมศรี  เทพประชา ประกนัคุณภาพ ตั�งอยูใ่กลส้หกรณ์ออมทรัพยค์รู
ชุมพร  รสชาติดีและราคาเยา สมกบัที$นายประกนัว่าไว ้ บ่ายจดัการแฟ้มเอกสารจนหมด หาหนงัสือในตู้
หนงัสือหนา้หอ้งทาํงานมาอ่านเพราะพอมีเวลา หยิบหนงัสือ "ตามรอยเบื�องพระยคุลบาท พระบาทสมเดจ็ฯ



พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั" ของ ส.พลายนอ้ย หนา ๒๒๒ หนา้คงตอ้งใชเ้วลา ๒ - ๓ วนัจึงจะอา่นจบเล่มจึงหยิบ
ติดมือไปอ่านต่อที$บา้นพกั 

 
                    วนัพฤหัสบดทีี	 ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เชา้ ๐๙.๐๐ น.เป็นประธานเปิดการประชุมผูบ้ริหาร
โรงเรียนเรื$องการประเมินภายนอก รอบ ๒ ซึ$ งเครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลยัราชภฏั สุราษฎร์ธานี เป็นเจา้ภาพ
เป็นรุ่นที$ ๒  บรรยายพิเศษผนวกกบัการกล่าวเปิดในเวลาประมาณครึ$ งชั$วโมงก็แลว้เสร็จ   ลงไปดูแลความ
เรียบร้อยการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ที$อาคารสโมสร  ผ.อ.จนัทร  พลสิงห์ โรงเรียนปากนํ�าชุมพรวิทยาแวะ
มาเยี$ยมก่อนเดินทางไปประชุมที$กรุงเทพฯ วนันี� เป็นวนัเกิดของเขาดว้ยจึงไดอ้วยพรใหมี้ความสุขและ
สมหวงั ทราบวา่สปัดาห์หนา้จะเขา้เฝ้ารับพระราชทานเครื$องราชอิสริยาภรณ์ชั�นสายสะพาย ชั�น ป.ม. ดว้ยจึง
โชคดีหลายชั�น    เที$ยงกลบัเขา้เมืองเพื$อทาํประกนัภยัรถยนตเ์พราะใกลห้มดอาย ุผมเป็นนกัเดินทางจึงมี
ความจาํเป็นอยา่งยิ$งในเรื$องการประกนัภยั บ่ายไปฟังเจา้หนา้ที$ตรวจสอบภายใน สพฐ.สรุปภาพรวมในการ
มาวางระบบงานการเงินบญัชีและพสัดุ  กมี็ขอ้วิตกกงัวลในอนาคตอยูห่ลายประการ เรื$องเร่งด่วนคือการ
พฒันาคนใหมี้ความรู้ความสามารถในการรองรับงานเมื$อมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกรอบอตัรากาํลงัที$ ก.ค.
ศ.กาํลงัตรวจสอบอยู่   ขึ�นไปจดัการกบัแฟ้มเอกสารต่างๆจนแลว้เสร็จ เยน็นี� ฝนไม่ตกอากาศดีขึ�น 
                    วนัศุกร์ที	 ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ ภาคเชา้มีการประชุมรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$
การศึกษา และหวัหนา้กลุ่ม มีเรื$องนาํเขา้ที$ประชุมหลายเรื$อง  เช่น การปรับปรุงระบบบริการลูกคา้ของกลุ่ม
งานต่างๆ  การเตรียมพร้อมสําหรับรองรับการจดักรอบอตัรากาํลงัที$อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ ก.ค.ศ.  การ
กาํกบัดูแลใหเ้จา้หนา้ที$ปฏิบติังาน สาํหรับประเดน็ร้อนในวนันี� คือเรื$องคะแนนการประเมินในสาระต่างๆ ซึ$ ง
ไดผ้ลเป็นที$น่าตกใจอยา่งยิ$ง คงตอ้งจดัทาํขอ้มูลแลว้เชิญโรงเรียนมาสัมมนาเป็นรายโรงในเร็วๆนี�   เรื$ องจตุ
คามรามเทพ ไดซ้กัซอ้มกระบวนการปลุกเสกและประชาสมัพนัธ์เพื$อใหเ้ช่า  สาํหรับการอบรมเพื$อเลื$อนวิทย
ฐานะชาํนาญการพิเศษ ไมไ่ดน้าํเขา้ที$ประชุมแต่จะเปิดการอบรมขึ�นแน่นอน เพราะจาํนวนผูเ้ขา้อบรมมี
จาํนวนมาก จะไปฝากเขตอื$นเหมือนที$ผา่นมาคงยุ่งยากเพราะแต่ละเขตคงมีจาํนวนผูย้ื$นคาํขอมาก
เช่นกนั  เลิกประชุมลงมาฟังตรวจสอบภายใน สพฐ.สรุปผลการตรวจสอบและวางระบบการเงินการบญัชี
และพสัดุเป็นรอบสุดทา้ย เพราะเขาจะกลบัเที$ยงนี�   เที$ยงไดเ้ชิญคณะไปทานขา้วกลางวนัที$ร้านเตือนใจ ปาก
ทางเขา้สถาบนัการพลศึกษา และแยกยา้ยกนัที$จุดนี�    บ่ายเดินทางไปศูนยร์าชการเพื$อประสานงานเกี$ยวกบัที$
ราชพสัดุ ปัญหาขณะนี� เรามีโรงเรียนที$ถกูยุบไปจาํนวนหนึ$งไดม้อบโรงเรียนใกลเ้คียงไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากที$
ราชพสัดุ แต่ขอ้เท็จจริงปรากฏว่าที$ดงักล่าวถกูปล่อยใหร้กร้างวา่งเปล่าบา้ง ถูกประชาชนบุกรุกบา้ง ทางธนา
รักษจ์งัหวดัเขากจ็ะขอคืนไปใชป้ระโยชนส์าํหรับส่วนราชการอื$นๆ พอเขาจะเอาคืนเรากเ็กิดเสียดายขึ�น 
เพราะ สพฐ.ใหน้โยบายวา่ใหส้งวนไวก่้อนในอนาคตที$ดินหายาก  นโยบายนี�จะสาํเร็จหรือไม่อยูที่$การใช้
ประโยชนที์$ราชพสัดุที$เราครอบครองใหต้รงตามวตัถุประสงค ์ โรงเรียนที$ดแูลจึงตอ้งปรับปรุงและใชเ้ป็น



แหล่งเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนบา้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงื$อนไขกต็อ้งคืนเขาไป เยน็เดินทางเขา้กรุงเทพฯ มีฝน
ตกตลอดเสน้ทางถึงบา้นประมาณ ๒๒ นาฬิกา 

นายกาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู ผู้บริหาร ที	เคารพรักทุกท่าน 
                วันองัคารที	 ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๐   สายฝนยงัคงโปรยปราย แมจ้ะไม่หนกัมากแต่ก็เพิ$มความชื�น
และความแฉะไปทั$วทั�งเมือง เชา้ถึงสาํนกังานเขตไดพ้ดูคุยกบัคุณลิขิต  อ ํ$าหิรัญกุล เรื$องพิธีพุทธาภิเษกและเท
วาภิเษก จตุคามรามเทพ ในเรื$องวตัถุมงคลที$จะมอบใหผู้ม้าร่วมในพิธี ขึ�นไปทาํงานเอกสารจนถึง
เที$ยง  ออกไปตลาดชุมพรกบัท่านรองฯพนอ ทิพยพิ์มลรัตน์  เพื$อชมนิทรรศการและหอ้งสมุดที$กาํลงัจดัอยู่ที$
อาคารสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ หลงัเก่า  ชั�นล่างเป็นมุมเดก็ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยู่หวั  ชั�นบนเป็นหอ้งสมุดวิทยฐานะ และที$ทาํการของสมาคมวิชาชีพครู งานเดินไปพอจะเปิดใหบ้ริการ
ไดบ้างส่วน  กลบัสาํนกังานทาํงานเอกสารจนเลิกงาน 
                วันพุธที	 ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เชา้เปิดการประชุมปฏิบติัการวางแผนขบัเคลื$อนการเปลี$ยนแปลง 
(Action plan workshop) ดาํเนินการโดยสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาในลกัษณะของการบูรณาการ แผนงาน 
/ โครงการของสถานศึกษาและสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาเขา้ดว้ยกนัเป็นแผนงาน / โครงการในภาพรวม
ของเขตพื�นที$การศึกษา ที$ห้องประชุมขนุกระทิง ๑ ชั�น ๓  มีรอง ผอ.สพท. ๔ ท่าน ผอ.รร. ๒ ท่าน รอง 
ผอ.รร. ๘ ท่าน ครู ๒๐ ท่านและศึกษานิเทศก ์๑๐ ท่าน ทั�งนี� ไดเ้ชิญคณะกรรมการเขตพื�นที$การศึกษาและ
คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื�นที$ เขา้ร่วมประชุมดว้ย ทาํต่อเนื$องไปจนถึง
วนัพรุ่งนี�แมจ้ะเป็นวนัหยดุ   
                วันพฤหัสบดทีี	 ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เชา้ไปปลกูตน้ไมเ้นื$องในวนัพืชมงคลที$โครงการราชดาํริ
หนองใหญ่ มีท่านผูว่้าราชการจงัหวดัชุมพร นายพินยั  อนนัตพงศ ์เป็นประธาน  มีการกาํหนดใหห้วัหนา้
ส่วนราชการปลูกตน้ไมค้นละตน้ เสียค่าใชจ่้ายประมาณตน้ละ ๕๐๐ บาท เขียนชื$อกาํกบัไวทุ้กตน้  ประเดน็
ร้อนวนันี� ที$พวกเราไถ่ถามกนัคือทาํไมกระทรวงมหาดไทยจึงยา้ยผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร ไปเป็นรองอธิบดี
กรมการปกครอง ทั�งที$เหลือเวลาแค่ ๔ เดือนกจ็ะเกษียณอายรุาชการแลว้  ท่านผูว้า่ฯบอกวา่ท่านก็ไม่ทราบมา
ก่อนวา่เพราะอะไร แต่ท่านเองเตรียมตวัที$จะเกษียณอายรุาชการที$ชุมพร  ผมเรียนท่านว่าตาํแหน่งประธาน
กรรมการเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ ของท่านยงัอยู่จนกวา่จะหมดวาระเพราะเป็นในฐานะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิ  ท่านบอกว่ามีประชุมแจง้ไปจะมาตามปกติ  ก่อนเที$ยงไปรับฟังการสรุปผลการประชุม
ปฏิบติัการ ท่านประธาน อ.ก.ค.ศ.เขต คุณไอศูรย ์    ภาษยะวรรณ์  ไดใ้หเ้กียรติแสดงความคิดเห็นต่อที$
ประชุมดว้ย  เวลา ๑๓.๐๐ น. ผมและคณะรวม ๘ คน เดินทางไปฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูเปรม  ชอบ



ผล ที$จงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่านเป็นบิดาของ ดร.สมเกียรติ  ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ. ถึงงาน
ประมาณ ๑๖.๐๐ น. เจา้ภาพนิมนตพ์ระสวดตั�งแต่ ๑๘.๓๐ น. เพราะเห็นใจแขกที$มากนัไกล โดยเฉพาะที$ตอ้ง
กลบัเที$ยวบิน ๔ ทุ่ม ถึงเวลา ๑๙.๓๐ น. จึงเดินทางกลบัชุมพรถึงบา้นพกัเที$ยงคืน 
                วันศุกร์ที	 ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการที$หอ้งเกาะเสมด็ 
ท่านผูว้่าราชการจงัหวดั นายพินยั  อนนัตพงศ ์เป็นประธาน สุดทา้ยท่านไดก้ล่าวลาพวกเรา บรรยากาศดู
เงียบเหงา เลิกประชุมผมลงไปคุยต่อที$ห้องผูว้า่ราชการจงัหวดัใหก้าํลงัใจในฐานะประธานคณะกรรมการเขต
พื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ ท่านยืนยนัที$จะทาํหนา้ที$ต่อไปแมจ้ะตอ้งเดินทางมาประชุมจากกรุงเทพฯ   บ่าย
เขา้สาํนกังานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์การเช่าบูชาจตุคามรามเทพรุ่นทอง
พนูเพิ$มทรัพย ์  เวลานี� มีความเคลื$อนไหวในการสั$งจองคึกคกั หมดแลว้ก็หมดเลยจะไม่เพิ$มยอดอีกแลว้ 
                วันเสาร์ที	 ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ไปทาํงานที$ศูนยบ์ริการการศึกษา ติดโรงเรียนอนุบาล
ชุมพร  ท่านรองฯพนอ  ทิพยพ์ิมลรัตน์  คุณสุมณฑา  เชื�อบ่อคา มาใหบ้ริการเช่าบูชาจตุคามรามเทพดว้ย มี
ผูส้นใจสั$งจองพอสมควร  ทางเขตจะใชส้ถานที$แห่งนี� เป็นจุดจองสาํหรับในตวัเมืองชุมพร ทุกวนัไม่เวน้
วนัหยดุราชการ ระหวา่งเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.  ผมนั$งศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบั ป.๖ 
และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ระดบัประเทศโดยเปรียบเทียบกบัคะแนนเฉลี$ยระดบัประเทศและระดบัเขต 
แมชุ้มพรเขต ๑ ในภาพรวมทุกวิชาจะไดค่้าเฉลี$ยสูงกวา่ค่าเฉลี$ยระดบัประเทศ แต่เมื$อดูในรายละเอียด
ผูเ้กี$ยวขอ้งคงจะมีคาํตอบใหก้บัตนเองไดว้่าคิดอยา่งไรและจะทาํอะไรต่อไป เจา้หนา้ที$ไดจ้ดัทาํเป็น 
powerpoint เพื$อนาํเรียนผูบ้ริหารไดร้ับทราบขอ้มูลและไปปรับปรุงพฒันา  หากท่านสนใจเขา้ไปศึกษาได้
ครับ  การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ระดบั ป.๖ และ ม.๓ 

                วันอาทิตย์ที	 ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ออกจากบา้น ๐๗.๐๐ น. เพื$อไปส่งท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั
ชุมพรซึ$งจะเดินทางไปรับตาํแหน่งใหม่ ที$จวน  นั$งคุยกบัหวัหนา้ส่วนราชการ  จนท่านผูว้า่ฯลงมานั$งคุยดว้ย 
ขา้ราชการและประชาชนเริ$มทยอยกนัมาหนาแน่นยิ$งขึ�น ก่อนที$สายฝนจะตกลงมาผมมอบของที$ระลึกและ
ขอใหท่้านเดินทางโดยสวสัดิภาพ  แลว้เดินทางไปหอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร เพื$อประชุมการ
พฒันาการศึกษาสู่มาตรฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ยประธาน
กรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และผูอ้าํนวยการโรงเรียน  มีการถ่ายทอดสดจากกรุงเทพฯเพื$อชี�แจง
นโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  ต่อดว้ยการเสวนาเรื$อง"การรังสรรคใ์หโ้รงเรียนพฒันา
ชุมชนสู่มาตรฐานการศึกษา" มีผม ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขต ท่านไอศรูย ์ ภาษยะวรรณ์  กรรมการเขตอีก ๒ 
ท่านคือ ท่าน ผอ.นิวรณ์  งามขาํ และท่าน ผอ.วิลาส วงศสุ์วฒัน์  บ่ายมีกรประชุมกลุ่มต่อเนื$องไปจนถึง 
๑๕.๐๐ น.    เวลา ๑๗.๐๐ น.  ไปเป็นประธานรดนํ�าศพอาจารยบุ์ญศิริ  เสนีวงศ ์ภรรยาท่าน ผอ.ศกัดิS ชยั  เสนี
วงศ ์ ที$วดัปากนํ�า เสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งในเลือด  แวะไปทานขา้วตม้ร้านโชคดีในตลาดปากนํ�า อิ$มแลว้
เดินทางกลบัตลาดชุมพร แวะตดัผมแลว้กลบับา้นพกัผ่อนชีวิตบา้งตามสมควร  



กาํจดั คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู ผู้บริหาร ที	เคารพรักทุกท่าน  

                วันจันทร์ที	 ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  วนันี� มีประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือนตามปกติ
หลงัจากหยดุไปในเดือนเมษายน  ก่อนระเบียบวาระ ทางศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดัชุมพร นาํวีซีดีการมอบ
นโยบายเกี$ยวกบัการเรียนร่วมของเลขาธิการ กพฐ.มาเปิดใหช้มกนั จากนั�นผมได ้ดาํเนินการประชุมไปตาม
ระเบียบวาระ เดือนนี� เนน้หนกัเรื$องผลสัมฤทธิS ทางการเรียน แมชุ้มพร เขต ๑ จะไดค้ะแนนเฉลี$ย NTทุกวิชา
ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ทั�ง ป.๖ และ ม.๓ สูงกวา่ค่าเฉลี$ยระดบัประเทศ  แต่คะแนนกไ็ม่สูงและโรงเรียนบาง
แห่งยงัตํ$ากว่าค่าเฉลี$ยทุกวิชา เลิกประชุมก่อนเที$ยง สั$งเสน้หมี$มาทานที$หอ้งแบบง่ายๆ บ่ายขึ�นไปประชุม
คณะกรรมการคดัเลือกโรงเรียนในโครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาเพื$อหาโรงเรียนตน้แบบ ๑๐ 
%  เวลา  ๑๕.๔๕ น. ไปรับผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรคนใหมคื่อ นายสุวฒัน์  ตนัประวติั ที$จวนผูว้า่ราชการ
จงัหวดั  มีผูม้ารับค่อนขา้งหนาตา 
                วันองัคารที	 ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ ที$หอ้งเกาะ
เสมด็  ศูนยร์าชการ มีนายสุวฒัน ์ ตนัประวติั ผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร ไดม้อบนโยบาย วนันี� เนน้ใหทุ้กส่วน
ราชการทาํงานไปตามโครงการแผนงานเดิม ไม่มีการเปลี$ยนนโยบายเพราะเหลือเวลาอีก ๔ เดือนก็จะสิ�น
ปีงบประมาณ สาํหรับราชการส่วนภมิูภาคท่านจะมอบอาํนาจใหเ้ต็มที$  และใหข้อ้คิดว่าเราเป็นขา้ราชการ
เหมือนตวัหมากรุก ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูเ้ดินเพราะเขาเห็นทั�งกระดาน ตวัหมากรุกจึงไม่มีหนา้ที$ตอ้งบอกนาย
วา่เดินผมไปไวต้รงนั�นตรงนี�  และเมื$ออยู่เป็นเบี�ยกเ็ดินอยา่งเบี�ย เป็นมา้ เป็นเรือกต็อ้งเดินอยา่งมา้อยา่ง
เรือ  บ่ายเขา้สาํนกังานทาํงานแฟ้มเอกสารจนหมดเวลาทาํการ 
                วันพุธที	 ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานเปิดการประชุมเจา้หนา้ที$ส่งเสริม
ความประพฤตินกัเรียนนกัศึกษา ที$โรงแรมภราดร พร้อมบรรยายพิเศษ  บ่ายประชุมรับนโยบายสนบัสนุน
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข มี VCD เรื$องอาร์เจนติน่า 
ศรีสุริโยทยั บางระจนั พระนเรศวร มาตดัต่อฉายใหดู้ดว้ย  ท่านรองฯพินิจ  เจริญพานิช เป็นประธานการ
ประชุม 
                วันพฤหัสบดทีี	 ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เชา้พบวา่สภาพคล่องระบบเงินสาํรองราชการติดขดัทาํ
ใหก้ารเบิกจ่ายเงินสวสัดิการตอ้งหยดุชะงกั  ก่อนเที$ยงประชุมคณะกรรมการกลั$นกรองจดัคนลงกรอบเพราะ 
ก.ค.ศ.ไดต้อบรับทราบมาแลว้ แต่มี ๑๑ รายที$เขาขอคาํชี�แจงเพิ$มเติม จึงเขา้คณะกรรมการกลั$นกรองเพื$อช่วย
ดูรายละเอียดในการยืนยนัที$จะจดัลงตาํแหน่งดงักล่าวและชี�แจง ก.ค.ศ.ไป  มีเจา้หนา้ที$สาํนกังานเขตพื�นที$
การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ มาพบดว้ยเรื$องส่วนตวับอกวา่เรียบร้อยแลว้ ไม่มีปัญหาเหมือนตอนที$มาวนัแรก 



เที$ยงไปทานขา้วร้านบา้นกาแฟ พบวา่ไดเ้ปลี$ยนเจา้ของไปแลว้ มีการจดัร้านใหม่  บ่ายฝ่ายจดัจาํหน่ายองคพ์่อ
จตุคามรามเทพมาหารือเกี$ยวกบัการจองเช่าบูชา ผมเองไดรั้บโทรศพัทบ่์อยประเดน็ที$ถามกนัมากคือ ๔๙๙ 
บาทไดกี้$แว่น เพราะราคานี� เป็นราคาวดั ไม่สูงเหมือนราคาหลงัจากจาํหน่ายหมด เมื$อเขาทราบวา่ไดถึ้ง ๔ 
แวน่ ก็จะสั$งจองทุกรายและเพิ$มจาํนวนชุดดว้ย  เยน็ไปฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณครูบุญศิริ  เสนีวงศ ์ที$วดั
ปากนํ�า 
                วันศุกร์ที	 ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เชา้นดัประชุมประธานและเลขานุการฝ่ายต่างๆในการจดั
พุทธาเทวาภิเษกจตุคามรามเทพรุ่น ทองพูนเพิ$มทรัพย ์และรับจองเช่าบูชา   เพื$อซกัซอ้มความพร้อมอีกครั� ง
หนึ$ ง เพราะสปัดาห์หนา้ผมมีราชการที$กรุงเทพฯ บ่ายจดัการกบัแฟ้มเอกสารจนหมด   เวลา ๑๗.๐๐ น. 
เดินทางไปบา้น ผ.อ.สนอง  ดาวตุ่น อยูใ่นเขตอาํเภอสวี เลยโรงเรียนบา้นเขายาวฯไปเลก็นอ้ย เพื$อศึกษาวิธี
ขยายพนัธ์ุกลว้ยไม ้ ฝนตกหนกัเกือบตลอดเสน้ทาง  เจา้บา้นเตรียมการตอ้นรับไวอ้ยา่งดี มีผูบ้ริหารหลายคน
ตามไปสมทบ  จึงฉลองศรัทธาเสียเตม็ที$กลบัถึงบา้นประมาณ ๒๓.๐๐ น. 
                วันเสาร์ที	 ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ออกจากบา้นแต่เชา้เพื$อไปร่วมพิธีวางพวงมาลา พระเจา้บรม
วงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศกัดิS  ที$ศาลบน หาดทรายรี เพราะวนันี� เป็นวนัคลา้ยวนัสวรรคตของ
พระองค ์ กล่าวคือ ในเดือนมีนาคม ปลายปี พ.ศ. ๒๔๖๕ (สมยันั�นนบัเดือนเมษายนเป็นเดือน ๑ ขึ�นปีใหม่) 
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศกัดิS  ไดรั้บแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ  ต่อมาในเดือน
เมษายน ตน้ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เสดจ็ในกรมฯ ไดก้ราบบงัคมลาราชการไปตากอากาศเพื$อพกัผอ่นรักษา
พระองค ์ เนื$องจากทรงประชวรพระโรคภายใน  เสดจ็ไปประทบัอยูที่$ดา้นใตป้ากนํ�าเมืองชุมพร อนัเป็นที$ที$
ทรงจองไวจ้ะทาํสวน  ขณะที$ประทบัอยูที่$ชุมพรนี� เอง  เกิดประชวรดว้ยพระโรคไขห้วดัใหญ่เนื$องจากถูก
ฝน  ประชวรอยูเ่พียง ๓ วนั ก็สิ�นพระชนม ์เมื$อวนัที$ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๔๖๖ ณ ตาํบลหาดทรายรี  สิริพระ
ชนัษาได ้๔๔ ปี เรือหลวงเจนทะเล ไดเ้ชิญพระศพจากชุมพรไปยงักรุงเทพฯ และพกัถ่ายพระศพสู่เรือหลวง
พระร่วงที$บางนา และไดน้าํพระศพเขา้มายงักรุงเทพฯประดิษฐานไวที้$วงันางเลิ�งของพระองค์
เอง  พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงบาํเพญ็พระราชกศุลพระราชทาน และในวนัที$ ๒๔ 
ธนัวาคม  ๒๔๖๖ ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหอ้ญัเชิญพระศพไปพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุทอ้ง
สนามหลวง 
                วนันี� มีส่วนราชการเกือบ ๑๐๐ แห่งมาร่วมพิธี ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร นายสุวฒัน ์ ตนั
ประวติั เป็นประธาน  เสร็จพิธีที$ศาลบน ผมกลบับา้นพกัและเดินทางเขา้กรุงเทพฯ เพราะมีราชการ
ประชุมสัมมนา   

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

  



๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 
เรียน  เพื	อนครู ผู้บริหาร ที	เคารพรักทุกท่าน  

                วันจันทร์ที	 ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ออกจากบา้นแต่เชา้เพราะมีการประชุมที$สถาบนัพฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษา(ไร่ขิง) เรื$องคูปองวิชาการ  สคบศ. ร่วมกบั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดัโครงการ
นี� ขึ�น เพื$อวิจยัทดลองระบบพฒันาครู โดยการจดัคูปองวิชาการใหก้บัครูเป็นรายหวั ในการวิจยันี�ไดเ้ลือกเขต
พื�นที$การศึกษาเขา้โครงการภาคละ ๑ แห่ง สถานศึกษาในเขตอีก ๒ แห่ง จดัคปูองในปี ๒๕๕๐ ใหเ้ขตละ 
๑๕ คนๆละ ๔๐๐๐ บาท  คูปองนี�นาํไปเป็นค่าลงทะเบียนเขา้รับการอบรมในหน่วยฝึกอบรมที$
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และเป็นหลกัสูตรที$คุรุสภาหรือสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษารับรอง สพท. 
ชุมพรเขต ๑ มีโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา และโรงเรียนวดัหาดทรายแลว้ เขา้ร่วมโครงการ 
                วันพฤหัสบดทีี	 ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ มีการประชุมผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาที$
โรงแรมเอเชีย  ราชเทวี เป็นการแนะนาํการจดัทาํผลงานวิชาการสาํหรับผูบ้ริหาร  วิทยากรจะเป็นอาจารยใ์น
มหาวิทยาลยัต่างๆ มาบรรยายและใหข้อ้เสนอแนะ  สาํหรับกลุ่มที$ไดเ้ขา้อบรมในรุ่นที$ ๑ ไดน้าํเคา้โครงมา
เสนอที$ประชุมดว้ย  ผมไม่ไดเ้ขา้ประชุมในครั� งนั�น เพราะติดงานตอ้นรับท่านเลขาธิการ กพฐ. จึงไม่มีอะไร
จะนาํเสนอ ไดแ้ต่ฟังเขาไป 
                วันศุกร์ที	 ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ออกจากบา้นเมืองนนทแ์ต่เชา้เพื$อกลบัชุมพร เพราะเวลา 
๑๙.๐๐ น. นดัประชุมคณะกรรมการเขตพื�นที$การศึกษา ไวที้$โรงแรมชุมพรการ์เดน้  ประธานกรรมการ ก็
เดินทางในเวลาใกลเ้คียงกนั รถที$ขึ�นมารับมาคา้งคืนตั�งแต่เมื$อวาน ถึงชุมพร ๑๖ นาฬิกาเศษ หลงัอาบนํ�า
แต่งตวัใหม่กไ็ปที$ประชุมก่อนเวลา ท่านพินยั อนนัตพงศ ์รองอธิบดีกรมการปกครอง ประธานกรรมการเขต
มาถึงที$พกัแลว้  กาํลงัคุยกบัรองผูว้่าราชการจงัหวดั นายพินิจ  เจริญพานิช และนายอาํเภอสวี   หลงัอาหาร
เยน็การประชุมจึงเริ$มขึ�น เรื$องใหญ่ที$นาํเขา้ประชุมคือแนวทางยกระดบัคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  มีเรื$อง
เพื$อพิจารณาคือการเกณฑเ์ด็กเขา้เรียน การประชุมแลว้เสร็จเกือบ ๔ ทุ่ม  ผมไปหารือกบัรอง ผอ.เขตและ
หวัหนา้กลุ่มเรื$องการปลุกเสกมวลสารสาํหรับจดัทาํจตุคามรามเทพ รุ่นทองพูนเพิ$มทรัพย ์ในวนัพรุ่งนี�  เท่าที$
รับฟังก็น่าจะเรียบร้อย กลบับา้นนอนไมค่่อยหลบัเพราะฤทธิS กาแฟที$ดื$มกินในเวลาอนัไม่สมควร 
                วันเสาร์ที	 ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ออกจากบา้นพกัตั�งแต่ ๗ นาฬิกา รับท่านผูว้า่ฯพินยั อนนัต
พงศ ์ทานอาหารเชา้ แลว้เชิญท่านไปเป็นประธานปลุกเสกมวลสาร ภาคเชา้เป็นพิธีพราหมณ์ ก่อนจบภาคเชา้
มีมโนราห์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยามารําถวายองคจ์ตุคามรามเทพดว้ย บรรยากาศร้อนมากๆ  ตอนเที$ยงทาน
อาหารที$ร้านกานดา ท่านประธานจุดเทียนชยัอีกครั� งในภาคบ่ายเป็นพิธีพุทธาภิเษก  ท่านจึงเดินทางกลบั
เพราะพรุ่งนี� มีประชุมที$เชียงใหม่ ผมใหร้ถไปส่งที$กรุงเทพฯ พิธีพระจบลงเวลา ๑๖ นาฬิกา ผมถวายปัจจยั
พระแลว้ก็เดินดูบรรยากาศการสั$งจองพระกคึ็กคกัพอสมควร  เยน็รีบอาบนํ�าเขา้นอนแต่หวัคํ$าเพราะเหนื$อย
เต็มที 



                วันอาทิตย์ที	 ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  วนันี� ตื$นนอนสดชื$นกว่าเมื$อวานมาก ลองขึ�นตาชั$งดูนํ�าหนกั
อยูที่$ ๖๕ กก. น่าจะพอดีในโปรแกรมลดนํ�าหนกัครั� งนี�  แต่ตาชั$งที$บา้นเมืองนนทย์งัแข็งกวา่ที$ชุมพรอยู่ ๓ กก. 
คงตอ้งหาตาชั$งกลางอีกครั� ง  เมื$อนํ�าหนกัลดลงมาจาก ๗๓ กก.มาอยู่ที$ ๖๕ กก.รู้สึกสะดวกไปหลายเรื$อง 
กางเกงก็ไม่คบัไม่แน่นเหมือนเก่า เดินเหินก็ดูคล่องขึ�น เหลือแต่การออกกาํลงักายใหมี้กลา้มเนื�อ คงตอ้งค่อย
เป็นค่อยไปเพราะเราเริ$มมีอายแุลว้   ไปทานอาหารเชา้ที$ร้านเตือนใจหนา้สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขต
ชุมพร เป็นร้านขา้วแกงที$ไม่ธรรมดาทั�งรสชาติและบรรยากาศการจดัร้าน โดยเฉพาะความสะอาดตอ้งถือวา่
เป็นหนึ$ง กลบับา้นมาพกัผ่อนก่อน เที$ยงไปเที$ยวสวนนายดาํกบัผูบ้ริหารโรงเรียน บรรยากาศสวนนายดาํ
ตน้ไมง้อกงามดี ปกคลุมร้านอาหารดูเยน็ครึ� มร่มรื$น หลงัทานขา้วเที$ยงจึงเดินดูตน้ไมแ้ละสว้มที$สวยที$สุดใน
โลกมีทั�งอยูบ่นดินและอยูบ่นที$สูง ใชธ้รรมชาติ ช่วยใหบ้รรยากาศดดีู เรือนตน้ไม่ถูกปรับเปลี$ยนเป็นร้าน
กาแฟสด คุยกบัคุณพงษศ์กัดิS   ฉิ$งสุวรรณโรจน์ ผูจ้ดัการสวนถึงแนวทางพฒันา เขาบอกวา่ปัจจุบนัสวนนาย
ดาํเปลี$ยวแนวทางมาดา้นธรรมชาติศึกษา บริการอาหารและเครื$องดื$มเป็นลาํดบัตน้  ส่วนผลผลิตส้มโชกนุ
และอาหารแปรรูปอื$นเป็นอนัดบัรองลงมา   เยน็ไปกินขา้วฟังเพลงแถวทุ่งววัแล่นกบัเพื$อนฝงูเก่าๆสมยัรับ
ราชการที$อาํเภอประมาณปี ๒๕๓๔ เดีQยวนี� เป็นหวัหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดักนัไปหมดแลว้ ไดคุ้ยกนั
เรื$องอดีตกส็บายใจดี 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

  

๓  มถุินายน  ๒๕๕๐ 
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                วันจนัทร์ที	 ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เชา้มีการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จงัหวดัชุมพร 

สาํนกังานอยู่ในศูนยร์าชการ ระเบียบวาระการประชุมในวนันี�ไม่มีเรื$องเสนอเพื$อพิจารณา มีแต่เรื$องเสนอ
เพื$อทราบ อาทิ สมาชิก ชพค. ชพส. ถึงแก่กรรม ส่วนใหญ่จะเป็นขา้ราชการบาํนาญ โครงการจาํหน่ายสินคา้
สวสัดิการ เช่น คอมพิวเตอร์ อาวธุปืน ซึ$ งตอ้งปิดโครงการลงเพราะลูกคา้ชกัอิ$มตวั  โครงการคุรุธานีกไ็ม่
คืบหนา้เพราะมีปัญหาในการร่วมทุนระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบัเอกชน มีกฎเหลก็ที$ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะรัฐมนตรี สุดทา้ยกไ็ม่พน้เรื$องจตุคามรามเทพที$สร้างขึ�นมามากมายหลายรุ่น สกสค.เขากส็ร้าง
เหมือนกนัยอดจาํหน่าย ณ วนันี�ของชุมพรประมาณ ๒ แสนบาทเศษ   บ่ายกลบัเขตเพื$อจดัการกบัแฟ้ม
เอกสารและหนงัสือเขา้ใหม่ ระบบสารบรรณของสาํนกังานผมกาํหนดใหส้ารบรรณกลางลงรับหนงัสือ
เรียบร้อยกใ็ส่แฟ้มเรื$องเขา้ใหม่เสนอใหผ้มดูเป็นเบื�องตน้ แลว้ลงลายมือไวเ้ป็นหลกัฐาน จากนั�นกไ็หลไป
ตามสายงานจากท่านรอง ผอ.สพท. หวัหนา้กลุ่ม และเจา้ของเรื$องตามลาํดบั ทั�งนี� เพื$อช่วยกนัดูและช่วยกนัจาํ  



                วันองัคารที	 ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เชา้ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดั มีท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดั นายสุวฒัน ์ ตนัประวติั เป็นประธานที$ประชุม มีการจดัระบบระเบียบวาระการประชุมใหม่ 
เรื$องเสนอที$ประชุมทราบอาจเสนอเป็นเอกสารหรือดว้ยวาจากไ็ด ้แต่ตอ้งสั�นๆ และไม่มีการอภิปราย เรื$อง
เสนอเพื$อพิจารณาจึงไม่ค่อยมี จากวิธีการนี� จึงสามารถเลิกประชุมไดก่้อนเที$ยง ๑ ชั$วโมง ท่านรองผูว้า่
ราชการจงัหวดั นายพินิจ  เจริญพานิช ไดก้ล่าวอาํลาเนื$องจากยา้ยไปรับตาํแหน่งรองผูว้า่ราชการจงัหวดั
พทัลุง สลบักบัท่านรองฯสมศกัดิS   ตะเภานอ้ย จากพทัลุงมาชุมพร เป็นการยา้ยก่อนฤดูยา้ยใหญ่ในเดือน
ตุลาคม  บ่ายเขา้สาํนกังานนั$งดูขอ้มลูคะแนน NT เพื$อวิเคราะห์สมมติฐานถึงเหตุแห่งความไม่พึงประสงค์
จากคะแนนสอบ ลองเอาขอ้มูลครูมาบวกลบคูณหาร ดูอาย ุดูวิชาเอกและสารพดัที$คิดไดแ้ละเชื$อว่าจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน  เพื$อคน้หาสมมติฐานแห่งโรค จะไดแ้กไ้ขไดต้รงจุด  หนัมาดูระบบงาน
นิเทศการศึกษาของเขตปัจจุบนั ศึกษานิเทศกก์ลายเป็น  Project  Manager บริหารโครงการไปตามกาํลงั
งบประมาณ โดยยึดเอาแผนงานโครงการ ตามนโยบายของ สพฐ.เป็นหลกั เรายงัขาดการทาํงานที$แกปั้ญหา
ใหต้รงจุด เรายงัไม่ไดเ้อาปัญหาในพื�นที$มาเป็นตวัตั�ง  เรายงัอ่อนดอ้ยเมื$อปฏิบติังานในฐานะมืออาชีพในการ
นิเทศการศึกษา  การแกไ้ขตรงนี�คงตอ้งหมุน ๓๖๐ องศา  หากจะอุปมาอปุมยัการทาํงานเหมือนเราเปิด
ร้านอาหารเราซื�อตาํรามาหนึ$ งเล่ม ดูวา่ร้านอาหารที$ดีจะจดับรรยากาศร้านอยา่งไร อุปกรณ์มีมาตรฐาน
อยา่งไร พนกังานเซิฟ พ่อครัว ฯลฯ แต่สิ$งหนึ$งที$ตอ้งคาํนึงเมื$อกิจการเดินไปในช่วงเวลาหนึ$ง คือรายได ้ หาก
รายไดไ้ม่พอเลี�ยงตวั เราตอ้งปรับตอ้งเปลี$ยนในเรื$องลดรายจ่ายและเพิ$มรายไดเ้ป็นอนัดบัแรก  จะหลบัหู
หลบัตาวา่ตอ้งจดัตามตาํราต่อไปคงไม่ได ้ เช่นกนักบัระบบนิเทศการศึกษา เราคิดวา่เราทาํถกูตอ้งตามหลกั
วิชาแลว้ แต่หากผลสัมฤทธิS กลบัเตี�ยลงสาละวนั เราก็ตอ้งทบทวนตวัเองเหมือนกนั นี$คือสิ$งที$ตอ้งรับผิดชอบ
ในฐานะหวัหนา้หน่วยงานระดบัเขตพื�นที$ หน่วยงานที$มีรองฯ ถึง ๑๐ คน ประสิทธิภาพประสิทธิผลจึงตอ้ง
เพิ$มขึ�นเท่านั�น หากลดลงจะไม่สามารถตอบคาํถามสงัคมได ้
                วันพุธที	 ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เชา้เปิดอบรมครูเพื$อคดักรองผูบ้กพร่องทางการเรียนรู้ที$หอ้ง
ประชุมชั�น ๓ เขาใหเ้ปิดและบรรยายพิเศษดว้ย  ไดฝ้ากขอ้คิดกบัผูเ้ขา้รับการอบรมในเรื$องสังคมสภาพจริง ที$
คนปกติกบัคนพิเศษต่างตอ้งอยูร่่วมกนั และพึ$งพาอาศยักนัในฐานะเพื$อนมนุษย ์ฉะนั�นในสังคมโรงเรียนจึง
เป็นเรื$องปกติที$จะพบเห็นเด็กปกติกบัเดก็พิเศษใชชี้วิตในสังคมเดียวกนั ในส่วนการเรียนการสอนนั�น แมแ้ต่
เด็กปกติทั$วไปเขากค็วรไดร้ับวิธีเรียนรู้แตกต่างกนัอยูแ่ลว้ เพราะความแตกต่างระหว่างบุคคล ฉะนั�น เมื$อมี
เด็กพิเศษเขา้มาอยูใ่นสังคมโรงเรียนวิธีเรียนรู้ของเขากค็งตอ้งเป็นแบบวิธีที$เหมาะสมกบัเขา แต่การใชชี้วิต
ในสังคมเขากค็วรเป็นสมาชิกคนหนึ$ งที$สามารถร่วมหวัเราะและมีความสุขกบัเพื$อนนกัเรียนทั$วไป หาก
คุณครูเขา้ใจธรรมชาติชีวิตอย่างนี� กาการจดัการเรียนการสอนกส็ามารถทาํไดท้ั�งเดก็ทั$วไปและเด็กพิเศษ ที$
สาํคญัครูกจ็ะรู้สึกเป็นสุขในการจดัการเรียนการสอน หากครูรู้สึกทุกขท์รมานผูเ้รียนก็คงจะหนกักวา่เป็น
หลายเท่า  บ่ายจดัการกบัแฟ้มเอกสารจนเยน็   มืดๆไปสถานีรถไฟเพื$อนาํของฝากให้ญาติที$โดยสารรถกลบั
จากใตเ้ขา้กรุงเทพฯ  พบคุณครูจากโรงเรียนบา้นทรายขาว กบัลกูสาววยัน่ารักกาํลงัเรียนชั�น ป. ๒  ถามแลว้
ไดค้วามว่าจะเขา้กรุงเทพฯ พาลกูไปโรงพยาบาลเดก็ เพราะลกูป่วยเป็นโรคไตเบื�องตน้ ดว้ยสาเหตุที$ตามใจ



ใหกิ้นขนมกรุบกรอบมากเกินไป อยากจะฝากใหเ้พื$อนครูไดต้ระหนกัในเรื$องนี�ดว้ย เพราะเป็นอนัตรายใกล้
ตวั 
                วันพฤหัสบดทีี	 ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เกบ็ตวัอยูบ่า้นพกัเพื$อเลือกหนงัสือที$มีอยูจ่ดัเป็น ๒ 
กอง  กองแรกแยกไปไวห้นา้บา้นเพราะคิดวา่จะไม่อ่านแลว้จะบริจาคใหโ้รงเรียนกนัดารไปไวใ้น
หอ้งสมุด  กองที$สอง เป็นหนงัสือที$ยงัรักยงัหวงอยูเ่กบ็เป็นมดัๆดว้ยเชือกฟาง เพื$อสะดวกในการเคลื$อนยา้ย
เมื$อถึงคราวจาํเป็น วนัเดียวไม่เสร็จคงตอ้งหาวนัวา่งจดัการต่อใหแ้ลว้เสร็จ 
                วันศุกร์ที	 ๑  มถุินายน ๒๕๕๐  เชา้มีเจา้หนา้ที$ซึ$ งสมคัรใจไปรับราชการที$เขต ๒ มาลา ๑ ราย นํ�าตา
เหมือนเผาเต่าคงอาลยัที$ทาํงาน กไ็ดแ้ต่อวยพรให้เจริญกา้วหนา้ในหนา้ที$การงาน  เที$ยงไปกินขา้วกบั
เจา้หนา้ที$ที$ร้านยิ�มโภชนา เลยโรงเรียนบา้นดอนมะม่วงไปจนจรดแม่นํ�าชุมพร  ความจริงร้านอาหารเขากาํลงั
สร้าง จึงตอ้งนั$งใตถุ้นบา้นไปก่อน  เป็นอาหารทะเลสดๆ ที$สาํคญัที$นี$มีหอยหลอดดว้ย มากมายถึงขั�นส่งไป
ขายที$มหาชยั ความรู้เดิมหอยหลอดมีเฉพาะแม่กลอง(สมุทรสงคราม)จึงตอ้งแกไ้ขวา่ที$ชุมพรก็มีมาก
เหมือนกนั  บ่ายทาํงานเอกสารจนเยน็ 
                วันเสาร์ที	 ๒  มถุินายน  ๒๕๕๐    ใชชี้วิตในวนัหยดุที$ชุมพร ท่องเที$ยวไปในชุมชนต่างๆ แบบ
ฉาบฉวย ไปเพื$อจะรู้ว่ามีสภาพอยา่งไร ทาํใหสิ้�นสงสยั   เหนื$อยกก็ลบัมาเกบ็หนงัสือต่อจากวนัพฤหสัจนมืด
คํ$า 
                วันอาทิตย์ที	 ๓  มถุินายน  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เป็นวิทยากรบรรยายเรื$อง การ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน กบันกัศึกษาระดบัปริญญาโท วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ที$หอ้งประชุมวิทยาลยัเทคนิคชุมพร  จบจากบรรยาย อาจารยจ์ากบา้นสมเด็จ
เจา้พระยาไดเ้ชิญชวนให้เป็นผูส้อนประจาํในรายวิชา ผมยงัไม่ตดัสินใจ เพราะตาํแหน่งอยา่งเราเอาแน่ไมไ่ด ้
ตอ้งไปราชการบ่อย  แต่ทางอาจารยเ์ขาแนะนาํให้หาทีมงาน  เอาเป็นว่าเขาอยากใหส้อนประจาํ วิถีชีวิต
ผกผนัใหต้อ้งหนัมาเป็นผูส้อนอีกครั� งหนึ$ง แต่ขอเวลาตดัสินใจสองสามวนั  เยน็ขบัรถไปเที$ยวสะพลี ชม
ทะเลยามเยน็ ถนนหนทางขยายช่องจราจรกวา้งขึ�น แต่ตลาดนดัก็รุกเขา้มาจนถึงไหล่ทางเช่นกนั 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๙  มถุินายน  ๒๕๕๐ 
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                วันจันทร์ที	 ๔  มถุินายน  ๒๕๕๐  เชา้มีผูบ้ริหารโรงเรียนและกรรมการสถานศึกษาจากโรงเรียน
บา้นคลองสูบมาพบ เพื$อหารือขอ้ราชการเกี$ยวกบัปัญหาการทาํงานร่วมกนั กเ็สนอแนวทางแกปั้ญหาไป 
ความจริงอาชีพครูเป็นอาชีพที$ตอ้งการผูมี้สุขภาพจิตดี มีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี แต่เท่าที$สมัผสัมี
ครูเราหลายคนมกัมองโลกในแง่ร้าย เลยไปถึงขั�นกา้วร้าวกบัเพื$อนร่วมงานและผูบ้ริหารโรงเรียน หากเป็น



อยา่งนี�กบันกัเรียนคงไม่ตอ้งพูดถึง วิธีบาํบดัที$ดีที$สุดคือทาํงานในหนา้ที$ใหห้นกัขึ�น ทุ่มเทกบังานจนไม่มี
เวลาไปสนใจเรื$องของคนอื$น หากทาํต่อเนื$องอาการดงักล่าวก็จะหายไป ผลงานกจ็ะปรากฏในตวัลูกศิษย์
ของเรา  จากนั�นผมไปเป็นประธานการประชุมครูเพื$อจดัทาํขอ้มลูคะแนน NT และพดูคุยเป็นเบื�องตน้ 
เพื$อใหเ้ห็นความสาํคญัในการสร้างขอ้มูลในระบบภาพรวมของเขตและของ สพฐ. เรียกวา่ไปเกลี�ยกล่อมให้
คณะทาํงานยินยอมพร้อมใจในการจดัทาํขอ้มูลส่ง สพฐ. ใหท้นัตามกาํหนด คือ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ สมยั
เรียนปริญญาโทที$ประสานมิตร เขามีรายวิชาเลือกใหเ้รียนเรียกวา่ ทฤษฎีการเกลี�ยกล่อม น่าเสียดายที$ผม
ไม่ไดล้งทะเบียนเรียน  เที$ยงชกัชวนท่านรองฯ สันทดั บุณยธรรมกลุ รองฯขจีศกัดิS  อุย้นอง รองฯวิชชุลดา 
โชคคณาพิทกัษ ์ รองฯ สมศรี  เทพประชา และคุณสุชาดา  กฤตโยภาส  ไปทานขา้วที$ร้านยิ�มโภชนา ที$เคยไป
อาทิตยก่์อนวนันี� มีแขกเพียงโต๊ะเดียวคือคณะของเรา จึงไดพ้ดูคุยกบัเจา้ของร้านเธอบอกวา่เดิมทาํงาน อบต. 
ต่อมาไดรั้บคาํแนะนาํจากนายอาํเภอท่านหนึ$งใหเ้ปิดร้านอาหาร เพราะเห็นฝีมือแม่ครัวอยูใ่นระดบัมาตรฐาน
ประกอบกบับา้นอยู่ติดแม่นํ�าชุมพร มีอาหารทะเลสดๆ และเธอเองก็ทาํธุรกิจส่งกุง้ หอย ปู ปลาไปกรุงเทพฯ
อยูแ่ลว้จึงลองทาํดู กไ็ดรั้บการตอบรับดว้ยดี บ่ายกลบัสาํนกังานมาทาํงานแฟ้มเอกสารจนเยน็ เป็นที$น่า
สงัเกตว่าเดือนนี� มีประชุมอบรมสัมมนาของครูมากเป็นพิเศษ เมื$อสอบถามเจา้ของเรื$องเขากบ็อกวา่เรื$องด่วน 
สพฐ.กาํหนด เลื$อนไปอีกไม่ไดเ้สียหายแก่ราชการ 
                วันองัคารที	 ๕  มถุินายน  ๒๕๕๐  เชา้นี�นั$งอนุมติัโครงการหลายโครงการ อนุมติัไปก็ไม่สบายใจ
เพราะทุกโครงการลว้นดึงครูออกจากโรงเรียนในช่วงที$เปิดภาคเรียนใหม่ๆจึงไม่น่าจะเกิดผลดี  เชิญเจา้ของ
เรื$องมาสอบถามเขากย็ืนยนัวา่ถอยไปไม่ไดอี้กแลว้ เพราะติดขดัตารางกิจกรรมที$ต่อเนื$องในระดบั สพฐ. บา้ง
ก็วา่เป็นเงื$อนไขดา้นงบประมาณ สุดทา้ยกต็อ้งยอมจาํนน เที$ยงไม่ไดอ้อกไปทานอาหารขา้งนอกเพราะงาน
เอกสารต่อเนื$องทั�งงานเขา้ใหม่และงานที$เขาเสนอ จึงสั$งก๋วยเตีQยวมาทานที$หอ้ง บ่ายมีผูบ้ริหารมาปรึกษางาน 
๒ - ๓ ราย ส่วนใหญ่จะมาขออนุญาตใชชื้$อในใบผา้ป่าของโรงเรียน กอ็นุญาตทุกราย เพราะเขาจะตอ้งระดม
ทรัพยากรดว้ยวิธีที$มีค่าใชจ่้ายนอ้ยที$สุดและคนร่วมบริจาคก็รู้สึกวา่ไดป้ระโยชนแ์ละไดบุ้ญ สัปดาห์นี� มี
หนงัสือจากสาํนกังานเขตหลายแห่งขอบริจาคเงินใหก้บันกัเรียนที$ถกูไฟไหมบ้า้น คงจะเกิดเหตุตอน
หนา้แลง้แต่หนงัสืออยา่งเป็นทางการเพิ$งส่งมา  เยน็ไปนวดแขนที$โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิS   แลว้แวะ 
ทานขา้วตม้ที$ถนนกรมหลวง 
                วันพุธที	 ๖ มิถุนายน ๒๕๕๐  เชา้มองไปที$รั� วบา้นมีถุงแขวนไว ้๑ ใบ ขา้งในบรรจุลกูเกลี�ยงไวเ้ต็ม
อตัราคือเจา้มงัคุดเป็นสัญญาณบอกใหท้ราบวา่ฤดูผลไมข้องชุมพร วนมาบรรจบครบรอบอีกครั� งหนึ$ง คุณ
กิตติ  เทพบุญศรี ครูโรงเรียนศรียาภยั เพื$อนร่วมรุ่นมหาชยั เป็นผูอ้ภินนัทนาการติดต่อกนัมาทุกปี เพราะเขา
มีสวน วนันี� มีการประชุมรองฯ/หวัหนา้กลุ่มประจาํเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ เพื$อสรุปผลการทาํงานที$ผา่นมา
และซกัซอ้มแผนการทาํงานในอนาคต ประกอบกบัมีการเปลี$ยนแปลงหนา้ที$การงานหวัหนา้กลุ่ม และ
เจา้หนา้ที$ตามกรอบอตัรากาํลงัที$ กคศ.ไดเ้ห็นชอบ   เที$ยงขบัรถออกไปทานขา้วแกงนครศรีฯ เลี�ยวซา้ยแยก
ปฐมพรไปประมาณ ๕๐๐ เมตร จากนั�นเลยไปบริษทัโตโยตา้ชุมพรถา่ยนํ� ามนัเครื$องและตรวจสอบเรื$องควนั
รถตีกลบัเขา้ห้องโดยสาร ปรากฏว่าตอ้งแกไ้ข แต่ก็ตอ้งรอเพราะตอ้งสั$งของมาจากกรุงเทพฯ   บ่ายทาํงาน



เอกสารและแฟ้มงานต่างๆจน เยน็มีผูบ้ริหารเอามงัคุดมาให้อีก ๑ ลงั คงตั�งใจจะใหไ้ปกรุงเทพฯ บงัเอิญ
อาทิตยนี์� ไมไ่ดขึ้�น ก็คงตอ้งแบ่งกนักินในชุมพร 
                วันพฤหัสบดทีี	 ๗  มถุินายน  ๒๕๕๐  วนันี� ไดพ้บผูบ้ริหารโรงเรียนบรรจุใหม่จาก รอง ผ.อ.
โรงเรียนมธัยม มาเป็น ผ.อ.โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเลก็ เขากบ็อกวา่สบายดี จะพยายามทาํใหเ้ดก็
เพิ$มขึ�น  มีคนมาส่งข่าวเหมือนกนัว่าผูบ้ริหารโรงเรียนบางแห่งยุใหผู้ป้กครองนาํเดก็ไปเรียนที$อื$นเพื$อ
โรงเรียนจะไดย้บุ ตวัเองจะไดย้า้ยไปโรงเรียนใหม่ที$ดีกวา่นี�  เท่าที$ฟังกย็งัไม่ปักใจเชื$อ แต่ตั�งใจวา่จะเลิก
ประเพณีนาํผูบ้ริหารโรงเรียนที$ยบุไปตั�งเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนอื$น แต่คิดไวว้่าจะเปลี$ยนสายงานเป็นผูส้อนให้
ไปสอนโรงเรียนที$ขาดครู   
                สิ$งที$สาํคญัมากในระดบัประเทศที$อยากฝากไว ้คือ การปฏิรูปการศึกษา ในหลายเรื$องที$ตอ้งทาํคือ 
การปรับ Mindset ทศันคติของผูบ้ริหารใหม้องการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาเศรษฐกิจแบบยั$งยืน 
และอยู่ในโลกที$เปลี$ยนแปลงอยา่งเร็วได ้คือ เนน้ ทุนทางปัญญา ทุนทางสงัคม (Networking) และเนน้ทุน
แห่งความยั$งยืน  พดูถึงระบบการศึกษา ของประเทศเรา ยงัไม่สามารถสร้างคนใหท้นัโลกทนัเหตุการณ์ มีทุน
ทางปัญญา เพียงพอกบัการเปลี$ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั�งในประเทศและต่างประเทศ  ถา้เปรียบเสมือน
รถ  กเ็ปรียบเทียบไดว้า่ ระบบส่งกาํลงัที$จะขบัเคลื$อน ไปขา้งหนา้ มีปัญหา ถึงขั�นทาํใหไ้ม่สามารถรักษา
อนัดบัตน้ ๆ ไวไ้ด ้แนวทางแกไ้ขคือตอ้งฟิตเครื$องใหม่ หาเครื$องยนตใ์หม่ มาใส่  ในการบริหารเชิงกล
ยทุธ์  ปัญหาในองคก์รใหญ่เลก็ มกัจะมีอยูส่องเรื$อง ใหญ่ ๆ  คือ 1 ปัญหาเรื$องระบบ  2 ปัญหาเรื$องคน  ซึ$ ง
ควรตอ้งแกไ้ขพร้อมกนัไป ทรัพยากรมนุษย ์เป็นตวัสร้าง บริหารระบบ ถึงแมว้่าควรแกท้ั�งสองปัญหาไป
พร้อม ๆ กนั แต่การแกปั้ญหาเรื$องคน ตอ้งใหถ้กูจุด ตรงประเดน็ กคื็อปรับทศันคติ ความคิด เพิ$มองคค์วามรู้
ใหม่ ๆ เขา้ไป เพื$อคนจะไดน้าํความรู้ ทศันคติใหม่ ๆ ไปบริหารจดัการระบบ ไดดี้  การศึกษาในไทย จึงตอ้ง 
ปฏิรูป ปฏิวติักนับ่อย  ๆ ทาํทั�งแบบค่อยเป็นค่อยไป และบางเรื$อง ตอ้งทาํทนัที ตอ้งมีการบริหารการ
เปลี$ยนแปลงใหดี้    หากคนไทยใฝ่รู้ มี Lifelong Learning มากขึ�น อยากรู้อยากเห็นมากขึ�น ( Curiosity ) ตั�ง
คาํถามที$น่าสนใจ และคิดนอกกรอบ แทนที$จะขยนัในการหาคาํตอบที$ตายตวัแบบที$เป็นอยู่ ประเทศคงอยู่
รอดแน่นอน   ในโรงเรียนส่วนใหญ่ สอนใหน้กัเรียนท่องจาํ ขยนัหาคาํตอบใหต้รงกบัที$ครู ตั�งไวล่้วงหนา้
แลว้  เด็กไทยจึงเบื$อการเรียน และหนัไปเสพสิ$งบนัเทิงอื$น ๆ เป็นปัญหาสังคมอยู่ทุกวนันี�   ตราบใดถา้ Mind 

Set ของผูบ้ริหารการศึกษาในโรงเรียนและครูไม่เปลี$ยน อนาคตทรัพยากรมนุษยข์องไทย คงสูต่้างชาติ
ไม่ได ้   ที$จริงระบบการศึกษาในญี$ปุ่น น่าสนใจ ทั�งครูและนกัเรียนญี$ปุ่นมี Mind Set ที$ดีกวา่เรา ผมเคยไปดู
ที$ญี$ปุ่น เห็นการสอนเดก็อนุบาล เด็กประถม ที$ญี$ปุ่น มองออกไดว้า่ เขามีระบบการจดัการที$ดี ผสมผสาน 
บูรณาการ การเรียนการสอน ของชาติที$เจริญแลว้ มาเป็นแบบ ญี$ปุ่น ญี$ปุ่นจึงสามารถกูส้ถานการณ์ของ
ประเทศไดเ้ร็ว กด็ว้ยทรัพยากรที$มีคุณภาพ จากวยัเดก็มาสู่ผูใ้หญ่ มาช่วยพฒันาชาติ และยงัสามารถช่วยเหลือ
ประเทศที$ดอ้ยกวา่ไดอี้กดว้ย  คงตอ้งช่วยกนัอยา่งเต็มกาํลงัเพื$อนาํนาวาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายปลายทาง
ที$ดีกวา่ 



 
                วันศุกร์ที	 ๘  มถุินายน  ๒๕๕๐  เชา้ไดต้อ้นรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและคณะครู
จากโรงเรียนบา้นท่าลานทอง ที$อาคารสโมสร เป็นครั� งแรกที$โรงเรียนมาขอดูงานเขตพวกเราจึงตื$นเตน้ไมแ่พ้
เมื$อเวลาหน่วยอื$นมาดูงาน หวัหนา้กลุ่มงานไดแ้นะนาํภารกิจที$เกี$ยวขอ้งใหผู้ม้าเยือนไดท้ราบ เป็นบรรยากาศ
ที$ดี สอบถามผูอ้าํนวยการโรงเรียนทราบว่าจะเดินทางไปที$โรงเรียนวดัทุ่งคาและโรงเรียนอนุบาลเนินสําลี
ตามลาํดบัไป  เที$ยงนี�ฝากทอ้งไวที้$ร้านเตือนใจหนา้สถาบนัพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  กะวา่เมื$อซื�อโต๊ะเกา้อี�
ในอาคารสโมสร เรียบร้อย จะหาคนมาขายอาหาร ไม่ตอ้งเร่ร่อนอีกต่อไป  บ่ายไปเป็นประธานเปิดการ
ประชุมปฏิบติัการ การพฒันาทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ หอ้งประชุมขุน
กระทิง ๑ ชั�น ๓ บรรยายพิเศษใหฟั้งประมาณ ๒๕ นาที เนน้ความพอเพียงในหวัใจเป็นลาํดบัแรก และครู
ตอ้งเป็นตน้แบบจึงจะสาํเร็จ  ฝ่ายจดัเขามีหลกัสูตรที$จะทาํความเขา้ใจกนัยืดยาว  ผมคิดวา่เศรษฐกิจพอเพียง 
มีจุดแข็งที$ว่า จะทาํอะไร รู้ใหจ้ริง มีความคิดสร้างสรรค ์มีเหตุมีผล และนาํไปสร้างนวตักรรม ( Innovation ) 

แต่ที$สาํคญัคือ ตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม และอยูอ่ย่างย ั$งยืน   ลงไปเซ็นแฟ้มเอกสารจนเยน็  กลางคืนไปนั$ง
งานสุกดิบอุปสมบทบุตร ผอ.เสน่ห์  มีวิเศษณ์ ที$บา้นใกลถ้นนตดัใหม่สายปากนํ� า แขกเตม็ไปหมดไม่เหมือน
ที$บอกไวว้า่มีแค่ ๖๐ คน ฉลองศรัทธาจนถึง ๓ ทุ่มครึ$ งจึงกลบัไปพกัผ่อน 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

 ๑๗  มถุินายน  ๒๕๕๐ 
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 
                วันจันทร์ที	 ๑๑  มถุินายน  ๒๕๕๐  เชา้ไปเปิดการอบรมหลกัสูตรพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการก่อนแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งที$มีวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ สายงานการสอน ที$โรงแรมชุมพร 
พาเลซ หลงัตลาดสดชุมพร ที$จอดรถโรงแรมนี�คบัแคบมาก หอ้งประชุมก็คบัแคบ ดแูลว้อึดอดัไปหมด แต่อยู่
ในภาวะจาํยอม เพราะนายนิวฒัน ์ สงัขมรรฑร เจา้ของเรื$องบอกวา่โรงแรมอื$นเตม็หมด  กาํชบัใหดู้แล
เครื$องปรับอากาศใหดี้ วิทยากรวนันี�ไดเ้ชิญท่านกิจสุวฒัน์  หงษเ์จริญ  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. มาบรรยาย ท่าน
ไดเ้ชิญเจา้หนา้ที$จาก ก.ค.ศ.มาอีก ๑ ท่าน  สาํหรับที$โรงแรมมิกซ์ ไดม้อบท่านรองฯปรีชา  บวักิ$งไปเป็น
ประธานเปิดการอบรม   ผมบรรยายพิเศษเกือบ ๑ ชั$วโมง จึงเดินทางไปประชุมที$ศนูยร์าชการจงัหวดั เพราะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เดินทางมาตรวจราชการและติดตามโครงการอยู่ดีมีสุข  นั$งฟังรายงาน
ของจงัหวดัและคาํชี�แจงของท่านรัฐมนตรีจนเกือบบ่ายโมงจึงยุติ  เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกลั$นกรองการยา้ยของครูผูส้อนในตาํแหน่งที$วา่ง ๑๐ กวา่ตาํแหน่งกพิ็จารณาไปตามเกณฑไ์ด้
ยา้ยกนัไม่มากนกัเพราะติดที$วิชาเอกไม่ตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียน   เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางไป
สนามบินสุราษฎร์ธานี เพื$อส่งท่านรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.  กลบัถึงชุมพรเกือบ ๔ ทุ่ม 



                วันองัคารที	 ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๐ ลงชื$อในแฟ้มเอกสารจนเกือบเที$ยง จึงเดินทางไปจงัหวดัภูเกต็ 
มี ศน.จารุพรรษ ชะอุ่มผล และคุณประดบั  ฤทธิไกร  จากกลุ่มนโยบายและแผนร่วมเดินทางไปประชุม
ดว้ย  ใชเ้สน้ทางด่วนสายกระบี$ แต่ไปวกเขา้อาํเภอปลายพระยาเพื$อประหยดัระยะทาง  วนันี� ถึงภูเกต็
ประมาณ ๑๗.๐๐ น. เขา้ที$พกัโรงแรม Royal Phuket City Hotel แลว้ออกไปวนแถวสะพานหินหนึ$งรอบ จบ
ลงที$ร้านเขา้ตม้ซอ้อึ�ง ขา้งวงเวียน คืนนี�นั$งดขูอ้มูลที$ สพฐ.กาํหนดใหเ้ขตนาํมาส่งดว้ยจนดึก   
                วันพุธที	 ๑๓  มถุินายน  ๒๕๕๐  ตื$นเชา้อาบนํ�าแต่งตวัแต่เชา้ขึ�นไปทานอาหารเชา้บนชั�น ๑๙ ของ
โรงแรม ลงไปหอ้งประชุมชั�นที$ ๒  ท่านเลขาธิการ กพฐ. ติดราชการไม่สามารถ มาประชุมได ้ส่งท่าน ดร.
สมเกียรติ  ชอบผล  รองเลขาธิการ กพฐ.มาแทน สาํนกัต่างๆผลดักนับรรยายในภาคเชา้ บ่ายจะมีการ
แบ่งกลุ่ม   ตอนเที$ยงไดติ้ดตามท่านรองเลขาธิการ กพฐ. ไปเยี$ยมชมหอ้งขอ้มูลสึนามิที$โรงเรียนสตรีภเูก็ต 
เขารวบรวมภาพนิ$ง ภาพเคลื$อนไหวของเหตุการณ์สึนามิไวม้าก  ที$น่าทึ$งคือขอ้มูลการช่วยเหลือผูไ้ดรั้บภยั
พิบติัครั� งนี�  ทั�งความช่วยเหลือและรายละเอียดต่างๆ วนันี� มีเวลาจาํกดัจึงไดช้มเพียงผิวเผิน  หลงัอาหารเที$ยง
ไดเ้ขา้ประชุมกลุ่มจนหมดเวลา ตอนเยน็ไปกบัคณะของ สพท.ภูเกต็ มี ดร.พิษณุ  ตุลสุข ผอ.สาํนกัพฒันา
ระบบบริหาร ผอ.เสน่ห์  ขาวโต ผอ.สาํนกัติดตามประเมินผล และ ผอ.เขตอีก ๒ - ๓ ท่าน ไปทานอาหารใน
แพกลางทะเล เขา้ของเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน เลี�ยงปลาในกระชงั ผกูแพเป็นร้านอาหารจุคนไดป้ระมาณ ๔๐๐ 
คน มีเรือหางยาวรับส่งลูกคา้จากท่าเรือ  อาหารทะเลของที$นี$สดมากๆ พวกเราหลายรายไดป้ฏิบติัราชการ
ในขณะดื$มสุรา เพราะทางยะลามีการเผาโรงเรียน ๑๐ กวา่โรงทาํเอาบรรยากาศสลดหดหู่  ขึ�นจากแพไปทาน
กาแฟคุยกนัต่อที$โรงแรมคุยไปคุยมาก็ไปต่ออีกโรงแรมและกไ็ปจบลงที$ร้านขา้วตม้ซอ้อึ�งขา้งวงเวียนเมื$อ
เวลา ๐๓.๐๐ น. 
                วันพฤหัสบดทีี	  ๑๔  มถุินายน  ๒๕๕๐  มีการประชุมต่อเนื$องจากเมื$อวานจนเที$ยงจึงเลิก
ประชุม  หลงัอาหารกลางวนัผมเดินทางกลบัใชเ้ส้นทางเดิม มาทานอาหารเยน็ที$หลงัสวน  กลบัถึงบา้นพกั
ประมาณ ๒ ทุ่ม  เกบ็เสื�อผา้เพราะจะตอ้งเดินทางไปอบรมหลกัสูตรผูช่้วยผูใ้ห้การอบรมผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือ ที$ค่ายวชิราวุธ  อาํเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี ระหวา่งวนัที$ ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๐  กวา่จะได้
นอนจึงเลยเที$ยงคืน 
                วันศุกร์ที	 ๑๕  มถุินายน  ๒๕๕๐  เชา้ไปทาํงานที$เขต ๓ ชั$วโมงเพื$อสะสางแฟ้มเอกสารงานด่วน
ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ$งเรื$องอบรมครูเพื$อพฒันาวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ เพราะขอ้มูลที$ได ้หอ้งประชุม
ร้อนและแคบ สุดทา้ยเจา้ของเรื$องรายงานวา่ในรุ่นต่อไปจะไปจดัที$โรงแรมภราดร  คงจะดีกว่ารุ่นแรก  วนันี�
ขบัรถค่อนขา้งเร็วออกจากชุมพรเที$ยงถึงนนทบุรี ๕ โมงเยน็ คุณวิรัช  สวสัดิS วงศ ์รอง ผอ.โรงเรียนอนุราช
ประสิทธิS  มารับไปช่วยงานบวชลูกชายท่าน ผอ.สมัฤทธิS   ทรัพยข์าํ อดีต กปช. ที$วดับางไกรใน งานนี�บอก
แขกเยอะทั�งภาคราชการและภาคการเมืองทอ้งถิ$น ผมกถ็ูกเชิญขึ�นเวทีเพื$อร่วมอนุโมทนากบัเขาดว้ยทั�งที$
ไม่ไดเ้ตรียมตวัเพื$อการนี�   อยู่งานไม่นานนกัขอตวักลบับา้นเพื$อพกัผ่อน 
                วันเสาร์ที	 ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๐  ออกจากบา้นประมาณตีหา้ ถนนโล่งขบัรถสบาย ขึ�นทางด่วน
จนถึงชลบุรี  เพื$อไปอบรมหลกัสูตรผูช่้วยผูใ้หก้ารอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือ ที$ค่ายวชิราวธุ  อาํเภอศรี



ราชา  จงัหวดัชลบุรี  ถึงศรีราชาประมาณ ๗ โมงเชา้แวะไปร้านสวสัดิการตาํรวจนํ�าเพื$อทานอาหารเชา้ เป็น
ขา้วแกงและกาแฟ เคยมาทานเมื$อหลายปีก่อน วนันี�บรรยากาศยงัเหมือนเดิม  ไดเ้วลาเดินทางเขา้ไปที$ค่าย
ลูกเสือวชิราวุธ รายงานตวัที$ตึกอาํนวยการ รับการปฐมนิเทศและเริ$มอบรมตั�งแต่วนัแรก  อากาศร้อนมาก
รู้สึกไดว้า่ทุกขท์รมาน แต่ไม่รู้จะไปบ่นทาํไมเพราะสมคัรใจมาเอง   ผูอ้าํนวยการฝึกอบรมคือท่านสุ
พจน์  วฒันประดิษฐ ์ อดีตผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นที$คุน้เคยกนัมาก่อนสมยัผมดาํรงตาํแหน่ง
ศึกษาธิการอาํเภอ  ตอนนี� ท่านอาย ุ๗๕ ปีแต่ยงัแข็งแรง มีครูจาก สพท.ชุมพร เขต ๑ มาเขา้อบรมครั� งนี�ดว้ย 
๒ ท่าน จากโรงเรียนท่าขา้มวิทยา ๑ และโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมอีก ๑   มีการบรรยายจน ๓ ทุ่มจึงไดพ้กั 
ที$พกัเป็นอาคารแปดเหลี$ยมติดเครื$องปรับอากาศนอนเรียงกนัเป็นวงกลมตามกลุ่ม คืนนี� เขา้นอนเกือบเที$ยง
คืน  
                วันอาทิตย์ที	 ๑๗  มถุินายน  ๒๕๕๐  นอนกาํลงัหลบัตอ้งตื$นขึ�นมาเพราะเห็นสมาชิกอาบนํ�ากนั
แลว้ เขาบอกวา่ตี ๕ แลว้ ผมดูนาฬิกาเพิ$งตี ๔ ปรากฏวา่เขาดูเขม็นาฬิกาผิดไป ๑ ชั$วโมง  ตี ๕.๓๐ น. ไปรวม
ในสนามเพื$อฝึกกายบริหารประกอบไมพ้ลองประมาณ ๔๕ นาที  ให้กลบัไปอาบนํ�าแต่งเครื$องแบบไป
รับประทานอาหารเชา้ที$โรงเลี�ยง เวลา ๐๗.๐๐ น. และเคารพธงชาติในเวลา ๐๘.๐๐ น. ใหก้ลบัไปเปลี$ยน
เสื�อผา้ในชุดลาํลองเขา้อบรมตั�งแต่ ๐๙.๐๐ น.จนถึง ๓ ทุ่ม วนันี� ร่างกายเริ$มปรับตวัไดรู้้สึกสบายกวา่เมื$อวาน 
ไดท้บทวนความรู้เกี$ยวลูกเสือมากมาย ทาํใหท้ราบวา่ที$เราปฏิบติักนัอยู่มีหลายอยา่งตอ้งแกไ้ข  เขา้นอนเที$ยง
คืน 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

 ๒๓  มถุินายน  ๒๕๕๐ 
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                วันจันทร์ที	 ๑๘  มถุินายน  ๒๕๕๐  ตื$นตี ๕ แปรงฟันเปลี$ยนเป็นชุดออกกาํลงักาย ปลุกสมาชิกใน
กลุ่มที$ยงัสงบนิ$งอยูบ่นเตียง เดินไปหนา้พลบัพลาเพื$อออกกาํลงักาย  เป็นท่าประกอบไมพ้ลอง โยกหนา้ โยก
ขา้งและแอ่นหลงัต่อจากเมื$อวาน วนันี� เส้นตึงจึงปวดเส้นเอน็มากขึ�น แมจ้ะเป็นเชา้ตรู่แต่อากาศในหุบเขาแห่ง
นี�อบอา้วจนเหงื$อซึม ใชเ้วลาประมาณ ๔๕ นาทีก็เลิก  กลบัที$พกัอาบนํ�าแต่งเครื$องแบบลูกเสือไป
รับประทานอาหารเชา้ในเวลา ๐๗.๐๐ น. ผมเองค่อนขา้งจะสะดวกสบายเพราะนอ้งๆในกลุ่ม ๑ คงเห็นวา่
เป็นผูใ้หญ่จึงไม่ค่อยใหท้าํอะไรที$ผาดโผน แต่กพ็ยายามช่วย เช่น ยกจานขา้ว แกว้นํ�า ไปเกบ็ มีการประชุม
หนา้เสาธงหมู่บริการก็ผลดัเปลี$ยนหมุนเวียนกนัไป  วิชาแรกที$เรียนคือบทบาทของผูก้าํกบัลูกเสือและความ
ตอ้งการในการฝึกอบรม  วิทยากรจะบรรยายและให้งานกลุ่มไปทาํไดข้อ้สรุปแลว้ไปนาํเสนอที$ประชุมใหญ่ 
เป็นการเรียนการสอนที$ไม่เบื$อเพราะผูเ้รียนมีส่วนร่วม หลงัพกัย่อยกเ็รียนหลกัการสอนและการเรียนรู้
เบื�องตน้ ตามดว้ยหลกัการสื$อความหมายจนถึงพกักลางวนั  ภาคบ่ายจะเรียนเทคนิคการสอนวิธีต่างๆ เริ$ม



จากการทาํงานในระบบกลุ่ม  การอภิปรายกลุ่ม  การประชุมกลุ่มย่อย การระดมสมอง  หลงัอาหารเยน็เป็น
เรื$องการเตรียมและการใชโ้สตทศันูปกรณ์ จนสวดมนตก์ลบัไปนอน 
              วนัองัคารที	 ๑๙  มถุินายน  ๒๕๕๐ ตื$นตี ๕ ลา้งหนา้แปรงฟัน แต่งกายเพื$อออกกาํลงัวนันี� วิทยากร
ฝึกพาเดินรอบค่ายวชิราวุธ เป็นทางลาดเชิงเขา ทาํเอาเหนื$อยเหงื$อโทรมกายแต่เชา้  การอาบนํ�าแต่งตวัเริ$มเขา้
ที$เขา้ทางมีเวลามากกวา่วนัก่อน ไปทานอาหารแลว้ประชุมรอบเสาธงเหมือนทุกวนั เพียงแต่วนันี� เริ$มให้แต่
ละหมู่ส่งตวัแทนไปพูดหนา้เสาธง ผมเองพยายามเป็นผูต้ามที$ดี  วนันี� มีการเรียนเรื$องเทคนิคการสอนต่อ เริ$ม
ดว้ยการบรรยาย การสาธิต การสอนแบบฐาน การศึกษารายกรณี ตอนพกัเที$ยงผมถูกเลือกให้เป็นประธานรุ่น 
บ่ายอบรมต่อเรื$องการแบ่งกลุ่มปฏิบติังานตามโครงการ การสวมบทบาท การอภิปรายคณะ ท่านผูอ้าํนวยการ
ฝึกไดม้าสรุปวิธีสอนก่อนพกัตอนเยน็ กลางคืนมีการชุมนุมรอบกองไฟเพื$อเป็นตวัอยา่งในการไปจดั
กิจกรรมใหถู้กตอ้ง การแสดงของทุกกลุ่มทาํไดดี้ 

            วนัพุธที	 ๒๐  มถุินายน  ๒๕๕๐  ฝนตกมาตั�งแต่ตอนดึก เชา้ยงัมีละอองฝนปรอยๆ  พวกเราลา้งหนา้
แปรงฟันแต่งตวัเพื$อออกกาํลงักาย วนันี�ผิดคาดทางวิทยากรเตรียมรถบสัที$เก่าที$สุดในประเทศไทยมารับพวก
เรา ห้องโดยสารไม่มีเกา้อี�นั$ง ทุกคนจึงตอ้งยืนโหนราวแบบรถเมล ์ รถนาํพวกเราไปปล่อยที$หนา้เกาะลอยศรี
ราชา ใหเ้ดินสูดอากาศริมทะเลยามเชา้ ทาํใหส้ดชื$นและเป็นการเดินออกกาํลงักายไปในตวั หลงัประชุมรอบ
เสาธงเป็นการเรียนการวางแผนสาํหรับการฝึกอบรม  การดาํเนินงานตามแผนงานโดยวิธีการนบัถอย
หลงั  การจดัหา การฝึก การใหวิ้ทยากรและวสัดุในการฝึกอบรมใหไ้ดผ้ล  การฝึกอบรมชั�นความรู้เบื�องตน้
และการดดัแปลงแผนงานการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ  ภาคบ่ายเรียนรู้เรื$องการจดัการ
ฝึกอบรม การเตรียมบทฝึกสอนในการฝึกอบรม ทาํกนัจนดึก ผมหลบัก่อนตื$นขึ�นมาทาํอีกครั� งตี ๒ พอตี ๓ 
เป็นอนัเสร็จ จึงหลบัต่อ 
            วนัพฤหัสบดทีี	 ๒๑  มถุินายน  ๒๕๕๐ ไม่มีการออกกาํลงักายเพราะทุกคนเตรียมสอบสอนคนละ ๓๐ 
นาที ใครจบ A.T.C. ทางลูกเสือประเภทใดกส็อบสอนประเภทนั�น  ผมจบลูกเสือสาํรองมาจึงเลือกสอบสอน
เรื$องกิจการลูกเสือสาํรอง ผูอ้าํนวยการฝึกไดใ้หค้าํแนะนาํเบื�องตน้ก่อนจะปล่อยไปสอบเป็นกลุ่มๆ ผลดักนั
เป็นครูเป็นนกัเรียนกว่าจะครบทุกคนกเ็กือบ ๑๖ นาฬิกา คืนนี� มีงาน Social Night เป็นงานเลี�ยงสังสรรคใ์น
สมาชิกที$เขา้อบรม เราไดเ้ชิญวิทยากรทั�งหมดมาเป็นแขก  บุคคลภายนอกผมในฐานะประธานรุ่นไดเ้ชิญ
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา ในจงัหวดัชลบุรีทั�ง ๓ เขตมาร่วมงาน ซึ$ งไดรั้บความกรุณาทั�ง ๓ 
เขต คือ ท่าน ผ.อ.ประเวศ  คาํหงษ ์สพท.ชลบุรี ๑ ท่าน ผ.อ.สมยศ  ศิริบรรณ สพท.ชลบุรี ๒ และ ท่าน ผ.อ.
ดร.สุเทพ ชิตยวงศ ์สพท.ชลบุรี ๓ ท่านมีเครื$องดื$มมาฝากสมาชิกจนพอเพียง  งานเลิกเอา ๒๒ นาฬิกา 

            วนัศุกร์ที	 ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๐ หลงัประชุมหนา้เสาธง มีบรรยายพิเศษ ซกัถามปัญหาและแสดง
ความคิดเห็น  หลงัพกัย่อยมีพิธีปิดการอบรม ผมกล่าวแสดงความรู้สึก  ผูอ้าํนวยการฝึกอบรมประกาศผลการ
ฝึกอบรม ปรากฏวา่ทุกคนผา่น ท่านมอบประกาศนียบตัร และกล่าวปราศรัยครั� งสุดทา้ย มีการทบทวนคาํ
ปฏิญาณ  ทุกคนไปทาํพิธีรอบเสาธงใหญ่ เป็นอนัเสร็จสิ�นการอบรม A.L.T.C. ครั� งนี�    จากนี�ไปทุกคนตอ้ง



ไปทาํผลงานในการฝึกอบรมใหค้รบ ๖ ครั� ง หลงัครบ ๑ ปีนบัจากวนันี�  จึงมีสิทธิS ยื$นขอรับเครื$องหมายวดู
แบจด ์ ๓ ท่อนได ้ 

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๒๙  มถุินายน  ๒๕๕๐ 
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 
                วันจันทร์ที	 ๒๕  มถุินายน  ๒๕๕๐  ตื$นเวลา ๐๓.๓๐ น.อาบนํ�าแต่งตวั รถตูข้องโรงเรียนอนุราช
ประสิทธิS  นนทบุรีมารับเวลา ๐๔.๐๐ น. ไปส่งที$ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นรายการศึกษาดูงาน
ตามโครงการผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเพื$อรองรับการกระจายอาํนาจ ที$สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นเจา้ภาพ  คณะส่วนใหญ่พร้อมแลว้ที$ชั�น ๔ ประตู ๓ แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย 
บริษทัเพชราภรณ์ กรุ๊ป แทรเวล จาํกดั ส่งเจา้หนา้ที$มาอาํนวยความสะดวก หลงัรับหนงัสือเดินทางและบตัร
โดยสารแลว้ ผมไปแลกเงินหยวนและเงินฮ่องกงใหเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้ายครั� งนี�  ไปทานขา้วเชา้กบั ผ.อ.เขต 
อีก ๓ ท่านที$ศูนยอ์าหารของสนามบิน ๐๗.๓๐ น. Check In ขึ�นเครื$องการบินไทย TG ๖๐๐ เครื$องออกเวลา 

๐๘.๐๐ น. ใชเ้วลา ๒ ชั$วโมงกว่ากถึ็งสนามบิน Chek Lap Kok ของฮ่องกง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร มีคณะทวัร์ในฮ่องกงมารับและอาํนวยความสะดวกนั$งรถบสัปรับอากาศผา่นสะพาน Tsing Ma และ
อ่าวฮ่องกง เขา้ไปยา่นเกาลนู สองขา้งทางมีตึกสูงๆเป็นทิวแถว ถนนกเ็ป็นทางด่วนสลบัซบัซอ้นไปมายิ$งกวา่
ของญี$ปุ่น อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร KUENG KEE SHATIN  AIA-HKG  ที$นบัวา่แปลกในมื�อนี� คือไดกิ้น
นกพิราบทอดคนละครึ$ งตวั นั$งมองยอดตึกสองฝั$งถนนที$ขึ�นลงไปตามไหล่เขาจนถึงด่านชายแดนฮ่องกงและ
จีนแผน่ดินใหญ่ ทั�งๆที$ฮ่องกงกลบัคืนเป็นของจีนแลว้แต่การเดินทางเขา้ออกกเ็หมือนคนละประเทศ ลาก
กระเป๋าใหเ้ขาตรวจรายคนจนพอใจจึงเขา้เมืองเซินเจิ�นโดยรถโคช้ปรับอากาศ ประมาณเวลาทอ้งถิ$น ๑๔.๐๐ 
น. เวลาเขาเร็วกวา่บา้นเรา ๑ ชั$วโมง  เซินเจน้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีน มีการพฒันาอยา่งรวดเร็วจาก
นกัลงทุนต่างชาติ จดัผงัเมืองไดดี้ ชาวฮ่องกงนิยมมาซื�อบา้นพกัอาศยัที$นี$เพราะราคาตํ$ากวา่มาก  คณะไดไ้ป
ชมหมูบ่า้นวฒันธรรม (CHINA FOLK CULTURE VILLAGE) ซึ$ งภายในตกแต่งดว้ยศิลปวฒันธรรมของ
ชนเผา่พื�นเมืองต่างๆ มีพื�นที$กวา้งขวางตอ้งนั$งรถพ่วงลากจูงจึงจะดูไดท้ั$ว ไปดกูารแสดงกายกรรมในโรง
ละคร มีการจดัฉากสลบัไปมาไดอ้ยา่งพิสดาร  หลงัอาหารคํ$าที$ภตัตาคาร XIN  QIAO-SHZ ฝั$งตรงขา้มพวก
เรากลบัเขา้มาอีกครั� งคราวนี� เป็นโรงละครกลางแจง้ที$ตระการตา แต่อากาศร้อนมากๆ จบรายการเดินทางเขา้
ที$พกัชื$อโรงแรม WESTERN SHENZHEN FELICITY  ผมพกักบั ผ.อ.ชิต  นาสัก จาก สพท.ชุมพร เขต ๒ 

                วันองัคารที	 ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๐  รับประทานอาหารเชา้ที$โรงแรมเพราะเขาแจกคูปอง อาหารก็
เหมือนเมืองไทย ภาคเชา้ไปศึกษาดูงานที$บริษทัหวัเวย่ (HUAWEI TECHNOLOGIES) เมืองเซินเจิ�น เป็น
โรงงานผลิตอุปกรณ์ IT ที$ใหญ่มากทั�งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื$อสาร ประเภทโทรศพัทมื์อถือ แต่เขามี



กติกาหา้มถ่ายภาพเพราะเป็นความลบัของบริษทั  การศึกษาดูงานที$เขาพาไปดูครบวงจรทั�งการผลิต การ
ขนส่ง และส่วนสวสัดิการบา้นพกัของคนงาน  เที$ยงไปทานขา้วที$ภตัตาคาร LO WU RESTAURANT-

SHZ ไดไ้ปแวะหา้งโลตสัเมืองจีนซื�อลิ�นจี$มากินเพราะเขาคุยนกัหนาว่าอร่อยที$สุดในโลก บอกตรงๆว่าสู้ของ
แม่กลองไม่ได ้ บ่ายไปศึกษาดูงานที$ INTERNATIONAL OFFICE  SHENZHEN UNIVERSITY  คณบดี
บรรยายใหฟั้งและพาชมพื�นที$ของมหาวิทยาลยั  เยน็พวกเราไดเ้ดินเล่นที$หา้งมาบุญครองของเมืองเซินเจิ�นที$
เต็มไปดว้ยสินคา้เลียนแบบทุกชนิดทุกยี$หอ้ พ่อคา้แม่คา้พูดไทยไดเ้ป็นส่วนใหญ่  อาหารเยน็กท็านกนัที$นี$ 
ผมเดินจนเมื$อยขาจึงเดินกลบัที$พกัประมาณ ๒ ทุ่ม 

                วันพุธที	 ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๐ เกบ็เสื�อผา้ยดัใส่กระเป๋า ตรวจเอกสารการเดินทางใหพ้ร้อม  ลง
ไปทานขา้วที$ชั�น ๒ ของโรงแรม เวลา ๐๘.๐๐ น. จึงเดินทางออกจากเซินเจิ�นไปยงัด่านตรวจคนเขา้เมือง 
ผา่นทั�งด่านจีนและด่านฮ่องกง นั$งรถปรับอากาศมุดอุโมงคใ์ตท้ะเลบา้งใตภู้เขาบา้งเพื$อขึ�นไปชมทศันียภาพ
เมืองฮ่องกงจากยอดเขาวิคตอเรีย วนันี�ฝนตกมองจากไหล่ทางลงขา้งล่างเป็นที$หวาดเสียว เพราะเป็นทางที$รถ
วิ$งสวนทางหากคนัใดเสียหลกั โอกาสที$จะกลิ�งไปขา้งล่างมีสูง  อีกอยา่งหนึ$ งการวิ$งตามกนัไปขึ�นที$ลาดชนั 

เวลารถหยดุจะเดินหนา้ใหม่ก็ใหห้วาดเสียวว่ารถจะถอยหลงั อยา่งไรก็ตามคนขบัเขาคงคุน้เคยกบัเสน้ทางดี 
อุโมงคใ์ตท้ะเลชื$อ ABERDEEN มีความยาวประมาณ ๒ กม. อ่าวนี� เขาเรียกว่า DEEP WATER มีรูป เจา้แม่
กวนอิม ประดิษฐานอยูว่นันี� แมฝ้นจะตกแต่ผูค้นก็มีมาก  ไปทานขา้วกลางวนัที$ภตัตาคาร CITY CHIU 

CHOW  บ่ายไปดูงานที$ HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY AFFILIATED SCHOOL. 

WONG  KAM  FAI  SECONDARY  AND PRIMARY SCHOOL เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลยัที$
สร้างใหม่ เพียบพร้อมสมบูรณ์ไปทุกอย่าง อาคารเรียนสะดวกสบายกวา่โรงแรมชั�น ๑ ในบา้นเรา มีบนัได
เลื$อนเหมือนหา้งสรรพสินคา้  หอ้งประชุม หอ้งสมดุ โรงฝึกกีฬา ดูงานนี�แลว้ทาํใหท้อ้ถอยไปมาก 

งบประมาณของเราทั�งโรงเรียน น่าจะนอ้ยกว่าค่าไฟฟ้าของโรงเรียนนี�   เขาเล่าใหฟั้งวา่ในฮ่องกงอาชีพที$มี
รายไดสู้งลาํดบั ๑ คือ ตาํรวจ ลาํดบั ๒ คือ หมอ และอนัดบั ๓ คือ ครู  ของเราอ่านข่าววา่หมดงบประมาณที$
จะเบิกจ่ายค่าวิทยฐานะแลว้  นกัเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาเรียนแค่ครึ$ งวนั  มีอนุบาลบางแห่งเท่านั�น
ที$เปิดตลอดวนั  ครูใหญ่ตั�งใจมากเล่าใหเ้ราฟังตั�งหลายอยา่งเธอบอกว่าเคยมาเมืองไทยหลายครั� ง  เมื$ออาํลา
กนัแลว้คณะจึงเดินทางไปสนามบิน มีเวลาเดินดูสินคา้ราคาแพงทั�งหลายพอสมควร ซื�อไดแ้ต่ขนมเดก็ ราคา
ค่อนขา้งแพงหากเทียบกบัเงินไทย  เดินทางกลบัจากฮ่องกง ๒๐.๔๕ น. เวลาทอ้งถิ$น ถึงสุวรรณภูมิเวลา 
๒๒.๑๕ น. แต่กวา่จะถึงบา้นก็เลยเที$ยงคืน 
                วันศุกร์ที	 ๒๙  มถุินายน  ๒๕๕๐  เดิมตั�งใจจะไปนครศรีธรรมราชเพราะวนัที$ ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๕๐ จะทาํพิธีกดพิมพน์าํฤกษจ์ตุคามรามเทพรุ่นทองพูนเพิ$มทรัพยที์$ไดร่้วมงานมาแต่ตน้ แต่ 
สพฐ.ไดแ้ต่งตั�งเป็นคณะกรรมการพิจารณากาํหนดเกณฑจ์ดัสรรเงินรางวลัประจาํปี ๒๕๔๙ และนดัประชุม
วนันี� ที$คุรุสภาจึงตอ้งงดรายการที$นครศรีธรรมราช มอบท่านรองฯปรีชา  บวักิ$ง ไปจดัการแทน   การประชุม
จดัที$หอประชุมคุรุสภาเป็นการกาํหนดกรอบกวา้งๆทั�งเงินประเภททั$วไปในวงเงิน ๑,๖๐๐ ลา้น และเงิน



สาํหรับผูบ้ริหารประมาณ ๒๒ ลา้น ทาง กพร.สพฐ. จะตอ้งไปทาํรายละเอียดเสนอท่านเลขาธิการ กพฐ.อีก
ครั� งหนึ$ง  เรื$ องจตุคามรามเทพรุ่นทองพูนเพิ$มทรัพย ์ผมตดัสินใจยุติการสั$งจองชุดพิเศษในนามเขตไวที้$ 
๙,๓๐๐ ชุดเพราะตลาดค่อนขา้งอิ$มตวั และดูวงเงินที$ไดร้ับกเ็พียงพอตามวตัถุประสงคที์$ตั�งไว ้ตอ้งขอบคุณ
เพื$อนผูบ้ริหาร เพื$อนครูและบุคลากรในเขตทุกท่านที$สนบัสนุนจนสาํเร็จลุล่วง ประโยชนท์ั�งหลายกจ็ะเกิด
กบัพวกเราชาว สพท.ชุมพร เขต ๑ ทั�งยอดเงิน ๑๕ % ส่วนแบ่ง(ถา้หากมี)และการใชส้อยอาคารสโมสรใน
ภาพรวม ในเร็วๆนี�   ผมเองก็จะจดจาํไวร้ําลึกถึงสิ$งดีๆที$เราทาํร่วมกนัไปนานแสนนาน 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 
                วันจันทร์ที	 ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมประชุมเครือข่ายร่วมดาํเนินการ
ประชุมสัมมนาเครือข่ายการพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษากบัสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา  ณ 
โรงแรมชุมพรแกรนดพ์าเลซ มีท่านรองเลขาธิการคุรุสภา ดร.สมศกัดิS   ดลประสิทธิS  เป็นหวัหนา้คณะ ผูเ้ขา้
สมัมนาเป็นครูในเขตพื�นที$การศึกษาชุมพรเขต ๑ และเขต ๒   กลบัสาํนกังานเขตหลงัจากที$ไม่ไดม้าทาํงาน
รวมแลว้ ๑๗ วนั มีเรื$องที$ตอ้งแกปั้ญหาคือการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ใชเ้วลาวางระบบใหม่
เพียง ๒ ชั$วโมงงานกเ็ดินไปได ้ บ่ายลงมือสางงานในแฟ้มงานต่างๆที$รออยู่บนโต๊ะ จนเยน็ท่านรอง
เลขาธิการคุรุสภาและคณะแวะมาลาเพื$อเดินทางไปสนามบินสุราษฎรธานี  ผมมอบจตุคามรามเทพรุ่นพลงั
ศรัทธามหาเศรษฐีใหไ้ปบูชา ท่านชื$นชมอาคารสโมสรของเขตมาก เยน็แวะไปทานขา้วที$ร้านโกโก ้กลบัเขา้
บา้นอ่านหนงัสือเขียนหนงัสือจนดึก 

              วนัองัคารที	 ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เชา้นดัหมายโรงเรียนเอกชนมาพบเพื$อจดัทาํเอกสารการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนที$คา้งเบิกอยู่ ทุกอยา่งลุล่วงไปดว้ยดี คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายไดใ้นสปัดาห์นี�  ต่อไปงานคง
เขา้ระบบ โปรแกรมต่างๆผมไดด้าวนโ์หลดมาลงในคอมพิวเตอร์พร้อมใชง้าน  เที$ยงไปทานอาหารที$ร้าน
ครัวทองหลางเพราะไมไ่ดไ้ปอุดหนุนมานาน หลงัอาหารเดินทางไปโรงพยาบาลชุมพรเยี$ยมคุณเรณู  กุลีช่วย 

เลขานุการที$ลม้ป่วยฉุกเฉินเมื$อคืน อาการหลกัคือแน่นหนา้อก หายใจไม่ออก วนันี�ยงัมีอาการอยู ่หมอกาํลงั
วินิจฉยัอาการ   บ่ายกลบัสาํนกังานไปเยี$ยมผูเ้ขา้อบรมปฏิบติัคอมพิวเตอร์ที$อาคารสโมสร  ทาํงานเอกสารจน
เยน็จึงกลบับา้นเพื$อพกัผอ่น ฝนตกปรอยๆทั�งวนั 

             วนัพุธที	 ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เชา้เชิญผูเ้กี$ยวขอ้งกบังานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนภาคใตม้า
สอบถามถึงการเตรียมการ เท่าที$ฟังไดค้วามวา่งานนี� มี ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือการแข่งขนัทกัษะ ๑ กบัการจดั
นิทรรศการ ๑  ไดก้าํชบังานในความรับผิดชอบในนามเขตพื�นที$การศึกษาที$จะตอ้งดแูลทั�งนกัเรียนและครู
อยา่งเต็มกาํลงั แมง้บประมาณจะไม่มากกจ็ะพยายามเจียดจ่ายใหพ้อสมฐานานุรูป  บ่ายประชุมจดัสรรเงินทุน



กูย้ืมเพื$อการศึกษา ปีนี�กองทุนจดัสรรทั�งจาํนวนผูรั้บทุนและวงเงินมาให ้ จาํแนกเป็นระดบัๆ คณะกรรมการ
จึงมีภาระไม่มากนกั  เยน็นดัร้านแอร์มาดูพื�นที$สโมสรที$จะติดตั�งเครื$องปรับอากาศ เพราะการใชส้อยเริ$มมาก
ขึ�น จะไดส้ะดวกสบายพอสมควร  เยน็ฝนหยุดตกให ้๑ ชั$วโมงไดเ้ดินออกกาํลงัiอบศูนยร์าชการ ตั�งแต่ไป
อบรมลูกเสือมา ทาํใหรู้้สึกวา่การไดอ้อกกาํลงักายช่วยใหสุ้ขภาพดีขึ�น  จึงเชิญชวนเพื$อนครูผูบ้ริหารไดเ้ริ$ม
ดูแลตวัเองเพราะงานนี�มอบใครแทนไม่ไดแ้น่ 
            วนัพฤหัสบดทีี	 ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เชา้ไปพบท่านผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.
รุ่งเรือง  สุขารมณ์ ที$โรงแรมชุมพรการ์เดน้ ท่านมาตรวจราชการที$วิทยาลยัเทคนิคชุมพรและศูนยก์ารศึกษา
นอกโรงเรียนจงัหวดั  ๐๙.๐๐ น.เปิดการอบรม e-office  ที$ชั�น ๓ อาคารเขตพื�นที$ผูเ้ขา้อบรมภาคเชา้เป็น
สมาชิกในเขตอาํเภอปะทิวและอาํเภอท่าแซะ  ๐๙.๓๐ น. เป็นประธานจดัสรรอุปกรณ์การสอนและโต๊ะเกา้อี�
ระดบัก่อนประถมศึกษาแก่โรงเรียนในสังกดัไดอุ้ปกรณ์การสอนมา ๘ ชุด โต๊ะเกา้อี�ทรงแปดเหลี$ยม ๕๗ ชุด 
แบ่งสรรปันส่วนกนัไปตามขอ้มูลที$กลุ่มนโยบายและแผนชงขึ�นมา แต่มอบผูแ้ทนโรงเรียนแต่ละอาํเภอไป
ตรวจสอบอีกครั� ง   เวลา ๑๐.๐๐ น.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ที$ศาลากลาง
จงัหวดัชุมพร เป็นการพิจารณาดาํเนินการทางวินยัพนกังานเทศบาล วนันี�ประธานไม่มาประชุม ผมจึงถูก
เลือกให้เป็นประธานที$ประชุม  เที$ยงไปทานขา้วกบัท่านผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที$ร้านอาหาร
คุณสาหร่าย บ่ายนาํท่านเยี$ยมชมกิจการของเขตพื�นที$ไดพ้บปะกบัเพื$อนครูที$มาอบรม e-office และอบรม
คอมพิวเตอร์  เยน็ไปทานขา้วที$โรงแรมชุมพรการ์เดน 

            วนัศุกร์ที	 ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เชา้มีการประชุมรองผูอ้าํนวยการฯและหวัหนา้กลุ่ม ประจาํเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๐ เลิกเกือบเที$ยง สั$งขา้วมากินที$หอ้ง บ่ายประชุมจดัสรรกองทุนปลดนี�ครูต่อจากครั� งที$แลว้
เนื$องจากมีเงินเหลือใหกู้ไ้ดอี้กลา้นกว่าบาท วนันี�อนุมติัไปอีก ๔ รายเหลือเงินอีก ๓ แสนตอ้งประกาศใหกู้้
เพิ$มเติมต่อไป  ต่อดว้ยการประชุมคณะกรรมการฝ่ายที$พกันกักีฬา ในการแข่งขนักีฬานกัเรียนนกัศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ประจาํปี ๒๕๕๑ พิจารณาหาโรงเรียนสาํหรับใหน้กักีฬาทั�ง ๑๐ เขตไดพ้กัอาศยัระหวา่งวนัที$ ๖ 
- ๑๓ กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๐ และใหโ้รงเรียนไปจดัทาํรายละเอียดเพื$อของบประมาณสนบัสนุนในการเตรียม
อาํนวยความสะดวกใหท้นัวนัที$ ๑๐ เดือนนี�    
            วนัเสาร์ที	 ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  วนันี� เป็นวนัครบรอบ ๔ ปีแห่งการปฏิรูปโครงสร้างใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดนิ้มนตพ์ระไปฉนัภตัตาหารเพลที$หอ้งทาํงาน มีผูม้าร่วมงานนี�ไม่มากไม่นอ้ย
พอที$จะจดจาํไดทุ้กคน เพราะไม่ไดบ้งัคบัเอาตามจิตศรัทธา  บ่ายพกัผอ่นเพราะมีอาการปวดขาหนึบๆ  แวะ
ไปหาหมอเพื$อตรวจอาการ ไดย้ามา ๓ - ๔ ซองให้ลองกินดู  ตั�งใจจะพกัร่างกายสกัสองวนัเผื$อจะมีอาการดี
ขึ�น คงจะเป็นโรคอายุรศาสตร์เพราะใชส้งัขารมานาน 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 



๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 
                วันจันทร์ที	 ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เชา้นี�ฝนทิ�งช่วงให ้ฟ้าเริ$มสดใสก็หวงัวา่จะมีแสงแดดบา้ง 
เพราะตากผา้ไวห้ลายวนัยงัไม่แหง้เลย  เวลา ๐๙.๐๐ น. มีผูบ้ริหารโรงเรียนมาหาเพื$อขออนุญาตนาํลายเซ็น
ไปทาํโล่มอบใหผู้มี้อุปการคุณต่อโรงเรียน  ก็อนุญาตไปทุกรายเพราะเป็นประโยชนต่์อการศึกษา  ๐๙.๓๐ น.
ขึ�นไปเป็นประธานมอบคาํสั$งและบตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ที$ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นกัศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ ไดจ้ดัอบรมไป ๑ รุ่นตามหลกัสูตรที$
กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด ซึ$ งไดร้ับอนุมติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดัในฐานะผูร้ับมอบอาํนาจจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื$อผูเ้ขา้รับการอบรมผา่นหลกัสูตร ไดเ้สนอใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั
แต่งตั�งเป็นพนกังานเจา้หนา้ที$และออกบตัรประจาํตวัให ้ ทุกคนจึงพร้อมที$จะปฏิบติัหนา้ที$ไดโ้ดยชอบดว้ย
กฎหมาย  ไดใ้หข้อ้คิดในการปฏิบติังานสั�นๆจากนั�นเขา้จะประชุมกาํหนดแผนปฏิบติัการกนัต่อไป  ลงไป
เซ็นแฟ้มเอกสาร วนันี� มีโครงการมาให้อนุมติัหลายโครงการ ก็ให้กงัวลอยูเ่หมือนกนัเพราะระยะเวลาเหลือ
นอ้ยนิดก็จะสิ�นปีงบประมาณ กงัวลประการหนึ$งคือหลายโครงการจะดึงเอาครูออกจากโรงเรียนจนกระทบ
การเรียนการสอน ประการที$สองกงัวลเกี$ยวกบัคุณภาพในโครงการเมื$อระยะเวลาสั�นการทาํแบบสุกเอาเผา
กินกอ็าจเกิดขึ�นได ้คงตอ้งฝากรองผูอ้าํนวยการเขตที$กาํกบัดแูลกลุ่มงานช่วยเอาใจใส่ในเรื$องนี� เป็น
พิเศษ   ช่างแอร์เริ$มมาติดตั�งที$อาคารสโมสร เขาบอกวา่ตอ้งใชเ้วลา ๓ วนัเป็นอย่างนอ้ยจึงจะแลว้เสร็จ   
                วันองัคารที	 ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เชา้นี�แจกจตุคามรามเทพรุ่นทองพนูเพิ$มทรัพยซึ์$ งเป็นเหรียญ
นาํฤกษใ์หก้บัรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาทุกคน เพื$อนาํไปบูชาและเป็นที$ระลึก กระแสจตุ
คามรามเทพอาจทาํใหค้วามคิดของบุคคลแตกต่างกนัออกไป มีทั�งคดัคา้นและสนบัสนุน สาํหรับผมนั�นถือ
วา่เป็นเรื$องของความเชื$อส่วนบุคคล แลว้แต่ใครจะคิด ขึ�นอยู่กบัประสบการณ์  แต่สาํหรับชุมพร เขต ๑ 
สามารถจดัหาครุภณัฑใ์นอาคารสโมสรไดส้าํเร็จในเวลา ๒ เดือนกน็บัว่ากศุลจิตสาํเร็จแลว้ ดว้ยบารมีแห่ง
องคพ์่อจตุคามรามเทพฯที$เป็นรูปธรรม ๐๙.๓๐ น. เป็นประธานจดัสรรงบประมาณช่วยเหลือนกัเรียนยากจน
ทั�งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ที$ประชุมคิดสูตรคาํนวณใหเ้กิดความเป็นธรรมจนเที$ยงจึงแลว้
เสร็จ  บ่ายนั$งเซ็นแฟ้มงานเพราะวนัที$ ๑๑ - ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ ตอ้งไปร่วมงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
ภาคใต ้ที$มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  วนันี� ทีมจดันิทรรศการไดเ้ดินทางไปดาํเนินการแลว้ ๑ คณะ  เยน็
ประชุมเรื$องการเงินเพื$อใหเ้ขา้ใจตรงกนัระหวา่งเจา้ของโครงการกบัเจา้หนา้ที$การเงินและเจา้หนา้ที$พสัดุ 
                วันพุธที	 ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางไปสุราษฎร์ธานีเพื$อร่วมงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนปี ๒๕๕๐ ภาคใต ้ มีท่านรองฯปรีชา  บวักิ$ง รองวิชชุลดา โชคคณาพิทกัษ ์และท่าน
รองฯสมศรี เทพประชา ร่วมเดินทางไปดว้ย ตั�งใจจะไปทานอาหารกลางวนักบัคณะผูใ้หญจ่ากกระทรวง 
ตามที$ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เชิญไว ้แต่การณ์หาไดเ้ป็นใจอยา่งที$คิด 
รถติดมากจนตอ้งวนหาหนทางเขา้สู่บริเวณงานในมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีนบัเป็นชั$วโมง จึงเปลี$ยน
ใจนาํทีมไปทานขา้วขา้งนอก  กว่าจะเขา้สู่บริเวณงานไดก้็ใกลพิ้ธีเปิดเต็มที เขาใชห้อประชุมใหญ่เป็นที$เปิด



งาน ประธานวนันี� คือรองศาสตราจารยว์รากรณ์  สามโกเศศ  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยธุยา เลขาธิการ กพฐ. เป็นผูก้ล่าวรายงาน  ตอ้งยอมรับ
วา่พิธีเปิดจดัไดดี้ไม่แพมื้ออาชีพ ทีมงานไดแ้ก่โรงเรียนมธัยมประจาํจงัหวดัและมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์
ธานี ตอ้งใหก้าํลงัใจกนัคนภูธรอยา่งเราทาํไดอ้ย่างนี� ตอ้งปรบมือดงัๆ   ผูค้นมาร่วมงานเนืองแน่นมาก 
นิทรรศการทางวิชาการตั�งเรียงรายไปตามถนนภายในมหาวิทยาลยัเรียงเขตพื�นที$ต่างๆในภาคใตอ้ยา่ง
ครบถว้น  ชุมพร เขต ๑ นาํเสนอเรื$องเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษสิ์$งแวดลอ้ม งานประดิษฐข์องนักเรียน 
เป็นที$สนใจของผูช้ม  ไดมี้โอกาสตอ้นรับประธานในพิธีรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ที$มาเยี$ยม
ชมนิทรรศการ แมมี้เวลานอ้ยนิดกเ็ป็นกาํลงัใจกบัคนจดัที$เหน็ดเหนื$อย  ขาดแต่ท่านเลขาธิการ กพฐ. คงจะ
ติดภารกิจเดินทางมาไม่ถึงชุมพรในวนันี�  
                วันพฤหัสบดทีี	 ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๓๐ น.ขึ�นรับเกียรติบตัรโครงการส่งเสริมรักการ
อ่านจากคุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยธุยา เพื$อนาํมามอบใหโ้รงเรียนในโครงการ จากนั�นไดเ้ดินทางไป
สนามบินสุราษฎร์ธานีเพื$อส่งท่านเลขาธิการ กพฐ. เดินทางกลบักรุงเทพมหานครท่านเล่าใหฟั้งวา่ไปเยี$ยม
ชุมพรมาแลว้ เวลาไปกรุงเทพฯใหน้าํทีมชงกาแฟไปดว้ย คงจะเป็นโรงเรียนในเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต 
๒ ที$ไปชงกาแฟสดในงานนี�  ผมเลยตอ้งครับๆแบบกลอนพาไป จึงฝากบอกทีมกาแฟชุมพรเขต ๒ ไปดว้ยวา่
คุณหญิงชื$นชมมาก   เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ของเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ ที$โรงแรมเสาวลกัษณ์ จ. สุราษฎร์ธานี ตั�งใจให้
กรรมการไดม้าชมงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนภาคใตด้ว้ย  ระเบียบวาระสาํคญัเป็นเรื$องการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาในเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  มีการพิจารณาแบบติดตามและ
คาํสั$งมอบหมายงานในการติดตาม ใชเ้วลาประมาณ ๒ ชั$วโมงก็หมดวาระการประชุม จึงเดินทางกลบั
ชุมพร  เวลา ๑๘.๓๐ น. นดัทานขา้วกบัพรรคพวกชาวเมืองลุงที$ร้านตั�งซุ่นกี$ กลบัเขา้บา้นเกือบ ๒๒.๐๐ น.  

                วันศุกร์ที	 ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ เชา้มีผูบ้ริหารโรงเรียนมาใหช่้วยแกปั้ญหาความขดัแยง้ใน
โรงเรียนเป็นรายการแรก ตามดว้ยการแกปั้ญหาเรื$องงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงานทั$วไป ทั�ง
ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ภาระหนกัคือการเดินทางไปราชการที$สั$งการจากหน่วยเหนือโดยใหเ้บิก
ค่าใชจ่้ายจากตน้สงักดัจึงพบกบัเหตุการณ์ชกัหนา้ไม่ถึงหลงั  จากนั�นไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที$หอ้งเขาปูน อาคารสโมสร ไดท้ดลองเครื$ องปรับอากาศใหม่เป็นปฐมฤกษอ์ยู่ใน
เกณฑที์$น่าพอใจ มีกิจกรรมที$หารือกนั ๒ เรื$องคือ การจดังานชุมนุมลูกเสือระดบัจงัหวดัซึ$ งจะมีลูกเสือทั�ง
เขต ๑ และเขต ๒ มาชุมนุมกนัประมาณ ๑๔๐๐ คน  และการแข่งขนักีฬาของเขตพื�นที$มีการกาํหนด
รายละเอียดในเรื$องขบวนพาเหรด พิธีเปิดและคุณสมบติัของนกักีฬา ผมไดฟั้งที$ประชุมคุยกนัถึงนกักีฬาพม่า
ที$ปะปนมาแข่งขนัทาํใหเ้กิดความรู้ใหม่ เคยไดย้ินแต่แรงงานพม่า วนันี�พบวิวฒันาการใหม่ อนาคตยงัไม่รู้จะ
พฒันาไปถึงขั�นไหน หรือนี$คือส่วนหนึ$ง International เพราะทีมฟุตบอลอาชีพเขากซื็�อตวันกักีฬาต่างชาติไป
แข่งใหช้าติตวัเองได ้แต่ของเราเป็นกีฬานกัเรียน(ไทย) ที$ตอ้งการพฒันาคนไทยให้ไดม้าตรฐานเหมือนชน



ชาติอื$น จึงตอ้งคาํนึงถึงเรื$องนี� เป็นสําคญั  ที$ประชุมไดข้อ้ยุติเกือบบ่ายโมง บ่ายประชุมโรงเรียนอนุบาล
ตน้แบบเพื$อ เตรียมตวัรับการประเมินซึ$ ง ศน.รัตนา  ทรัพยส์มบูรณ์ เป็นเจา้ของเรื$อง ไดแ้จมความคิดนิด
หน่อยก่อนขอตวัขึ�นไปสางงานที$คา้งอยู ่เซ็นชื$อประมาณ ๕๐๐ ครั� งจึงแลว้เสร็จ  พรุ่งนี� มีงานเปิดค่ายลกูเสือ
ที$โรงเรียนบา้นดอนไทรงาม หากมีเวลาพอ กจ็ะไปร่วมพิธีเปิด-เสกวดัทาคอลิกนกับุญเปาโลกลบัใจ ที$
โรงเรียนนิรมลชุมพร 
                วันเสาร์ที	 ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. แต่งชุดลูกเสือไปเปิด Pre-Camp ของโรงเรียน
กลุ่มเมือง ๒ ที$โรงเรียนบา้นดอนไทรงาม เป็นลูกเสือจากหลายโรงเรียนมาฝึกทบทวนเตรียมพร้อมที$จะเขา้
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือของจงัหวดัในปลายเดือนนี�   หลงัพิธีเปิดเดินชมนิทรรศการกิจการลกูเสือของโรงเรียน
บา้นดอนไทรงาม แลว้เชิญชวน ผ.อ. สมใจ  สนัติยานนท ์ และ ผ.อ.ฉกาจ  ล่องวิลยั ไปร่วมงานเปิด-เสกวดั
คาทอลิกนกับุญเปาโลกลบัใจ ที$โรงเรียนนิรมลชุมพร  มี ฯพณฯโยเซฟ ประธาน ศรีดาวุณศีล ประมุขสังฆ
มณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ร่วมกบั ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร นายสุวฒัน ์ ตนัประวติั  มีชาว
คริสตท์ั�งใกลไ้กลมากนัมาก ผมขอตวักลบัเมื$อพิธีเปิดแลว้เสร็จ ไมไ่ดอ้ยู่ร่วมพิธีเสกเพราะใชเ้วลานานมาก 
เหตุที$ตั�งชื$อวา่วดันกับุญเปาโลกลบัใจ ท่านประมุขสังฆมณฑลเล่าว่า เป็นการตั�งเพื$อเป็นอนุสรณ์แด่นกับุญ
เปาโล อคัรธรรมทูต  เดิมชื$อ เซาโล เป็นชาวยิวที$เกลียดชงัชาวคริสชนอยา่งยิ$ง  ครั� งหนึ$งขณะที$ท่านเดินทาง
ไปเมืองดามสักสัเพื$อจบัคริสตชน  พระเป็นเจา้ประจกัษม์าหาท่าน โดยเกิดแสงสว่างจากฟ้าลอ้มรอบทาํให้
ตาบอดจนตกจากหลงัมา้และมีเสียงดงัวา่ "เซาโล เซาโล เจา้เบียดเบียนเราทาํไม" ต่อมาประกาศกอานาเนีย
ไดป้กมือเหนือท่าน  ทาํใหท่้านเห็นไดอี้กครั� ง  ท่านจึงกลบัใจรับศีลลา้งบาป ทั�งเปลี$ยนชื$อเป็น"เปาโล" ท่าน
มีใจร้อนรนในการประกาศพระศาสนจกัรไปทั$วแควน้ต่างๆ รวมทั�งเขียนจดหมายถึงคริสตชนจาํนวน
มาก  ที$สุดท่านถูกจาํคุกและถูกตดัศีรษะเป็นมรณสักขี  พระคมัภีร์และดาบ จึงเป็นสญัลกัษณ์ที$สาํคญัของ
นกับุญเปาโลองคอ์ุปถมัภข์องวดัคาทอลิกในชุมพรแห่งนี�  

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 
                วันจันทร์ที	 ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เชา้วางแบบปรับผนงัอาคารสโมสรดา้นนอกดว้ยการตีฝา
หลอกครอบท่อแอร์ที$ช่างเจาะร้อยท่อออกมาจนไม่น่าดู จะใชไ้มส้นตีเป็นซุม้หุม้ท่อไวใ้หดู้แนบเนียน
ดา้นล่างจะติดหลอดไฟดาวน์ไลทใ์หส้วยงาม  หลงัจากแบบลงตวัใหน้กัการภารโรงฝ่ายช่างไปสั$งไมจ้าก
โรงเลื$อยมาดาํเนินการ  พร้อมใหแ้วะร้านขายอิฐโชวน์าํอิฐบลอ็กก่อโชวม์าลอ้มรอบเสา ๔ ตน้ศาลา"เขาดิน" 
ดา้นหลงัที$คา้งไวน้าน เพราะลงัเลว่าจะใชไ้มหุ้ม้หรือปั� นปูนเหมือนซุม้ดา้นหนา้ ไม่อยากยุ่งยากมากมายจึง
จบลงที$ก่ออิฐโชว ์คุณครูวิโรจน์  พงษศิ์ริกลุ จากโรงเรียนบา้นปากนํ�า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)นาํช่างดา้น



เครื$องเสียงมาคาํนวณห้อง"บางผรา" เพื$อเตรียมติดตั�งระบบทีวี LCD และเครื$องเสียง จากนั�นขึ�นไปเซ็นแฟ้ม
เอกสาร  ก่อนเที$ยงพาทีมงานช่างไมไ้ปทานขา้วกลางวนัที$ร้านยิ�มโภชนา บา้นดอนมะม่วง  บ่าย ส.ส. ศิริ
ศกัดิS   อ่อนละมยั และคณะมาพบเพื$อปรึกษางาน ไดแ้ลกเปลี$ยนความเห็นกนัจนเป็นที$เขา้ใจ นาํไปชมอาคาร
สโมสร ร้านนาํโต๊ะเกา้อี�ไมแ้ดงมาส่ง ๒ ชุด เป็นโต๊ะทานขา้วขนาด ๔ ที$นั$ง โต๊ะขนาด ๙๐ ซม.X ๙๐ ซม.
เป็นงานประณีตสวยงามราคายติุธรรมเมื$อเทียบกบัความคงทนถาวร  ทุกคนเห็นก็พอใจ  อาทิตยห์นา้จะ
นาํมาส่งครบตามจาํนวนที$สั$งไว ้ขนาด ๔ ที$นั$งรวม ๑๔ ชุด ขนาด ๖ ที$นั$ง จาํนวน ๒ ชุด อาจมีเพิ$มเติมตาม
ความเหมาะสม  เป็นครุภณัฑอ์าคารสโมสรที$วดัทองพนู  อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช มอบให้
ผา่นโครงการองคพ์่อจตุคามรามเทพรุ่นทองพูนเพิ$มทรัพย ์ซึ$ งคาดวา่จะไดค้รบถว้นสมบูรณ์เร็วๆนี�  
                วันองัคารที	 ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  ไปทาํงานแต่เชา้ เพราะเมื$อคืนนอนไม่หลบัเหตุนอนผิดเวลา
สมองเลยไมย่อมหลบั  ไปดูช่างทาํซุ้มฝาผนงัแต่เชา้ตรู่  ผูบ้ริหารโรงเรียนหลายท่านมาแต่เชา้เพราะวนันี� เวลา 
๐๙.๐๐ น.จะมีการประชุมประจาํเดือน  ไดน้ั$งปรับเปลี$ยนความเห็นกบัผูบ้ริหารโรงเรียนบางท่าน จนทาํให้
รู้สึกวา่ปัญหาที$รุมเร้ามานานจะมีหนทางจบเสียทีสาํหรับความรับผิดชอบที$ผมมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อนาคต
แลว้แต่โชควาสนาของเขา เราคงตอ้งถืออุเบกขาธรรม พระพุทธองคต์รัสวา่"สตัวโ์ลกย่อมเป็นไปตาม
กรรม"  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานการประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือน วนันี�หวัหนา้กลุ่มไม่อยู ่ไป
ประชุมที$พทัยาตามที$ สพฐ.เรียกประชุม หวัหนา้กลุ่มงานและท่านรองฯที$ดูแลกลุ่มจึงทาํหนา้ที$แจง้ขอ้
ราชการต่อที$ประชุม  มีประเดน็ที$โรงเรียนนาํเสนอวนันี�  ๒ เรื$องที$เป็นความเดือดร้อน  ประเดน็แรก การ
ป้องกนัโจรภยัที$ออกลกัทรัพยสิ์นในหน่วยราชการและสถานศึกษา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์  ประเดน็ที$สอง 
การแกปั้ญหาอตัรากาํลงัครูวิชาเอกภาษาองักฤษ ผมรับปากที$จะประสานผูเ้กี$ยวขอ้งหาหนทางแกไ้ข
ต่อไป  ก่อนปิดประชุมไดเ้ล่านิทานใหฟั้ง ๑ เรื$องตามธรรมเนียมทุกครั� งที$ปฏิบติัมาเหมือนตอนปิดการเล่น
รอบกองไฟลูกเสือ วนันี� เล่าเรื$อง เหตุเกิดที
สถานีรถไฟ เรื
องมีอยู่ ว่า วันหนึ
งขณะที
นายสถานีรถไฟสั
นกระดิ
ง
เพื
อให้สัญญาณว่าขบวนรถกาํลังจะเข้าสถานี ประชาชนที
กาํลงัคอยรถไฟขบวนนี+พร้อมใจกันปรบมือเสียง
ดังสนั
นหวั
นไหว จนนายสถานีแปลกใจ ถามว่า "พวกคุณทาํอะไรกัน?" ผู้โดยสารตอบว่า"เราปรบมือแสดง
ความยินดีที
ใช้บริการรถไฟมาเกือบยี
สิบปี เพิ
งมีขบวนนี+ที
มาตรงเวลา" นายสถานีบอกว่า "พวกคุณเข้าใจผิด
แล้ว ขบวนที
กาํลงัเข้าสถานีเป็นขบวนของเมื
อวาน ขบวนวันนี+ยังไม่มา"   บ่ายไปพบปะคณะครูที$เป็น
คณะทาํงานถอดประสบการณ์โครงการคุณธรรมนาํความรู้ ที$หอ้งเขาปูน อาคารสโมสร และอยูดู่แลช่างไม้
ทาํงานพกัหนึ$ ง  ขึ�นไปเซ็นแฟ้มเอกสารและพิจารณางานจนเยน็ กลางคืนไปฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อ
ของ ผ.อ.ปัญญา  ผลพฤกษา โรงเรียนวดัดอนรัก ที$วดัสุบรรณนิมิตร 

                วันพุธที	 ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  ไปเป็นประธานเปิดการอบรมอยู่ค่ายปฏิบติัธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ของนกัเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บา้นพละ)ที$สํานกัปฏิบติัธรรมวดัทุ่งไผ่  ไดน้มสัการหลวงพ่อ
ดุษฎี  เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการเลือกตั�งขององคก์รปกครองทอ้งถิ$น ที$
สาํนกังานคณะกรรมการเลือกตั�งจงัหวดัชุมพร    กรรมการสรรหาบุคคลผูมี้คุณสมบติัองคก์รละ ๘ คน



เพื$อให ้กกต.จงัหวดัคดัให้เหลือ ๔ คน ความจริงไดเ้ลือกลงคะแนนแค่ ๒ แห่ง ที$เหลือผูส้มคัรที$มีคุณสมบติั
ครบ ๘ คนพอดี กรรมการใหค้วามเห็นชอบกส็มบูรณ์ตามกฎหมาย  ไปทานขา้วบางลึกร้านป้าหมา ไม่มา
ทานเสียนานเจา้ของร้านดูดีใจ  กลบัไปคุมงานตกแต่งฝาผนงัอาคารสโมสรจนเยน็จึงแลว้เสร็จ ใหก้ลุ่ม
อาํนวยการเขาเลี�ยงขอบคุณช่างเสียหน่อยเป็นสินนํ�าใจ  กลบับา้นนั$งอ่านเรื$องสั�นเพื$อจูงใจใหผู้อ่้านซาบซึ� งคาํ
วา่"ทาํดีไดดี้" อยากเชิญชวนใหเ้พื$อนครูไดห้าขอ้เขียนหรืออาจเขียนเองก็ไดท้าํนองนี� เป็นหนงัสืออ่าน
สาํหรับเด็ก ก็จะไดผ้ลดีอยา่งนอ้ย ๒ ประการ คือ นกัเรียนอ่านหนงัสือคล่องขึ�น และนกัเรียนมีจิตใจที$ดี
ขึ�น  ลองอ่านดูนะครับ 

เรื	องดีๆ ของเดก็ขีAขโมย  
 

"อย่าหนีนะ ไอ้ เดก็ขี +ขโมย" 

เสียงผูห้ญิงวยักลางคนคนหนึ$งตะโกนลั$น พร้อมกบัมีเด็กคนหนึ$งกบัผูห้ญิงอีกคนหนึ$งวิ$งผา่นฉนักบัแมที่$
กาํลงัซื�อเนื�อหมใูนตลาดไปอยา่งรวดเร็ว 

ทั�งแม่และฉนัหนัไปดูทนัเห็นหนา้ผูห้ญิงคนนั�นแค่แวบเดียว แม่ถามฉนัว่า  

"อ้าว นั
นป้าร้านขายของไม่ใช่เหรอ"  

"ใช่จ้ะแม่ แกวิ
งไล่ใครกันละ"  

ป้าคนนั�นชื$อวา่ 'ป้าหนอม' เป็นแม่คา้ขายของชาํสารพดัอย่างในตวัตลาดในอาํเภอที$ฉนัอยู่  
มีฐานะจดัว่าดีกว่าแม่คา้คนอื$นๆ ในละแวกเดียวกนั และเป็นที$รู้จกักนัว่าแกเป็นคนที$ขี� เหนียวอย่างร้ายกาจ 

แถมปากจดัที$สุดในตลาดอีกดว้ย ใครต่อราคาของมากเกินไป หรือถามราคาแลว้ไม่ซื�อ 

ป้าแกจะโวยวายชนิดตอ้งรีบเผน่ออกจากร้านแทบไม่ทนัทีเดียว  

เสียงเอะอะดงัมากขึ�น ฉนัหนัไปมองป้าหนอมจบัขอ้มือเด็กผูช้ายคนหนึ$งอายปุระมาณ 12-13 ขวบ 

ไล่เลี$ยกบัฉนัซึ$ งกาํลงัดิ�นรนอยู ่และป้าแกกาํลงัจะลงไมล้งมือ แม่จึงเดินเขา้ไปถาม  

"พี
หนอม มีไรหรอคะ"  

"ก ็X เดก็เวรนี
นะสิ มันมา ทาํทีขอซื+อยาแก้ปวดกับยาธาต ุพอฉันหยิบส่งให้ มนักวิ็
งหนีมาเลย เงินกไ็ม่จ่าย"  

พดูจบป้าหนอมก็ตบหวัเด็กคนนั�นอยา่งแรงหนึ$ งที และคงจะมีตามมาอีกหลายทีแน่ถา้แม่ฉนัไม่หา้มไว ้ 

"ตายแล้วพี
หนอม อย่าถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยนะ แล้วนี
จะทาํไงต่อ"  

แม่รีบตดับทเพราะเห็นวา่เรื$องราวชกัจะไปกนัใหญ่  

"เรียกตาํรวจมาเอามนัไปเข้าคุกนะสิ เสียนิสัย  
พ่อแม่ไม่สั
งสอน ยังเดก็ตัวแค่นี+กริ็จะเป็นขโมยซะแล้ว 
ต่อไปกค็งต้องปล้นเขากินหละ"  

ฉนัสะกิดแม่ทนัทีพร้อมกบัมองพลางส่ายหวันอ้ยๆ ทาํนองวา่อย่าไปยุง่ดีกว่า  

แม่มองฉนัแลว้มองเดก็คนนั�น ซึ$ งท่าทางเหมือนกาํลงัจะร้องไห ้แม่นิ$งคิดอยูค่รู่หนึ$ง  



แลว้หนัไปพูดกบัป้าหนอมวา่  

"อย่าให้ถึงอย่างนั+นเลยนะพี
หนอม เดก็มันคงอยากซื+อยาแต่ไม่มีเงินนะ  
เอาเป็นว่าฉันจ่ายให้ละกันนะ กี
บาทกันละ"  

ในที$สุดเรื$องก็จบลง โดยการที$แม่ยอมจ่ายเงินค่ายาแกป้วดกบัยาธาตุ  

แลว้แม่ก็จูงเด็กคนนั�นออกมาจากตลาด แต่ป้าหนอมยงัไม่วายเตือนแม่  

"ใจดีกับเดก็ขี +ขโมยแบบนี+ ระวังจะเสียใจทีหลังนะเธอ"  

แม่ไม่ไดต้อบอะไร แต่พอเดินห่าง จากร้านพอสมควรแลว้ก็ถามวา่  

"ทาํไมหนูขโมยของป้าเขาละ"  

เด็กคนนั�นเงยหนา้ที$เต็มไปดว้ยนํ�าตาขึ�นมองแม่ แลว้ตอบสะอึกสะอื�นวา่  

"แม่ผมปวดท้องมากเลยครับ แล้วแม่กไ็ม่มีเงินไปหาหมอ ผมกเ็ลยต้อง..."  

แม่มองหนา้เด็กคนนั�นอยู่ครู่หนึ$ง แลว้ยื$นผลไม ้

ที$ซื�อมาใหเ้ด็กคนนั�นถุงหนึ$ง แลว้บอกวา่  

"ทีหลังอย่าขโมยของใครนะ ถ้าไม่มีเงินมาขอเงินน้าไปซื+อกไ็ด้นะ  
น้าชื
อสมพรเปิดร้านเยบ็ผ้าอยู่ใกล้ๆ นี
เอง ถามคนแถวนี+กไ็ด้  
รู้จักน้าแทบทุกคนเลยแหละ เอ้า...เอา ส้มไป ฝากคุณแม่ซิ  
คนป่วยนะต้องกินผลไม้มากๆ จะได้หายไวๆ รู้มั+ย"  

แม่เสริมพร้อมกบัยิ�ม เด็กคนนั�นอึ�งอยู่ครู่หนึ$ง  

ก่อนที$จะรับส้มพร้อมกบัพดูขอบคุณแมแ่ลว้เดินจากไป  

หลงัจากนั�นพอกลบัมาถึงบา้น ฉนักถ็ามแมท่นัที  

"ทาํไมแม่ต้องช่วยเดก็คนนั+นด้วยละ รู้จักกันหรอจ้ะ"  

แม่ยิ�ม แลว้ตอบฉนัว่า  

"ไม่รู้จักหรอก แต่แม่เห็นเดก็คนนั+นรับจ้างหาบขนมขายอยู่แถวบ้านเรานะลูก  
แต่แกคงจาํแม่ไม่ได้หรอก แม่ซื+อขนมแกอยู่ไม่กี
ครั+งเอง"  

"แต่นั
นกไ็ม่ใช่เหตผุลที
จะต้องช่วยเหลือเขาถ้าเขาเป็นขโมยนี
แม่"  

ฉนัถามต่อ แม่มองหนา้ฉนัแลว้พดูวา่  

"แม่เชื
อว่าเดก็ที
เคยหาเงินด้วยตัวเองมาก่อนตั+งแต่อายเุท่าๆ กับลูก  
จะต้องเป็นเดก็ที
มีความรับผิดชอบ รู้คุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ว่า 
กว่าจะได้มามนัเหนื
อยยากขนาดไหน และคนที
มีความรับผิดชอบนะ  
จะไม่มีทางขโมยของใครนอกจากจะจาํเป็นจริงๆ เมื
อเขาไม่มีทางอื
นให้เลือกแล้วเท่านั+น"  

ฉนัฟังแลว้ก็ถามแม่ต่อว่า  

"แล้วต่อไปถ้าเขามาขอเงินแม่ไปซื+อยาอีก แม่จะให้เขารึเปล่า"  

"ให้สิลูกถ้ามนัไม่มากไม่มายอะไร"  



"แล้วแม่ไม่เสียดายเงินหรอ บ้านเรากไ็ม่ได้รํ
ารวยเหมือนบ้านป้าหนอมเขานะแม่"  

"ถึงแม่จะไม่มีเงินทองมากนัก แต่การที
ได้ช่วยเหลือคนที
กาํลังลาํบากนะ  
มันทาํให้แม่มีความสุข แล้วยังได้บุญอีกด้วยนะ แค่นี+แม่กพ็อใจแล้ว  
ไม่อยากได้อะไรตอบแทนหรอก"  

แลว้แม่กพ็ดูต่ออีกวา่  

"จาํไว้นะลูก คนเรานะ ต้องรู้จักให้อภัยและให้โอกาสคนอื
นแก้ตัวเสมอ 
อย่างเดก็คนนั+น..แม่มั
นใจว่าแกทาํไปเพราะรักคุณแม่ของแกจริงๆ แม่ถึงช่วยแกเอาไว้"  

แลว้แม่กพ็ดูต่อว่า  

"ลกูอาจจะบอกว่าขโมยเป็นสิ
งที
ผิด ใช่...แม่ไม่เถียง แต่บางครั+งคนเรากต้็องมองด้านอื
นๆ บ้าง 
อย่าคิดแต่เรื
 องทรัพย์สินเงินทอง ตอนนี+ลูกอาจจะยังฟังไม่เข้าใจ แต่แม่เชื
อว่าสักวันลกูจะเข้าใจเองแหละ"  

หลงัจากนั�น ฉนักบัแม่กห็นัไปคุยเรื$องอื$นๆ กนัต่อ ฉนัเองไม่เคยคิดเรื$องนี� อีกเลย จนเหตุการณ์หนึ$ งเกิดขึ�น 

ทาํใหฉ้นัตอ้งยอ้นกลบัมาคิดถึงเรื$องนี� อีกครั� งทั�งนํ�าตาวา่คาํพูดของแม่ในครั� งนี� ถูกตอ้งที$สุดจริงๆ  

หลงัจากนั�นฉนัเรียนจบระดบัปริญญาตรีจากสถาบนัราชภฏัแห่งหนึ$งในตวัจงัหวดั 

แลว้ฉนักไ็ดง้านทาํในโรงงานแห่งหนึ$ งในตวัจงัหวดันั�นเอง เงินเดือนกพ็อประมาณ  

สามารถเลี�ยงดูแม่ไดโ้ดยไม่ขดัสนนกั ฉนักเ็ลยขอร้องใหแ้ม่หยดุรับจา้งเยบ็ผา้ 

เพราะอยากใหแ้มพ่กัผอ่นบา้งหลงัจากทาํงานหนกัมาเกือบ 20 ปีเพื$อส่งฉนัเรียน  

แม่ยอมปิดร้าน แต่กย็งัรับงานเลก็ๆ น้อยๆ ของเพื$อนบา้นมาทาํบา้งโดยไม่คิดเงิน  

แม่บอกวา่ถา้ไมไ่ดท้าํอะไรเลยจะรู้สึกเบื$อ ฉนักเ็ลยตอ้งยอมตามใจแม่  

ฉนัทาํงานอยูป่ระมาณ 2-3 ปี แม่กเ็ริ$ มรู้สึกไม่สบาย เริ$มจากปวดหวับ่อยขึ�น ช่วงแรกๆ ไม่กี$วนักห็าย 

หลงัจากนั�นกเ็ริ$มเป็นนานขึ�นเรื$อยๆ ฉนับอกใหแ้ม่ไปหาหมอ แลว้ฉนักพ็าแม่ไปหาหมอในเมือง  

หมอบอกวา่ไม่เป็นอะไรมาก แค่ทาํงานหนกัมากเกินไป หมอใหย้ามาชุดหนึ$ งพร้อมกาํชบั 

ใหพ้กัผอ่นมากๆ จะไดห้ายเร็วๆ  

หลงัจากกินยาตามที$หมอสั$ง อาการปวดหวัของแม่กห็ายไป ฉนัเริ$มสบายใจขึ�น 

แต่หลงัจากไปหาหมอไดป้ระมาณหนึ$งเดือน แม่ก็เริ$มกลบัมาปวดหวัอีก  

คราวนี� เป็นหนกัมากกว่าครั� งที$แลว้ 

ยาที$เคยกินแลว้ไดผ้ลมาก่อนกไ็ม่ไดผ้ลเลย ฉนักงัวลใจมาก พอถามหมอ  

หมอกบ็อกวา่ตอ้งไปตรวจที$โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เพราะวา่เครื$องไมเ้ครื$องมือ 

พร้อมกวา่โรงพยาบาลต่างจงัหวดั  

หลงัจากนั�นฉนัรีบพาแม่ไปกรุงเทพฯ ทนัที ไปยงัโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ$ง 

หลงัจากหมอตรวจแลว้บอกว่ามีเนื�องอกในสมองตอ้งผา่ตดัโดยด่วน หากปล่อยทิ�งไว ้

อาจไปทบัเสน้ประสาททาํให้เป็นอมัพาตได ้หรือถา้ผา่ตดัไม่ทนัก็อาจร้ายแรงถึงขั�นเสียชีวิต 

ฉนัตกใจมากขอใหห้มอผา่ตดัใหท้นัที แต่หมอบอกวา่โรงพยาบาลที$มีหมอผา่ตดัสมองที$มีความพร้อม 



ที$จะผา่ตดัเนื�องอกในสมองเป็นอีกโรงพยาบาลหนึ$ ง ซึ$ งมีชื$อเสียงมากกว่า  

ดงันั�นหมอจึงตอ้งส่งตวัคนไขไ้ปยงัโรงพยาบาลนั�น ฉนัก็ตกลง  

หลงัจากถูกส่งตวัมายงัโรงพยาบาลดงักล่าวแลว้ แม่กถ็ูกส่งตวัเขา้หอ้งผา่ตดัทนัที  

ขณะที$ฉนัรออยา่งกงัวลใจอยู่ดา้นนอก ทั�งเรื$องอาการป่วยของแม่ 

◌่ และจากคาํพดูของหมอที$ทิ�งทา้ยไวก่้อนส่งตวัแม่มาที$โรงพยาบาลแห่งนี�  หมอบอกใหท้าํใจไวบ้า้ง  

เพราะการผา่ตดัสมองเป็นการผา่ตดัที$เสี$ยงมาก โอกาสที$คนไขจ้ะเสียชีวิตมีมาก  

แมก้ารผา่ตดัจะประสบความสาํเร็จกต็าม อีกเรื$องกคื็อค่าใชจ่้ายในการผา่ตดัสมองค่อนขา้งสูง  

เป็นหลกัแสนบาท เมื$อรวมกบัค่ายา ระหวา่งพกัฟื� น คิดแลว้น่าจะตอ้งใชเ้งินราวๆ หา้แสนบาท  

ฉนัไดย้ินแลว้แทบลมจบั ฉนัจะไปหาเงินหา้แสนบาทมาจากไหน  

ลาํพงัเงินเกบ็ของฉนักบัแม่ยงัมีไม่ถึงหา้หมื$นบาทเลย แต่ยงัไงฉนักต็อ้งรักษาแม่ใหห้าย 

ส่วนเรื$องเงินไวคิ้ดทีหลงั  

หลงัการผา่ตดัเสร็จสิ�นลง เป็นโชคดีของแม่ที$การผา่ตดัประสบผลสําเร็จ  

และไม่มีอาการแทรกซอ้นใดๆ ทางโรง พยาบาลบอกใหพ้กัฟื� นประมาณหนึ$ งเดือนกส็ามารถไปพกัฟื� นที$
บา้นได ้

ทางโรงพยาบาลแจง้รายการค่าใชจ่้ายทั�งหมดมาให้ฉนั ปรากฏวา่เป็นเงินจาํนวนไม่ถึงหนึ$ งพนับาท 

เป็นค่าติดต่อประสานงานเท่านั�น  

ฉนัแปลกใจมาก จึงสอบถามกบันางพยาบาล นางพยาบาลบอกว่าคุณหมอที$เป็นคนผา่ตดั 

และเป็นเจา้ของไขบ้อกไม่ใหคิ้ดเงินกบัฉนัและแม่ โดยที$ทางโรงพยาบาลกไ็ม่ทราบสาเหตุ 

ฉนัจึงขอพบคุณหมอคนนั�นเพื$อขอบคุณ 

นางพยาบาลบอกวา่หลงัจากเสร็จคุณหมอก็ถูกส่งตวัไปต่างประเทศทนัที 

เพื$อศึกษาเพิ$มเติมเกี$ยวกบัการผา่ตดัสมองที$อเมริกา แต่คุณหมอไดฝ้ากจดหมายไวใ้หฉ้นักบัแม่ 

โดยกาํชบักบัทางโรงพยาบาลใหฝ้ากให้ฉนัพร้อมกบัใบเสร็จค่าใชจ่้ายอื$นๆ 

ของทางโรงพยาบาลในวนัที$แม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได ้ 

เมื$อกลบัถึงบา้น ฉนักบัแม่กเ็ปิดอ่านจดหมายของคุณหมอคนนั�น  

เมื$ออ่านจบทั�งฉนัและแม่ก็ร้องไหอ้อกมาพร้อมกนั เนื�อความในจดหมายมีดงันี�   
"ข้าพเจ้านายแพทย์เดชา ทองวิจิตร แพทย์ผู้ผ่าตัด นางสมพร ภู่จันทร์  
ขอสรุปค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทั+งหมดดังนี+  
ค่าผ่าตัด 0 บาท  
ค่ายาทั+งหมด 0 บาท  
ค่าใช้จ่ายอื
นที
เหลือ 0 บาท  
รวมเป็นเงินทั+งหมด 0 บาท  
ป.ล. ค่าใช้จ่ายทั+งหมดได้รับแล้ว เมื
อยี
สิบปีก่อนด้วยยาแก้ปวด ยาธาต ุส้มหนึ
งถงุ  



ขอให้สุขภาพแขง็แรงไปอีกนานๆ นะครับคุณน้า  
นายแพทย์เดชา ทองวิจิตร " 

                วันพฤหัสบดทีี	 ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  วนันี� ออกจากสาํนกังานแต่เชา้พร้อมดว้ยประชาสมัพนัธ์ 
เพื$อเป็นประธานเปิดการแข่งขนักีฬาสีของโรงเรียนชุมชนมาบอาํมฤต การเดินทางใชเ้ส้นทางหลกัถนน
เอเชีย แวะเลี�ยวขวาที$บา้นเขาตีนเป็ดหรือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖(บา้นพละ) เขา้ไปประมาณ ๑๒ กม. ก็ถึง
ชุมชนใหญ่บา้นมาบอาํมฤต  วนันี� โรงเรียนดูสวยงาม คณะกรรมการจดัการแข่งขนัและประชาชนไดค้อย
ตอ้นรับพร้อมแลว้ พิธีแรกที$ทาํวนันี� คือการเปิด"ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาองคร์าชนั" มีท่าน
นายกเทศมนตรีตาํบลมาบอาํมฤต คุณธีรพล พนาวฒันวรกลุ กล่าวรายงาน แลว้เรากร่็วมกนัดึงผา้แพรคลุม
ป้ายเปิดศาลาแห่งนี�   ตามดว้ยการเปิดการแข่งขนักีฬา-กรีฑานกัเรียน "ม.อ.เกมส์ ๒๐๐๗"  เมื$อชมการแสดง
เปิดการแข่งขนัจบลง ไดเ้ดินชมบริเวณโรงเรียนและอาคารต่างๆ สาํหรับร้านคา้ของโรงเรียนคนขายบอกวา่มี
เงินหมุนเวียนประมาณวนัละ ๘,๐๐๐ บาท  ไปทานขา้วเที$ยงที$ร้านยินดี เจา้ของเป็นคนไทยมีสามีเป็นฝรั$ง ผม
เคยมาทานร้านนี�ครั� งหนึ$ง นานจนจาํวนัเวลาไม่ได ้ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมาทาน
ดว้ย ปีนี� ดทู่านไม่ค่อยวอ่งไวเหมือนก่อน ปวดขาและตามองไม่ค่อยเห็น แต่ใจยงัเต็มร้อย บอกให ้ผอ.เขตมา
บ่อยๆ  เดินทางกลบัเขตแวะดูหอ้งนํ�าสะอาดที$สุดในโลกที$สถานีนํ�ามนัของ ปตท.ท่าแซะ เพราะอยากได้
แนวคิดไปปรับปรุงที$เขต  ถึงเขตจดัการกบัแฟ้มเอกสารจนหมดโต๊ะ จึงลงไปสโมสร คุณครูที$สั$งใหม้า
ประจาํเขตจากโรงเรียนบา้นคลองสูบมารายงานตวั นั$งสอบถามความเป็นไปกนัพกัหนึ$ง ความจริงผมก็เคย
รู้จกัเขามาก่อนจึงใหช่้วยงานที$หอ้งไปพลาง อนาคตค่อยคิดกนัอีกที  ชวนครูจากโรงเรียนบา้นคลองสูบและ
นกัการ ๒ - ๓ คนไปดูโต๊ะกินขา้วที$คิดจะสั$งไปใชที้$สโมสร เพราะไมแ่น่ใจในคุณภาพของไมแ้ละราคา กลวั
จะซื�อของแพงเกินจริง ขากลบัแวะหาหมอเพราะยาแกป้วดขาหมด กลบัสาํนกังานลงชื$อแฟ้มเอกสารจน
เสร็จจึงเดินทางกลบัที$พกั  
            วนัศุกร์ที	 ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เชา้เขา้เซ็นแฟ้มเอกสารต่าง ๆจนเสร็จ เขียนใบสั$งงานด่วนสาํหรับ
นกัการภารโรง คือ การปรับผนงัอาคารสโมสร การเปลี$ยนสุขภณัฑห์อ้งนํ�าชั�น ๑- ๒- ๓ อาคารใหญ่ การทาํ
เพดานและก่ออิฐโชวศ์าลาเขาดิน และงานซ่อมหลงัคาศาลาปากคลอง  เดินทางไปศูนยร์าชการจนเที$ยง เดิม
ตั�งใจจะเขา้กรุงเทพฯก่อนเที$ยง แต่มีผูบ้ริหารสองสามรายมาปรึกษาปัญหาการบริหารงาน จึงโอเ้อวิ้หารราย
จนเที$ยงจึงไดอ้อกรถ  ไปทานขา้วแกงที$ใกลส้ถานีขนส่งท่าแซะ ไม่ไดแ้วะมาอุดหนุนนานแลว้  มีแฟ้ม
ตามมาให้เซ็นอีกหนึ$งชุด  จึงไดเ้ดินทาง วนันี�คงจะแวะสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการ
ศึกษา ที$วดัไร่ขิง  ไม่ทนัเวลาทาํการแลว้ เพราะมีเรื$องแผนงานโครงการที$ตอ้งประสาน คงตอ้งใชเ้วลาในวนั
จนัทร์  ความจริงเขานดัวนัที$ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ บงัเอิญมีประชุม อ.ก.ค.ศ. เขต ปลีกตวัไม่ได ้  เจอฝน
หนกัช่วงวงัมะนาวจนถึงสมุทรสงคราม และมาเจออีกครั� งในกรุงเทพฯ ถึงที$พกั ๑๙.๐๐ น. นั$งอ่านหนงัสือ
สบายๆพบวา่ภาษาไทยเป็นภาษาที$สวยงาม หากเรานาํกลวิธีแปลกๆที$ซ่อนอยู่มาใหน้กัเรียนไดเ้รียนกนั ยา
ขมหมอ้นี� อาจจะเป็นยาวิเศษที$แสนสนุกและน่าภูมิใจกไ็ด ้ เช่น ข้อความต่อไปหากต้องการทราบแนวคิด



ระหว่างชายและหญิงก่อนแต่งงานให้อ่านจากบรรทัดบนลงล่าง แต่หากต้องการทราบแนวคิดหลงัจาก
แต่งงานไปแล้วให้อ่านทวนจากบรรทัดล่างขึAนข้างบน 
> พิจารณาก่อนแต่งงาน 

> > 

> > ก่อนแต่งงาน 

> > เขา: ใช่เลย! ในที$สุดก็ถึงเวลาซกัที ผมรอไม่ไหวแลว้ 

> > เธอ: เธอคิดจะเลิกกบัฉนัไหม? 

> > เขา: ไม่แน่นอน อย่าแมแ้ต่เพียงแค่คิด 

> > เธอ: เธอยงัรักฉนัอยู่หรือเปล่า? 

> > เขา: แน่นอน! 
> > เธอ: เธอเคยคิดจะเอาเปรียบฉนับา้งหรือเปล่า? 

> > เขา: ไม่หรอก! ทาํไมเธอถามอยา่งนี� ละ 

> > เธอ: เธอจะจูบฉนัไหม? 

> > เขา: ไดซิ้! 
> > เธอ: เธอจะทาํร้ายฉนัไหม? 

> > เขา: ไม่มีทาง! ฉนัไม่ใช่คนแบบนั�น 

> > เธอ: ฉนัจะไวใ้จคุณไดไ้หม? 

> > 

> > ปัจจุบนั หลงัจากแต่งงานแลว้ คุณแค่อ่านจากบรรทดัล่างสุด ขึ�น 

> ดา้นบน.........จะคน้พบความจริง... 

มีบทกลอนอีกหลากหลายที$แสดงถึงศกัยภาพแห่งภาษา ของภาษาไทยที$อยากใหเ้พื$อนครูคน้หาและนาํมาให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ เพื$อสร้างเจตคติที$ดีต่อภาษาไทย  คนเราเมื$อชอบกอ็ยากเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างเป็นสุข 
  

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                 วนัองัคารที	 ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๐   เวลา ๑๔.๐๐ น. ผูเ้ชี$ยวชาญญี$ปุ่น MS.Kondo ซึ$ งเป็น 
Advisory Committee Memberและ Mr.Kato JICA Expert จากมลูนิธิไจกา้ (JICA AC)เขา้พบเพื$อแลกเปลี$ยน



ความเห็นกนั  ผูเ้ชี$ยวชาญคณะนี� มาดาํเนินงานโครงการป้องกนัอุบติัภยัซึ$ งเป็นความร่วมมือของเขตพื�นที$ 
ครอบครัว และโรงเรียน เขาเรียกเป็นภาษาญี$ปุ่นแปลไทยไดค้วามวา่ เป็นการฝึกอบรมการรักษาชีวิต  ผม
เรียนใหท้ราบวา่เพิ$งไปญี$ปุ่นมาเมื$อปีที$แลว้ มีความประทบัใจในการจดัการศึกษาและการดาํเนินชีวิตแบบ
ญี$ปุ่น ไดเ้ห็นเมือง Kobe ที$เคยไดรั้บอุบติัภยัแผน่ดินไหวที$รุนแรงทาํลายชีวิตและทรัพยสิ์นไปจาํนวนมาก 
ทั�งสองท่านแสดงความคุน้เคยและกระตือรือร้นที$จะแลกเปลี$ยนประสบการณ์ยิ$งขึ�น อาจารยฮิ์โรโกะ คอนโด 
มีตาํแหน่งเป็นรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนประถมศึกษาโอนิช ซากิเหนือ เทศบาลเมือง โทโกนาเมะ จงัหวดัได
จิ ท่านอธิบายใหฟั้งวา่ตอ้งการเนน้ใหค้รู นักเรียน ชุมชน มีความตระหนกัตลอดเวลาว่าเมื$อเกิดอุบติัภยัขึ�นจะ
เป็นอย่างไร ความตระหนกัในการดาํเนินการ เมื$อเกิดอุบติัภยัขึ�นจะทาํอย่างไร ? สามารถทาํอะไรได ้ การ
ป้องกนัอุบติัภยัมี ๒ มุมมอง คือ คิดดว้ยตวัเองวา่เป็นปัญหาของตวัของพวกเราเองและดาํเนินการดว้ยตวัของ
พวกเราเอง การดาํเนินการตอ้งการใหผู้เ้กี$ยวขอ้งไดแ้ลกเปลี$ยนความคิดเห็น พูดคุยและสร้างบทเรียนสาํหรับ
พวกเขา เธอย ํ�าวา่องคป์ระกอบหลกัที$ตอ้งบูรณาการกนัคือ ความรักในการมีชีวิต ความรู้และเทคนิค  ใน
ประเทศไทยมลูนิธิ JICA เลือกดาํเนินการใน ๓ จงัหวดั คือ แม่ฮ่องสอน  ภเูก็ต และชุมพร ที$ชุมพรใช้
โรงเรียนบา้นหาดหงษเ์ป็นเขตพื�นที$ดาํเนินการ ใชเ้วลาเกือบ ๒ ชั$วโมง ผมบริการรถตูต้ลอดรายการที$เขา
ทาํงานอยูใ่นพื�นที$พร้อมเจา้หนา้ที$อาํนวยความสะดวก เยน็ไดรั้บข่าวจาก สพฐ.วา่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้นาํ
เงินคงคลงับญัชี ๒ มาเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะต่อไปไดจ้นสิ�นปีงบประมาณ ๒๕๕๐ จึงแจง้ใหท่้านรองฯ
วิมาน  ดีทองหลาง เตรียมการ  ความจริงชุมพรเขต ๑ ไดเ้บิกเงินวิทยฐานะออกมาแลว้แต่คลงัสั$งใหคื้นจึง
ตอ้งคืนไปอีก เมื$อเขาใหเ้บิกไดก้ต็อ้งเบิกไปใหม่คงใชเ้วลารอเงินโอนเขา้บญัชีไม่นานนกั  
  

 
            วนัพุธที	 ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เชา้โต๊ะเกา้อี�อาคารสโมสรมาลงให้ตามจาํนวนที$สั$งไวค้รบถว้น 
ขึ�นไปทาํงานแฟ้มเอกสารและติดตามงานจากกลุ่มงานต่างๆ ๐๙.๑๐ น. ประชุมหวัหนา้กลุ่มเพื$อใหช่้วย
จดัเตรียมแฟ้มเอกสารเพราะแวว่วา่คณะกรรมการจะออกมาประเมินดา้นที$ ๑ และ ๒ ประมาณกลางเดือน
สิงหาคมนี�  เมื$อหลวมตวัยื$นคาํขอวิทยฐานะเชี$ยวชาญพิเศษไปแลว้กต็อ้งพยายามในฐานะมนุษยใ์หเ้ตม็กาํลงั 
ความสาํเร็จกขึ็�นอยู่กบัฟ้าดินเหมือนกนั อยา่งไรกต็ามการยื$นวิทยฐานะมีประโยชน์กบัตวัเองและหน่วยงาน
โดยตรง กล่าวคือ จะไดท้บทวนตวัเองวา่ทาํอะไรไปบา้งในรอบ ๒ ปีที$ผา่นมา  มีผลสาํเร็จอะไรบา้งที$เป็น
รูปธรรม และตามขั�นตอนตอ้งมีการพฒันา จึงเป็นโอกาสที$จะเติมเตม็ความรู้ประสบการณ์ ผมเองกต็อ้งออก
ประเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจาํนวนมาก ตอ้งให้คนอื$นไดป้ระเมินเราบา้งน่าจะเกิดประโยชน์ในการพฒันา
งาน  เวลา ๑๕.๐๐ น. ไปเปิดงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จงัหวดัชุมพร  ณ ค่าย
ลูกเสือชั$วคราว โรงเรียนปากนํ�าชุมพรวิทยา ซึ$ งท่านผูว้่าราชการจงัหวดัมอบหมาย  การชุมนุมลูกเสือครั� งนี�
จดัอยา่งใหญ่ เตม็รูปแบบดว้ยความร่วมมือของกองลูกเสือในเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ และเขต ๒ มี
ลูกเสือเขา้ร่วมงานชุมนุม ๑,๕๐๐ คน แบ่งเป็น ๑๔ ค่ายย่อย  หลงักล่าวเปิดแลว้ขึ�นแท่นรับการสวนสนามใช้



เวลาเกือบครึ$ งชั$วโมง ท่ามกลางแสงแดดที$ร้อนแรง  เมื$อพิธีเปิดเรียบร้อยประธานตอ้งตรวจเยี$ยมค่ายยอ่ย ใช้
เวลาเกือบ ๒  ชั$วโมงจึงครบถว้น  คณะกรรมการดาํเนินงานไดช้วนไปดูฐานผจญภยัที$ตั�งอยู่ในป่าริมทะเล 
เห็นแลว้ทึ$งในความสามารถและการทุ่มเทของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือที$เตรียมสร้างฐานไวอ้ยา่งเรียบร้อย
ครบถว้น แต่ละฐานเนน้ให้ลูกเสือแสดงศกัยภาพของตนเองแต่มีความปลอดภยั เช่น บนัไดลูกระนาด แพ
กระโดด ถลกหวัเสา รองเทา้ยกัษ ์คอมมานโดคู่ โตงเตงยาง คานนรก เข็มนาฬิกา บนัไดสวรรค ์สามเหลี$ยม
ปราบเซียน ห่วงมรณะ ทาร์ซาน ตีฆอ้ง กาํแพงเชือก ถงัทรงตวั สะพานชาวป่า แอเรียลสองทาง พลงัรัก และ
ถงันํ�าสามคัคี ขอชื$นชมกบัทีมงานทุกคนครับ 
              วนัพฤหัสบดทีี	  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เชา้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั$นคงจงัหวดั 
คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ และประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดั เป็นการ
ประชุมแบบ 3 in 1  กล่าวคือเขา้ไปนั$งในหอ้งประชุมเกาะเสมด็ ศาลากลางจงัหวดัชุมพร ท่านผูว้า่ราชการ
จงัหวดัชุมพร นายสุวฒัน์  ตนัประวติั ไดบู้รณาการวาระการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบั จนหมดระเบียบ
วาระและสั$งปิดประชุมเวลาเที$ยงพอดี  บ่ายไปทาํงานเอกสารที$เขต ตรวจระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ค.ศ.
เขตพื�นที$การศึกษา ที$นดัประชุมไวพ้รุ่งนี� เพื$อความรอบคอบและกระชบัในการพิจารณา  เวลา ๑๙.๐๐ น.เป็น
ประธานการแสดงรอบกองไฟของงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จงัหวดัชุมพร  ณ 
ค่ายลกูเสือชั$วคราว โรงเรียนปากนํ�าชุมพรวิทยา การแสดงจบลงไดเ้ล่าเรื$องสั�นก่อนนอนใหฟั้ง คืนนี� เล่าเรื$อง 
ความรู้ท่วมหวั เอาตวัไมร่อด เรื$องมีอยูว่า่ เครื$องบินโดยสารไปตกในชนเผา่หนึ$ ง มีผูร้อดชีวิตเพียง ๓ คน ทั�ง 
๓ คนถูกจบัตวัไปหอ้งพิจารณาของเป่าถกูตั�งขอ้หาจารกรรมและบ่อนทาํลาย แต่มีวิธีพิสูจนโ์ดยหวัหนา้เผา่
ใหแ้ต่ละคนชี�แจงแลนั$งเกา้อี�ไฟฟ้าที$เพิ$งสั$งมาใหม่ ใครรอดตายถือว่าบริสุทธิS   คนแรกเป็นนกับวช บอกวา่
เขามีหนา้ที$แสวงบุญและสั$งสอนศาสนาจะเป็นจารชนไปไดอ้ย่างไร เมื$อนั$งเกา้อี�ไฟฟ้าไม่มีอะไรเกิดขึ�น 
หวัหนา้เผา่ตดัสินว่าคุณบริสุทธิS ปล่อยตวัไปได ้ คนที$สองบอกวา่เขาเป็นนกักฎหมาย ถือความถูกตอ้งเป็น
ธรรมจึงไม่ประพฤติเป็นจารชนอยา่งแน่นอน  เมื$อนั$งเกา้อี�ไฟฟ้าไม่มีอะไรเกิดขึ�น หวัหนา้เผา่ตดัสินว่าคุณ
บริสุทธิS ปล่อยตวัไปได ้  คนที$สามเขาบอกว่า ผมเป็นนกัวิศวกรรมไฟฟ้า ขอบอกวา่ใครจะเป็นอะไรไมส่าํคญั
แต่ท่านยงัไม่ไดเ้สียบปลัYกเกา้อี�ไฟฟ้าจะพิสูจนไ์ดอ้ยา่งไร  หวัหนา้เผา่จึงเสียบปลัYกและใหวิ้ศวกรรมไฟฟ้าไป
นั$ง ผลคือเขาถูกไฟฟ้าดดูจนตาย 
              วนัศุกร์ที	 ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๐   เวลา ๐๙.๑๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการกลั$นกรองการยา้ย
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ที$หอ้งทาํงานของผม  ผมนาํเสนอให้ที$ประชุมพิจารณายา้ยนายพีรพล  ภกัดีเสนา 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนประชานิคม ๒ ไปโรงเรียนบา้นร้านตดัผม เป็นกรณีพิเศษดว้ยเหตุเจบ็ป่วยร้ายแรง และ
ยา้ยนายไพศาล  กาญจนดิษฐ ์ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นร้านตดัผม ไปโรงเรียนประชานิคม ๒ เพื$อประโยชน์
ราชการ  ที$ประชุมไดอ้ภิปรายกนัจนครบประเดน็จึงมีมติเห็นชอบตามที$ผมเสนอ   เวลา ๑๐.๐๐ น. มีการ
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที$การศึกษา ที$หอ้งประชุมเลก็ชั�น ๓ วนันี� มีเรื$องเสนอเพื$อพิจารณาหลายเรื$อง เช่น 
การตั�งกรรมการประเมินวิทยฐานะ การอนุมติัใหข้า้ราชการครูช่วยราชการ การแต่งตั�งบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  และการยา้ยผูบ้ริหารโรงเรียน ๒ รายคือยา้ยนายพีรพล  ภกัดีเสนา ผูอ้าํนวยการ



โรงเรียนประชานิคม ๒ ไปโรงเรียนบา้นร้านตดัผม เป็นกรณีพิเศษดว้ยเหตุเจบ็ป่วยร้ายแรง และยา้ยนาย
ไพศาล  กาญจนดิษฐ ์ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นร้านตดัผม ไปโรงเรียนประชานิคม ๒ เพื$อประโยชนร์าชการ 
ที$ประชุมอภิปรายในประเดน็ต่างๆอยา่งละเอียด แลว้มีมติอนุมติั  การประชุมเสร็จลงเลยเที$ยงเลก็นอ้ย  บ่าย
ลงนามในคาํสั$งยา้ยผูบ้ริหารตามที$ไดรั้บอนุมติัจาก อ.ก.ค.ศ.เขต แจง้เจา้ตวัใหม้ารับคาํสั$งซึ$ งมีผลตั�งแต่วนัที$ 
๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐ และใหเ้ดินทางไปรับตาํแหน่งใหม่ภายในวนัที$ ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ทาํงานเอกสาร
แฟ้มงานของกลุ่มต่าง ๆจนเยน็ เพราะมีการหยดุราชการต่อเนื$อง ๔ วนั เดินทางจากชุมพรประมาณ ๑๖.๐๐ 
น. ไม่มีฝนการขบัรถจึงสะดวกสบายพอสมควรถึงบา้นพกัจงัหวดันนทบุรีเวลา ๒๓.๐๐ น.  นั$งอ่านขอ้เขียน
ของ"คุณสบายใจ" จึงขออนุญาตนาํมาบอกต่อครับ 
               ในอดีต มีหญิงหม้ายคนหนึ
งซึ
งสามีได้จากไปก่อนเวลาอันควร นางมีลูกชายคนหนึ
งชื
อ เฉินต้า
เหนียน ซึ
งนางรักดั
งแก้วตาดวงใจ เฝ้าทะนุถนอมเลี+ยงด ูตรากตรําทาํงานหนักเพื
อส่งเสียให้ลกูชายได้รับ
การศึกษาที
ดีที
สุด จนเมื
อลกูชายสาํเร็จการศึกษา กไ็ด้เข้ารับราชการมีตาํแหน่งใหญ่โต ทาํให้ฐานะของ
ครอบครัวดีขึ +น มีหน้ามีตาและเป็นที
รู้จักของสังคมแต่ทุกครั+งเมื
อมีแขกมาที
บ้าน ทุกคนกจ็ะได้เห็นหญิงชรา
ที
มีหน้าตาอัปลักษณ์คนหนึ
งคอยดูแลคุณเฉินเป็นอย่างดี เมื
อมีคนถามว่าหญิงชราคนนี+เป็นใคร คุณเฉินกจ็ะ
บอกกับทุกคนว่า “หญิงชราผู้นีคือคนรับใช้เก่าแก่ที�ดแูลคุณเฉินมาตังแต่เล็ก ส่วนคุณแม่นันได้เสียชีวิตจาก

ไปนานแล้ว” คุณเฉินจะบอกกับคนรู้จักทุกคนเช่นนี+ เพราะเขาไม่ต้องการให้สังคมรับรู้ว่าเขามีแม่ที
มีหน้าตา
อัปลักษณ์เป็นที
น่ารังเกียจ เพื
อเป็นการรักษาภาพพจน์และชื
อเสียงของตนเอาไว้ โดยที
คุณเฉินไม่เคยรู้เลยว่า
คาํพูดนั+นได้ไปทาํร้ายจิตใจของผู้ เป็นแม่ให้ปวดร้าวยิ
งนัก ด้วยความเสียใจกับการกระทาํของลกูมาเป็น
เวลานาน จึงทาํให้ผู้เป็นแม่ถึงกับล้มป่วยลงด้วยความตรอมใจ วันหนึ
งขณะที
คุณเฉินได้เข้าไปเยี
ยมดูอาการ
ของแม่ที
ห้องพัก คุณแม่จึงได้โอกาสเล่าเรื
 องราวในอดีตให้คุณเฉินฟัง "ลกูเอ๋ย แม่ของเจ้าน่ารังเกยีจมากนัก

ใช่มัย แม่คงทําให้เจ้าอับอายขายหน้า ลกูเอ๋ย เจ้าเคยรู้ไม๊ว่าทําไมหน้าแม่จงึได้อัปลักษณ์เช่นนี ความจริงแล้ว

หน้าของแม่ไม่ได้เป็นอย่างที�เจ้าเห็นมาตังแต่เกิดหรอก แต่เป็นเพราะตอนที�เจ้าอายุได้ 4 เดอืน บ้านของเรา

เกดิไฟไหม้ ทุกคนต่างหนีเอาตัวรอดออกมาได้ เหลือแต่เจ้าคนเดียวที�ติดอยู่ในบ้านสิ�งเดียวที�แม่คิดตอนนัน

คือหาทางเข้าไปช่วยเจ้าออกมาให้ได้แต่เพราะวันนันมีลมพดัแรงทําให้ไฟลกุโหม ทุกคนต่างฉุดรังแม่ไว้ไม่ให้

เข้าไปเพราะกลัวจะได้รับอันตราย แม่เองกรู้็ว่าโอกาสที�จะรอดออกมานันมีน้อย แต่เป็นห่วงว่าเจ้าจะได้รับ

อันตราย แม่จงึตัดสินใจฝ่ากองเพลิงเข้าไปช่วยเจ้าโดยไม่คิดถงึชีวิตของตัวเอง ในที�สุดแม่กไ็ด้ช่วยเจ้าออกมา

ได้อย่างปลอดภยั เพื�อนบ้านในบริเวณนันจงึช่วยกนัพาแม่ไปส่งโรงพยาบาล เมื�อฟื นขึนมาได้รู้ว่าเจ้า

ปลอดภัยแม่ก็ดีใจแล้ว แม้ร่างกายของแม่จะได้รับบาดเจบ็ใบหน้าแม่จะเสียโฉมไปแม่ก็ไม่เสียดาย ลูกเอ๋ย แม่

ต้องขอโทษเจ้าด้วยแม่ไม่ได้ตังใจที�จะทําให้เจ้าอับอายที�มีแม่หน้าตาอัปลักษณ์ไม่สวยเหมือนกบัแม่ของคน

อื�น วันนีเจ้าเติบโตขึนมามีร่างกายที�สมบูรณ์แข็งแรง ได้เป็นเจ้าคนนายคนแม่กย็นิดีกบัเจ้าด้วย แม่ไม่ได้

ต้องการอะไรจากเจ้า หวังเพียงให้ลกูของแม่เป็นคนดมีีคุณธรรม แม่กพ็อใจแล้ว" เมื
อคุณเฉินได้ฟังเรื
องราว
จากปากของผู้เป็นแม่ กรู้็สึกสาํนึกผิดในสิ
งที
ตนได้เคยกระทาํต่อแม่ ตั+งแต่นั+นเป็นต้นมาคุณเฉินได้



เปลี
ยนแปลงตนเองเป็นคนใหม่ คอยดูแลปรนนิบัติแม่เป็นอย่างดี เมื
อมีแขกมาที
บ้านคุณเฉินจะแนะนาํให้
ทุกคนได้รู้จักกับคุณแม่ และกล่าวยกย่องด้วยความภูมิใจว่าตนนั+นเป็นผู้ที
โชคดีที
มีคุณแม่ที
ประเสริฐที
สุด 
คาํอวยพร เนื
องในโอกาสวันแม่ที
จะถึงนี+ จึงอยากบอกกบัคนที
ยังเป็นลกูอยู่ว่า ขอให้จงมีความกตัญ<ูกับแม่
ให้มากๆ และรักแม่ในทุกๆวัน ไม่ใช่แค่เฉพาะในวันแม่เท่านั+น เพื
อให้แม่ของเรามีแต่ความสุขตลอดไป 

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๕  สิงหาคม  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                   วันพุธที	 ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เดิมจะตอ้งเดินทางไปรายงานตวัเพื$อประชุมที$โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพื$อประชุมฟังการชี�แจงการทาํประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แต่เมื$อวานไดรั้บ
โทรศพัทจ์าก ดร.ดารณี   คาํวจันงั  สาํนกัติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน วา่ท่าน
เลขาธิการ กพฐ. ไดก้าํหนดใหส้มัมนาระดมความคิดเห็นเกี$ยวกบัความพอดีของเขตพื�นที$การศึกษา เรื$อง 

เกณฑก์ารกาํหนดขนาดเขตพื�นที$การศึกษาที$เหมาะสม  ระหวา่งวนัที$ ๑ - ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๐ ณ โรงแรม
บางกอกกอลฟ์ สปารีสอร์ท จงัหวดัปทุมธานี และไดเ้ชิญ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาเขา้
ร่วมงานนี� เพียง ๑๑ คน  ผมอธิบายถึงความจาํเป็นที$จะตอ้งไปประชุมที$สุราษฏร์ธานีใหท้ราบ สุดทา้ยเธอก็
บอกวา่อยา่งนอ้ยใหไ้ปร่วมแสดงความคิดเห็นในวนัที$ ๑ สิงหาคม เยน็ๆค่อยเดินทางไปสุราษฎร์ธานี   เชา้นี�
จึงเดินทางไปโรงแรมบางกอกกอลฟ์ สปารีสอร์ท จงัหวดัปทุมธานี  เป็นครั� งแรกที$ไปโรงแรมนี�ทั�งที$ไดย้ิน
ชื$อมานาน การเดินทางจากบา้นค่อนขา้งสะดวกออกจากหมู่บา้นขึ�นถนนรัตนาธิเบศร์ ไปเลี�ยวซา้ยเขา้ถนน
ราชพฤกษต์รงไปทางทิศเหนือ แลว้เขา้ช่องที$บอกว่าไปสะพานพระราม ๔  ขา้มแม่นํ�าเจา้พระยาตรงปาก
เกร็ด ลงถนนติวานนท ์ขบัตรงไปปทุมธานี เลยแยกเมืองทองไปประมาณ ๗ กม.กเ็ลี�ยวซา้ยเขา้สนามกอลฟ์ 
โรงแรมอยู่ลึกเขา้ไปประมาณ ๖๐๐ เมตร   ดร.ดิเรก  พรสีมา อดีตรองเลขาธิการ กพฐ. ก็มาร่วมอภิปรายดว้ย 

โดยมีศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั  กาญจนวาสี ผูอ้าํนวยการศูนยท์ดสอบและประเมินเพื$อพฒันาการศึกษาและ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นผูด้าํเนินการอภิปราย  มีนกัวิชาการจากสภาการศึกษา 

และมหาวิทยาลยัต่างๆเขา้ร่วมระดมความเห็นร่วม ๓๐ คน  ภาคเชา้ฟัง ดร.ดิเรก  พรสีมา ดร.พิณสุดา สิริธ
รังสี และผอ.เทียนชยั  จูเจี$ย เล่าที$มาที$ไปของการแบ่งเขตพื�นที$การศึกษาที$ผา่นมา ความจริงผมเองก็เป็น
คณะทาํงานมาแต่ตน้ ทราบขอ้จาํกดัต่างๆดี และเขา้ใจคาํว่า"นโยบาย"และ"เหตุผล"ดี  วนันี�การอภิปรายจึง
เนน้ใหพิ้จารณาเป็นรายกรณี  เช่น จงัหวดัที$มีเขตเดียว เพราะส่วนใหญ่เริ$มลงตวัแลว้ หากไปแบ่งเขตเพิ$มเติม
จะกระทบปัญหาบุคลากรตามมา  บ่ายไดมี้การอภิปรายกนัครบถว้นเรียงเป็นรายคนตามลาํดบั  ผมขอ
อนุญาตกลบัก่อนเพราะตอ้งเดินทางไกล  ออกจากนนทบุรีเวลา ๑๖.๓๐ น. มาเจอฝนตั�งแต่กยุบุรีจนถึงบาง
สะพาน การขบัรถกลางคืนในสายฝนจึงค่อนขา้งลาํบาก ถึงชุมพรเวลา ๒๒.๓๐ น. 



                    วนัพฤหัสบดทีี	 ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ตื$นตี ๕ อาบนํ�าแต่งตวัเพื$อเดินทางไปประชุมที$โรงแรมได
มอนดพ์ลาซ่า จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ตั�งใจจะหลบัในรถตูต่้อสักงีบ แต่ก็นอนไมห่ลบั ใชเ้วลาประมาณ ๒ 
ชั$วโมง ๓๐ นาทีกถึ็งที$หมาย  ไปทานขา้วแกงป้าเอิบที$อยู่เลยโรงแรมไปประมาณ ๕๐๐ เมตร สั$งแกงป่าหอย
โข่ง แกงเผด็ไก่บา้น และผดัมะระกบัไข่มากิน ร้านขา้วแกงป้าเอิบมีหลายสาขา รสชาติเป็นที$ถูกปากนกักิน
ขา้วแกงริมถนนทั�งหลาย เห็นแลว้อยากทานตั�งหลายอย่างแต่กท็านไม่ไหว  กลบัไปลงชื$อเขา้ร่วมประชุมที$
โรงแรม งานนี�คณะกรรมการการเลือกตั�งเป็นเจา้ภาพ ในการจดัทาํประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ผูเ้ขา้ประชุม
ประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการการเลือกตั�งประจาํจงัหวดั ปลดัจงัหวดั ทอ้งถิ$นจงัหวดั ประชาสมัพนัธ์จงัหวดั 
ผูอ้าํนวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย นายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง และผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา นั$งฟังการบรรยายเรื$องรัฐธรรมนูญและขั�นตอนการทาํประชามติตั�งแต่ ๐๙.๐๐ 
น. เลิกเอา ๑๖.๐๐ น. จุดประสงคส์าํคญัตอ้งการใหเ้ชิญชวนประชาชนผูมี้สิทธิS ไปลงประชามติกนัในวนัที$ 
๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๖.๐๐ น.ใหม้ากที$สุด ถือว่าเป็นการลงประชามติครั� งแรกของ
ประเทศไทย  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิS ลงประชามติตอ้งมีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูที้$มีสัญชาติไทยโดยการ
แปลงสญัชาติ ตอ้งไดส้ัญชาติไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี  มีอายไุม่ตํ$ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวนัที$ ๑ มกราคม 
ของปีที$มีการออกเสียงประชามติ คือเกิดก่อนวนัที$ ๓ มกราคม ๒๕๓๒  มีชื$ออยู่ในทะเบียนบา้นเป็นเวลา
ติดต่อกนั(ในเขตออกเสียง)ไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั  หลกัฐานที$ใชใ้นการลงประชามติ  -บตัรประชาชน(บตัรที$
หมดอายุก็ใชไ้ด)้ -ใบขอมีบตัรประชาชนใหม่(ใบเหลือง) หรือใบแทนคาํขอมีบตัรใหม่(ใบชมพู) -ใบขบัขี$ที$มี
หมายเลขประจาํตวัประชาชน - หนงัสือเดินทาง(พาสปอร์ต) -บตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที$ของรัฐ หรือบตัร
ประจาํตวัเจา้หนา้ที$ของรัฐผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญ    กลบัถึงบา้นพกัเวลา ๑๙.๐๐ น.   
                    วนัศุกร์ที	 ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เชา้ประชุมรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาและ
หวัหนา้กลุ่มประจาํเดือนนี�   มีวาระที$ประชุมหลายเรื$อง เช่น การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ การดาํเนินการ
ตามแผนงานโครงการต่างๆ หลงัเลิกประชุมไดเ้ซ็นแฟ้มเอกสารต่างๆที$ทยอยกนัมาอย่างต่อเนื$อง ผูบ้ริหาร
โรงเรียนแวะมาเยี$ยมหนึ$ งราย เขาบอกว่าไมไ่ดแ้วะมานานแลว้ มีพรรคพวกบอกวา่ใหแ้วะเสียบา้งเดีQยว ผ.อ.
เขตจะไดข้อ้มูลฝ่ายเดียว ฟังไปก็งงๆเหมือนกนั  เยน็ไดต้อ้นรับเพื$อนครูอีกหนึ$งคณะที$แวะมาเยี$ยมเยือน
ระบายความทุกขใ์หฟั้ง ไดเ้ล่าไดร้ะบายบา้งคงจะสบายใจขึ�นก็ให้กาํลงัใจว่าพรุ่งนี�ตอ้งดีกวา่วนันี�   วนันี� ไม่
กลบับา้นที$เมืองนนทเ์พราะมีงานสอนนกัศึกษาในระดบัปริญญาโท ของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็
เจา้พระยา ที$มาเปิดสอนในโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ในวนัอาทิตยเ์ต็มวนั เหตุไปตกปากรับคาํคณบดี คณะ
ศึกษาศาสตร์ไว ้พอจะสอนเขา้จริงดูติดขดัไปหลายอยา่ง แต่ก็ตั�งใจจะเป็นครูที$ดี มีการเตรียมการสอน มี
อุปกรณ์และที$คิดยงัไม่ออกอีกหลายอย่าง พรุ่งนี� จะจดัระบบความรู้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัผูเ้รียนจะไดไ้ม่
สบัสน  ประมาณ ๒๐ นาฬิกาเศษออกไปโรงพยาบาลชุมพร เพราะทราบข่าววา่ท่าน ผ.อ.สุรินทร์  โชตจิตตะ 
โรงเรียนบา้นดอนตะเคียน อาํเภอปะทิว ประสบอุบติัเหตุขบัรถชนตน้ไมร้ะหวา่งเดินทางจากเขตกลบั
บา้นพกัอาการสาหสั กระดูกขาหกัทั�งสองขา้งและขา้งละหลายท่อน  ความจริงตอนบ่ายยงัทกัทายกนั
อยู ่ เพื$อนครูผูบ้ริหารชุมนุมเป็นกาํลงัใจกนัอยูค่บัคั$ง คนเจ็บไดรั้บการช่วยเหลือเบื�องตน้ แต่ตอ้งรอคิว



สาํหรับผ่าตดัเพราะมีคนป่วยกาํลงัผา่ตดัอยู ่๒ - ๓ ราย  ผมขอความอนุเคราะห์จากท่านแชน  ชื$นศิวา รอง
ผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร ใหช่้วยประสานงานกบัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิS ให ้เพราะผม
ไม่มีเบอร์กไ็ดรั้บความอนุเคราะห์ดว้ยดี  คนเจ็บร้องครวญครางตลอดเวลาขอยาฉีดแกป้วด ผมรู้ฤทธิS ของ
ความเจบ็ปวดมาแลว้เมื$อผา่ตดัปอด ตอ้งฉีดมอร์ฟีนทุก ๒ ชั$วโมง รายนี� น่าจะหนกักว่าผม กข็อเอาใจช่วยให้
ปลอดภยัและหายเร็วๆ  
                    วนัเสาร์ที	 ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐ อยากเป็นครูที$ดีจึงนั$งเตรียมการสอน ทาํPower Point  เตรียมคาํ
บรรยาย และหาหนงัสั�นๆเพื$อเป็นตวัอยา่ง สอบถามอาการของ ผ.อ.สุรินทร์  โชตจิตตะ ทราบว่าหมอยงั
ไม่ไดผ้า่ตดัเพราะรอดูอาการแทรกซอ้นอื$นๆอยู ่ทางครอบครัวกาํลงัชั$งใจวา่จะผา่ตดัที$ชุมพรหรือกรุงเทพฯ
ดี   ตอนเยน็ฝนตกลงมาอยา่งหนกั ทาํใหรู้้สึกวา่ฝนเมืองชุมพรเอาแน่เอานอนไม่ได ้ฟ้าใสๆเผลอนิดเดียวก็
เป็นฝนไปแลว้  ค ํ$าๆเปิดดูรายชื$อผูส้อบขอ้เขียนผา่นในตาํแหน่ง ผอ.สพท.ใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ของ
ชุมพร เขต ๑ ยงัหาชื$อไมพ่บ ของชุมพร เขต ๒ พบแลว้ ๒ ราย  อ่านขอ้เขียน  English Forward Mail -
"mothers 8 lies" รู้สึกประทบัใจจึงนาํมาฝากพวกเรา 

แม่โกหกผม 8 ครัAงในชีวิต แปลและเรียบเรียงจาก English Forward Mail -"mothers 8 lies"  

abn(FC285) 

 

 

1. เรื$องเริ$มขึ�นตอนเมื$อผมเป็นเด็กๆ ผมเกิดในครอบครัวยากจน  

ครอบครัวของเราจนมากจนตอ้งอดขา้วบ่อยๆ  

เมื$อไหร่ก็ตามเมื$อถึงเวลากินขา้ว 

แม่จะแบ่งขา้วมาใหผ้มเพิ$มขึ�นอีก  

พร้อมทั�งพดูวา่ "ลูกตอ้งกินขา้วเพิ$มขึ�นนะ ส่วนแม่ไม่ค่อยหิว"  

นี+เป็นครั+งแรกที
แม่โกหกผม  
 

2. เมื$อผมเติบโตขึ�น คุณแม่เพียรพยายามหาเวลาวา่งไปตกปลาในแม่นํ�า  

เพื$อว่าผมจะไดกิ้นอาหารที$มีประโยชนต่์อการเจริญเติบโตของผม  

แม่ตม้ปลาที$ตกมาไดท้าํเป็นซุปใหผ้มกิน  

ในขณะที$ผมกินแกงตม้ปลา..แม่จะนั$งขา้งๆ ผม  

แทะกิน เศษเนื�อปลาที$ติดอยูต่ามกา้งปลาหลงัจากที$ผมไ ดกิ้นเนื�อปลาไปแลว้  

ผมรู้สึกตื�นตนัใจมาก..ผมพยายามแบ่งเนื�อปลาใหแ้ม่  

แต่แม่ปฎิเสธทนัควนัพร้อมกบักล่าววา่  



"ลกูกินเถอะ...แม่ไม่ค่อยชอบกินเนื�อปลา" นี
เป็นครั+งที
 2 ที
แม่โกหกผม  
 

3. เมื$อผมเรียนอยูช่ั�นมธัยม เราตอ้งใชเ้งินเพิ$มมากขึ�น  

แม่ตอ้งหารายไดพิ้เศษดว้ยการรับงานเลก็ๆ นอ้ยจากโรงงานมาทาํที$บา้น  

บางครั� งผมตื$นขึ�นมาตอนตี 1 หรือตี 2...ผมยงัเห็นแม่กาํลงัทาํงาน  

" แม่ครับ...นอนเถอะครับมนัดึกมากแลว้ พรุ่งนี�แม่ตอ้งไปทาํงานอีก"  

แม่ยิ�มกบัผมพดูวา่ "ลูกนอนต่อก่อนนะ...แม่ยงัไม่เหนื$อย...นอนไม่หลบั"  

ครั+งที
 3 แล้วที
แม่โกหกผม 
 

4. ตอนเมื$อใกลจ้บชั�นมธัยมผมตอ้งไปสอบเป็นวนัสุดทา้ย  

แม่อุตส่าห์หยุดงานไปเป็นเพื$อนและเพื$อเป็นกาํลงัใจใหผ้ม  

มนัเป็นวนัที$แดดร้อนมากๆ...แม่ตอ้งรอผมอยูห่ลายชม.  
เมื$อผมทาํขอ้สอบเสร็จ...รีบออกมาหาแม่  

เห็นแม่ผมมีเหงื$อออกท่วมตวั..  
แต่ท่านกลบัรินนํ�าเยน็ที$เตรียมมาใหผ้มดื$ม  

ผมเห็นแม่รู้สึกเหนื$อยและร้อนจึงขอใหแ้ม่ดื$มนํ�าก่อน  

แม่พูดขึ�นวา่ "ลกูดื$มเถอะ....แม่ยงัไม่กระหายนํ�า" 

นั
นเป็นครั+งที
 4 ที
แม่โกหกผม 
 

5. หลงัจากที$พ่อผมลม้ป่วยและเสียชีวิต  

คุณแมที่$น่าสงสารตอ้งทาํงานหนกัขึ�นเพื$อหารายไดม้าจุนเจือครอบครัว  

แต่กย็งัไมค่่อยเพียงพอไม่วา่คุณแม่จะพยายามมากขึ�นเพียงไร 

คุณลุงที$อยู่ขา้งๆ บา้นท่านเป็นคนดี  

พยายามมาช่วยเหลือครอบครัวเราเสมอ....เช่นซ่อมแซมบา้นที$ผพุงั..ฯลฯ  

เพื$อนบา้นเห็นครอบครัวลาํบากมากก็แนะนาํใหแ้ม่แต่งงานใหม่  

แต่แม่ยืนกรานไม่เห็นดว้ย แม่พดูกบัผมวา่  

"แม่มีลูกอยูท่ ั�งคน...แม่ไม่ตอ้งการความรักอีก"  

แม่โกหกผมเป็นครั+งที
 5 แล้ว  
 

6. ในทื$สุดผมกเ็รียนจบและมีงานทาํ  

ผมอยากให้แม่ซึ$ งตรากตรําทาํงานหนกัมาตลอดไดพ้กัผอ่นบา้ง  

แต่แม่ไมย่อม.....กลบัไปตลาดทุกเชา้  



ขายผกัที$หามาไดเ้พื$อเลี�ยงชีพทั�งๆ ที$ผมพยายามส่งเงินมาใหแ้ม่  
(ผมตอ้งไปทาํงานในเมืองที$ห่างไกล)  
แม่ผมไม่ค่อยยอมรับเงินผม..บางครั� งยงัส่งเงินกลบัคืนให้ผมอีก  

แม่พูดกบัผมวา่ "แม่มีเงินพอใชแ้ลว้...ลูกควรเกบ็เงินไวส้ร้างฐานะ"  

แม่โกหกผมเป็นครั+งที
 6  
 

7. เพื$ออนาคตที$กา้วหนา้..  
ผมตดัสินใจเรียนต่อปริญญาโทดว้ยทุนของมหาวิทยาลยัที$มีชื$อเสียงในอเมริกา  

เมื$อผมเรียนจบกไ็ดง้านทาํที$นั$นและมีเงินเดือนค่อนขา้งสูง  

เมื$อทาํงานไปไดส้ักพกั...ผมอยากใหแ้ม่ผมมาอยู่กบัผมที$อเมริกา  

เพื$อว่าแม่จะไดห้ยดุทาํงาน...พกัผอ่นใหส้บายในบั�นปลายของชีวิต  

แต่แม่ผมไม่อยากรบกวนผม...บอกผมวา่ "แม่ไม่คุน้เคยกบัชีวิตต่างแดน"  

ครั+งที
 7 แล้วซินะที
แม่โกหกผม  
 

8. เมื$อแม่แก่ตวัลงไปเรื$อยๆ..  
ในที$สุดแม่ก็เป็นมะเร็งและตอ้งเขา้รับการผา่ตดัที$โรงพยาบาล  

ผมลางานแลว้รีบบินกลบัมาหาแม่สุดที$รักทนัที  

แม่ผมนอนพกัฟื� นอยูบ่นเตียงเมื$อผมไปถึง  

นํ�าตาผมไหลอาบแกม้เมื$อเห็นแม่ซึ$ งผา่ยผอมและดูทรุดโทรมลงอยา่งมาก  

แม่รู้สึกดีใจมากที$เห็นผม....พยายามยิ�มอยา่งสดชื$น ดว้ยความลาํบาก  

ผมรู้ดีวา่แมไ่ดฝื้นความเจบ็ปวดรวดร้าวอยา่งสุดฝืน  

จากโรคมะเร็งร้ายที$ลามไปทั$วทั�งตวั  

ผมโอบกอดแมพ่ร้อมกบัร้องไหด้ว้ยความสงสาร  

หวัใจผมในขณะนั�นเศร้าหมองและเจบ็ปวดอยา่งที$สุด  

แม่พยายามปลอบผมดว้ยเสียงที$แหบพร่าและสั$นเครือ  

"ลกูรักของแม่...เห็นหนา้ลูกแม่ไม่รู้สึกเจ็บแลว้"  

นี
เป็นครั+งที
 8 ที
แม่โกหก 

และเป็นครั� งสุดทา้ยในชีวิตของแม่ที$โกหกผม  

แม่ที$ผมรักและบูชามาตลอดชีวิตไดปิ้ดตาลงและจากผมไปอย่างไม่มีวนักลบั  

หลงัจากที$เธอกล่าวคาํโกหกครั� งที$ 8 จบลง 

  



                    วนัอาทิตย์ที	 ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๐ ทาํหนา้ที$ครูตั�งแต่ ๐๙.๐๐ น. ที$โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ตึก
อาํนวยการชั�นที$ ๔  มีลูกศิษยร์ะดบัปริญญาโท วิชาเอกการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา ๑๓ คน มีทั�งผูบ้ริหารและครูผูส้อน  วนันี� เรียนรู้กนัในเรื$อง"การนาํนวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ"  ครูบรรยายตามสื$อที$เตรียมไว ้แลว้ใหผู้เ้รียน
อภิปรายกลุ่ม ทั�งภาคเชา้และบ่าย เวลา ๑๕.๐๐ น.จึงพน้หนา้ที$  ลงมาคุยกบั ผ.อ.สมใจ  สนัติยานนท ์ที$ห้อง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนพกัหนึ$งจึงขอตวักลบัไปพกัผอ่น 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน                  

                        วนัจันทร์ที	 ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านปลดัจงัหวดัชุมพร นดัประชุมหวัหนา้
ส่วนราชการที$เกี$ยวขอ้งกบัร้านตูเ้กมส์ สืบเนื$องจากผมนาํเสนอปัญหานี� ในที$ประชุมหัวหนา้ส่วนราชการเมื$อ
เดือนที$แลว้  ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัจึงมอบหมายใหป้ลดัจงัหวดัเป็นหวัหนา้ทีมแกปั้ญหาเรื$องนี�   เรื$องมีอยู่
วา่รอบๆโรงเรียนยอดนิยมขณะนี� มีร้านตูเ้กมส์เปิดบริการเป็นดอกเห็ดนกัเรียนก็หนีเรียนไปมั$วสุมในร้านตู้
เกมส์ดงักล่าวจนผูป้กครองและครูมาร้องเรียนบ่อยๆ ผมส่งทีมเจา้หนา้ที$ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนออก
ตรวจอย่างต่อเนื$องกรั็บมือไม่ไหว จึงตอ้งขอความร่วมมือจากส่วนราชการที$เกี$ยวขอ้งมาช่วยกนั ท่านปลดั
จงัหวดัเล่าวา่เกมส์ที$เด็กเล่นนั�นน่ากลวั เป็นการฝึกนิสัยกา้วร้าวชอบความรุนแรงใหก้บัเดก็ เช่น มีลูกแกะสี
ขาวสวยๆ ในเกมส์กาํหนดใหผู้เ้ล่นทุบดว้ยท่อนไมจ้นเสียชีวิตเลือดนองท่วมจอ วนันี�มากนัพร้อมเพรียง 
กล่าวคือ ตาํรวจ เทศบาล วฒันธรรม ปกครอง ทอ้งถิ$น สรรพากร พานิช กรมประชาสมัพนัธ์ 
อาชีวศึกษา  พฒันาสังคม สาธารณสุข เราเริ$มจากพลิกดูกฎหมายที$เกี$ยวขอ้ง พบว่ามีอยู่หลายฉบบั แต่ละ
ฉบบัถึงแมไ้ม่ไดชี้� เฉพาะเจาะจงแต่กส็ามารถใชบ้งัคบัได ้เมื$อไดข้อ้สรุปการประชุมจึงยุติทุกคนพูดตรงกนั
วา่"ทาํเพื$อลกูเพื$อหลานและเพื$อบา้นเพื$อเมือง" หวงัใหพ้ลเมืองไทยในอนาคตเป็นคนที$เต็มคนไม่ถูกกดั
กร่อนดว้ยสิ$งเหลวไหล บ่ายกลบัไปทาํงานที$เขตเป็นการอนุมติั อนุญาต แฟ้มเอกสารต่างๆจนหมดเวลาทาํ
การ 

                    วนัองัคารที	 ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๐ เชา้เขา้สาํนกังานเดินดูความเรียบร้อยตั�งแต่หอ้งนํ�ายนัหอ้ง
ทาํงาน หอ้งนํ�าทั�ง ๓ ชั�นไดรั้บการซ่อมแซมจนใชก้ารไดทุ้กช่องจราจร ไม่มีป้ายเขียน"ชาํรุด"มาแปะไว ้ดว้ย
ฝีมือทีมงานช่างในเขตลว้นๆ  เชา้นี� เจา้หนา้ที$ตรวจสอบภายในของ สพฐ.มาติดตามงานวางระบบดา้น
การเงินสืบเนื$องจากคราวก่อนประมาณเดือนมีนาคมที$ผา่นมา ไปนั$งสนทนาประสาเจา้ของบา้นที$ดีสั$งเสีย
ผูเ้กี$ยวขอ้งใหดู้แลเรื$ องอาหารการกิน  ก่อนเที$ยงเดินทางเขา้กรุงเทพฯวนันี� ใชร้ถตูข้องสาํนกังานเพราะตอ้ง
เตรียมงานบรรยาย มีนายเมษา  ขนัทะเสน เป็นคนขบั นายบุญจริง  สายพฒัน ์นกัการอีกหนึ$งคนนั$งเป็นเพื$อน 



ระหวา่งเดินทางไดรั้บแจง้จาก ผ.อ.ทองปอนด ์ สาดอ่อน ผอ.สพท.พะเยา ๑ วา่ พี$สมคิด  แกว้เกตุ  ผอ.สพท.
นครศรีธรรมราช เขต ๑ เสียชีวิต จึงสอบถามไปที$นครศรีฯ ทราบว่าเป็นเรื$องจริง ท่านเสียชีวิตขณะเดินทาง
ไปประเมินวิทยฐานะผูบ้ริหารในสงักดัดว้ยโรคลมปัจจุบนั ความจริงท่านจะเกษียณอายรุาชการ ๓๐ 
กนัยายน ๒๕๕๐ นี�  ก็ตอ้งขอแสดงความเสียใจกบัญาติมิตรดว้ย  ถึงกรุงเทพฯ ๑๘.๓๐ น. 
                    วนัพุธที	 ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ถึงที$หมายศูนยฝึ์กอบรมวิศวกรรมเกษตร  ถนนปทุมธานี-รังสิต 
จงัหวดัปทุมธานี เวลา ๐๘.๐๐ น. พบคุณครูจากโรงเรียนบา้นบางหลงที$มาจดันิทรรศการเพราะไดร้างวลั
อนัดบั ๒ ของภาคใตใ้นปีนี�ชวนไปทานขา้วที$เจา้ภาพเขาจดัเลี�ยง จึงไดร่้วมโต๊ะกบัอาจารยวิ์ทยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยีชุมพร ที$ประสานงานในการเชิญไปร่วมเสวนาครั� งนี�     การเสวนาชา้กว่ากาํหนดเดิมเลก็นอ้ย 
ผูด้าํเนินการเปิดประเดน็คือ นายเจริญ  บางเสน ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคใต ้ผู ้
ร่วมเสวนา นายสมศกัดิS   ปาละจูม ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา  นายคาํนึง  ศรี
สุวรรณ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนบา้นโคกค่าย จงัหวดัสงขลา นายการุณ  แสนวิเศษ ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ บริษทัเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (ดา้นพฒันาสังคม) และ ผม รวมเป็น ๕ ท่านดว้ยกนั เราใชเ้วลาพดูถึง
การดาํเนินโครงการอาหารกลางวนัร่วมกนัของ สกอ.และ สพฐ. สถานประกอบการและชุมชนในปัจจุบนั 
ปัญหาและความตอ้งการในการทาํใหโ้ครงการอาหารกลางวนัเกิดความยั$งยืนทั�งในดา้นบุคลากร ระบบงาน 
งบประมาณและนโยบาย  การแลกเปลี$ยนความรู้ ประสบการณ์ งานระหวา่งองคก์รต่างๆในระบบ
เครือข่าย  การมองหาเป้าหมายร่วมกนัในการพฒันาโครงการอาหารกลางวนัแบบยั$งยืน ใชเ้วลา ๑ ชั$วโมง 
หลงัจากรับมอบของที$ระลึกจากเจา้ภาพ ที$ปรึกษา สกอ. นายวินิจ  จนัทร์กระจ่าง ผมจึงเดินทางกลบั ใชท้าง
ด่วนมาลงที$ดาวคะนอง แวะทานขา้วที$แม่กลองเกือบบ่าย ๒ โมง เสน้ทางกาํลงัปรับปรุงจึงเดินทางไม่
สะดวกนกั ประกอบกบัมีฝนตลอดเสน้ทาง ถึงบา้นพกัที$ชุมพรเวลา ๑๙.๓๐ น. 

                    วนัพฤหัสบดทีี	 ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เชา้ขลุกอยู่กบัอาคารสโมสรตลอดเพราะช่างมาติดตั�งทีวี
และเครื$องเสียง บ่ายไปประชุมคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบในโควตาของ ตสจ.ชุมพรที$ศาลา
กลางจงัหวดั มีท่านรองฯแชน  ชื$นศิวา เป็นประธาน เป็นความดีความชอบของปี ๒๕๔๙  ใชเ้วลาไม่ถึง
ชั$วโมงกแ็ลว้เสร็จ กลบัไปอยูส่โมสรจนเยน็  เยน็ไปทานขา้วที$ร้านพริกหอม เลี�ยงขอบคุณเจา้หนา้ที$
ตรวจสอบภายในจาก สพฐ. ที$มาตรวจสอบระบบการเงินบญัชีและพสัดุของเขต บ่ายเขาสรุปใหฟั้งแต่ละ
ประเดน็ที$ตรวจไปแลว้ ผลผา่นทุกรายการ พรุ่งนี� เชา้จะเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

                    วนัศุกร์ที	 ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เชา้โต๊ะประชุมที$สั$งไวม้าส่งที$อาคารสโมสร แต่ละตวัมี
นํ�าหนกัมากเพราะรุ่นนี� เป็นไมป้ระดู่ทั�งโต๊ะและเกา้อี�  มีชุดรับแขกไมแ้ดง ๒ ชุด ไมป้ระดู่ ๑ ชุด ใหน้กัการ
ภารโรงช่วยกนัลง เวลา ๐๙.๐๐ น.มีประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือน ที$หอ้งประชุมชั�น ๓  มีเรื$องแจง้ให้
ทราบของกลุ่มงานต่างๆเรียงไปตามลาํดบั  ผมเรียนที$ประชุมในเชิงรําพึงรําพนัหรือเปล่าพิจารณากนัเอาเอง 
แต่มีหวัขอ้ดงันี�  ๑.ปัญหาที$หนึ$งนกัเรียนอา่นหนงัสือไม่ออก ๒.ภาษาไทยคือวิชาทกัษะ ฝึกบ่อยๆท่องทุกวนั 
ยาแผนปัจจุบนัไม่ไดผ้ล ลองใชย้าไทยแผนโบราณบา้งกไ็ด ้๓. ภาษาองักฤษ อ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด ้



ภาษาองักฤษก็เป็นวิชาทกัษะ ฝึกใหท่้องอกัษร ฝึกอ่าน ฝึกเขียนและฝึกพูด ๔.คุณธรรมนาํความรู้ สอนดว้ย
ตวัอยา่งในชีวิตจริง(ครูเป็นตวัอย่างดว้ย) ๕.โรงเรียนขนาดเล็ก พูดกนัมาก ๖.สิ�นปีงบประมาณ ดูระเบียบ 
กฎหมายว่าตอ้งทาํอะไรบา้ง ๗.หนา้ที$ของผูบ้ริหาร  เป็นหวัรถจกัรลากขบวน ปัญหาในโรงเรียนคือปัญหา
ของผูบ้ริหาร ๘.การพฒันาองคก์าร ตอ้งทั�งกายภาพและคุณภาพ ๙.การพฒันาจะลม้เหลว ถา้เราพดูอยา่งเดียว
โดยไมล่งมือทาํ  สุดทา้ยมหาวิทยาลยัแม่โจ ้วิทยาเขตชุมพร มาประชาสมัพนัธ์โครงการปลกูปาลม์ใน
โรงเรียน  บ่ายไปทดสอบระบบเสียงในอาคารสโมสร อยู่ในระดบัที$น่าพอใจ เยน็แวะเป็นกาํลงัใจครูบุญพา 
พน้ภยั เพราะลกูสาวเสียชีวิตเมื$อวานไปรับศพที$กรุงเทพฯเดินทางมาถึงเยน็นี�ประมาณ ๑๗.๓๐ น.  ความจริง
เธอเป็นอาจารยส์ถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพร กาํลงัลาศึกษาต่อ
ปริญญาเอกที$นิดา้ กข็อใหไ้ปสู่สุคติเถิด 

ของฝากจากอดีต 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 
                        วนัจันทร์ที	 ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ถึงสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ เวลา ๐๘.๐๐ 
น. ท่านผ.อ.กิจจา  เก่งการไถ  ผ.อ.ธรรมรงค ์ เทพไพฑรูย ์ผ.อ.ศกัดิS สิทธิS   แร่ทอง  ผ.อ.เลอศกัดิS  รัชณาการ 
ผ.อ.ธานี  สาํราญอินทร์ รออยูแ่ลว้ วนันี� เป็นวนัหยดุชดเชยแต่ผมมีภารกิจตอ้งไปร่วมสวดพระอภิธรรมศพ
ท่าน ผ.อ.สมคิด  เกตุแกว้ อดีต ผอ.สพท.นครศรีธรรมราช เขต ๑  ซึ$ งเสียชีวิตดว้ยโรคลมปัจจุบนัเมื$อวนัที$ ๗ 
สิงหาคม  ๒๕๕๐ แวะสุราษฎร์ธานีเวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกาเพื$อรับประทานอาหารที$ร้านป้าเอิบ สาขา ๓ ที$
เคยมากินเมื$อคราวมาประชุมครั� งที$แลว้ทุกคนยืนยนัวา่อาหารอร่อย ใชเ้สน้ทางสายในเลียบทะเลอ่าวไทยใน
การเดินทางเพราะอยากเปลี$ยนบรรยากาศจากถนนเอเชียบา้ง เมื$อผา่นสถานที$ใดที$เคยมีความหลงั เช่น
ฝึกสอนตอนเรียน ป.กศ.ที$วิทยาลยัครูนครศรีธรรมราช กชี็� ใหพ้รรคพวกดู  เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงสนามบิน
นครศรีธรรมราช เพราะตรวจสอบกบัคุณอรรถพล  ตรึกตรอง รอง ผอ.สพท.นครศรีธรรมราช เขต ๑  ทราบ
วา่คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา จะเดินทางมาเที$ยวบินนี�   เมื$อเครื$องลงไดต้อ้นรับท่านและคณะ ชกัชวน
กนัไปศึกษาดูงานในเขตพื�นที$นครศรีธรรมราช เขต ๔ อาํเภอพรหมคีรี เป็นวงัที$ท่านสัมพนัธ์  ทองสมคัรเป็น
แกนนาํสร้างขึ�นมีเจตนาจะนอ้มเกลา้ถวายแต่เรื$องไปจบลงอยา่งไรไม่แน่ชดั เป็นอาคารใหญ่โตต่อเนื$องกนั
ไปคลา้ยวงัจีนโบราณ อยู่ในสวนผลไมน้านาชนิด เสียแต่วา่เมื$อเดินจนจบตอ้งเดินกลบัเส้นทางเดิม ไม่
เหมือนวงัเมืองจีนจะสร้างเป็นวงกลมไม่ตอ้งวกกลบั  ออกจากวงัไปเยี$ยมชมโรงเรียนอีก ๒ แห่งบริเวณนี�  
โรงเรียนบา้นเขาพนมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีพิพิธภณัฑพ์ื�นบา้น ผมไม่ไดเ้ขา้ไปชมเพราะทพัหนา้เขา้ไป
เดีQยวเดียวก็ออกแลว้ ต่อไปที$โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ไดเ้ขา้หอ้งประชุมของโรงเรียนมีบรรยายสรุปและ 



แจกจตุคามรุ่นที$โรงเรียนจดัสร้าง คุณหญิงกล่าวชมเชยและ เดินชมบริเวณโรงเรียน จากนั�นขบวนเดินทาง
ไปโรงเรียนบา้นปากพนู บริเวณกวา้งขวางแต่ไม่ไดขึ้�นชมอาคาร คุณหญิงแวะลงคุยกบัทีมนกักีฬาตะกร้อ 
จากนั�นเดินทางถึงวดัสวนป่านพบ ผอ.สพท.มาร่วมฟังพระอภิธรรมศพกนัมาก อยูร่่วมงานจนเสร็จเดินทาง
กลบัไม่ไดร้อส่งคุณหญิงเพราะเครื$องบินออกเวลา ๔ ทุ่ม  ถึงชุมพรเลยเที$ยงคืนเลก็นอ้ย 
                       วนัอังคารที	 ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐ เชา้ไปเปิดกีฬาประจาํปี ๒๕๕๐ของเขตพื�นที$การศึกษา
ชุมพร เขต ๑ ที$สนามกีฬากลาง ชุมพรเขต ๑ แบ่งโรงเรียนออกเป็น ๘ โซนในแต่ละโซนกท็าํกิจกรรม
ร่วมกนัทั�งทางวิชาการและการกีฬา ปีนี� กลุ่มเมือง ๔ เป็นเจา้ภาพมี ผ.อ.จนัทร  พลสิงห์ โรงเรียนปากนํ�า
ชุมพรวิทยาเป็นประธาน ขบวนพาเหรด กองเชียร์มีความพร้อมสมบูรณ์แบบ ชมรมเครื$องบินเลก็มาแจมทาํ
ใหมี้สีสรรยิ$งขึ�น บ่ายประชุมรอง ผอ.สพท.และหวัหนา้กลุ่มเพื$อแจง้ใหท้ราบว่าจะมีกรรมการมาประเมิน
วิทยฐานะผมในวนัที$ ๑๕-๑๖ สิงหาคมนี�  สาํหรับหวัหนา้กลุ่มเคยประชุมไปครั� งหนึ$ งแลว้และมีการจดัแฟ้ม
ตามหัวขอ้ประเมินเป็นที$เรียบร้อย  วนันี� มีการแบ่งภารกิจกนัเพื$อให้การชี�แจงและตรวจสอบเอกสารเป็นไป
ดว้ยความสะดวก   ตกเยน็ผูบ้ริหารหลายท่านมาชุมนุมกนัที$หอ้งบางผราเพื$อทดลองเสียงคาราโอเกะ การ
ทดลองเสียงต่อเนื$องไปจนเกือบเที$ยงคืน แลว้กระซิบว่า "ดีที$สุดเท่าที$เคยมีมา"  
                        วนัพุธที	 ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เตรียมเอกสารและนิทรรศการสาํหรับตรวจประเมิน ผม
เตรียมภาพกิจกรรมที$สะสมมาตั�งแต่เริ$มเขา้สู่เขตพื�นที$จนปัจจุบนัมาจาํนวน ๒๒๒ ภาพ เขา้โปรแกรม
สาํเร็จรูปในการนาํเสนอ เขียนบทใหที้มงานไปบนัทึกเสียงที$สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย กะวา่
จะใชเ้วลาประมาณ ๑๕ นาทีในการนาํเสนอ  มอบหมายใหบุ้คคลไปเตรียมของที$ระลึกสาํหรับกรรมการตาม
ธรรมเนียม และอีกคณะหนึ$งเตรียมเรื$องอาหารสาํหรับกรรมการและกองเชียร์ในวนัพรุ่งนี�  บ่ายไปรับท่าน
สมบติั  ขวญัดี ที$โรงแรมชุมพรการ์เดน้ มอบหมายให ้ผ.อ.ธรรมนิจ  ชอุ่มผล และ ผ.อ.จนัทร  พลสิงห์ ช่วย
ดูแลตลอดรายการ  แวะไปมอบรางวลัใหน้กักีฬาที$สนามกีฬากลาง ๒- ๓ รายการ  เวลา ๑๕.๐๐ น. โทร. ไป
บอกใหท่้านรองฯปรีชา บวักิ$งและท่านรองฯพนอ  ทิพยพ์ิมลรัตน ์คดัเลือกโรงเรียนที$มีความพร้อมมาจดั
นิทรรศการพอเป็นตวัอย่าง กลบัถึงสาํนกังานเยน็ทุกอยา่งค่อนขา้งพร้อม หลายคนโทร.มาต่อวา่ต่อขานวา่ไม่
บอกจะมาช่วย ผมเรียนวา่งานนี� เป็นเพียงตวัอยา่งไม่ใช่งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน และที$สาํคญัเกรงใจครับ 
ดูผูค้นตอนหวัคํ$าคนไม่รู้อาจคิดวา่กาํลงัจะจดังานบวชหรืองานแต่งอะไรทาํนองนั�น 
                        วนัพฤหัสบดีที	 ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๗.๓๐ น.ไปรับกรรมการประเมินไปทานติ$มซาํ
ที$ซอยปาป้ามีผ.อ.ธรรมนิจ ชอุ่มผล และ ผ.อ.จนัทร  พลสิงห์คอยดูแล  เมื$อเดินทางถึงเขตพื�นที$การศึกษานาํ
ขึ�นหอ้งทาํงานเพื$อพกัผอ่น กรรมการประกอบดว้ย ท่านสมบติั  ขวญัดี อดีตผูต้รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดร.ปัญญา  แกว้กียรู ผอ.สาํนกัอาํนวยการ สพฐ. ดร.นิคม  จารุมณีอดีตผอ.เขตตรวจ
ราชการ ที$ ๑๐ ภูเกต็ นาํชมกลุ่มงานต่างในอาคาร ๑ ชั�นที$ ๑ ไปทะลุดา้นหลงัไปชมนิทรรศการของโรงเรียน
เริ$มจากโรงเรียนปากนํ�าชุมพรวิทยา โรงเรียนบา้นดอนไทรงาม โรงเรียนวดัพิชยัยาราม โรงเรียนสอาดเผดิม
วิทยา โรงเรียนวดัทุ่งคา โรงเรียนวดัดอนรวบ โรงเรียนชุมชนมาบอาํมฤตวิทยา โรงเรียนบา้นบางหลง หนงั
ตะลุงของโรงเรียนชุมชนวดัหาดพนัไกร  นาํเขา้หอ้งประชุมเขาปูนดาํเนินการซกัถาม ตรวจหลกัฐานอย่าง



ละเอียดแต่ยินยอมให้มีตวัช่วยไดเ้ต็มที$  เที$ยงทานขา้วที$หอ้งบางผรา กองเชียร์มีมากสั$งขนมจีนมาเลี�ยง บ่าย
การประเมินเสร็จสิ�นลงประธานสรุปผลการประเมินใหท้ราบวา่"ผ่าน"อย่างเอกฉนัทแ์ต่ตอ้งขออนุมติั ก.ค.ศ.
ก่อนผลจึงจะเป็นทางการ  และแลว้เหตุการณ์"หนา้แตก"ก็เกิดขึ�นในตอนจบจนได ้ผมกล่าวขอบคุณและ
มอบวตัถุมงคลคือพระรูปหล่อพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศกัดิS ที$ไดม้อบหมายบุคคลให้
ไปเช่าเตรียมไวรู้ปใหญ่ ๓ และเหรียญอีก ๕ ปรากฏวา่คนรับคาํสั$งไปเขา้ใจเอาเองวา่องคใ์หญ่ใหป้ระธาน
อยา่งเดียว ผมกส็ะเพร่าไม่ไดต้รวจสอบเพราะคิดวา่สั$งไวเ้ป็นที$เขา้ใจแลว้ เมื$อเป็นอยา่งนี� จึงตอ้งขอโทษ
กรรมการและใหรี้บไปจดัหามาเพิ$มจากที$ปกครองจงัหวดั ศูนยร์าชการ อาการหนา้แตกที$ชุมชนมีอาการ
เหมือนเราตั�งใจวา่จะทาํสิ$งหนึ$ งสิ$งใดแต่กลบัมีเหตุการณ์ที$ไม่ควรเกิดเขา้มาแทรก หนา้จะร้อนวบูวาบแต่ก็
ตอ้งเกบ็อาการเป็นที$น่าสงสารของคนพบเห็น หวัเราะมิไดร้้องไหมิ้ออก ส่วนใหญ่เกิดกบัเรื$องที$เราคิดว่า
ง่ายๆไม่ซบัซอ้นแต่ไปมอบหมายใหค้นดวงไม่ดีรับผิดชอบความโชคร้ายจึงเกิดกบัคนมอบหมายและคนที$
ไดรั้บมอบหมาย ผมเคยไดรั้บการสั$งสอนจาก"นาย" สมยัก่อนว่า "ไม่มีอะไรจะมาชดเชยการที$ทาํใหน้ายหนา้
แตกในที$สาธารณชนได"้  เหตุการณ์ครั� งนี�คงเป็นบทเรียนที$จดจาํไปอีกนาน  อาการ"หนา้แตก"เคยเกิดกบัผม
มาครั� งหนึ$ งแลว้เมื$อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ขณะดาํรงตาํแหน่งที$อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในพิธีงานวนั
ครู ๑๖ มกราคม ผมมีหนา้ที$อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อที$ประชุมครูประมาณ ๘๐๐ คน 
ณ หอประชุมโรงเรียนวงัไกลกงัวล แต่งตวัใส่เสื�อนอก ถา้เป็นทหารเขาเรียกว่า"พร้อมรบ" กา้วไปยืนที$โพ
เดี$ยมหนา้เวทีอยา่งเชื$อมั$น ผล..เจา้หนา้ที$หาสารที$จะอ่านไมเ่จอ ไปยืนอยูป่ระมาณ ๓ นาทีตอ้งเดินกลบัไปนั$ง
ที$เก่า ตรวจสอบความผิดพลาดในภายหลงัพบว่าเจา้หนา้ที$นาํสารไปใส่ปนกบัซองที$จะถวายพระ พอจะใช้
งานหาไม่เจอในเวลาเขา้ดา้ยเขา้เขม็ เดีQยวนี� เวลาไปเปิดงานทาํนองนี�ผมจะสาํเนาบทอ่านใส่กระเป๋าไวอี้ก ๑ 
ชุด แต่ลูบหนา้ทีไรกพ็บรอยแผลแตกในความรู้สึกอยูร่ํ$าไป    เยน็เดินทางไปส่งคณะที$สนามบินสุราษฎร์ธานี 
แวะทานขา้วที$ร้านเพื$อนเดินทาง หนา้สวนโมกข ์และถือโอกาสมอบรูปหล่อกรมหลวงฯใหก้รรมการอีก ๒ 
ท่าน  แวะไปส่งท่านสมบติั  ขวญัดี และท่าน ดร.ปัญญา  แกว้กียรูและเจา้หนา้ที$สาํนกังาน ก.ค.ศ.อีก ๒ ท่าน
ที$สนามบิน จากนั�นเดินทางไปส่ง ดร.นิคม  จารุมณี  ที$ภูเก็ต ชวนผูบ้ริหารไปลาํบากดว้ย ๔ ราย คือ ผ.อ.
กิจจา เก่งการไถ ผ.อปรีชา  ตรีทศ ผ.อ.ศกัดิS สิทธิS  แร่ทอง และผ.อ.เลอศกัดิS  รัชณาการ  ถึงภูเกต็ประมาณ ๓ 
ทุ่มครึ$ งแวะไปฟังเพลงร้องเพลงที$โรงแรม Phuket  Town Innเพื$อพกัคนและพกัรถจนถึง ๕ ทุ่มจึงเดินทาง
กลบัถึงชุมพร ๐๕.๐๐ น.ของวนัใหม่ 

                        วนัศุกร์ที	 ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เชา้นี� ไม่ตอ้งตื$นเพราะไม่ไดน้อน อาบนํ�าแต่งตวัทานกาแฟ
แลว้นั$งทาํงานจนไดเ้วลา ๐๘.๓๐ น.เดินทางไปเปิดงานวนัวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบา้นดอนไทรงาม ของ 
ผ.อ.กิจจา  เก่งการไถ ทั�งคนกล่าวรายงานและคนเปิดยงัไม่ไดน้อนทั�งคู่ มีนิทรรศการ การสาธิตทาง
วิทยาศาสตร์ในช่วงชั�นที$ ๒ และ ๓ มีโรงเรียนใกลเ้คียงมาร่วมกิจกรรมครั� งนี�ดว้ย และมีตลาดเศรษฐกิจ
พอเพียงมีพืชผกัพื�นเมืองมาจาํหน่าย ผมเดินชมตลาด นกัเรียนมอบผลไมแ้ละขนมใหไ้ปทานในรถ  เที$ยง
ชวนท่านรองฯขจีศกัดิS   อุย้นองและท่านรองฯวิชชุลดา โชคคณาพิทกัษ ์ไปช่วยงานขึ�นบา้นใหม่นายต๋อย 



นกัการโรงเรียนวดัดอนเมืองที$บา้นหนองจนัทร์หอม เพราะไปช่วยงานที$เขตจนคุน้เคย จะไปตอนเยน็ผมติด
งานจึงถือเอาฤกษดี์เที$ยงวนั  เยน็ไปทานขา้วร้านเจริญซีฟู๊ ดของลุงเจริญกบัผูบ้ริหารสองสามคนแลว้เลยไป
ฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณครูสุภาพ  ศรีทรัพย ์ที$อาํเภอปะทิว ท่านเป็นครูสิ$งแวดลอ้มดีเด่นเป็นที$รู้จกัทั�งใน
และต่างประเทศ แต่ป่วยเป็นมะเร็งในสมองเฉียบพลนัเสียชีวิตเมื$อวนัอาทิตยที์$ผา่นมา  กลบัถึงบา้นคืนนี�ขอ
หลบัแบบยาวลึกเพราะทรุดโทรมเต็มที   

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑       

๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                        วนัองัคารที	 ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐  วนันี� มีประชุมที$โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์หลกัสี$  เรื$องการ
เพิ$มประสิทธิภาพระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  สพฐ.ไดเ้ชิญประธานคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพ
มธัยมศึกษาจงัหวดั เลขานุการ และ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา ทุกเขต ไปประชุม ภาคเชา้
คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ต่อดว้ย 
Dr. Luis  Benveniste  จาก The World  Bank มานาํเสนอผลการวิจยัเรื$อง "Improving Secondary 

Education"  เริ$มดว้ยการพดูถึงบทบญัญติัในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที$กาํหนดใหรั้ฐ
จดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน ๑๒ ปีที$มีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย ทาํให้มีการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ�น คือปฏิรูป
การเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ปฏิรูปหลกัสูตร  การปฏิรูปครู โดยอบรมครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพที$ได้
มาตรฐาน และระบบประกนัคุณภาพทั�งภายในและภายนอก  รัฐธรรมนูญยงัไดก้าํหนดใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ$นมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ไดใ้หข้อ้สังเกตการใชง้บประมาณเพื$อการศึกษาของไทย เขา
บอกวา่ในระดบัประถมศึกษารัฐใชเ้งินมากและบริการคนยากจนเป็นส่วนใหญ่  พอถึงระดบัมธัยมรัฐ
สนบัสนุนนอ้ยที$สุด ในระดบัอุดมศึกษาไดใ้ชง้บประมาณมากกว่าระดบัมธัยมและสนบัสนุนกลุ่มคนมี
รายไดสู้ง คนยากจนไมค่่อยไดรั้บบริการในระดบันี�   ต่างจากประเทศทั$วๆไปที$จะเป็น  Pyramid  ทั�งหงาย
และควํ$า ทั�งที$การศึกษาในระดบัมธัยมเป็นจุดเชื$อมต่อที$สาํคญัทั�งการศึกษาในระดบัสูงและตลาดแรงงาน 

และมีรายละเอียดที$น่านใจอีกหลายประเดน็ผมขอนาํมาใหพ้วกเราไดพิ้จารณากนั เผื$อจะไดคิ้ดอ่าน
ดาํเนินการในส่วนที$เกี$ยวขอ้ง แต่ขอเรียนวา่เรื$องนี� เป็นภาพรวมในระดบันโยบาย 

                            วนัพฤหัสบดทีี	 ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เชา้นี�ประเดิมดว้ยเพื$อนครูจากโรงเรียนห่างไกลมา
พบเพื$อขอความเห็นใจในการยา้ยลงมาอยู่ใกลบ้า้น  เธอบอกว่าอยูโ่รงเรียนเดิมมา ๒๓ ปี ไม่ไดย้า้ยสัก
ที  ถามวา่จบวิชาเอกใดมา พอไดย้ินก็บอกไปวา่เวลามีอตัราวา่งที$โรงเรียนใด โรงเรียนจะเป็นผูก้าํหนด
วิชาเอกที$ตอ้งการ เขตจะพิจารณาผูป้ระสงคข์อยา้ยตามที$โรงเรียนประสงคจ์ะได ้แต่วิชาเอกนี�ยงัไม่มี



โรงเรียนใดขอมาเลย วิธีที$จะใหไ้ดผ้ลตรงจุดตอ้งไปติดต่อใหโ้รงเรียนขอมาใหต้รงกบัวิชาเอกที$เรามีอยู่จึงจะ
มีโอกาสเขา้แข่งขนั  เธอจบเอกพฒันาชุมชน มีอีกวิชาเอกหนึ$งที$โรงเรียนไมเ่คยขอมาคือ การบริหาร
การศึกษา  เพราะฉะนั�นหากจบวิชาเอกนี�มาโอกาสยา้ยในสายผูส้อนค่อนขา้งยาก   อีกรายเป็นลูกจา้งชั$วคราว 
สอบพนกังานราชการไวไ้ดป้ระสงคจ์ะเป็นครูที$โรงเรียนเดิมเพราะคุณพ่อเป็นผูบ้ริจาคที$ดินใหส้ร้าง
โรงเรียน  ถา้เป็นสมยักระทรวงธรรมการไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  แต่สมยันี� เป็นไปไม่ไดเ้ลย เพราะมีกฎเกณฑ์
ใหป้ฏิบติั   ไดแ้ต่ปลอบใจวา่ไดอ้ยา่งกต็อ้งเสียอยา่งที$เราตอ้งเลือกเอา  อยากอยู่บา้นก็ไม่เกี$ยงตาํแหน่งและ
รายได ้ ตอ้งการตาํแหน่งก็อาจตอ้งทิ�งบา้น  มีใหเ้ห็นกนัทั$วไป  ที$ลงตวัไดท้ั�งสองอยา่งนบัเป็นกศุลแต่ปาง
ก่อนโดยแท ้    คณะที$สองมาเล่าใหฟั้งถึงความอึดอดัที$ถูกผูบ้ริหารโรงเรียนบีบคั�นต่างๆนานา เพราะเขา้ใจวา่
ไม่เป็นพวก เกลี�ยกล่อมยงัไงกไ็ม่สาํเร็จจึงใหฝ่้ายบุคคลและนิติกรรับไปดาํเนินการตามกบิลเมือง  ในฐานะ
ผูบ้ริหารการศึกษา ลูกนอ้งทุกคนจะชั$วจะดีจะเก่งจะดอ้ยกคื็อลกูนอ้งเรา พอใจบา้งไม่พอใจบา้งเราตอ้ง
อดทน เพราะหากเราไม่นบัเขาเป็นลูกนอ้งเรากห็มดจากความเป็นนายเหมือนกนั คนเป็นนายหากปราศจาก
พรหมวิหารธรรมก็ขาดคุณสมบติัที$จะเป็นนาย  อายุเราอยู่กนัไม่ถึงหมื$นวนักล็าโลกกนัแลว้ยอมๆกนัเสีย
บา้ง   บ่ายประชุมรองผูอ้าํนวยการฯและหวัหนา้กลุ่มเพื$อซกัซอ้มความเขา้ใจในการรับการประเมินจาก 
สพฐ.ในวนัที$ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๐ เพราะเป็นการประเมินเพื$อดูภาพรวมทั�งระบบ ๑๗๘ เขต เมื$อเรามีดีก็
ตอ้งเอาดีมาอวด เห็นผลการแข่งขนัทกัษะในงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนภาคใต ้ที$ผา่นมาน่าดีใจในผลงาน
ของครูชุมพร เขต ๑ ที$ลูกศิษยสู์เ้ขาไดส้บายมาก  เมื$อก่อนพอพดูถึงชุมพรตอ้งคน้จากลาํดบัทา้ยสุดขึ�นมา 
วนันี� เรามกัจะเริ$มดูจากหนา้แรกลงไป ผลงานนี�กต็อ้งยกใหคุ้ณครูแบบเต็ม ๆ   เลิกประชุมไปยืนดูเตาแก๊ส
และอ่างลา้งจาน สแตนเลส ที$ส่งคนไปซื�อมาจากสมุทรสงคราม เตาแก๊สเขาขาย ๒๑,๐๐๐ บาท อ่างลา้งจาน
ขาย ๑๗,๐๐๐ บาท หลายคนพอทราบราคากส็งสยัว่าเป็นอยา่งไรทั�งไกลทั�งแพง พอไปเห็นพะยกัหนา้วา่ใช้
กนัชั$วลูกชั$วหลานกไ็ม่พงั  ตอ้งใหช่้างปล่องควนัมาออกแบบและติดตั�งระบบระบายเหนือเตาไฟจึงจะ
สมบูรณ์  ช่างผา้ม่านมาใหเ้ลือกสีและรูปแบบ เลือกสีเหลืองไข่ ใชร้าวไมห่้วงไมแ้บบง่ายๆเพราะสะดวกไม่
ซบัซอ้น  สาํหรับเหลก็ดดัและประตูมว้นกเ็อาลายมาใหเ้ลือก เป็นสแตนเลสจะไดดู้สวยงามทนทาน
เหมาะสมกบัอาคาร   เยน็นดัชมรมคนเมืองลุงในชุมพร ประชุมที$สโมสร สั$งอาหารจากร้าน ค.คนใต ้เพราะ
เป็นชาวเมืองลุง  คืนนี�มากนัมากนบัไดร้าว ๒๐ คน ส่วนใหญ่อยู่ในอาํเภอเมืองชุมพรและอาํเภอท่าแซะ ที$รับ
ราชการอยู่หลายคน เช่น ปลดัอาวโุสอาํเภอท่าแซะ รองผูก้าํกบัการตาํรวจภูธรอาํเภอท่าแซะ สหกรณ์นิคมท่า
แซะ ในอาํเภอเมืองส่วนใหญ่เป็นครูที$วิทยาลยัเทคนิคชุมพร  และนกัธุรกิจ ขา้ราชการบาํนาญ  ที$ประชุม
เลือกผมเป็นประธานชมรมชั$วคราวเพื$อเตรียมกนัจดังานใหญ่ในเดือนธนัวาคม  ๒๕๕๐ ซึ$ งคาดว่าจะมี
สมาชิกมาร่วมงานประมาณ ๒,๐๐๐ คน  แต่กมี็ผูอ้าวโุสบอกวา่ใครกต็ามถูกเลือกเป็นประธานชมรมคนเมือง
ลุงในชุมพร จะตอ้งยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งที$อื$นทุกราย สงสัยตอ้งรีบกลบับา้นไปเก็บของรอไดแ้ลว้ 
                             วนัศุกร์ที	 ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ชมรมเปตองจงัหวดัชุมพรขอใชพื้�นที$สาํนกังานเขตเพื$อ
คดัเลือกทีมเปตองนกัเรียนไปแข่งขนัตวัแทนเขตในวนันี�  รอบๆอาคารสโมสรจึงถกูแปรรูปเป็นสนามแข่ง
ขนั คลาคลํ$าไปดว้ยนกัเรียนและครูทั�งเขต ๑ และเขต ๒  รองผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร นายสมศกัดิS   ตะเภา



นอ้ย มาเป็นประธานเปิดการแข่งขนั  การคดัเลือกจะต่อเนื$องไปจนถึงวนัพรุ่งนี�คาดวา่จะแลว้เสร็จ   มี
ผูบ้ริหารโรงเรียนจากจงัหวดัพงังามาพบเพื$อบอกว่า ประสงคจ์ะยา้ยมาอยูชุ่มพร  เพราะบา้นอยูชุ่มพร พอ
ถามอาํเภอบอกว่าอยูห่ลงัสวน ที$ไม่ไปหลงัสวนเพราะครอบครัวอยู่กรุงเทพฯ ก็ตอ้งคอยผลการพิจารณาหลงั
เกษียณอายรุาชการว่าจะเป็นไปไดแ้ค่ไหน  เที$ยงไปทานขา้วงานแต่งงานลูกสาวนายประสิทธิS   บริสุทธิS  
หวัหนา้งานยานพาหนะของเขตที$บา้นใกลโ้รงเรียนวดันอ้มถวาย  เจา้บ่าวเป็นตาํรวจบา้นเดียวกบัผมที$พทัลุง 
จึงมีโอกาสพบวงศาคณาญาติในงานนี�หลายคน   วนันี� เป็นวนัดีมีงานแต่งงานมากมายต่อเนื$องไปจนถึงวนั
พรุ่งนี�   คงจะไปทุกงานไม่ทนัตอ้งฝากซองไปช่วยตามธรรมเนียม  บ่ายนั$งอ่านเครื$องมือวิจยัที$เพื$อนครู
ไวว้างใจให้ผมเป็นผูเ้ชี$ยวชาญเพราะบางเรื$องเอาของเขามาลืมไวห้ลายวนัแลว้ใชเ้วลา ๒ ชั$วโมงก็แลว้
เสร็จ  ลงไปดูการแข่งขนั เปตองจนเยน็ อาทิตยนี์�อยูชุ่มพรเพราะมีอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในวนัอาทิตยที์$
โรงเรียนท่าขา้มวิทยา   
เรื	องก่อนจากสัปดาห์นีA 
คืนที
ฟ้าฉํ
าฝน ... ตายายคู่หนึ
งจูงมือ ค่อย ๆ พากันเดินเข้าร้าน 
McDonalds แลดูแปลกตาท่ามกลางเหล่าวัยรุ่นหนุ่มสาว 
สายตาหลายคู่จ้องมองมาอย่างชื
นชมในความรักที
ยืนยาวมากว่าครึ
 งศตวรรษของสองตายาย 
ตาเดินตรงไปที
เคาน์เตอร์สั
งอาหารชุด และชาํระเงินอย่างคุ้นเคย 
ก่อนพายายไปเลือกหาที
นั
งริมในสุดของร้าน 
ตายายช่วยกันนาํอาหารออกจากถาด ตาค่อย ๆ แบ่งแฮมเบอร์เกอร์ออกเป็น 2 ส่วน 
เอาเฟรนช์ไฟร์ออกมานับครึ
 ง 
และจัดวางไว้ดูน่ารับประทานข้างหน้ายาย คว้าแก้วโค้กมาจิบหนึ
งอีก 
ส่งให้ยายรับไปจิบหนึ
งอึกก่อนจะวางไว้ตรงกลางเบื+องหน้าทั+งคู่ 
 

ขณะที
ตาเริ
 มกินแฮมเบอร์เกอร์ส่วนของตนอยู่  
บรรดาลกูค้าในร้านที
จับตาดูคู่ตายายมาตั+งแต่ต้นเริ
 มรู้สึกกระสับกระส่าย 
หลายคนสะกิดกันพลางกระซิบ ...... 
 

"น่าสงสารจังแกคงมีเงินพอซื+อได้แค่ชุดเดียวมาแบ่งกันมั+ง" 
ชายหนุ่มโต๊ะข้าง ๆ 
ถึงกับเดินเข้ามาหาพร้อมเสนอตวัขอเป็นเจ้ามือซื+อให้อีกชุดอย่างสุภาพ 
ตายิ+มรับความมีนํ+าใจ แต่ปฏิเสธอย่างนุ่มนวลว่า 
 

"ไม่เป็นไรหรอกมีอะไรเรากต้็องเอามาแบ่งกันอยู่แล้ว" 
 



เวลาผ่านไป ทุกคนเริ
 มสังเกตว่า 
ยายได้แต่นั
งนิ
งจ้องมองตากินแฮมเบอร์เกอร์อย่างเอร็ดอร่อย 
ไม่ยอมแตะต้องส่วนของตน นอกจากหยิบโค้กขึ+นมาจิบ 
ชายหนุ่มคนเดิมตัดสินใจเข้ามาหาอีกครั+ง 
เอ่ยขอร้องให้เขาได้เลี +ยงคู่ตายายที
น่ารักนี+เถอะ 
คราวนี+ยายเป็นฝ่ายปฏิเสธอย่างอ่อนหวาน 
ยืนยันเหมือนเดิมว่ามีอะไรกต้็องเอามาแบ่งกัน 
เมื
อตารับประทานเสร็จ ขณะหยิบกระดาษมาเช็ดปาก 
ยายกย็ังคงนั
งนิ
งดูสามีสุดที
รักอยู่อย่างนั+นราวกับกลวัว่าเขาจะไม่อิ
มจริงๆ 
 

ชายหนุ่มคนเดิมกอ็ดรนทนไม่ได้อีก 
เอ่ยปากอย่างจริงจังขอตายายอนุญาตให้เขาเลี+ยงสักครั+ง 
แต่กถ็ูกปฏิเสธอย่างสุภาพอีก ... 
 

ชายหนุ่มนึกสงสัย "ทาํไมคุณยายไม่รับประทานบ้างเลยครับ 
กไ็หนบอกว่ามีอะไรกต้็องเอามาแบ่งกันไง คุณตากท็านเสร็จแล้ว 
ยังรออะไรอยู่หรือครับ? " ......... ......... ......... 
คุณยายตอบเนิบ ๆ ??...... 
"รอฟันปลอมจากตาน่ะหลานชาย..."  

กาํจดั  คงหนู 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑   

๑ กนัยายน  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                                วนัจันทร์ที	 ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เชา้วนันี� มีประชุมคณะกรรมการประเมินและ
คดัเลือกนวตักรรม ที$ห้องประชุมใหญ่ ชั�น ๓ แต่เมื$อถึงเวลาผูป้ระชุมไม่พร้อมจึงไม่ไดขึ้�นไปเปิด ไปดู
สโมสรพบวา่กระจกหนา้ต่างบานหนึ$งแตก เพราะถูกของแขง็ขวา้งอยา่งแรง  คาดวา่ผูก้ระทาํเป็นนกัเรียน
ที$มาคดัเลือกกีฬาเปตอง  จึงสั$งใหช่้างกระจกมาเปลี$ยนใหม่ใหเ้รียบร้อย   ขึ�นไปจดัการกบัแฟ้มเอกสารต่างๆ
จนหมดโตะ๊  วนันี� ส่งทีมงานภายใตก้ารนาํของท่านรองฯปรีชา  บวักิ$ง  ไปรับจตุคามรามเทพรุ่น "ทองพนู
เพิ$มทรัพย"์  ที$นครศรีธรรมราช เพราะวนัที$ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๐ เป็นการปลุกเสกครั� งสุดทา้ยที$วดัทอง
พนู อาํเภอเชียรใหญ่ เป็นภารกิจที$ทาํเพื$อส่วนรวม กล่าวคือ เราช่วยวดัจาํหน่ายองคจ์ตุคาม วดัก็จะซื�อ



ครุภณัฑใ์หเ้ขตตามวงเงินที$ตกลงกนั จึงเป็นกศุลเจตนาทั�ง ๒ ฝ่าย และหากองคพ์่อออกมาเป็นที$พอใจของผู ้
สั$งจองนบัว่าเป็นความสาํเร็จสูงสุดของงานนี�   เที$ยงไปทานขา้วแกงตรงขา้มกบัวดัพระฝางมีทีมคนงานภาร
โรงไปดว้ยสองสามคน จากนั�นตามล่าหาร้านทาํปล่องควนั กวา่จะไดต้วัเกือบถึงปากนํ�าชุมพร เขามาดูพื�นที$
และรับปากวา่จะรีบออกแบบใหโ้ดยเร็ว   เยน็ไปรับผูแ้ทนเลขาธิการ กพฐ.ที$ส่งมาติดตามการปฏิบติังานของ
เขตตามนโยบายจาก สพฐ.ไปทานขา้วที$ร้านพริกหอม มีหวัหนา้ปัญญา ยศวิไล และคุณฒาลิสา   ศรีนฤพฒัน์ 
ร่วมทีม หลงัอาหารคํ$านาํคณะไปชมไฟยามราตรีที$เขต อยู่อาคารสโมสรราว ๑ ชั$วโมงก็ไปส่งโรงแรมให้
พกัผอ่น 
                                วนัองัคารที	 ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เชา้รับรองคณะผูแ้ทน สพฐ.ที$มาติดตามนโยบาย
ตามกลยทุธ์ของ สพฐ. ที$ห้องทาํงาน เขาชมเชยภูมิทศัน์และการตกแต่งสาํนกังานเขตวา่สะอาดและสวยงาม 
พาเยี$ยมชมกลุ่มงานต่างๆ  ทะลุไปดา้นหลงัหอ้ง รอง ผอ.สพท.และหน่วยตรวจสอบภายใน  แลว้เลยไปหอ้ง
ประชุมเขาปูน อาคารสโมสร ไดบ้รรยายทั�งดว้ยวาจาและแผน่วีซีดีที$คุณครูยทุธภูมิ  ภมิูวิทยาจากโรงเรียน
บา้นหวัถนน คุณครูศุภฤกษ ์บุญเกื�อ โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา และคุณครูวิโรจน์  พงษศิ์ริกลุ โรงเรียนบา้น
ปากนํ�า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)ช่วยกนัทาํ จากนั�นคณะตรวจผูติ้ดตามไดใ้หเ้จา้หนา้ที$เล่ารายละเอียดการ
ทาํงานตามแผนกลยทุธ์ใหฟั้งตามลาํดบั  พกัเที$ยงทานขา้วที$หอ้งบางผรา บ่ายนดัผูแ้ทน องคก์รปกครอง
ทอ้งถิ$น คือ คุณชยัภูมิ นาคสงัข ์ ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา เทศบาลตาํบลวงัไผ ่. กรรมการเขตพื�นที$
การศึกษา  ผ.อ.วินยั  คุณวุฒิ  ผ.อ.วิลาศ วงศสุ์วฒัน์ กรรมการนิเทศ ผ.อ.กิจจา  เก่งการไถ  หวัหนา้ฯกิตติ
วฒิุ  พนัธ์ุธร และ อ.ก.ค.ศ.เขต ผ.อ.อุดม  เชิงไกรยงั ครูสาโรจน ์จนัทร์เพง็  ผ.อ.เสน่ห์  มีวิเศษณ์ มาสอบถาม
บรรยากาศการทาํงานร่วมกนั ทุกคนใหก้ารเป็นประโยชนต่์อจาํเลย เมื$อคณะผูต้รวจติดตามเห็นว่าไดข้อ้มูล
ครบถว้นจึงเดินทางไปเยี$ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ บา้นนาเนียน เป็นภาคสนาม คณะครูไดร้ับรองอย่าง
แขง็ขนัแมจ้ะไมท่ราบล่วงหนา้  อาคารเรียนที$เพิ$งเปิดทาํการไปเมื$อเดือนมีนาคมที$ผ่านมาจดัเป็นหอ้ง
ผูบ้ริหาร หอ้งประชุมและหอ้งสมุดในชั�นล่าง ตอ้งชมเชยวา่จดัไดส้วยงามและลงตวั ชั�นบนเป็นห้องเรียน 
วนันี�ไม่ไดขึ้�นไปดู  คุณประดบั  ฤทธิไกร และคุณกนัยา  เผือกนาโพธิS  นั$งรถไปส่งคณะที$ระนอง ผมขอตวั
กลบัสาํนกังาน  เยน็กลบัมาแวะหา้งโอเชี$ยนเพื$อดูเสื�อผา้ร้านขาประจาํ ไม่ไดม้าอุดหนุนนานแลว้ ถือโอกาส
ทานอาหารเยน็ที$นี$  กลางคืนโทรศพัท์พดูคุยกบัท่านรองฯปรีชา  บวักิ$ง ที$ร่วมพิธีปลุกเสพจตุคามที$วดัทอง
พนู อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช คืนนี� เกิดจนัทรุปราคาเตม็ดวง จึงเป็นที$ฮือฮาในบรรดาผู้
มาร่วมพิธียิ$งนกั 
                                วนัพุธที	 ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เชา้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพนกังาน
ราชการในเขต และไดใ้ชเ้วลาหลงัเปิดพดูคุยในเรื$องที$เกี$ยวขอ้งประมาณ ๑ ชั$วโมง ลงไปทาํงานเอกสารที$
หอ้งทาํงาน มีครูจากปัตตานีมารายงานตวั ๑ ราย เป็นครูผูห้ญิงเธอบอกวา่ถกูปองร้ายข่มขู่ว่าจะเป็นรายต่อไป 
ทางสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาตน้สังกดัจึงอนุญาตใหเ้ดินทางออกนอกพื�นที$มาก่อน  เธอเลือกชุมพรเพราะ
ลูกสาวมามีครอบครัวอยูที่$นี$  สาํหรับเธอเองเกิดและโตที$ปัตตานี ทรัพยสิ์นทั�งหลายกต็อ้งปล่อยวางไวท้าง
โนน้เพื$อเอาชีวิตรอด   ผมใหไ้ปช่วยราชการที$โรงเรียนวดัพิชยัยารามเป็นการชั$วคราว   เที$ยงลงไปทานขา้วที$



สโมสรกบัพนกังานราชการ หลายคนมาทดสอบเสียงที$หอ้งบางผราคาราโอเกะ  บ่ายไปดูจตุคามรามเทพรุ่น
ทองพนูเพิ$มทรัพย ์ที$ส่งทีมไปรับมาจากนครศรีธรรมราช  ความชดัเจนสวยงามอยูใ่นระดบัที$น่าพอใจ  แต่ถา้
หากพบความบกพร่องทางวดัทองพนูยินดีใหเ้ปลี$ยนได ้ใหฝ่้ายแจกจ่ายจดัระบบเพื$อมอบผูส้ั$งจองโดยเร็วจะ
ไดจ้บโครงการอยา่งสมบูรณ์ เยน็ไปทานขา้วกบัพฒันาการจงัหวดัชุมพรที$ร้านอาหารเพื$อนใจรีสอร์ท เพราะ
มีรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานกองทุนหมูบ่า้น มาเยี$ยมเยือน  ทางพฒันาการจงัหวดัแจง้ใหท้ราบวา่มีครูเราบาง
คนไปกูเ้งินกองทุนหมูบ่า้นแลว้ไม่ส่งเงินคืนกองทุนจะส่งรายชื$อมาใหผ้มด ูเรากไ็ดแ้ต่ทาํตาปริบๆ สามทุ่ม
กลบับา้นทาํงานต่อจนเที$ยงคืน 
                                วนัพฤหัสบดทีี	 ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ภาคเชา้อยู่ศนูยร์าชการเพื$อประชุมคณะกรรมการ
ความมั$นคงจงัหวดัและหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดั ที$หอ้งประชุมเกาะเสมด็ท่านรองฯแชน  ชื$นศิวา 
เป็นประธานการประชุม เพราะท่านผูว่้าราชการจงัหวดัไปส่งเสดจ็สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถที$
นราธิวาส  การประชุมเดือนนี�รวดเร็วจบลงในเวลา  ๑๐ นาฬิกา ผมกลบัไปทานขา้วที$เขตบ่ายเดินทางไป
โรงเรียนท่าขา้มวิทยา เพื$อเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือขั�นความรู้ชั�นสูง หลกัสูตร
ผูน้าํ วิชาภาวะผูน้าํ ใชเ้วลา ๔๕ นาที บรรยาย ๒๐ นาที ใหท้าํกิจกรรมกลุ่ม ๒๕ นาที สังเกตดรุู่นนี�ทาํงาน
รวดเร็วถูกตอ้ง สรุปวา่ประสิทธิภาพสูง จากนั�นไปเดินดูภาคสนามฐานผจญภยัต่างๆ  มีแอเรียล ๒ ทางคลา้ย
กระโดดหอ แต่เป็นการโรยตวัลงนํ�า ผูเ้ขา้อบรมทดสอบความกลา้กบักิจกรรมนี�กนัมาก  กลบัไปทาํงานที$เขต
จนเยน็ กลางคืนไปร่วมกิจกรรมงานเลี�ยงเชอรีไนทข์องผูอ้บรมลูกเสือที$โรงเรียนท่าขา้มวิทยา อยูจ่น ๓ ทุ่ม
ครึ$ งจึงเดินทางกลบั 
                                วนัศุกร์ที	 ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นประธานการประชุมเครือข่าย
โรงเรียนประเภทหนึ$ งเพื$อรองรับการกระจายอาํนาจ ที$หอ้งเขาปูน อาคารสโมสร มีผูบ้ริหารในโครงการทั�ง
เขต ๑ และเขต ๒ มาประชุม  ไดเ้ลือกประธานเครือข่าย  รองประธานเครือข่าย และเลขานุการ 
ผูช่้วยเลขานุการ งานแรกคือการประชุมสมัมนาคณะครูในโรงเรียนเพื$อใหค้วามรู้ความเขา้ใจเรื$องการ
กระจายอาํนาจปลายเดือนกนัยายนถึงตน้เดือนตุลาคม ๒๕๕๐  ท่าน ผ.อ.สมใจ  สนัติยานนท ์โรงเรียนสอาด
เผดิมวิทยา ไดรั้บเลือกเป็นประธานเครือข่าย  เที$ยงเลี�ยงขา้วผูเ้ขา้ประชุมที$สโมสร  บ่ายทาํงานเอกสารที$
สาํคญั เพราะอาทิตยห์นา้ไม่อยูท่ ั�งอาทิตยมี์ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลที$อยุธยาและลา
พกัผอ่นไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบตัรลูกสาวที$มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ออกจากชุมพรค่อนขา้งเยน็
เดินทางเขา้กรุงเทพฯ ถนนหลายช่วงกาํลงัก่อสร้าง ถึงบา้นพกัประมาณ ๔ ทุ่ม 
                                

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 



๘ กนัยายน  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                               วนัจันทร์ที	 ๓  กนัยายน  ๒๕๕๐  ออกจากบา้นพกัเมืองนนทแ์ต่เชา้ตรู่ขบัรถเขา้ถนน
กาญจนาภิเษก มุ่งหนา้ไปอยุธยา เสน้ทางนี�หากตรงไปจะไปบรรจบกบัถนนมิตรภาพและถนน
พหลโยธิน  แต่ผมเลี�ยวซา้ยตรงป้ายอยุธยา  บางปะหนั เป็นเสน้ทางตดัใหมต่รงมาจากปทุมธานี  ระยะทาง
จากจุดเชื$อมไปประมาณ ๑๘ กม.เลี�ยวขวาอีกครั� งกเ็ขา้สู่กรุงเก่า ถนนคดเคี�ยวไปมาตามแนวโบราณสถาน 
ขา้มแม่นํ�าเจา้พระยา และแม่นํ�าป่าสกั กลบัรถขา้มทางรถไฟเลี�ยวซา้ยก่อนลอดสะพาน ตรงไปอีก ๑ กม.กถึ็ง
โรงแรมวรบุรี  อโยธยา  คอนเวนชั$น  รีสอร์ท  ที$ประชุมสมัมนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื�นที$การศึกษา (กตปน.) จุดนี�ผูเ้ขา้ประชุมมาจากภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกและภาคใต ้ รายงานตวัรับเอกสารการประชุม ท่านหวัหนา้ฯกิตติวุฒิ  พนัธ์ุธร และ ผ.อ.กิจจา  เก่ง
การไถ มาพกัคา้งตั�งแต่เมื$อคืนที$ผา่นมา   แต่ไปพกัที$โรงแรมอโยธยา ซึ$ งเป็นสาขาหนึ$ งของโรงแรมนี� เพราะที$
พกัเต็ม เนื$องจากเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ การประชุมสัมมนาจึงชุกกวา่ฤดูกาลอื$น  ท่านเลขาธิการ กพฐ. 
คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา  เป็นประธานเปิดการสมัมนาและบรรยายพิเศษ และใหผู้เ้ขา้สมัมนาได้
แสดงความเห็น ยกเวน้ชุมพรท่านบอกวา่ไปมาแลว้  จากนั�นวิทยากรไดผ้ลดัเปลี$ยนกนับรรยายจนเยน็จึง
แบ่งกลุ่มศึกษาประเดน็ปัญหาที$คณะจดัประชุมสมัมนากาํหนดและตอ้งไปรายงานในการประชุมพรุ่งนี�   เยน็
เขาเลี�ยงอาหารที$โรงแรม  ผมไปขา้งนอกกบัเพื$อนเก่าสมยัเป็นศึกษานิเทศกอ์ยูเ่มืองนนท ์คือ คุณจิ
ระ  สมบูรณ์  ปัจจุบนัไดล้าออกจากราชการไปบริหารโรงเรียนเอกชนที$จงัหวดัชลบุรี รับเงินเดือนเป็นแสน 
และกาํลงัทาํปริญญาเอก  ไปนั$งที$ร้านอาหารริมแม่นํ�าเจา้พระยา  เลือกเอาร้านที$รถจอดเยอะๆ เพราะน่าจะ
อร่อยคนถึงติดกนัมาก  ผมคุน้เคยกบัอยุธยามานานตั�งแต่ปี ๒๕๒๖ ไปเที$ยวไปเชียร์ผูส้มคัร ส.ส.หลายครั� ง 
ที$อาํเภอเสนา อาํเภอบางไทร และอาํเภอบางบาล ที$สาํคญัมีเพื$อนร่วมรุ่นที$เรียน มศว ประสานมิตร หลาย
คน  ทานอาหารอิ$มกไ็ปฟังเพลงโฟลค์ซองที$โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  บรรยากาศริมแม่นํ�าป่าสัก จดัสวนไดส้วย 
อยากนาํมาจดัที$เขตบา้งเพราะดูง่ายๆแต่ลงตวั  สามทุ่มครึ$ งก็เงียบแลว้จึงกลบัไปพกัที$โรงแรมวรบุรี 
                                วนัองัคารที	 ๔  กนัยายน  ๒๕๕๐  หลงัอาหารเชา้มีการประชุมกลุ่มตามที$ไดแ้บ่งไวเ้มื$อ
วาน กลุ่มอภิปรายกนัถึงปัญหา อุปสรรคในการทาํงานของ กตปน. ไดข้อ้สรุปแลว้ส่งตวัแทนขึ�นไปรายงาน
กลุ่ม  เลยเที$ยงเลก็นอ้ยการประชุมสัมมนาก็เสร็จ  ผมขบัรถมาส่งหัวหนา้กิตติวุฒิ  พนัธ์ุธร ที$ศูนยร์าชการ
จงัหวดันนทบุรี  และส่ง ผ.อ.กิจจา  เก่งการไถ ที$หอพกัคุรุสภา จอดรถไวที้$นี$เขา้ไปที$สาํนกัตรวจติดตามและ
ประเมินผล  พบ ดร.ดารณี  คาํวจันงั  ใหช่้วยติดตามเรื$องขออนุญาตไปต่างประเทศ พบวา่ตอ้งแกไ้ขเอกสาร
ใหม่ จึงลงมือพิมพเ์อกสารดว้ยตวัเอง กวา่จะแลว้เสร็จเกือบ ๖ โมงเยน็ ฝาก ดร.ดารณีช่วยสานต่อในวนั
พรุ่งนี�   ออกจากกระทรวงมาทานขา้วที$ครัวจนัทเกษม หอพกัคุรุสภากบัครอบครัว และ ผ.อ.กิจจา  เก่งการ
ไถ  วนันี�ขา้ราชการบาํนาญควงคู่กนัมาร้องเพลงร่วมสมยั(โบราณ) ส่วนใหญ่เป็นเพลงของวงสุนทรา
ภรณ์  สุม้เสียงเด็ดขาดจริงๆทั�งหญิงและชาย   อิ$มแลว้กลบับา้นนนทบุรีพกัผ่อน 



                                วนัพุธที	 ๕  กนัยายน  ๒๕๕๐ ออกจากบา้นไปส่งลกูที$เนติบณัฑิตยสภา ใกล้ๆ สมาคม
ชาวปักษใ์ต ้ กลบัรถเขา้ถนนปิ$ นเกลา้-นครชยัศรี ไปทานอาหารปักษใ์ตร้สเดด็ที$หนา้พุทธมณฑล  สั$งแกงส้ม
หวัพุงปลากะพง  ๑ ที$ และหมูผดัตะไคร้ ๑ จาน ขา้วเปล่าอีก ๑ แค่นี�กไ็ดอ้าหารมื�ออร่อยที$แสนอิ$มในยาม
เชา้  ขึ�นถนนบรมราชชนนีไปลงแยกวิสุทธิกษตัริย ์เอารถไปจอดที$วดัมกุฏกษตัริย ์ตอ้งจ่ายค่าจอดชั$วโมงละ 
๑๐ บาท ส่วนใหญ่ผมจะเหมาจ่ายทั�งวนั ๕๐ บาท  เดินขา้มสะพานคลองผดุงกรุงเกษมที$ กทม.มาสร้างให้
ใหม่ขึ�นไปชั�น ๗ ตึก สพฐ.ไปหา ดร.ดารณี   คาํวจันงั เพื$อตามเรื$องขออนุญาตไปต่างประเทศ วนันี� ท่าน
เลขาธิการ กพฐ. นดัประชุมคณะผูติ้ดตามนโยบายประชุม จึงไม่มีใครอยูโ่ต๊ะทาํงาน  แต่ไดน้อ้งๆจากสํานกั
ติดตามฯคอยเป็นธุระให ้ เรื$ องจึงไปไดเ้ร็ว  ใชเ้วลาวา่งไปเยี$ยมผูต้รวจราชการกระทรวงฯ คุณอภิชาติ   จิรา
วฒิุ  และสุดทา้ยลงทุนไปตามเรื$องที$สาํนกัพฒันาครูฯ  ได ้ผ.อ.ผานิต  มีสุนทร สาํนกัคลงัและทรัพยสิ์น ช่วย
ประสานงานอีกแรง เรื$องสามารถเดินไปได ้ ผมนาํเรื$องที$เจา้หนา้ที$ดาํเนินการเสร็จแลว้ไปพบท่านรองฯ
มงักร  กุลวานิช ที$หอ้งทาํงาน  ท่านรีบอนุมติัใหท้นัทีและชวนคุยอีกสารพดัเรื$อง ท่านเป็นผูใ้หญ่ที$ใจดี  ท่าน
บอกวา่เรื$องยา้ย ผ.อ.เขตจะเสร็จก่อนวนัที$ ๒๑ กนัยายน  ๒๕๕๐ ผมอยู่ชุมพร เขต ๑ ครบเทอม ๔ ปี หากได้
อยูต่่อกจ็ะสะดวกในการเขียนผลงานทางวิชาการเพื$อขอวิทยฐานะเชี$ยวชาญพิเศษ หากใหย้า้ยกเ็ป็นโอกาสดี
ของชุมพร เขต ๑ ที$จะไดเ้ปลี$ยนหวัรถจกัรใหม่ที$อาจมีกาํลงัมากกวา่เดิม มีนวตักรรมใหม่ๆเกิดขึ�น คงตอ้ง
ปล่อยใหน้ายตดัสินใจ เราเป็นมา้เป็นเรือกท็าํหนา้ที$ตวัเองไป ออกจากกระทรวงไปรับลกูที$เนติบณัฑิตยสภา 
กลบับา้นพกัผอ่น 
                                วนัพฤหัสบดทีี	 ๖  กนัยายน  ๒๕๕๐  ตื$นเวลา ๐๒.๓๐ น. ขบัรถไปรับช่างแต่งหนา้ที$ตลิ$ง
ชนั เพื$อแต่งหนา้ลูกเพราะวนันี�จะตอ้งรับพระราชทานปริญญาบตัร  กลบัมาแต่งตวั ทุกอยา่งแลว้เสร็จเวลา 
๐๔.๓๐ น. จึงเดินทางไปมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  จอดรถในสนามหลวงแบบเลือกที$จอดไดเ้พราะยงัเชา้อยู่ 
แต่หากชา้เพียง ๑๐ นาที ความลาํบากจะตามมาเยือน  ภาระหลกัของวนันี� คือการถ่ายภาพร่วมกบัลูกและญาติ
มิตรที$มาแสดงความยินดี  ผมเองกร่็วมแสดงความยินดีกบัคุณสุมนา  นุ่นแกว้ เจา้หนา้ที$สาํนกังานเขตพื�นที$
การศึกษาชุมพร เขต ๑ ที$ลูกรับพระราชทานปริญญาในวนันี� ดว้ย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ที$
แคบอยูแ่ลว้ วนันี� จึงแคบยิ$งขึ�น อากาศร้อนอบอา้ว แต่เด็กๆเขาสนุกสนานกนัจริงๆ ผูใ้หญ่กค็อยจ่ายเงินอย่าง
เดียว  มีผูบ้ริหารโรงเรียนมาราชการที$ กทม.แวะมาแสดงความยินดี ๓ ราย คือ ผ.อ.สาํรวจ  ถนอมศกัดิS   ผ.อ.
ธรรมรงค ์ เทพไพฑรูย ์  และ ผ.อ.ศกัดิS สิทธิS   แร่ทอง  ตอ้งขอบคุณไว ้ณ โอกาสนี�    ไดร้ับโทรศพัทจ์าก
ผูบ้ริหารโรงเรียนแห่งหนึ$ งบอกว่าครูในโรงเรียนไปเมาสุรามาหาเรื$องทะเลาะจะถึงขั�นทาํร้ายร่างกายหรือไม่
ฟังไม่ชดั แต่บอกใหโ้ทร.ไปแจง้ผูรั้กษาการเพราะผมอยูก่รุงเทพฯ  วนันี�ทาํใหรู้้สึกว่า เราแก่แลว้และมีลูก
มากเหลือเกิน เพื$อนร่วมรุ่นลูกสาวมาลอ้มหนา้ลอ้มหลงัเรียกคุณพ่อคุณแม่ตลอด บางรายเห็นมาตั�งแต่เรียน
อนุบาล  บางรายมธัยม และหลายรายตอนเขาเรียนที$ธรรมศาสตร์ แต่ลูกๆเหล่านี� กไ็ปมาหาสู่ที$บา้นอยูเ่ป็น
ประจาํ ไปคา้งไปนอนแบบยกทีม มีทั�งอว้นทั�งผอม มีสูงตํ$าดาํขาวครบถว้น คนมีลูกคนเดียวก็อยากใหลู้กมี
เพื$อนมากๆเพราะไม่มีพี$นอ้ง  เวลากลบับา้นจึงซื�อของกินที$เขาชอบไวม้ากๆจะไดม้าพกัมาคา้งกนั



สะดวก  ไดอ้อกจากธรรมศาสตร์  ๖ โมงเยน็ มาเลี�ยงขา้วเยน็ญาติมิตรที$ร้านอิ$มปลาเผา แยกบางพล ูบางบวั
ทอง  กลบับา้นก็ตื$นเตน้กบัวีดีโอและภาพถ่ายที$ถ่ายทาํในวนันี�  

                                วนัศุกร์ที	 ๗  กนัยายน  ๒๕๕๐  สายๆไดรั้บข่าวจากคุณสุชาติ  อุชุภาพ วา่คุณปรีชา  กาล
เพชร นกัการภารโรงโรงเรียนบา้นเขาวงปลิดชีพตนเองดว้ยการผกูคอตาย ความจริงวนัที$ ๓๐ กนัยายน 
๒๕๕๐ นี� เขากจ็ะเกษียณอายุราชการ ก็ใจหายครั� งที$แลว้เป็นลมหมอช่วยไวท้นั ไม่น่าจะคิดสั�นในวยัขนาด
นี�   เดินทางออกจากบา้นเมืองนนทบุรีเกือบ ๑๐ นาฬิกา แวะทานขา้วแกงปักษใ์ตที้$ร้านแม่แดงถนนราช
พฤกษ ์ แวะส่งลูกที$เนติบณัฑิตยสภา แลว้ดิ$งลงใต ้ครูโรงเรียนเอกชนโทร.มาสอบถามเรื$องการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนบอกวา่ยงัไมไ่ด ้ผมโทร.ถามผูเ้กี$ยวขอ้งเขาบอกวา่เครื$องเทอร์มินอลที$ สช.เสียเขตเองก็หมดวิชาที$จะ
ดาํเนินการอยา่งอื$น เพราะการเบิกเงินแทนกนัตอ้งให้เจา้ของงบประมาณอนุมติั จึงแจง้ใหติ้ดต่อ สช.
โดยตรง  วนันี� ฝนไม่ตกขบัรถสะดวก ถึงบา้นพกั ๕ โมงเยน็ 

กาํจดั คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๑๕ กนัยายน  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                                                วนัเสาร์ที	 ๘  กนัยายน  ๒๕๕๐   เชา้ทาํงานเอกสารที$บา้นพกัจนสาย  ออกไป
ดูแฟ้มเอกสารที$เขต เพราะมีการทาํงานล่วงเวลากนัอยู ่อนุมติัการเบิกจ่ายงบประมาณ และตรวจประเมินคาํ
ขอวิทยฐานะของศึกษานิเทศกท์ั�งเชี$ยวชาญและชาํนาญการพิเศษ ร่วมกบั ผ.อ.จนัทร  พลสิงห์ และหวัหนา้ฯ
กิตติวุฒิ  พนัธ์ุธร  หวัคํ$าไปฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณปรีชา  กาลเพชร อดีตนกัการภารโรงโรงเรียนบา้นเขา
วง ที$บา้นเขาวง มีนกัการภารโรงจากเขตและโรงเรียนไปดว้ยกนัสามสี$คน  กลบัมาแวะดกูารติดตั�งเรือจาํลอง
ที$หอ้งบางผรา  และการติดตั�งพระบรมฉายาลกัษณ์ที$หอ้งประชุมเขาปูน อาคารสโมสร เพราะตอนกลางวนั
ไม่มีกุญแจ ติดตั�งแลว้กด็ูดี  กลบับา้นพกัซ่อมคอมพิวเตอร์ลงโปรแกรมเพิ$มบางตวัคืนที$ผ่านมาฟอร์เมต
ฮาร์ดดิส ใหม่  เพราะทาํงานชา้ลง 
                                        วนัอาทิตย์ที	 ๙ กนัยายน  ๒๕๕๐  ตั�งแต่เชา้ขลุกอยู่กบัคอมพิวเตอร์ครึ$ งวนั  บ่าย
ออกไปตดัผมที$ร้านตู่หนา้โรงเรียนเทศบาลบา้นท่าตะเภา ตกแต่งหลงัคาใหม่ใหศี้รษะ   เยน็เตรียมเสื�อผา้ลง
กระเป๋าเดินทางใชเ้วลาเกือบสองชั$วโมงเพราะไปหลายวนั ขบัรถไปจอดไวที้$เขต เพื$อขึ�นรถทวัร์  แต่สาํหรับ
คนอื$นๆเขานดัหมายขึ�นรถที$โรงแรมชุมพรการ์เดน้ รถออกประมาณ  ๔ ทุ่ม  ขบัไปเรื$อยๆถึงหาดใหญ่ตี ๔ 
ครึ$ ง   



 
                                        วนัจนัทร์ที	 ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๐  อาบนํ�าที$โรงแรมสากลโฮเตล แมจ้ะเลก็ๆแต่
สะอาดดี  ลงมาทานมื�อเชา้ที$หอ้งอาหารของโรงแรม ผมประชุมทีมงานที$ไปศึกษาดูงานครั� งนี� เพื$อซกัซอ้ม
ความเขา้ใจและมอบหมายภารกิจเพราะเราไปในโครงการผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเพื$อรองรับการกระจาย
อาํนาจ จึงนาํรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา หวัหนา้กลุ่ม และผูอ้าํนวยการโรงเรียน ๔ ท่าน 
คือ โรงเรียนอนุบาลชุมพร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงเรียนปากนํ�าชุมพรวิทยา และโรงเรียนชุมชนมาบ
อาํมฤต รวมทั�งคณะ ๒๖ คน เราเปลี$ยนรถเป็นของมาเลเซียเดินทางเขา้ประเทศ เป็นรถปรับอากาศแบบ
ธรรมดาแต่นั$งสบายกวา่รถสองชั�นบา้นเราเพราะเกา้อี�ตวัใหญ่ นั$งสบาย ไม่ปวดหลงั  รถเขา้ประเทศมาเลเซีย
ที$ด่านจงัโหลน ผา่นด่านไทยใหเ้ขาตรวจเอกสาร พาสปอร์ตประทบัตราหนงัสือเดินทางออกนอกประเทศ 
เมื$อผา่นด่านของมาเลเซียพวกเราตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระใหเ้ขาตรวจ ประทบัตราหนงัสือเดินทางเขา้
ประเทศมาเลเซีย เลยด่านมาหน่อยรถจอดที$ร้านอาหารเพื$อใหพ้วกเราแลกเงินบาทเป็นเงินริงกิต อตัรา
แลกเปลี$ยน ๑ ริงกิตเท่ากบัเงินไทย ๙ บาทกว่าๆ หรือหากคิดแบบหยาบๆก็ประมาณ ๑๐ บาท ขณะที$เงิน
สิงคโปร์ ๑ เหรียญตก ๒๓ บาท  ผมเดินสาํรวจอาหารการกินมีทั�งโรตีที$สาวชาวปัตตานีมาทอดขายแผน่ละ 
๑๐ บาท ร้านขา้วแกงประเภทมสัมั$น แกงส้ม ปลาเคม็ทอด เห็นแลว้ก็อยากลองทานดู แต่เพิ$งทานมาจาก
โรงแรมจึงย ั�งไวก่้อน  สภาพสองขา้งทางก็คลา้ยของไทยเรา มีทุ่งนา มีสวนยางสลบักนัไป บา้นเรือนมีทั�ง
บา้นเดี$ยวและเป็นหมู่บา้นจดัสรรที$หลงัคาสีเดียวกนั  คุณสิริไกดช์าวมาเลเซียเล่าใหฟั้งวา่ ประชาชนใน
เสน้ทางจงัโหลนจนไปถึงบตัเตอร์เวอร์ธเป็นชาวสยาม ซึ$งเป็นประชาชนชั�น ๑ ของมาเลเซีย เพราะเดิม
ดินแดนเหล่านี� เป็นของไทย จึงมีคนไทยสยามมาตั�งรกรากเป็นการถาวรและเมื$อเสียดินแดนใหก้บั
มหาอาํนาจองักฤษ กค็งตกคา้งอยูใ่นดินแดนเหล่านี�  จวบจนมาเลเซียไดรั้บเอกราชจึงไดร้ับฐานะเป็นพลเมือง
ชั�น ๑ มีสิทธิS ซื�อที$ดินหรืออสังหาริมทรัพยท์ั�งหลายในประเทศมาเลเซีย  นายกรัฐมนตรีคนแรกคือ ตนกอูบั
ดุลรามานห์ ก็มีมารดาเป็นชาวสยาม ชื$อแม่เนื$อง และท่านก็มาเรียนหนงัสือที$โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  ฟัง
ไกดเ์ล่าใหฟั้งไดค้วามรู้ดี เป็นที$น่าสงัเกตว่าทางด่วนของมาเลเซียนั�นมีรั� วกั�นทั�งสองดา้น เพื$อกนัสัตวเ์ลี�ยงเขา้
มากีดขวางการจราจร และมีการปลูกไมส้ักที$กาํลงัโต  ไกดเ์ล่าวา่เป็นโครงการที$นายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธห์ 
ดาํริใหป้ลูกตลอดทางด่วนตั�งแต่รัฐเหนือจรดรัฐใต ้ ถึงบตัเตอร์เวอร์ธเที$ยงจึงแวะไปทานอาหารจีนในตวั
เมืองเป็นอาหารที$ดีที$สุดเท่าที$เขาจะจดัไดแ้ต่รสชาติสูอ้าหารจีนบา้นเราไม่ได ้ ขึ�นสะพานขา้มทะเลไปเกาะ
ปีนงั ทาํนองเดียวกบัสะพานสารสินที$ภเูกต็  แต่มีความยาวหลายกิโลเมตร เกาะปีนงัหรือเกาะหมากมีเนื�อที$
ประมาณ ๒๘๕ ตารางกิโลเมตร อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของแหลมมาลาย ูไดชื้$อว่าเป็น"ไข่มุก
ตะวนัออก" (Pearl  of the Orient) เป็นเมืองอาณานิคมเก่าแก่ที$สุดขององักฤษในมาเลเซีย  วดัไทยชยัมงัคลา
ราม เป็นจุดแรกที$พวกเราไดไ้ปนมสัการพระพุทธไสยาสนค์วามยาว ๓๒ เมตรเพื$อความเป็นสิริมงคล  และ
ตรงขา้มกเ็ป็นวดัพม่ามีสถาปัตยกรรมแบบพม่าที$สวยงาม  เห็นมีจตุคามรามเทพวางใหเ้ช่าที$หนา้วดัดว้ย เลย
เอาของตวัเองรุ่นทองพนูเพิ$มทรัพยม์าแขวนอวดเป็นที$ฮือฮากนัใหญ่ในหมู่นกัเลงพระปีนงั    จุดดูงาน
การศึกษาจุดแรกคือ KDU  College  Penang Campus  พิกกี�  ผูอ้าํนวยการวิทยาเขตลงมากล่าวตอ้นรับและ



แนะนาํวิทยาลยั ผมขอบคุณและมอบของที$ระลึก เราพูดคุยถกูอธัยาศยั เพราะภาษาองักฤษสาํเนียงมาเลเซีย 
ฟังง่าย ผมกพ็ูดองักฤษสาํเนียงไทยที$เขาฟังเขา้ใจ เธอจึงพาชมหอ้งปฏิบติัการต่างๆจากชั�นล่างไปจนถึงชั�น
บนสุด เขา้หอ้งสมุดจนไปถึงหอ้งครัว วิทยาลยัแห่งนี� มีเครือข่ายหลายประเทศ ผูเ้รียนสามารถไปรับ
ประกาศนียบตัรในต่างประเทศไดด้ว้ย  นกัศึกษามาจากหลายประเทศ รวมทั�งไทย  แต่วนันี� ไม่เจอนกัศึกษา
ไทย  ศึกษาดูงานจนเยน็จึงไปชมวิวกนับนยอดเขา Penang Hill  ยอดเขาสูง ๘๓๐ เมตร การเดินทางใชร้ถราง
ทั�งขึ�นทั�งลง แต่ตอ้งเปลี$ยนรถกลางทาง  บนยอดเขามีร้านขายของที$ระลึกและร้านอาหาร  ผมทานไอศกรีม ๑ 
ถว้ยก่อนลง   อาหารเยน็เป็นร้าน Sea  Food  อิ$มหนาํสาํราญแลว้เดินทางไปพกัที$โรงแรม Cititel  Malaysia 

กลางคืนนั$งแท็กซี$ไปหา้งสรรพสินคา้ใชเ้วลาเดินในหา้ง ๑ ชั$วโมงกก็ลบัที$พกัเพราะหา้งปิด  เวลาในมาเลเซีย 
- สิงคโปร์ เร็วกวา่ไทย ๑ ชั$วโมง   
                                        วนัองัคารที	 ๑๑  กนัยายน  ๒๕๕๐ ทานอาหารเชา้ที$โรงแรม  ขนกระเป๋าเสื�อผา้ใส่
รถตามเวลาที$นดัหมาย  เวลา ๐๘.๐๐ น.รถออกจากหนา้โรงแรมวนตามถนนดา้นหนา้เกาะปีนงั เพื$อดภููมิ
ประเทศ  ขา้มสะพานไปเขา้ทางด่วนลงใตไ้ปเรื$อยๆ สองขา้งทางเป็นป่าสมบูรณ์ตลอด นานๆจึงจะมีหมู่บา้น 
เป็นบา้นจดัสรรออกแบบเป็นบา้นเดี$ยวชั�นเดียวและอาคารทาวนเ์ฮา้เป็นส่วนใหญ่  จุดจอดรถและปั� มนํ�ามนัมี
เป็นระยะๆ นํ�ามนัราคาถูกกว่าบา้นเรามาก  การเติมตอ้งบริการตวัเอง ขั�นตอนตอ้งเขา้ไปในออฟฟิศจ่ายเงิน
ตามจาํนวนที$ตอ้งการเติม รับบตัรแลว้ไปยงัหวัจ่ายนํ�ามนัที$กาํหนด คอมพิวเตอร์จะควบคุมการจ่ายนํ�ามนัให้
พอดีกบัเงินที$จ่ายไว ้ ถึงกวัลาลมัเปอร์เลยเที$ยงไป ๒ ชั$วโมงแวะทานขา้วนอกเมืองเป็นร้านอาหารจีน เมนู
คลา้ยกบัที$เคยทานที$ปีนงั   ดิ$งลงใตป้ระมาณ ๒๕ กม.แวะปุตราจายา เมืองหลวงใหมข่องมาเลเซียที$ไดย้า้ย
กระทรวง ทบวง กรมมาไวที้$นี$แบบครบวงจร ทาํเนียบรัฐบาลรูปโดมสีเขียวดูเด่นเป็นสง่า รถพาพวกเราขบั
ตรง เขา้ไปผา่นตึกที$ทาํการกระทรวงต่างๆจนสุดถนนที$ศูนยป์ระชุมนานาชาติ  เลี�ยวรถกลบัไปอีกฟากหนึ$ง
ของถนน ผา่นอาคารที$ทาํการต่าง ๆ จนไปถึงลานกวา้งหน้าทาํเนียบ ลงไปชั�นใตดิ้น ลองดื$มกาแฟสดของ
มาเลย ์การมาศูนยร์าชการปุตราจายา ทาํใหเ้ห็นวา่บา้นเมืองเขาสร้างโดยคาํนึงถึงคนรุ่นหนา้และหนา้ตาของ
ประเทศ ไกดบ์อกว่าอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธห์ เจบ็ใจที$ชาวตะวนัตกดูถกูดูหมิ$นคนเอเชียวา่เป็นชาวป่า
ชาวดง อาศยัในป่าในถํ�า ท่านมีปณิธานวา่จะสร้างอะไรก็ใหติ้ดอบัดบัโลก มาเลเซียคือตวัแทนแห่งชาวเอเชีย 
การพฒันาประเทศจึงมุ่งสู่สากลในอนัดบัตน้ของประชาคมโลก   เดินทางลงใตไ้ปยะโฮบาห์รูซึ$ งเป็น
ชายแดนมาเลเซีย-สิงคโปร์  คืนนี�นอนชายแดนเมืองยะโฮห์ชื$อโรงแรมนิวยอร์ก  เป็นโรงแรมใหญ่ หอ้งพกั
กวา้งขวางเหมือนโรงแรมขนาดใหญ่ในเมืองไทย  กลางคืนไม่ไดอ้อกไปไหนเพราะเหนื$อยจากการเดินทาง
มาทั�งวนั 
                                        วนัพุธที	 ๑๒  กนัยายน ๒๕๕๐ ทานขา้วเชา้ที$โรงแรม เขาไม่ไดแ้จกคปูองเหมือน
บา้นเรา เพียงแต่บอกหมายเลขหอ้งพกัก็เขา้ไปเลือกหารับประทานไดแ้ลว้ อาหารก็มีหลากหลายทั�งพื�นเมือง 
จีนและฝรั$ง ออกกเดินทางเขา้สิงคโปร์ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองใหเ้ขาตรวจเอกสารและสมัภาระทุกชิ�น
ประทบัตราหนงัสือเดินทางเป็นอนัวา่สามารถเขา้เมืองได ้เกาะสิงคโปร์วนันี� เตม็ไปดว้ยป่าไมต้ลอดเสน้ทาง 
ส่วนไหนที$เขาสามารถปลกูตน้ไมไ้ดก็้ไม่เคยละเวน้ จุดดูงานวนันี� คือ Singapore  Science  Centre เป็นจุด



แสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาทั�ง Physice , Chemistry และ Biology  ที$โดดเด่นน่าจะเป็น
หอ้งทดลองที$เปิดโอกาสใหโ้รงเรียนจองใหน้กัเรียนมาทดลอง ทาํใหคิ้ดถึงโรงเรียนขนาดเลก็ของเราหากเรา
มีศูนยท์าํนองนี� ในจุดที$เหมาะสมก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับโรงเรียนหลายๆโรงกคุ็ม้ค่าการลงทุน  มี
ร้านกาแฟสดแจ็คกี�  หวัหนา้ทวัร์ชวนไปดื$มกนั ผมชวนคุณไอศูรย ์ภาษยะวรรณ์  ไปร่วมวงสนทนากนัดว้ย 
ออกจากศูนยวิ์ทยาศาสตร์ไปถ่ายภาพสัญลกัษณ์เมืองสิงคโปร์ คือ The Merlion จบัภาพกนัพอสมควรก็ได้
เวลาอาหารเที$ยงและเป็นมื�อแรกในสิงคโปร์ก็เป็นอาหารจีนรสเลี$ยนๆอีกตามเคย  แต่ความเหนื$อยทาํใหเ้จริญ
อาหารมากขึ�น   อิ$มแลว้ไปเยี$ยมชมแหล่งสินคา้คนไทยเพื$อแลกเงินสิงคโปร์เพิ$มเติม  ร้านคา้ยา่นนี� เป็นร้าน
ของคนไทยทุกภูมิภาค สินคา้ก็ส่งมาจากเมืองไทย ทั�งของกินของใช ้แมแ้ต่แผน่ซีดีเพลงไทยก็มีวางจาํหน่าย
มากมายตามร้านยา่นนี�   การจราจรในสิงคโปร์จะเป็นการเดินรถทางเดียว ฉะนั�น หากเขา้ผิดทางตอ้งวนไป
ไกลจึงจะยอ้นมาใหม่ได ้ บ่ายๆนั$งรถไฟฟ้าไปเกาะ Sentosa  สวนสนุกของสิงคโปร์  ไปชม Under Water 
หากเทียบกบับา้นเรากคื็อพิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ�า ของมหาวิทยาลยับูรพา  ผิดกนัตรงทางเดินของเขาแบบสายพาน
เลื$อนได ้แต่ใครอยากเดินเองก็มีทางใหเ้ดินเหมือนกนั   เยน็ไปนั$งดูการแสดง The Song of the Sea เหมือน
รีวิวประกอบเพลง ผสมแสงสีแสง และมา่นนํ�า เวลาประมาณ ๒ ทุ่มกขึ็�นรถกลบัเพื$อเขา้พกัที$โรงแรม 
Frangrance Hotel  หอ้งโรงแรมแห่งนี� มีขนาดเลก็พอจะพกัอาศยัได ้แต่ราคาแพงกวา่ในมาเลเซียสอง
เท่าตวั  คุณครูจากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาโทรศพัทม์าบอกวา่เกิดแผ่นดินไหวที$ประเทศอินโดนีเซีย 
โทรทศัน์ออกข่าวเตือนใหร้ะวงัคลื$นยกัษสึ์นามิ  เปิดทีวีในหอ้งพกัดูก็มีการเสนอข่าวนี�อยา่งต่อเนื$อง   จึงขอ
เปลี$ยนหอ้งพกัจากชั�นที$ ๓ ของโรงแรมขึ�นไปชั�นที$ ๘ เพราะคิดวา่เผื$อเกิดเหตุการณ์ขึ�นจริงอาจมีโอกาสรอด 
เพราะเกาะสิงคโปร์ขนาดเลก็และเป็นพื�นราบ หากเกิดสึนามิกไ็ม่มีอะไรเหลือ  หลบัจนเชา้กไ็ม่มีเหตุการณ์
ร้ายใดๆ ดูข่าวทีวีต่างกย็ืนยนัวา่ไม่มีสึนามิ   

 
                                        วนัพฤหัสบดทีี	 ๑๓ กนัยายน  ๒๕๕๐  ตื$นเชา้เกบ็สมัภาระขึ�นรถ เนื$องจาก 
Frangrance  Hotel ไม่มีอาหารเลี�ยง  แขกที$มาพกัตอ้งไปทานที$อื$น  รถพาพวกเราไปร้านขา้วตม้แห่งหนึ$ ง จดั
ร้านไดดี้มากมีสวนป่าเลก็ๆอยูล่านจอดรถ อาหารเชา้มีขา้วตม้ ขนมปัง และกาแฟ และอาหารพวกติ$มซาํอิ$ม
แลว้ไปแวะหา้งของชาวอินเดียชื$อมุสตาฟาในหา้งมีสินคา้หลายประเภทคลา้ยหา้งแถวพาหุรัด ความจริง
อยากดูบรรยากาศในหา้งใหญ่กวา่นี�แต่เปิดประมาณ ๑๐ โมงเชา้ สายเกินไป  รถพาไปแวะร้านดิวตี�ฟีได้
จบัจ่ายใชส้อยกนับา้งดสูนุกขึ�น ผมเองซื�อไดแ้ต่ที$ตดัเลบ็ที$ระลึก ๓ อนั เวลา ๑๑.๐๐ น.ออกเดินทางจาก
สิงคโปร์มุ่งหนา้กวัลาลมัเปอร์ กินขา้วกลางวนัเกือบบ่ายสองโมงที$ร้านเดิมในยะโฮร์บารู รถวิ$งความเร็ว ๘๐ 
กม./ชั$วโมง กวา่จะถึงชานเมือง KL กเ็ยน็มากแลว้ รถก็ติดมาก ถึงหนา้วงับรรยากาศโพลเ้พลเ้ตม็ที แต่พวก
เรากล็งถ่ายภาพเป็นที$ระลึก จุดต่อไปคือเสาธง Merdeka Square มีเสาธงสูง ๙๕ เมตร เป็นสญัลกัษณ์ของ
จตุรัสเมอเดกา้แห่งนี�   เสาธงนี�ไดชื้$อวา่เป็นเสาธงที$สูงที$สุดในโลก ชาวมาเลเซียถือว่าเป็นเสาธงแห่ง
ประวติัศาสตร์เพราะธงยเูนี$ยนแจ็กขององักฤษถูกลดลงจากเสา และธงชาติมาเลเซียถูกเชิญขึ�นเสาเป็นครั� ง



แรก  ฝั$งตรงขา้มกบัสนามเป็นอาคารสุลต่านอบัดุลซามตัและหอนาฬิกาสูง ๔๐ เมตร เป็นสถาปัตยกรรม
แบบมวัร์ (Moorish) หอนาฬิกาเรียกว่าบิYกเบน ดา้นบนเป็นโดมสีทองขนาดใหญ่ อาคารนี�สร้างขึ�นเพื$อใช้
เป็นศูนยบ์ริหารอาณานิคมขององักฤษ ปัจจุบนัเป็นที$ตั�งของกระทรวงวฒันธรรม  เนื$องจากมาเลเซียเพิ$ง
ฉลองวนัชาติไปเมื$อวนัที$ ๓๑ สิงหาคม ที$ผา่นมา อาคารต่างๆจึงประดบัไฟและธงทิวสวยงาม   ไปทาน
อาหารที$ชั�น ๑๗ ของโรงแรมเป็นอาหารจีน  อิ$มแลว้  เดินทางไปชมมหศัจรรยข์องโลกคือตึก  Petronus ทาํ
ดว้ยสแตนเลสทั�งสองหลงั ความสูงเกือบ ๕๐๐ เมตร เมื$อเจอแสงไฟยามคํ$าคืน ตวัอาคารจะมองเป็นสีขาว
โพลน เหมือนนาํแท่งเงินขนาดยกัษม์าวางไว ้ ดูไปกไ็มเ่บื$อ  สาํหรับในตวัอาคารมีหา้งสรรพสินคา้ขนาด
ใหญ่ตั�งอยู ่ ผมเดินชมกิจการร่วม ๑ ชั$วโมงตอ้งยอมรับวา่เขายิ$งใหญ่จริงๆ  พาสปอร์ตสามารถไปแลกบตัร
ส่วนลดไดร้้อยละ ๑๐   ออกจากกวัลาลมัเปอร์ประมาณ ๔ ทุ่มเพื$อไปคา้งคืนที$ยอดเขาสูงเก็นติ�ง ไฮแลนด ์ซึ$ ง
อยูเ่ลยไปประมาณ ๕๐ กม. อยูบ่นเขาสูงกวา่ระดบันํ�าทะเลประมาณ ๒๐๐๐ เมตร รถพยายามไปทางลดั
เพื$อใหท้นักระเชา้ไฟฟ้าที$จะปิดประมาณ ๕ ทุ่ม เมื$อไปถึงเขาปิดแลว้ เหลือแต่กระเชา้รุ่นเก่าที$สามารถ
โดยสารไดป้ระมาณ ๓๐ คนพร้อมสัมภาระ ใชเ้วลาประมาณ ๓๐ นาทีก็ถึง เก็นติ�งตั�งอยูสู่งอากาศจึงหนาว
มาก อากาศบางเบา ภายในมีแหล่งบนัเทิงครบครันทั�งคาสิโนขนาดใหญ่ โรงภาพยนต ์เวทีคอนเสิร์ต  สนาม
กอลฟ์ หา้งสรรพสินคา้ และร้านอาหาร  หอ้งพกักไ็ม่ตอ้งติดเครื$องปรับอากาศ เปิดหนา้ต่างนิดหน่อยกห็นาว
แลว้ กอ้นเมฆลอยอยู่ตํ$ากวา่เราดว้ยซํ�า  ผมเหนื$อยเต็มทีร่างกายตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัอากาศหนาวจึงนอน
พกัผอ่นไม่ไดอ้อกไปเปิดหูเปิดตาอยา่งที$ตั�งใจ 
                                        วนัศุกร์ที	 ๑๔  กนัยายน  ๒๕๕๐  ตื$นเชา้ขึ�นมาดูทิวทศันท์ะเลเมฆ อาบนํ�าแต่งตวัไป
ทานอาหารเชา้ที$หอ้งอาหารมีคูปองใหทุ้กหอ้งพกั อาหารมีหลากหลายตอ้งยอมรับวา่วนันี�อาหารอร่อย เดิน
ชมร้านขายของที$ระลึกที$จะแบ่งร้านเป็นประเทศต่างในเอเชียครบถว้น ราคาไม่แพงเพราะปลอดภาษี ขากลบั
กาํหนดการเดิมจะลงกระเชา้รุ่นใหม่กลบักนัแต่พอจะซื�อตัQวเขาบอกวา่กระเชา้ไม่มีเพราะกาํลงัซ่อม จึงรอรถ
ที$จะขึ�นมารับถึงยอดเขา ถือโอกาสเกบ็ภาพเป็นที$ระลึก รถรับพวกเราลงจากเก็นติ�ง เดินทา งกลบัประเทศ
ไทยมากินขา้วเที$ยงประมาณบ่ายสองโมงที$เมืองลิโปห์  และเดินทางกลบัไทยถึงหาดใหญ่ประมาณ ๒ ทุ่ม 
รับประทานอาหารเยน็ที$นี$  ไดพ้าทีมงานเปิดหูเปิดตาใหเ้ห็นการเปลี$ยนแปลงของประเทศเพื$อนบา้น เพื$อจุด
ประกายความคิดในการพฒันาคน พฒันางานและพฒันาชาติต่อไป 
                                        วนัเสาร์ที	 ๑๕  กนัยายน  ๒๕๕๐  ประมาณตี ๒ รถตูส้าํนกังานมารอรับที$จุดนดั
หมาย ไปถึงโรงแรมไดมอนดพ์ลาซ่า สุราษฎร์ธานี  ไดน้อนประมาณ ๓ ชั$วโมง รีบตื$นอาบนํ�าแต่งตวัลงไปที$
หอ้งอาหาร  ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรีสะอา้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคุณ
วิทยา  ศกัดา  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ทานอาหารรออยู่แลว้  ผมเขา้
สมทบนั$งคุยกบัท่านรัฐมนตรี  ท่านเล่าเรื$องการทาํงานให้ฟังหลายๆเรื$อง บางเรื$องกย็ุ่งยากแต่กท็าํสาํเร็จ เช่น 
เรื$องเงินวิทยฐานะ  วนันี� ท่านมาเปิดนิทรรศการและตลาดการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาในโรงเรียนขนาด
เลก็ ซึ$ ง สพท.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เป็นเจา้ภาพ  ผมร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการ แลว้เดินทางกลบัชุมพร  



กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

๒๓ กนัยายน  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                                                วนัอาทิตย์ที	 ๑๖ กนัยายน  ๒๕๕๐ ออกจากบา้นพกั ๖ โมงเชา้   ไปสัมมนา
หลกัสูตรผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเพื$อรองรับการกระจายอาํนาจ ในกลุ่มรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$
และรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน ในเขตพื�นที$การศึกษากลุ่มจงัหวดันครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี ระนอง 
กระบี$ พงังา ภูเก็ต และชุมพร  ผมเป็น the trainer  จดัสมัมนาที$โรงแรมไดมอนดพ์ล่าซ่า สุราษฎร์ธานี วนันี�
และพรุ่งนี� อีกวนั  วนัแรกผมนั$งสังเกตการณ์ในกลุ่มรอง ผอ.สพท.ที$ไดรั้บมอบหมาย เป็นการแบ่งกลุ่ม
อภิปรายกนัในเรื$อง Best   Practice  ของแต่ละเขตพื�นที$ และคดัเลือกใหเ้หลือ ๒-๓ กิจกรรมในแต่ละกลุ่ม
จาํแนกเป็นรายดา้น คือ ดา้นบริหารงานทั$วไป ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้น
วิชาการ  กลางคืนมีงานเลี�ยง ผมทาํหนา้ที$ประธานเปิดงาน สมาชิกอิ$มแลว้กห็ายกนัไป เหลือไม่กี$รายที$ร้องรํา
ทาํเพลงกนั อาจเป็นเพราะเหนื$อยกนัมาทั�งวนัหรืออย่างไรไม่แน่ชดั  ผมกลบัขึ�นนอนประมาณ ๔ ทุ่ม 
                                        วนัจนัทร์ที	 ๑๗  กนัยายน  ๒๕๕๐  อาหารเชา้ในหอ้งอาหารของโรงแรมเพราะ
ไดรั้บคูปองจากหอ้งพกั  อิ$มแลว้เขา้หอ้งประชุม เชา้นี� เป็นการจ่ายตลาด Best  Practice และมีการลงบตัร
คะแนนทาํนองเดียวกบัเลือก ส.ส. เป็นการเลือกของสมาชิกทุกคน   ภาคบ่ายมีการนาํเสนอต่อที$ประชุมใหญ่ 
มีผูท้รงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลยัราชภฏั สุราษฎร์ธานี ๒ ท่านเป็นกรรมการ ผมอีก ๑ รวมเป็น ๓ ผลดัเปลี$ยน
กนัวิจารณ์ทุกโครงการกวา่จะแลว้เสร็จเกือบสี$โมงเยน็  ขากลบัมีรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ติดรถมาดว้ย ๔ ท่าน แวะทานขา้วเยน็ที$ร้านตน้ข่อย  อาํเภอหลงัสวน  กลบับา้นพกัผ่อน 
                                        วนัองัคารที	 ๑๘  กนัยายน  ๒๕๕๐ เชา้มีการประชุมเพื$อพิจารณาเลื$อนขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหร้ับเงินเดือนในระดบัที$สูงขึ�น ที$ห้องเขาปูน สโมสรเขตพื�นที$การศึกษา ใชเ้วลา
ไม่นานนกักแ็ลว้เสร็จ  คุณพงษศ์กัดิS   ฉิ$งสุวรรณโรจน ์ผูจ้ดัการสวนนายดาํมาเยี$ยม เพราะวนันี�จะไปแนะนาํ
การจดัส้วมของโรงเรียนวดัหูรอ ผมชวนมาเที$ยวเขต ท่านชื$นชมอาคารสโมสรว่าสวยงาม ผมขอคาํแนะนาํ
ในการตกแต่งภายในใหล้งตวัเพราะสวนนายดาํไม่ธรรมดา คนผา่นไปมาแวะแลว้จะทึ$งในการออกแบบที$ลง
ตวั  พาไปเยี$ยมหอ้งทาํงาน เพื$อแลกเปลี$ยนประสบการณ์  มีผูม้าเยี$ยมเพิ$มอีก ๒ ราย เลยคุยไปดว้ยกนั    บ่าย
ขึ�นไปพบปะพดูคุยกบัครูที$มาประชุมโครงการนิเทศภายในที$หอ้งประชุมชั�น ๓  ซึ$ งเดิมวา่จะเปิดเชา้แต่รอไม่
ไหว เพราะที$ประชุมไม่พร้อม อาการอยา่งนี�ชกัจะบ่อยขึ�น คงตอ้งแกไ้ข  ลงไปเซ็นแฟ้มเอกสารที$คา้งอยู่
ตั�งแต่ไปแหลมมาลาย ู  เยน็นดันกัการภารโรงในเขตและโรงเรียนประมาณ ๑๐ รายที$ใชง้านบ่อยๆมา
ทาํอาหารพื�นบา้นกินกนัที$สโมสร  เพราะมีครัวมีเตาแลว้   ใหเ้ขาไดส้นุกสนานกบัผลงานที$เกิดขึ�นจาก
นํ�าพกันํ�าแรง  สนุกกบัการร้องเพลงจนเกือบเที$ยงคืนจึงเลิกรากนัไป  หลายคนมาถามวา่ ผ.อ.ยา้ยหรือเปล่า 



ถามกลบัไปวา่อยากใหย้า้ยหรือเปล่าเขาบอกว่าอยากให้อยูน่านๆ จึงขอให้ติดตามตอนต่อไป 
                                        วนัพุธที	 ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๐  เชา้ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือนกนัยายน 
ที$หอ้งประชุมชั�น ๓ ผมใหผู้จ้ะเกษียณอายรุาชการไดก้ล่าวลาที$ประชุม อยา่งเป็นทางการ แมจ้ะมีงานเลี�ยงอีก
หลายมื�อแต่กไ็มเ่ป็นทางการเหมือนวนันี�   การประชุมเรียบๆง่ายๆเลิกประมาณ ๑๑ นาฬิกา  ไปทานขา้วเที$ยง
ที$ร้านเตือนใจ  บ่ายกลบัมาเขตเพราะมีประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที$การศึกษา ท่านไอศูรย ์ ภาษยะวรรณ์ ติดงาน
สาํคญัไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ที$ประชุมจึงเลือกท่าน ผ.อ.เพญ็จนัทร์  เด่นยุกต ์เป็นประธานที$ประชุม  การ
ประชุมเสร็จสิ�นเกือบ ๑๗ นาฬิกา  กลบับา้นพกัเปลี$ยนเสื�อผา้ไปฟังสวดพระอภิธรรมศพอาจารยพ์ร้อม  ครุฑ
ปักษี  อดีตหวัหนา้หน่วยศึกษานิเทศก ์ กรมสามญัศึกษา ที$บา้นนาทุ่ง  พระกาํลงัสวดพระอภิธรรม ผมไดรั้บ
ข่าวที$แน่นอนวา่การประชุม ก.ค.ศ.ในวนัพรุ่งนี� บ่ายจะไม่มีชื$อผมเสนอยา้ยใหไ้ปดาํรงตาํแหน่งที$อื$น  ความ
จริงกเ็รียนผูบ้งัคบับญัชาไปว่าผมผา่นประเมินดา้นที$ ๑ และดา้นที$ ๒ ไปแลว้ในการขอเลื$อนวิทยฐานะ
เชี$ยวชาญพิเศษ จึงขออยู่เขียนผลงานทางวิชาการอีก ๑ ปี  ท่านกแ็บ่งรับแบ่งสูเ้พราะผมอยู่มานานตั�งแต่เริ$ม
เขา้โครงสร้างใหม่  เดิมกต็ั�งใจจะยา้ยไปใกลบ้า้นเหมือนกนั เพราะอายุมากขึ�น การขบัรถไม่คล่องแคล่ว
เหมือนแต่ก่อน แต่เมื$ออยู่มาไดถึ้ง ๔ ปี อยูต่่ออีก ๑ ปีกไ็ม่น่าจะเสียหายอะไรมากนกั  กลบับา้นนอนหลบั
สบายหมดเรื$องที$ตอ้งกงัวล 
                                        วนัพฤหัสบดทีี	 ๒๐ กนัยายน  ๒๕๕๐  เชา้เปิดนิทรรศการประกวดโครงงาน
คุณธรรมนาํความรู้ที$หอ้งประชุมชั�น ๓  เห็นผลงานนกัเรียนทาํใหนึ้กเสียดาย  เราน่าจะจดัในชุมชน เช่น 
ศาลหลกัเมือง เพราะมีสิ$งดีๆที$ผูค้นภายนอกควรจะไดพ้บเห็น  เป็นเพราะผมมีภารกิจมากเกินไปจึงไม่ไดดู้
รายละเอียดโครงการนี�มาแต่ตน้ จึงพลาดโอกาสนาํเสนอสิ$งดีๆต่อชุมชน   ลงไปจดัการกบัแฟ้มเอกสารที$
หอ้งทาํงานจนแลว้เสร็จ เดินทางเขา้กรุงเทพฯเพื$อประชุม ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท.ทั$วประเทศ ที$ BITEC 

บางนา  พอรถถึงบา้นหนองหอยยางรถลอ้หนา้ซา้ยกแ็ฟบ  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านรองฯบุญเทียม  องั
สวสัดิS  จาก สพท.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต ๑ ช่วยประสานงานให ้ ท่านก็ใจดีส่งนอ้ยชาย ผ.อ.บุญชยั  องัสวสัดิS  
ซึ$ งอยูโ่รงเรียนวดัหนองหอย มาใหพ้ร้อมช่าง หลงัจากดูลอ้ดูยางแลว้ช่างบอกว่า ยางถกูขวดกระทิงแดงไม่
สามารถซ่อมปะไดอี้ก รู้ทนัทีวา่เสียเงินอีก ๕๐๐๐ บาทสาํหรับยาง ๑ เส้น ช่างเปลี$ยนเอายางอะไหล่มาแทน
ชั$วคราว  ขบัอยา่งระมดัระวงั ไดรั้บทราบผลการประชุม ก.ค.ศ.อยา่งเป็นทางการวา่อยูที่$เดิม และทราบว่ามี
การยา้ยกนัมากมาย มีทั�งสมหวงัและผิดหวงั ผมเองอยู่ในพวกที$สมหวงัเพราะขอเขาไว ้ แต่จะทาํใหใ้คร
ผิดหวงัหรือเปล่าก็ตอ้งขออภยัมนัจาํเป็นจริงๆ  ถึงนนทบุรีประมาณ ๒ ทุ่ม  
                                        วนัศุกร์ที	 ๒๑  กนัยายน  ๒๕๕๐  ถึงไบเทค บางนา เชา้ตรู่เพราะกลวัรถติด ไดที้$
จอดรถติดหอ้งประชุม เดินชมนิทรรศการที$เขตพื�นที$นาํมาจดัไว ้บางแห่งดูยิ$งใหญ่ของชุมพร ๑ จดัตาม
กติกา  การประชุมเริ$มขึ�นเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นผูก้าํกบัการแสดงตลอด
รายการ มีรองเลขาธิการ และ ผ.อ.สาํนกัในส่วนกลางเป็นผูร่้วมแสดง มีการเปิดเผยขอ้มูลการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารงานเป็นรายเขต  ชุมพรเขต ๑ อยู่ในกลุ่ม A คะแนนเฉลี$ย ๓.๖๔ จากคะแนนเต็ม 
๔.๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จึงไดร้ับอภิสิทธิS ในการบริหารงบประมาณ คือ สพฐ. จะจดัสรรงบประมาณให้



เป็นกอ้นและไม่กาํหนดกิจกรรมมาให ้แต่ใหเ้ขตดาํเนินการเองตามที$เห็นสมควร ผลที$ออกมาเป็นเพราะเรารู้
รักสามคัคีในการทาํงาน ลาํพงัผมคนเดียวคงไม่มีปัญญาทาํได ้จึงขอยกคุณงามความดีและชื$อเสียงให้กบัทุก
คนในชุมพรเขต ๑ ทั�งสาํนกังานและโรงเรียน  ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรีสะอา้น รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการมาเปิดงานเวลา ๑๘.๓๐ น. ประมาณ ๒ ทุ่มเศษกแ็ยกยา้ยกนักลบัที$พกั  เป็นการประชุม
ที$ใหญ่มากผูเ้ขา้ประชุมเกือบ ๒๐๐๐ คน ผูจ้ดัเตรียมการไวดี้จึงไม่ติดขดัใดๆ 
                                        วนัเสาร์ที	 ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๐  วนันี� มีการแบ่งกลุ่มยอ่มออกตามประเด็นปัญหา 
กาํหนดใหผู้เ้ขา้ประชุมแยกไปประชุมในกลุ่มที$กาํหนด เมื$อรวมแลว้ในเขตจะสามารถเขา้ประชุมไดค้รบทุก
กลุ่ม  สาํหรับ ผอ.สพท.เป็นกลุ่มพิเศษที$ท่านเลขาธิการและรองเลขาธิการ เป็นผูก้าํกบัเอง ใหเ้สนอปัญหา
และแนวทางแกไ้ข  ดาํเนินการต่อเนื$องจนเต็มวนั ภาคกลางคืนมีงานแสดงมุทิตาจิตแก่คนเกษียณอายุ
ราชการ  ผมใหท้างชุมพรส่งเบญจรงคพ์ระรูปกรมหลวงฯ เป็นจานขนาดกลางมาให ้๒ ชุด มอบท่านรองฯ
มณัฑนา สังขกฤษณ์  และท่านรองฯนิราศ  สร่างนิทร เป็นที$ระลึก  วนันี�กลบัที$พกัเกือบ ๒๓ นาฬิกา 
                                        วนัอาทิตย์ที	 ๒๓  กนัยายน  ๒๕๕๐  การประชุมคงดาํเนินไปอยา่งต่อเนื$อง แต่วนันี�
เป็นการนาํเสนอ Best Practice ของเขตที$ไดรั้บคดัเลือกวา่ดีที$สุด บ่ายท่านรองศาสตราจารย ์ดร.
วรากรณ์  สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ มาปิดการประชุมสัมมนา  ผมคงตอ้งอยู่
กรุงเทพฯต่อไปอีก ๒ วนัเพราะมีประชุมกรรมการเฉพาะกิจที$สําคญั และกาํหนดการเขา้ศึกษาที$วิทยาลยัการ
บริหาร มหาวิทยาลยัมหิดลเลื$อนออกไป จึงมีรู้สึก คล่องตวัขึ�นในการบริหารเวลา  โดยเฉพาะการออก
ประเมินวิทยฐานะของผูบ้ริหารโรงเรียน 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                    วนัองัคารที	 ๒๕  กนัยายน  ๒๕๕๐  วนันี� เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการประชุมเฉพาะกิจที$หอ้งประชุม
ชั�น ๗ อาคาร สพฐ. (กรมสามญัศึกษาเดิม) มีท่านรองฯ มงักร  กุลวานิช เป็นประธาน  ผ.อ.พิษณุ  ตุลสุข เจา้
สาํนกั สพร.เป็นเจา้ของเรื$อง  ไดเ้ชิญ ผ.อ.เขตอีก ๗ คน ประกอบดว้ย นายนิวฒัน์  นอ้ยมณี  สพท.
สมุทรปราการ ๒ นายจาํลอง  นนทพ์ละ   สพท.เพชรบุรี ๑ นายธวชั  กงเติม สพท.เพชรบูรณ์ ๒ นาย
สายณัห์  ผานอ้ย  สพท.ขอนแก่น ๔ นายสมเกียรติ  บุญรอด สพท.กาํแพงเพชร ๑  นายโกศล  ปราคาํ สพท.
เชียงใหม่ ๑ และ ผม เป็นการหารือเพื$อทราบความเห็นในประเดน็ที$ตอ้งดาํเนินการในระดบั ก.ค.ศ.ต่อไป  ๓ 
เรื$อง คือ การแต่งตั�งรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา ในตาํแหน่งที$วา่งหลงัเกษียณ  การคดัเลือก
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาในตาํแหน่งที$วา่ง และการแกไ้ขพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พวกเราไดเ้สนอความเห็นอยา่งตรงไปตรงมาเพื$อเป็นแนวทาง



ในการดาํเนินการ ซึ$ งส่วนใหญ่ก็เห็นไปทางเดียวกนั ส่วนการตดัสินใจเป็นเรื$องของผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง 
เดีQยวนี�ผมมกัจะทาํใจแบบกลางๆไม่ยึดมั$นถือมั$นกบัความเชื$อของตนเองในสิ$งที$เราบนัดาลดว้ยตวัเองไม่ได ้
แมจ้ะรู้สึกอย่างไรกต็อ้งเกบ็ไวไ้ตร่ตรองเฉพาะตน เพราะเราเป็นเพียงเบี�ยตวัหนึ$ งในกระดาน เบี�ยก็ตอ้งเดิน
อยา่งเบี�ยไปเดินอยา่งเรือก็โดนกิน อีกประการหนึ$ งปัจจุบนัมีการเปลี$ยนแปลงค่อนขา้งรวดเร็วในทุกเรื$อง
อะไรๆก็เกิดขึ�นไดเ้สมอ หลงัการประชุมเดินทางกลบัชุมพร ออกจากกรุงเทพฯเวลา ๑๖ นาฬิกาเจอฝนบา้ง
บางช่วงแต่รถไม่มากนกั ถึงบา้นพกัประมาณ ๒๓ นาฬิกา 
                วันพุธที	 ๒๖  กนัยายน  ๒๕๕๐  เชา้มีการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จงัหวดัชุมพร ที$ สกสค.
จงัหวดัชุมพร ศูนยร์าชการ  เป็นเรื$องเสนอเพื$อทราบดา้นสวสัดิการและเป็นเรื$องหารือและขอความคิดเห็น
เป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่วนันี� ไดห้ยิบยกเอาเรื$องการเป็นหนี�หลายสถาบนัการเงินของครูที$ส่งผลต่อการเรียน
การสอนมาถกกนั แต่ก็ยงัหาขอ้ยติุไม่ได ้เลิกประชุมเกือบเที$ยง  แวะไปศูนยโ์ตโยตา้ชุมพรเพื$อรับรถที$นาํมา
เปลี$ยนนํ�ามนัเครื$องไว ้ตั�งแต่เชา้ โดยนายเมษา ขนัทะเสน คนขบัรถประจาํตวัมาจดัการให ้แวะไปทานขา้วที$
ร้านขาหมูธรรมชาติ ทางเขา้โรงเรียนวดัดอนไทรงาม ร้านนี� ดีตรงที$หากทานกนันอ้ยคนกไ็มต่อ้งยกขา ทาง
ร้านจะทาํขาหมเูป็นจานมาให ้สั$งแกงสั$งกบักพ็อเหมาะกบัจาํนวนคน ไม่เหมือนบางร้านไม่วา่คนจะมากจะ
นอ้ยจะทาํจานใหญ่เตม็ที$ มุ่งยอดขายอยา่งเดียว  บ่ายเขา้สาํนกังานจดัการกบัแฟ้มเอกสารที$มารอบนโต๊ะ 
ส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณ ทั�งรอจ่ายและเหลือจ่าย เรื$องนํ�าใชที้$หอ้งนํ�าชั�น ๓ มีปัญหามาก จึงให้นกัการไป
ซื�อปั� มนํ�าและถงัเกบ็นํ�ามาดาํเนินการ เริ$ มทาํกนัตั�งแต่ตอนสายกวา่จะแลว้เสร็จก็เยน็ เป็นอนัวา่นํ�าบนชั�น ๓ มี
ใชห้มดปัญหา  ชั�น ๒ ซึ$งใชน้ํ� าประปากลบัไม่ไหลเพราะแรงดนันํ�าอ่อนมาก นกัการภารโรงบอกวา่ใน
หมู่บา้นจดัสรรหนา้สาํนกังานเขตใชปั้� มนํ�ากนัทุกบา้น นํ� าจึงถูกดูดไปทางโนน้หมด คงตอ้งคิดการต่อในวนั
พรุ่งนี�   หากสู้ไม่ไหวจริงๆก็จะขดุบ่อนํ�าไวใ้ชเ้องสักลูกเขา้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีเหมือนกนั 
                วันพฤหัสบดทีี	 ๒๗  กนัยายน  ๒๕๕๐  เชา้มีพิธีแสดงมทิุตาจิตแก่ผูเ้กษียณอายรุาชการ ซึ$ ง
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ๕ ท่าน ครู ๑๗ ท่าน และนกัการภารโรง อีก ๘ ท่าน พิธีจดัที$ชั�น ๓ อาคารสาํนกังาน
เขต ไดเ้ชิญผูบ้ริหารและแขกผูมี้เกียรติมาร่วมดว้ย ปีนี� เป็นปีที$ ๕ ที$ผมทาํใหใ้นชุมพรเขต ๑ คือเริ$มครั� งแรก
ในปี ๒๕๔๖ ต่อเนื$องมาถึงปีนี�  ราคาขนัลงหินที$สั$งจากนครศรีธรรมราชมารองรับนํ� าอวยพรและมอบใหผู้ ้
เกษียณท่านละ ๑ ชุดหลงัจดัรดนํ�าเสร็จสิ�นลง จากราคาชุดละ ๕๐๐ บาท เป็น ๘๐๐ บาทในปีนี�  ผมกล่าว
ขอบคุณในนามของทางราชการและ ผ.อ.วิลาศ วงศสุ์วฒัน์ กรรมการเขตพื�นที$ไดแ้สดงความรู้สึกและให้
คาํแนะนาํหลงัเกษียณในฐานะผูเ้กษียณมาแลว้ ๘ ปีแต่ยงัครองชีวิตอยูไ่ดอ้ย่างปกติสุข ผมฟังแลว้ยงัรู้สึกเป็น
ประโยชน ์เช่น เชา้ขึ�นมาควรจะอาบนํ�าใหเ้รียบร้อย เพราะจะเป็นประโยชนม์าก ควรหมั$นไปหาหมอเพราะ
เราใชร่้างกายมานานโดยเฉพาะขาตอ้งรักษาใหเ้ดินได ้   ตามดว้ยเจา้หนา้ที$จากสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั
ชุมพรท่านมีเทคนิคในการตรวจสุขภาพเบื�องตน้มาฝากผูเ้กษียณและพวกเราที$นั$งฟังอยูด่ว้ย เที$ยงรับประทาน
อาหารร่วมกนัที$สโมสร การมีสโมสรของตนเองทาํให้รู้สึกวา่อาชีพครูเรามีศกัดิS ศรีขึ�นมาก ผูเ้กษียณทานขา้ว
ในหอ้งบางผราคาราโอเกะ ไดฝ้ากเสียงเพลงกนัจนเป็นที$พอใจ  ตอนกลางคืนมีงานเลี�ยงของสมาคมผูบ้ริหาร 
ที$สโมสรและดา้นนอกอาคาร ตั�งเวทีดนตรีในลานขา้งสโมสร มีผูม้าร่วมงานจาํนวนมาก รองผูว้า่ราชการ



จงัหวดัชุมพร นายแชน  ชื$นศิวา เป็นประธาน ผูบ้ริหารโรงเรียนทั�ง ๕ ท่านไดแ้สดงความรู้สึกกนัอย่างอบอุ่น 
จนงานเลิกประมาณ ๒๓ นาฬิกา 

                วันศุกร์ที	 ๒๘  กนัยายน  ๒๕๕๐  เชา้มอบภารกิจในการเปิดอบรมประชุมสัมมนาทั�งหลายใหท่้าน
รองฯที$เกี$ยวขอ้งไปดาํเนินการ  ผมเองอยูด่าํเนินการกบัการเบิกจ่ายงบประมาณเพราะเป็นวนัทาํการสุดทา้ย
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๐ โทรศพัทไ์ปหาประธานกรรมการเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ ท่านพินยั 
อนนัตพงศ ์รองอธิบดีกรมการปกครอง แสดงความยินดีที$ท่านจะเกษียณอายรุาชการในปีนี� ท่านบอกวา่
ต่อไปนี� มีอะไรกบ็อกไปสามารถไปไหนไดอ้ยา่งอิสระ เที$ยงพานอ้งๆที$ตอ้งลงไปทาํงานในตาํแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื$นในโรงเรียน ๔ คนไปทานอาหารที$ร้านพริกหอมเป็นการขอบคุณที$เขาไดช่้วยงานมาจนสิ�น
ปีงบประมาณ  กลบัมาทาํงานต่อจนเวลา ๑๕ นาฬิกา เดินทางไปร้านลุยที$หาดภราดรภาพ เพราะ ผ.อ.
ณรงค ์ นิตยา บอกวา่ครูในโรงเรียนจะเลี�ยงเกษียณให ้ไปร่วมงานประมาณ ๓๐ นาทีกข็อตวักลบัเพราะมีงาน
รออยูคื่อการเตรียมคาํบรรยายในวนัพรุ่งนี� ที$บางเบิด  
                วันเสาร์ที	 ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๐  ออกจากบา้นประมาณ ๗.๓๐ น. ใชเ้ส้นทางสายเพชรเกษม ไป
จนเกือบถึงอาํเภอบางสะพานนอ้ย  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลบัรถเขา้ไปที$บา้นบางเบิด เพราะวนันี�และ
พรุ่งนี�นดัผูบ้ริหารโรงเรียนประชุมทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาไว ้อยา่งนอ้ยเมื$อสิ�นปีงบประมาณ 
๒๕๕๐ จะไดส้รุปผลการทาํงานเสียครั� งหนึ$งวา่ เราสาํเร็จและลม้เหลวเรื$องใดบา้ง จะไดป้รับปรุงและพฒันา
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ สถานที$ประชุมใชค้รัวจนัทิมารีสอร์ท ติดอ่าวบางเบิด มีที$พกัและหอ้งประชุมแบบ
ชนบท ไม่หรูและพร้อมดว้ยสิ$งอาํนวยความสะดวกเหมือนโรงแรมทั$วไป แต่กพ็อจะดาํเนินการไดใ้น
งบประมาณที$จาํกดั หากคิดถึงธรรมชาติริมทะเลเป็นเกณฑก์อ็ยู่ในระดบัที$น่าพอใจ  ผมเปิดและบรรยายจน
เที$ยง รีบขบัรถกลบัชุมพรเพื$อไปตอ้นรับผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรคนใหม่ นายมานิตย ์วฒันเสน ถึงจวนได้
เวลาพอเหมาะ มอบแจกนัดอกไมแ้สดงความยินดีกนัตามธรรมเนียม ท่านผูว้า่ฯเป็นคนสตูลและเคยดาํรง
ตาํแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดัสตูล ก่อนเขา้ไปเป็นผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ท่านเป็นผูว้า่ราชการ
จงัหวดัชุมพรคนที$ ๖ สาํหรับผมในการรับราชการที$ชุมพร  กลบัเขา้ไปบางเบิดอีกครั� งสมาชิกกาํลงัทาํงาน
กลุ่มกนัอยา่งเขม้แข็ง  กลางคืนจดังานเลี�ยงสังสรรคก์นัตามอตัภาพแต่กส็นุกจนถึง ๒๓ นาฬิกาจึงยติุ 
                วันอาทิตย์ที	 ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ เชา้นี� ใหก้ลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทั�ง ๘ นาํเสนอ Best Practice มี
ผูท้รงคุณวุฒิ ๓ ท่านคอย Comment งานที$นาํเสนอ กวา่จะแลว้เสร็จกเ็ลยเที$ยง  ผมสรุปและกลา่วปิด ทาน
อาหารกลางวนัก่อนแยกยา้ยกนักลบั  ผมขบัรถเขา้สายบางเบิด-บางสะพาน แวะเขา้ตลาดอาํเภอบางสะพาน
นอ้ย เพื$อดูบรรยากาศเก่าๆ เพราะเคยดาํรงตาํแหน่งศึกษาธิการอาํเภอนี� เมื$อปี ๒๕๓๔ วนันี� เปลี$ยนแปลงไป
มากทั�งถนนและอาคารทั�งสองฟากทาง  แวะที$วา่การอาํเภอพบวา่มีการรื� อถอนไปแลว้ จะสร้างใหม่ที$เดิม
หรือไปสร้างที$อื$นไม่แน่ใจ  แต่บา้นพกัที$เคยอยู่มีคนพกัอาศยั  ไม่ทิ�งร้างเหมือนหลายแห่ง  ออกสู่เพชรเกษม
มุ่งหนา้กลบัชุมพร เจอฝนเลก็นอ้ย เชื$อว่าสองวนัที$บางเบิดจะช่วยให้การทาํงานร่วมกนัเป็นดว้ยความราบรื$น
และมีประสิทธิภาพ  



กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

๖ ตุลาคม  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                        วนัจันทร์ที	 ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เชา้ถึงสาํนกังานก็มีแขกมารออยู่หนึ$งคณะ เป็นผูบ้ริหารและ
ครูจากโรงเรียนแห่งหนึ$ ง มาหาดว้ยเรื$ องเดิมๆ คือเมาสุราจนไม่สามารถไปสอนหนงัสือได ้ผูบ้ริหารและ
เพื$อนครูอยากใหเ้ขาลาออกจากราชการ แต่เจา้ตวักลบัขอโอกาสกลบัเนื�อกลบัตวั ซึ$ งผมก็ใหม้าหลายครั� ง ใน
ที$สุดกค็งใหเ้ขาตดัสินใจเอาเอง เพราะผูบ้งัคบับญัชาคงตอ้งดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที$ จะละเวน้ไมไ่ด้
เพราะจะผิดเสียเอง  เดินทางไปประเมินผูอ้าํนวยการโรงเรียน ที$ขอวิทยฐานะเชี$ยวชาญ ที$โรงเรียนบา้นดอน
ยาง อาํเภอปะทิว  หวัหนา้ฯกิตติวุฒิ  พนัธ์ุธร และ ผ.อ.สมใจ  สนัติยานนท ์ร่วมเป็นกรรมการประเมินดว้ย 
โรงเรียนบา้นดอนยางเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ดว้ยจาํนวนนกัเรียน แต่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ดา้นเนื�อที$ดิน
ร่วม ๑๐๐ ไร่ ทราบวา่กาํลงัลงปาลม์ไปแลว้หลายไร่ หากไดผ้ลคงมีรายไดม้าพฒันาโรงเรียน  บ่ายไป
ประเมินโรงเรียนบา้นทรัพยส์มบูรณ์ในอาํเภอปะทิว เช่นกนั โรงเรียนจดัไดดี้ทั�งสนามและอาคาร ผูบ้ริหาร
บรรยายสรุปใหฟั้งและมีแฟ้มเอกสารเช่นเดียวกบัโรงเรียนบา้นดอนยาง  ผมใชเ้วลาไม่นานนกัตอ้งลากลบั
เขตเพราะนดัไกล่เกลี$ยกรณีพิพาทไวอี้ก ๑ คู่ ผ.อ.สมใจ  สนัติยานนท ์ก็มีภารกิจตอ้งไปสัมภาษณ์ครูใน
โครงการ สควค.ที$เพิ$งไดรั้บจดัสรรอตัรามาใหม่  ถึงเขตทั�งครูและผูบ้ริหารรออยูแ่ลว้ พยายามไกล่เกลี$ยให้
เลิกแลว้ต่อกนั ปรากฏวา่ฝ่ายผูบ้ริหารยืนกระต่ายขาเดียว จึงใหก้ลบักนัไป อาจจะตอ้งแยกวง  กลบับา้นพกัมี
กาํนนัมาขอพบยื$นหนงัสือคดัคา้นการยา้ยครูพร้อมลายมือชื$อประชาชนในชุมชน ชี�แจงใหเ้ขา้ใจวา่กาํลงั
แกปั้ญหาใหอ้ยู ่ท่านก็กลบัไปแต่กบ็อกผมว่า กลวัชาวบา้นจะเดินขบวน  เยน็ไปทานขา้วกบัคณะ
ศึกษานิเทศกจ์ากสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษากระบี$ ที$โรงแรมชุมพรพาเลซ เขามาประชุมสัมมนาและดูงาน
ที$ชุมพรจนถึงวนัที$ ๔ เดือนนี�   
                วันองัคารที	 ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๐  ไปประเมินวิทยฐานะเชี$ยวชาญ ผ.อ.ศิริพร คุณวฒิุ โรงเรียนบา้น
หวัว่าว มี ผ.อ.สมใจ  สนัติยานนท ์หวัหนา้ฯกิตติวุฒิ  พนัธ์ุธร และคุณวาสนา นาคสุวรรณ ร่วมทีมไปดว้ย 
โรงเรียนไปทางที$จะไปถํ�ารับร่อ แต่รับร่อแยกซา้ย บา้นหัววา่วตรงไป  เป็นเส้นทางเดียวที$จะไปโรงเรียน
ประชานิคม ๓ และโรงเรียนบา้นหาดส้มแป้นที$เลยออกไป  เห็นสนามโรงเรียนเขียวขจีไปดว้ยหญา้ที$ตดัแต่ง
จนเรียบ มีไมยื้นตน้และไมด้อกสวยงาม หลงัอาคารเรียนมีคา้งบวบที$ผลิดอกออกผลหอ้ยโตงเตง อาคาร
สะอาด รวมไปถึงหอ้งนํ�าหอ้งส้วม สมกบัที$ไดชื้$อวา่โรงเรียนจริงๆ แมเ้ดก็จะเหลือเพียง ๕๐ กวา่คน แต่คณะ
ครูยงัจดัโรงเรียนไดอ้ย่างน่าชมเชย ผมไปเขา้ชั�นเรียน ป.๑ และ ป.๒ ซึ$งจดัชั�นเรียนควบกนั นกัเรียนอ่าน
หนงัสือไดดี้ กลา้แสดงออก  ทานขา้วที$โรงเรียนจนอิ$ม ใหน้กัเรียนร้องเพลงเรือประกอบไมพ้ายใหฟั้ง ยอด
เยี$ยมมาก  กลบัสาํนกังานทาํงานแฟ้มเอกสาร  ใหน้กัการแกไ้ขเรื$องระบบนํ�าที$มีปัญหาติดขดั  บ่ายผูเ้ชี$ยวชาญ 



สพฐ. ท่านปราโมทย ์ แกว้สุข ผ.อ.สุชิน บุญเพญ็ โรงเรียนสวีวิทยาแวะมาเยี$ยมและคุยแลกเปลี$ยน
ประสบการณ์กนัหลายเรื$อง   คุยกนัจนเยน็ไดเ้วลาอาหารจึงชกัชวนกนัไปร้านพริกหอมในตลาด มี ผ.อ.
สมใจ  สนัติยานนต ์และ ผ.อ.เสน่ห์  มีวิเศษณ์ ร่วมทีม โต๊ะขา้งเคียงกาํลงัเลี�ยงส่งท่านแชน  ชื$นศิวา รองผูว้า่
ราชการจงัหวดัชุมพรที$กาํลงัจะยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งที$จงัหวดัปทุมธานี เลยคือโอกาสเชิญท่านไปทานขา้ว
กลางวนัที$สโมสรเขต เที$ยงพรุ่งนี�  กลบับา้นเกือบ ๕ ทุ่ม 
                วันพุธที	 ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๐  เชา้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาที$โรงแรมชุมพรแกรนดแ์ละ
บรรยายพิเศษ ผูเ้ขา้อบรมเป็นครูจากโรงเรียนประเภทที$ ๑ เพื$อรองรับการกระจายอาํนาจทั�งเขต ๑ และเขต 
๒  กรรมการเครือข่ายเป็นผูด้าํเนินการ ผมเป็นประธานเปิด วนัปิดให ้ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๒ แบ่งงานกนัทาํ
อยา่งลงตวั เที$ยงทานขา้วกบัท่านรองฯแชน  ชื$นศิวา ที$สโมสรเขต มีรอง ผอ.เขตมาร่วมเป็นเกียรติดว้ย  รองฯ
แชน ชื$นศิวา ไดป้ฏิบติัราชการแทนผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรในงานที$เกี$ยวขอ้งกบัสาํนกังานเขตมาอย่างมี
นํ�าใจ ไม่เคยติดขดั ผมเองกส็นิทสนมกบัท่านแมจ้ะทาํงานร่วมกนัเพียง ๑๐ เดือนแต่เป็น ๑๐ เดือนแห่ง
มิตรภาพ คุณวิรัตน์  นนทแกว้ ประกนัภยัจงัหวดัมาร่วมรับประทานอาหารดว้ย ข่าววา่กรมประกนัภยัจะแปร
รูปเป็นหน่วยงานอิสระในสังกดักระทรวงการคลงั บ่ายทาํงานเอกสารและดูการปรับปรุงระบบนํ�าในชั�นที$ 
๒ ซึ$งยงัเป็นปัญหาจนเยน็ก็ไม่สาํเร็จ  หวัคํ$าไปงานศพบิดาของ ผอ.ประสิทธิS  แกว้วิจิตร ผ.อ.โรงเรียนบา้น
หว้ยรากไม ้อ่านประวติัแลว้คุณพ่อมีลูก ๑๑ คน คิดถึงคนสมยัเราหากมีลูก ๑๑ คนนึกไม่ออกวา่จะเลี�ยงดู
อยา่งไร ฟังสวดพระอภิธรรมศพเสร็จแวะไปโรงแรมชุมพรการ์เดน้รอรับท่านรองเลขาธิการสภาการศึกษา 
ดร.นพพร สุวรรณรุจิ ที$จะมาเป็นวิทยากรโครงการโรงเรียนรองรับการกระจายอาํนาจในวนัพรุ่งนี�  ท่าน ผอ.
สมใจ  สนัติยานนท ์เป็นผูไ้ปรับจากสนามบินสุราษฎร์ธานี นั$งคุยกนัพอหอมปากหอมคอจึงแยกยา้ยกนัไป
นอน 
                วันพฤหัสบดทีี	 ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๐ เชา้ไปแวะรับ ดร.นพพร สุวรรณรุจิบรรยายพิเศษที$โรงแรม
ชุมพรแกรนดฯ์ พอท่านเริ$มบรรยายผมกต็อ้งรีบกลบัเขต เพราะมีผูแ้จง้วา่มีคณะครูจากโรงเรียนแห่งหนึ$งจะ
ยกพลขึ�นเขตเพื$อขอความเป็นธรรม เวลา ๐๙.๓๐ น.คณะครูประมาณ ๒๐ คนไดม้าพบเล่าใหฟั้งถึงความอดั
อั�นใจในการบริหารจดัการของ ผ.อ.โรงเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ$งวิธีพิจารณาความดีความชอบ ผมนั$งฟังดว้ย
ความสงบและรับปากว่าจะดูแลใหเ้กิดความเป็นธรรม เพราะแมจ้ะเป็นอาํนาจของโรงเรียน แต่เวลาออก
คาํสั$งผมเป็นผูล้งนาม ซึ$ งแปลวา่หากมีการฟ้องร้องที$ศาลปกครอง ผมก็จะเป็นผูถู้กฟ้องรายที$ ๑ ไดคุ้ยได้
ระบายและมีความหวงัเขากส็บายใจขึ�น เดินทางกลบัโรงเรียน เวลา ๑๑ นาฬิกา คณะศึกษานิเทศก ์สพท.ก
ระบี$มาศึกษาดูงานที$เขต พาเดินชมอาคารสถานที$และไปนั$งคุยกนัที$สโมสร จนเกือบบ่ายโมงจึงเดินทางกลบั 
ดูคณะจะประทบัใจทั�งคนและสถานที$ ก่อนกลบัหวัหนา้คณะบอกวา่ ตอนนี� ไม่สงสยัแลว้วา่ทาํไมชุมพร ๑ 
จึงไดค้ะแนนประเมิน ๓.๖๔  บ่ายไปโรงเรียนวดัดอนเมืองเพื$อประเมินวิทยฐานะผูอ้าํนวยการโรงเรียน
เชี$ยวชาญของ ผ.อ.ประสิทธิS   มุจลินทร์ เคยมานานแลว้วนันี�โรงเรียนพฒันาไปมากมีตน้ไมเ้ขียวชอุ่มไปทั�ง
บริเวณ มีศาลาที$พกั หอ้งสมุด พบคุณครูที$ทาํหนา้ที$บรรณารักษ ์ท่านเล่าใหฟั้งวา่ไปผา่ตดัสมองมา ๒ ครั� ง
แลว้ สาเหตุเพราะหิวนํ�าไปดื$มนํ�าส้มปั$นที$เยน็เฉียบ ปรากฏวา่ความเยน็ขึ�นสู่สมองเฉียบพลนัถึงกบัช็อคสลบ



หมดความจาํ หมอบอกวา่มีผลต่อเสน้เลือดในสมอง ฟังแลว้สยองนึกถึงตวัเองเวลาถูกบงัคบัใหดื้$มนํ�าปั$นจะ
ปวดและแน่นจนตอ้งงด แต่ไม่เคยนึกวา่จะส่งผลร้ายแรงขนาดนี�  เดินเยี$ยมหอ้งเรียนทุกหอ้งนกัเรียนแกลว้
กลา้ร่าเริงดี เยน็ไปงานเลี�ยงของผูเ้ขา้อบรมที$โรงแรมชุมพรแกรนดฯ์ อยูจ่น ๓ ทุ่มเดินทางกลบับา้นพกั  
                วันศุกร์ที	 ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๐  เชา้มีการประชุมรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตและหวัหนา้กลุ่ม 
ประจาํเดือนตามปกติ ใชห้อ้งประชุมเขาปูนอาคารสโมสร เป็นเรื$องแจง้เพื$อทราบจากกลุ่มงานต่างๆ ผมแจง้
นโยบายการทาํงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ และตอบขอ้ปัญหาจากรองผูอ้าํนวยการเขตบางท่านในการ
จดัสรรครุภณัฑที์$จดัซื�อจากงบประมาณเหลือจ่าย ไม่เพียงพอกบัรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต ดว้ยขอ้จาํกดั
ดา้นงบประมาณและเวลาดาํเนินการจึงตอ้งยอมรับว่าไม่สามารถจดัสรรให้ครบถว้นกบัรองผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตทุกคนได ้เพราะกลุ่มงานต่างๆก็เสนอความจาํเป็นอยา่งอื$นมา คงตอ้งทยอยกนัไปเพราะจาํนวน
รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตมีมาก ผมหมดวิชาและจนปัญญาจริงๆ  ประชุมกนัจนถึง ๑๑.๑๐ น.จึงเลิก
ประชุม เพราะตอ้งไปเปิดการประชุมครูกลุ่มเครือข่ายท่าแซะ ๑ ที$โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม มีครูมา
ประชุมพร้อมกนั ๒๓ โรงเรียนประมาณ ๓๐๐ คน ในเวลา ๑๓.๐๐ น. มอบเกียรติบตัรแก่ผูเ้กี$ยวกบักบัการ
แข่งขนักีฬา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ จนถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. จึงเดินทางเขา้กรุงเทพฯ จะมีการประชุมที$ 
สพฐ.ในวนัที$ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๐ การเดินทางเจอฝนเป็นระยะๆถึงบา้นประมาณ ๒๐.๓๐ น. 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                  วนัจนัทร์ที	 ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๐  ออกจากที$พกัประมาณ ๗ นาฬิกา การจราจรค่อนขา้งคล่องตวั 
แต่ใชเ้วลาเกือบชั$วโมงกวา่จะถึงกระทรวงศึกษาธิการ วนันี� มีการประชุม Best of th Best เพื$อเตรียมงาน
มหศัจรรยเ์ดก็ใจ มหกรรมการศึกษาขั�นพื�นฐาน ผมถูกเชิญมาประชุมเพราะโรงเรียนชุมชนมาบอาํมฤต ติด
อนัดบั ๑ ใน ๑๘ ที$เขาเลือกว่ายอดเยี$ยมที$จะตอ้งนาํเสนอใน Hall 2 เมืองทองธานีระหว่างวนัที$ ๑ - ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ท่าน ผ.อ.วินยั  คุณวฒิุ เตรียมการในการนาํเสนอไวพ้ร้อม ภาคเชา้เราดู VTR  ของเขต
และโรงเรียนปรากฏว่าเครื$องฉายไม่ดี จึงดูไดไ้ม่ตลอด   บ่ายบริษทั NBMEDIA CO.LTD. ซึ$ งรับ Organizer 

งานนี�มาร่วมประชุม ทาํใหท้ราบว่าการจดัแสดงที$เมืองทองธานีครั� งนี� ไม่เหมือนการจดัแสดงผลงานเหมือนที$
ผา่นมา กล่าวคือ บริษทัจะออกแบบและจดัทาํสื$อให ้หน่วยงานหรือโรงเรียนเพียงแต่ใหข้อ้มูลที$จะ
นาํเสนอ  แต่เนื$องจากพวกเราถนดัการจดัแบบเดิมๆ งานจึงออกมาแบบพบกนัครึ$ งทางคือกลายเป็นเขตและ
โรงเรียนไปจดันาํเสนอ  บริษทัจดัสรรพื�นที$ใหห้น่วยละ ๒๕ ตารางเมตร โรงเรียนจะขนสื$อมาจดัแสดง 
บริษทัจะเตรียมคอมพิวเตอร์และเครื$องฉายต่างๆใหต้ามที$ร้องขอ แต่ที$วงัเวงคือเรื$องงบประมาณ เพราะ 
สพท. กทม. ๒ ในฐานะเจา้ภาพเรื$องนี�ไดจ้า้งเหมาบริษทัไปจนหมดกระเป๋าแลว้ จึงไม่มีเงินที$จะจดัสรรให้



เขตและโรงเรียนไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้าย งานนี� จึงสรุปไม่ไดว้า่เขาฉลาดหรือเราโง่เอง จะอยา่งไรกต็ามเมื$อ
ถึงป่าชา้แลว้ไม่ฝังก็ตอ้งเผา  ผมและ ผ.อ.วินยันดัหมายเจา้หนา้ที$ของบริษทัใหล้งมาชุมพร เพื$อวางแผนและ
ออกแบบร่วมกนั อยา่งนอ้ยเวลานาํเสนอตอ้งการให้กลมกลืนไปกบัการออกแบบภาพรวม ซึ$ งเขาคงแจง้มา
อีกครั� ง  
                 วนัองัคารที	 ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๐ ออกจากนนทบุรีประมาณ ๗ นาฬิกา ถึงโรงเรียนหงษเ์จริญ
วิทยาคม เที$ยง ประเมินวิทยฐานะผูอ้าํนวยการโรงเรียนชาํนาญการพิเศษ ของ ผ.อ.สมนึก  เขียวสะอาด 
ร่วมกบั ผ.อ.วินยั  คุณวฒิุ ผ.อ.ชูศกัดิS   ทนัทวา และคุณวาสนา  นาคสุวรรณ โรงเรียนนี�กาํลงัพฒันา ที$น่า
ชมเชยคือเรื$องกิจการนกัเรียน ไมว่่าจะเป็นกิจการลูกเสือเนตรนารี และประเภทงานฝีมือต่างๆ มีผลงานที$
ประทบัใจ หลงัอาหารเที$ยงที$มาทานเอาบ่าย คณะจะเขา้ไปประเมินต่อที$โรงเรียนบา้นห้วยรากไม ้ผมเดินทาง
เขา้ชุมพร คงตอ้งไปดูในวนัหลงั เพราะเหนื$อยลา้กบัการขบัรถทางไกล เยน็เจา้หนา้ที$ขนแฟ้มเอกสารมาให้
ลงชื$อหนึ$ งคนัรถ นั$งจนเที$ยงคืนจึงแลว้เสร็จ เขา้นอนก็หลบัไม่สนิท ตีสี$ จึงลุกมาพิจารณารายละเอียดความดี
ความชอบของพนกังานราชการและของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดไปถึงลูกจา้งประจาํ 
                 วนัพุธที	 ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๐ ถึงสาํนกังานเดินสาํรวจหอ้งนํ�าเป็นอนัดบัแรก พบวา่นํ�าประปาไม่
ไหล ฟังว่าเขาปิดเพื$อซ่อมท่อ ชั�น ๓ ใชน้ํ�าในถงัจึงใชไ้ดต้ามปกติ ส่วนชั�น ๒ หยุดสนิท  ลงทุนเดินรอบ
อาคารเพื$อคิดอ่านปลูกไมย้ืนตน้และไมด้อกไมป้ระดบั เพราะวนัอาทิตยไ์ปมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ริม
คลองประชา ประชานิเวศน์ ๓ ดูแลว้ร่มรื$นเหมือนอยู่ในป่า จึงฝันอยากเห็นเขตของเราร่มรื$นอยา่งนั�นบา้ง 
และถา้ทุกโรงเรียนเป็นได ้ผมวา่เราจะเป็นมหศัจรรยท์างสิ$งแวดลอ้มอยา่งแน่นอน ที$สาํคญัสร้างฝันให้เป็น
จริงไดไ้ม่ยากเพราะบา้นเรามีฝนตลอดปี ปลุกพืชใดกติ็ดและเจริญงอกงามอยา่งรวดเร็ว เรียกวา่ฝากเทวดา
เลี�ยง เที$ยงนี� เริ$มทานอาหารเจมื�อแรก ตั�งใจจะกินใหค้รบสูตร แต่ฝีมืออาหารเจของชุมพรยงัสูร้ะนอง ภูเกต็
ไม่ได ้ทางโนน้สารพดัแบบ บา้นเราเป็นแบบพื�นฐานไม่พิสดารอะไร บ่ายลงไปสโมสรช่างกาํลงัติดตั�งเรือจิQว
อีก ๑ ลาํ เป็นลาํใหญ่กวา่สองลาํที$ติดตั�งไปแลว้   บนหอ้งประชุมชั�น ๓ ช่างกาํลงัติดตั�งเครื$องขยายเสียงใหม่
เพราะของเดิมกาํลงัขยายไม่พอ เวลาประชุมฟังไม่รู้เรื$อง  เจา้หนา้ที$บอกว่าเรามีลาํโพงเพียง ๒ ตวั ตาม
มาตรฐานควรมี ๘ ตวั จึงสั$งใหติ้ดเพิ$มใหไ้ดม้าตรฐาน คือเพิ$มอีก ๓ ตู่ ราคาคู่ละ ๓.๕๐๐ บาท และใหท้นัการ
ประชุมวนัศุกร์นี�   มาแวะซื�ออาหารเจสาํหรับมื�อเยน็ที$ตลาด กลบัเขา้บา้นศึกษาขอ้มูลความดีความชอบต่อ
เพราะจะนาํเขา้ที$ประชุมคณะกรรมการกลั$นกรองในวนัพรุ่งนี�   มีครูจากโรงเรียนหนึ$งมาหาที$บา้นสามสี$คน
บอกวา่ไม่ไดร้ับความเป็นธรรมเรื$องการพิจารณาความดีความชอบ และถูกผูบ้ริหารโรงเรียนกลั$นแกลง้ เขา
เล่าใหฟั้งเผื$อผมจะช่วยเขาไดบ้า้ง เช่น ช่วยยา้ยผูบ้ริหารหรือพวกเขาเองก็ไดอ้อกจากโรงเรียน ไมไ่ด้
ผลคืบหนา้เขาจะส่งขอ้มูลไปให ้เลขาธิการ กพฐ. ต่อไป ครูกลบักนัไปแลว้ผมนั$งจมกบัขอ้มลูต่อไปจนดึกจึง
แลว้เสร็จ 

                 วนัพฤหัสบดทีี	 ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เดินทางไปเปิดการอบรมเพื$อพฒันาสู่โรงเรียนในฝัน ที$ห้อง
ประชุมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก แต่ครูที$เขา้อบรมมาจากโรงเรียนอนุบาลท่าแซะและโรงเรียนชุมชนมาบ



อาํมฤต ร่วม ๘๐ คน ผมเนน้ใหค้รูช่วยกนัพฒันาโรงเรียนทั�งดา้นรูปธรรมและนามธรรม  รูปธรรมคือสร้าง
โรงเรียนใหส้ะอาด สวยงาม ร่มรื$นดว้ยตน้ไม ้และปลอดภยัสาํหรับนกัเรียนและครู คิดอะไรไม่ออกกป็ลกู
ตน้ไมไ้วก่้อน เราจะไดค้รูธรรมชาติที$นกัเรียน ชุมชนเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา  ดา้นคุณภาพครูจะสอนอะไร
จะตอ้งเขา้ใจเรื$องนั�นให้ถึงแก่น สอนใหเ้ขา้ใจง่าย  ใหน้กัเรียนทาํซํ� าๆ และขยายผลทางความคิดจากเรื$องที$
เรียนไปใหไ้กล  สุดทา้ยบอกมรดกทางปัญญาของหลวงพ่อปัญญานนัทภิกษุ ที$เพิ$งละสังขารไป วา่เป็นครู
ตอ้งคิดดี พูดดี ทาํดี คบคนดี และไปในสถานที$ดี พิธีกรเป็นครูสตรีสรุปความเก่งสามารถเก็บรายละเอียด
สรุปใหที้$ประชุมทราบอีกครั� งหนึ$ง มีเรื$องหนึ$งที$เธอพูดแลว้น่าสงสาร คือขอบคุณเจา้ของสถานที$โรงเรียน
รัชดาภิเษกที$ให้ใชห้้องประชุมที$ติดแอร์เยน็ฉํ$า ซึ$ งครูโรงเรียนประถมไม่ค่อยมีโอกาส ผมเลยบอกวา่ที$ร้าน
แอร์เขากข็ายใหค้รูประถมเช่นกนั และเมื$อโรงเรียนประถมซื�อมาติดแอร์มนัก็เยน็ฉํ$าเหมือนกนั กลบัเขา้เขต
พื�นที$เป็นประธานการประชุมพิจารณาความดีความชอบพนกังานราชการ กรรมการไดพิ้จารณาไปแลว้เป็น
ส่วนใหญ่ ผมซกัถามรายละเอียดในบางประเดน็และบางราย เลิกประชุมก่อนเที$ยงไปดูช่างทาํฐานเรือลาํใหม ่
เที$ยงกินเจที$ฝากเขาซื�อมาให้  บ่ายประชุมคณะกรรมการกลั$นกรองพิจารณาเลื$อนขั�นขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้งประจาํ เริ$ มจากครูผูส้อน ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที$ในสาํนกังาน และ
ลูกจา้งประจาํ  ปีนี� ไม่ค่อยตึงเครียดทั�งโควตาและเมด็เงิน เพราะมีหลายโรงเรียนที$สมคัรใจไม่รับ ๒ ขั�น เพียง
ตอ้งการ ๑.๕ ขั�นทั�งโรงเรียน พยายามกระจายความเป็นธรรมใหท้ั$วถึง แต่ก็ตอ้งอยูใ่นขอบเขตของกฎหมาย 
เลิกประชุมประมาณ ๔ โมงเยน็ เจา้หนา้ที$สั$งอาหารเยน็มาเลี�ยงเพราะปีก่อนๆพิจารณาต่อเนื$องจนมืดคํ$า ปีนี�
เร็วแต่กต็อ้งกินเพราะสั$งมาแลว้ ผมกินเจตามปกติ พรรคพวกร้องเพลงแกเ้ครียดกนัเลก็นอ้ย  
                 วนัศุกร์ที	 ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๐ เชา้มีการประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือนที$หอ้งประชุมชั�น ๓ 
เริ$มดว้ยมอบโล่ มอบประกาศเกียรติคุณบตัร ใหโ้รงเรียนที$มีผลงานดีเด่นในโครงการต่างๆ วนันี� การประชุม
คงจะชดัเจนขึ�นเพราะเปลี$ยนเครื$องขยายเสียงตวัใหม่ ติดตั�งลาํโพงใหม่ถึง ๖ ตวั ไดใ้หก้ลุ่มงานต่างๆนาํเสนอ
ขอ้ราชการที$เกี$ยวขอ้ง บางกลุ่มกเ็ตรียมตวัมาดี หลายกลุ่มก็ออดๆแอดๆเหมือนคนจะออกลูก คือเตรียมเรื$อง
มาไมเ่หมาะสมกบัการประชุมที$นดัเขามาเดือนละครั� ง หากยงัมีอาการอยา่งนี�คงตอ้งให้งดไม่ตอ้งนาํเรื$อง
เสนอที$ประชุม เพราะชกไมส่มศกัดิS ศรี ผมฝากที$ประชุมหลายเรื$องหลายราวอาจเป็นเพราะเริ$มแก่ หรือเพราะ
แก่พรรษาขึ�นเหตุที$อยูน่าน ที$น่าห่วงในสัปดาห์ที$ผา่นมามีการโจรกรรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนไปถึง ๒ 
แห่ง การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้คือหารกนั คุณโจรเลยสบายวา่งๆแกก็กลบัมาใหม่  บ่ายมีการประชุมกาํหนด
เกณฑจ์ดัสรรเงินรางวลั ประจาํปี ๒๕๔๙ เขาแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ๗๐ % หารเฉลี$ยทุกคน อีก ๓๐ % ให้
กาํหนดเกณฑจ์ดัสรรใหเ้หมาะสม ที$ประชุมของชุมพร ๑ กาํหนดเกณฑจ์ดัสรรในส่วนหลงัเป็น ๒ ส่วน คือ 
ความดีความชอบประจาํปี ๑๘ % และคะแนนประเมินผลสัมฤทธิS  ๑๒ % ไดต้ั�งอนุกรรมการไปจดัสรรปัน
ส่วนตามเกณฑโ์ดยเร็ว  เยน็มีโอกาสเดินสาํรวจร้านหนงัสือที$ร้านดวงกมล เพราะไม่ไดก้ลบักรุงเทพฯ ดว้ย
พรุ่งนี� มีการทาํขวญันาคโครงการบรรพชาสารเณร ๘๔,๐๐๐ รูป ที$สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ อาํเภอหลงั
สวน  ผมไดรั้บมอบหมายให้รับและส่งประธานมูลนิธิสวนสมเดจ็ฯ ที$สนามบินสุราษฎร์ธานี คือท่านผูห้ญิง



สุมาลี  จาติกวณิช  ไดห้นงัสือมาอ่านหนึ$ งเล่มชื$อ You Can't Win A Fight With Your Boss   ของ Tom 

Markert  แปลเป็นไทยว่า อยากก้าวหน้าอย่าทะเลาะกับนาย อ่านจบแลว้จะมาเล่าใหฟั้ง 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

                  วนัจนัทร์ที	 ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เชา้นี�แวะไปเปิดการประชุมของคุณครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร 
เรื$อง Project Approach และ การทาํ Best Practice เป็นการประชุมของครูผูส้อนในระดบัปฐมวยัศึกษา ทั�ง
ของโรงเรียนอนุบาลชุมพรและโรงเรียนเครือข่าย  ผมเปิดและบรรยายพิเศษใชเ้วลาเกือบชั$วโมงเต็ม เพราะมี
เรื$องที$ตอ้งทาํความเขา้ใจให้ตรงกนัในหมู่ผูป้ระกอบวิชาชีพครู ตั�งแต่เป็นเขตพื�นที$การศึกษาเพิ$งมีโอกาสมา
บรรยายทางวิชาการใหก้บัครูโรงเรียนนี� เป็นครั� งแรก แมจ้ะเป็นเพียงระดบัปฐมวยัศึกษากย็งัดี เพราะเป็น
พื�นฐานการศึกษาและพื�นฐานของชีวิต กลบัไปจดัการกบัแฟ้มเอกสารที$สาํนกังานเขตประมาณ ๑ ชั$วโมง 

ประสานการเดินทางมาชุมพรเพื$อรับเสดจ็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของท่านเลขาธิการ กพฐ. คุณหญิง
กษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา ในวนัที$ ๒๘- ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ เพราะหากชกัชา้คงลาํบากเรื$องที$พกั ตดัสินใจ
ใหท่้าน ผอ.จนัทร  พลสิงห์ โรงเรียนปากนํ�าชุมพรวิทยา จองหอ้งพกัโรงแรมโนโวเทล หาดภราดรภาพ
เพราะเป็นโรงแรมสร้างใหม่หอ้งพกัน่าจะสะดวกสบายกว่าที$อื$น ตามร่างหมายกาํหนดการมีโรงเรียนที$จะ
เสดจ็เยี$ยม ๓ แห่ง คือ โรงเรียนบา้นนํ�าฉา อาํเภอสวี สังกดั สพท.ชุมพร เขต ๒ โรงเรียนตาํรวจตระเวน
ชายแดนบา้นพนัวาลและโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบา้นสันตินิมิต อาํเภอท่าแซะ สงักดัการบญัชาการ
ตาํรวจตระเวนชายแดน ท่านเลขาธิการ กพฐ.ตอ้งถวายรายงานที$โรงเรียนบา้นนํ�าฉา แมจ้ะเป็นโรงเรียนใน
เขต ๒ แต่การพกัในอาํเภอเมืองชุมพรจะสะดวกกวา่ที$อื$น ที$สาํคญัสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯกท็รง
ประทบัพกัแรมที$ชุมพรเช่นกนั ก่อนเที$ยงเดินทางไปโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บา้นพละ) ชายแดนชุมพร
และประจวบคีรีขนัธ์ เพื$อประเมินวิทยฐานะของผูอ้าํนวยการโรงเรียน ซึ$ ง ผอ.ชูศกัดิS   ทนัทะวา และคุณ
วาสนา นาคสุวรรณ ไดล้ว่งหนา้มาตั�งแต่เชา้  มีแฟ้มผลงานและผลงานนกัเรียนใหช้ม และนาํเสนอดว้ย 

power point จบการประเมินอาศยัทานอาหารเจที$โรงเรียนมีทั�งที$เขาเตรียมไวใ้หแ้ละผมเตรียมมาเองจากบา้น 
บ่ายจึงเดินทางกลบัชุมพร เพราะนดัประชุมคณะกรรมการกลั$นกรองการยา้ยครูผูส้อน  ถึงเขตเขา้หอ้ง
ประชุมทนัทีกรรมการครบองคป์ระชุมแลว้ การพิจารณาก็เรียบง่ายเพราะมีเกณฑมี์คะแนนที$เป็นปรนยั ใคร
คะแนนสูงก็ไดไ้ป วนเวียนกนัจนหมดคน เหลือตาํแหน่งไวส้าํหรับคดัเลือกพนกังานราชการตามนโยบาย
ของ ก.ค.ศ.  เยน็กลบับา้นพกัพร้อมแฟ้มเอกสารและผลงานทางวิชาการของผูข้อเลื$อนตาํแหน่งใน
สาํนกังาน  ทาํท่าจะเริ$มงานไดรั้บโทรศพัท์จากอาจารยส์มบูรณ์  หมุนแกว้ จากมหาวิทยาลยัราชมงคล
ตะวนัออก  บางพระ ชลบุรี วา่จะเดินทางลงใตจึ้งแวะคา้งชุมพร ออกไปนั$งคุยดว้ยที$ปาป้าคาเฟ่ และยา้ยไปที$



พริกหอมอีกแห่ง กลบัเขา้บา้น ๒๓.๐๐ น. 
             วนัองัคารที	 ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๐ ตื$น ๔.๐๐ น.ตามที$ตั�งนาฬิกาปลุกไว ้จดัการกบัแฟ้มเอกสารและ
ผลงานทางวิชาการ แลว้เสร็จเอาเวลา ๐๘.๐๐ น. เขา้ที$ทาํงาน จดัการกบัแฟ้มเอกสารที$มาใหมแ่ลว้เดินทางไป
โรงเรียนบา้นทุ่งววัแล่น เพื$อประเมินวิทยฐานะผูอ้าํนวยการโรงเรียน ซกัถามเพื$อนครูในประเดน็ต่างๆจน
พอใจ โรงเรียนบา้นทุ่งววัแล่นยามปิดภาคเรียนหอ้งคอมพิวเตอร์ดูโล่ง ผอ.โรงเรียนบอกวา่นาํคอมพิวเตอร์
ไปฝากเกบ็ที$บา้นครูเพราะขโมยชุมเหลือเกิน จึงฝากบอกคุณโจรดว้ยวา่โรงเรียนนี�ไม่มีคอมพิวเตอร์ใหข้โมย
แลว้ ไม่ตอ้งงดัแงะใหเ้สียเวลาและเสียของ ถามถึงนกัเรียนชาวเยอรมนัที$ตามผูป้กครองมาเรียน เขาบอกว่า
กลบัประเทศเยอรมนัไปแลว้ เขาจะมาเป็นฤดูกาล เที$ยงไปทานอาหารที$ตะวนัรีสอร์ท ของผมกย็งัเป็นอาหาร
เจตามปกติ  บ่ายเดินทางไปโรงเรียนบา้นเนินสาํลี ที$อยู่ถดัไปประมาณ ๘ กม. โรงเรียนทาสีสดใส ปู
กระเบื�องทุกหอ้งเรียน รวมทั�งหอ้งนํ�าหอ้งส้วม ผอ.โรงเรียนบอกวา่ครูจะช่วยกนับริจาค ผมเลยถามครูวา่
เดือดร้อนหรือเปล่า เขาบอกว่านานๆครั� งกไ็ม่เดือดร้อน โรงเรียนมีที$วา่งจึงกาํลงัลงปาลม์หากไดผ้ลคงจะ
สามารถนาํเงินมาพฒันาโรงเรียนไดม้ากขึ�น  กลบัเขา้เขตไปดูนกัการภารโรงทาํความสะอาดพื�นอาคาร
สโมสร เครื$องขดัพื�นและเครื$องฉีดนํ�าที$ซื�อมาใหม่ใชไ้ดดี้ทีเดียว สะดวกรวดเร็วและสะอาดกวา่ไมถ้พืู�นรุ่น
เก่า ที$สาํคญัประหยดัแรง แต่เปลืองค่ากระแสไฟฟ้า  กลบัเขา้บา้นคน้หาแกงถุงเจที$สะสมไวม้าอุ่นใหม่ ขา้วก็
หุงไวเ้มื$อวานอุ่นไปเรื$อยๆจนกวา่จะหมด 
             วนัพุธที	 ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เชา้เริ$มดว้ยเป็นแขกรับเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขนักีฬานกัเรียน
นกัศึกษารอบคดัเลือกตวัแทนเขต ใชส้ระวา่ยนํ�าโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา มีรองผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร 
นายสมศกัดิS   ตะเภานอ้ย เป็นประธาน ประเดิมดว้ยการแข่งขนัว่ายนํ�า ๒ ประเภท ท่านรองฯและผมมอบ 
เกียรติบตัรใหผู้ช้นะการแข่งขนั จึงเดินทางไปที$โรงเรียนบา้นหนองส้ม เพื$อประเมินวิทยฐานะของ
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน โรงเรียนบา้นหนองส้มวนันี�ปรับพื�นที$สวยงาม อาคารไดรั้บการปรับปรุงใหม่ทั�งการปู
พื�นกระเบื�องและการทาสี  ผูบ้ริหารสนใจคอมพิวเตอร์และมีความรู้ในระดบัแนวหนา้ จึงสามารถนาํไปใช้
ในการพฒันาครูและพฒันานกัเรียนไดอ้ยา่งดี  นกัเรียนมาสาธิตการทาํไข่เคม็ใหดู้ เขาบอกว่าตอ้งใชดิ้นร่วน 
๕ ส่วน เกลือ ๒ ส่วนคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัดว้ยการผสมนํ�าพอปั� นดินได ้นาํไปพอกไข่เป็ดแลว้คลุกดว้ยขี�เถา้
แกลบนาํไปใส่ภาชนะที$เตรียมไวก้เ็ป็นอนัเสร็จ สามารถกาํหนดระยะเวลาบริโภคได ้๒ ระยะ คือระยะแรก 
ทอดไข่ดาว และระยะที$สอง ตม้ไข่เคม็  นกัเรียนบอกว่าดินตอ้งนาํมาจาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ถาม
สาเหตุเขาบอกว่าใชดิ้นชุมพรไข่เค็มไม่มนัเหมือนดินไชยา  ไปทานขา้วที$ร้านโบกี�ผมมีขา้วห่ออาหารเจที$
แวะซื�อมาจากตลาดชุมพร คณะสั$งอาหารจากทางร้าน อิ$มแลว้กลบัไปเขตเพื$อประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื�นที$
การศึกษา วนันี� มีการพิจารณาเพื$อเลื$อนวิทยฐานะ การเลื$อนตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) การเลื$อนเงินเดือนครั� งที$ ๒ (๑ ตค. ๒๕๕๐) และพิจารณาองคป์ระกอบเกณฑก์ารยา้ย
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เลิกประชุม ๑๖ นาฬิกา ภาคกลางคืนเลี�ยงรับรองคณะจากสาํนกัติดตามประเมินผล 
สพฐ. ที$สโมสรเขตพื�นที$การศึกษา ประมาณ ๔ ทุ่มส่งเขา้ที$พกัโรงแรมชุมพรการ์เดน้ พรุ่งนี� เชา้คณะจะ
เดินทางไปนครศรีธรรมราช 



              วนัพฤหัสบดทีี	 ๑๘  ตลุาคม  ๒๕๕๐ หลงัจดัการกบัแฟ้มเอกสารอยูพ่กัใหญ่ จึงเดินทางสู่ อ.ชา้ง
กลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื$อไปวดัมะนาวหวานพระอารามหลวง เพื$อร่วมงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงศพนายเปรม  ชอบผล บิดา ดร.สมเกียรติ  ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ. ซึ$ งไดร้ับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯเสดจ็พระราชดาํเนินมาพระราชทานเพลิงศพ มีคณะใน
สาํนกังานร่วมเดินทางดว้ย ๔ ท่านคือ ท่านรองฯปรีชา  บวักิ$ง ท่านรองฯพนอ ทิพยพิ์มลรัตน ์คุณสุ
มณฑา  เชื�อบ่อคา และคุณลิขิต  อํ$าหิรัญกุล ฝนตกตลอดทาง พอเลยทางแยกเขา้อาํเภอทุ่งใหญ่ทางขวามือไป
นิดหนึ$ งกเ็ลี�ยวซา้ยเขา้ อ.ชา้งกลาง เส้นทางนี�สามารถทะลุไป อ.ลานสกา และเขา้ตวัเมืองนครศรีธรรมราชได ้
ระยะทางจะใกลก้ว่าไปทางทุ่งสง  มีโอกาสแวะวดัธาตุนอ้ย นมสัการสรีระของพ่อท่านคลา้ยผูมี้วาจาสิทธิS
แห่งเมืองใต ้เก็บไวบ้นเจดียธ์าตุนอ้ย ใส่หีบแกว้มองเห็นชดัเจน ชั�นถดัลงมาจะมีรูปปั� นหุ่นขี�ผึ�งรูปเหมือน
ขนาดเท่าองคจ์ริง คนใตม้กัจะกล่าววา่พระศกัดิS สิทธิS แดนใตต้อ้ง "หลวงพ่อทวดวดัชา้งให ้พ่อท่านคลา้ยวดั
สวนขนั" เดิมท่านอยูว่ดัสวนขนั ต่อมาท่านมาอยู่วดัธาตุนอ้ย ที$เล่ามาทั�งหมดฟังเขาเล่ามาอีกต่อ
หนึ$ ง   บริเวณวดัมะนาวหวานคลาคลํ$าไปดว้ยผูค้นทั�งขา้ราชการ พ่อคา้ ประชาชน ผมไปนั$งในพลบัพลาที$
ประทบัรวมกลุ่มกบัผูอ้าํนวยการสาํนกัและผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต ฝนตกและหยดุตอนเสดจ็มาถึงและตก
อยา่งหนกัเมื$อเสดจ็กลบัไปแลว้ ลาเจา้ภาพและท่านเลขาธิการ กพฐ. กลบัชุมพรมาแวะทานขา้วเยน็ที$ร้าน
จอมจกัร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กลบัถึงชุมพรเกือบ ๕ ทุ่ม 
             วนัศุกร์ที	 ๑๙  ตลุาคม  ๒๕๕๐ เชา้ทาํงานเอกสารแฟ้มงานต่างๆ ลงไปวางแผนติดตั�งแผน่ประวติัและ
รายชื$อผูมี้ส่วนในการก่อสร้างอาคารสโมสรที$จา้งร้านในกรุงเทพฯทาํให ้สุดทา้ยเลือกเอาฝาดา้นหนา้หอ้ง
ประชุมเขาปูนเพราะดูเด่นเห็นชดัดี แต่ตอ้งทาํกรอบครอบอีกชั�นหนึ$ งจะไดอ้ยู่นานๆ  ก่อนเที$ยงเดินทางไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จงัหวดัชุมพร ที$อาํเภอท่าแซะ เพื$อเยี$ยมนกักีฬามวยสมคัรเล่นที$จะคดัเลือก
ตวัแทนเขตที$โรงเรียนนี�  อาศยัทานขา้วกลางวนักบัผูอ้าํนวยการโรงเรียน ครู และนกักีฬา  ผูจ้ดัการทีมจาก
นครศรีธรรมราช เคยเป็นเพื$อนเด็กวดัดว้ยกนักบัผมสมยัเรียนระดบัมธัยมศึกษาที$จงัหวดัพทัลุง ครูบุญธรรม 
พลูเอียด เขาเป็นนกัมวยฝีมือดี เมื$อมาเรียนครูที$วิทยาลยัครูนครศรีธรรมราช กย็งัชกมวยไทยอาชีพ เดีQยวนี� ฝึก
ลูกศิษยป์ระเภทมวยสมคัรเล่นประสบความสาํเร็จหลายคน  กลบัเขตประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื$อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตอนุมติัและ
แต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งที$สูงขึ�น  กลางคืนไปฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร ที$
มูลนิธิ เป็นเทศกาลกินเจจึงมีร้านอาหารเจและผูค้นมากมายมาถือศีลกินเจกนั เหลือพรุ่งนี� มื�อเชา้กถื็อว่าจบ
เทศกาลกินเจ  ชาวจีนถือวา่ไดท้าํบุญ ๑๐ วนัดว้ยการไม่เบียดเบียนชีวิตผูอื้$น 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  



๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน                     

               วนัจนัทร์ที	 ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เชา้ยงัสาละวนอยูก่บัแฟ้มเอกสารและหนงัสือเขา้ใหม่ ช่วงนี�
เจา้หนา้ที$ลาพกัผอ่นกนัมาก อาจเป็นเพราะงานไม่ยุ่งมากนกัเนื$องจากเป็นตน้ปีงบประมาณ ประกอบกบัมีวนั
ลาพกัผอ่นเหลือจากปีก่อนมาสมทบกบัปีนี�  ผมเองก็อยากลาบา้งแต่หาจงัหวะวา่งไม่ลงตวั เที$ยงเดินทางไป
ศูนยร์าชการเพราะรองผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร นายสุรชยั ขนัอาสา นดัพบเวลา ๑๓.๐๐ น. ที$ห้องทาํงาน 
เป็นการพบกนัครั� งแรก ท่านอยูใ่นวยัเดียวกบัผม เพิ$งยา้ยมาจากจงัหวดัสุรินทร์ ท่านเป็นห่วงเรื$องการแข่งขนั
กีฬานกัเรียนนกัศึกษาแห่งประเทศไทย ที$ชุมพรเป็นเจา้ภาพในตน้ปีหนา้ เพราะมีปัญหาดา้นงบประมาณ 
ขอใหผ้มในฐานะประธานฝ่ายพิธีเปิดและปิดการแข่งขนั ประธานการจดัที$พกันกักีฬา อย่าเพิ$งไปผกูพนัเรื$อง
ค่าใชจ่้ายใดๆไปก่อนจะมีความชดัเจนเรื$องงบประมาณ ก็เรียนไปวา่ไดเ้ตรียมการไปในส่วนที$ยงัไม่ตอ้งใช้
เงิน เพราะเหลือเวลาเพียง ๓ เดือนกจ็ะถึงวนัแข่งขนัแลว้  เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน
รับเสดจ็สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ท่านผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธานการประชุม 
หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัไดแ้จกแจงงานและผูรั้บผิดชอบตามลาํดบั  สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต 
๑ มีหนา้ที$สนบัสนุนดา้นวิชาการแก่โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบา้นพนัวาล และบา้นสนัตินิมิต วนันี�ได้
ส่งทีมขึ�นไปดูทั�ง ๒ โรงเรียนแลว้  เลิกประชุมกลบัไปเขต ดูช่างเตรียมติดตั�งสุขภณัฑเ์พิ$มเติมที$อาคาร
สโมสร ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๒ แวะมาปรึกษาหารือในการเตรียมการตอ้นรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ 
อยธุยา เลขาธิการ กพฐ. ที$จะเดินทางมารับเสดจ็ฯที$โรงเรียนบา้นนํ�าฉา  ท่านรองฯปรีชา บวักิ$ง กลบัมาจาก
โรงเรียน ตชด. เพื$อเตรียมการรับเสดจ็ แจง้วา่โรงเรียนไม่มีความพร้อมใดๆเลยขาดอุปกรณ์และงบประมาณ 
ซึ$งต่างกบัที$ผูแ้ทนตาํรวจตระเวนชายแดนรายงานต่อที$ประชุมวนันี�  จึงตดัสินใจเจียดจ่ายงบประมาณของเขต
ใหไ้ปดาํเนินการในวงเงินไม่เกินโรงละ ๑ หมื$นบาท เพราะปกติศึกษานิเทศกข์องเขตกนิ็เทศโรงเรียนทั�งสอง
แห่งเป็นปกติวิสยัอยูแ่ลว้  
            วนัองัคารที	 ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๐  ฝนลงมาตั�งแต่กลางคืน ถึงเชา้ก็ยงัคงลงเมด็ แต่งเครื$องแบบปกติ
ขาวเพื$อไปวางพวงมาลา เนื$องในวนัปิยมหาราช ที$หนา้ศาลากลางเก่า ปีนี�  อบจ.ชุมพร ปรับภมิูทศัน์ใหม่ให้
เป็นเนินดินสูงกวา่ระดบัพื�น ปลกูหญา้และปูพื�นซีเมนตส์วยงาม  แมจ้ะมีฝนตกแต่ส่วนราชการต่างๆก็มากนั
หนาแน่นเหมือนทุกปี มีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร นายมานิต  วฒันเสน เป็นประธาน หลงัพิธีผมตุน
เสบียงเป็นแกงถุงจากร้านป้าหมา บา้นบางลึก กะจะไม่ออกไปไหนตลอดวนัตลอดคืน  ใชชี้วิตวนัหยดุกบัทีวี 
อินเตอร์เน็ต และหนงัสือ ตลอดวนัและหลบัเอาตอนเที$ยงคืน 
            วนัพุธที	 ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๐ ฝนตกมาทั�งคืนตื$นมาเกือบ ๘.๐๐ น.ก็ยงัไม่มีวี$แวววา่จะหยุด ไฟฟ้าก็
ดบั บา้นพกัดูมืดไปหมด จาํตอ้งหาเทียนไขหนา้พระมาเพิ$มแสงสว่าง  ไดรั้บโทรศพัทจ์ากเจา้หนา้ที$เป็นระยะ
แจง้วา่นํ�าท่วม มาทาํงานไม่ได ้ กาํหนดการเปิดการประชุมเรื$อง การจดัการเรียนรู้เพื$อพฒันากระบวนการคิด 
ที$โรงแรมภราดร ตอ้งเลื$อนออกไป สุดทา้ยเขาบอกวา่ใหไ้ปทานขา้วเที$ยงกแ็ลว้กนั  ออกจากบา้นขบัรถไปดู



นํ�าหนา้โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา และโรงเรียนศรียาภยั นํ� าเกือบท่วมลอ้รถฟอร์จูนเนอร์ ไปทาํงานที$เขตดู
ช่างติดเหลก็ดดั(สแตนเลส) อาคารสโมสร  นกัการกาํลงัเปลี$ยนสุขภณัฑห์อ้งนํ�าใหม่  โรงเรียนปะทิววิทยา
โดยท่าน ผอ.สุชาติ ชูชีพ ท่านรอง ผอ.รร. ครู และนกัเรียนที$ไปชนะการคดัเลือกรางวลัของไบเออร์ และ
รางวลัทูตสิ$งแวดลอ้มมาเยี$ยม นั$งคุยกนัจนเกือบเที$ยงจึงชวนไปทานขา้วที$โรงแรมภราดรทั�งคณะ  นั$งคุยกบั
คณะวิทยากร ซึ$งมาจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเกี$ยวกบัโครงการคูปอง
พฒันาครู  บ่ายกลบัเขา้เขตประชุมรอง ผอ.สพท.และหวัหนา้กลุ่มเกี$ยวกบัการเตรียมการรับเสดจ็และการ
อาํนวยความสะดวกท่านเลขาธิการ กพฐ.   
            วนัพฤหัสบดทีี	 ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐  ตอนหวัคํ$าคิดว่าจะหมดฝนแลว้ แต่พอเลยเที$ยงคืนกลบัตก
หนกัจนเชา้ ถนนบริเวณเทศบาลวงัไผน่ํ� าท่วมประมาณ ๕๐๐ เมตร เลยแยกปฐมพรไปนิดจะเป็นแม่นํ�าชุมพร 
ซึ$งตน้นํ� ามาจากเทือเขากั�นเขตชุมพร-ระนอง นํ�าเพิ$มระดบัจนลน้คอสะพานเขา้คูกลางถนนสายเอเชีย และมี
แนวโนม้สูงขึ�นเรื$อยๆ เลยแวะทานขา้วแกงที$ปั� ม ESSO ปากทางเขา้เขตเผื$อนํ�าท่วมฉบัพลนัจะไดไ้ม่หิวโซ 

กลบัออกไปดูเคาน์เตอร์ครัวที$ร้านสนั$นงานไม ้เลือกไปเลือกมาจึงสั$ง ๑ ชิ�นราคา ๑๒.๕๐๐ บาท จะไปติดตั�ง
ที$ครัวสโมสร แต่ให้เขาปรับแบบเพิ$มเติมจึงยงัไม่สามารถส่งของได ้ กลบัเขา้เขตดูนกัการติดตั�งสุขภณัฑ ์จน
เกือบเที$ยง คณะจาก สพท.ชุมพร เขต ๒ มาส่งท่าน รองฯสมมิตร  ชา้งคล่อม ที$ยา้ยสบัเปลี$ยนกบัท่านรองฯ
พนสั ทองภเูบศร์ มาถึงไดเ้ลี�ยงขนมจีนแกงไก่และขา้วสวย  บ่ายกก็ลบักนัไปเพราะนํ�าเพิ$มระดบัจนขา้มถนน
เอเชีย เจา้หนา้ที$ในสาํนกังานหลายคนกข็อกลบับา้นก่อนเพราะเกรงวา่นํ�ามากจะเขา้บา้นลาํบาก บางรายทิ�ง
รถไวที้$สาํนกังาน ผมยงัคงดูนกัการติดตั�งสุขภณัฑจ์นเยน็ จึงเดินทางกลบัดว้ยเห็นวา่ฝนหยุดตกนํ�าป่าไหลมา
เดีQยวกไ็หลไป พบวา่นํ�าปากทางสํานกังานมีระดบัสูงจนขา้มผิวจราจรทั�งขาขึ�นและขาลง แต่รถ สามารถผา่น
ไปมาได ้ เพื$อความไม่ประมาทจึงใชเ้สน้ทางสายวดัประเดิมที$นํ�าเพิ$งปริ$มริมถนน ไดส้ั$งเลื$อนการ
ประชุมสัมมนาเจา้หนา้ที$สาํนกังานที$จะไปจดักนัที$ อ.ทุ่งตะโกวนัศุกร์และเสาร์นี�ออกไป เพราะสถานการณ์
นํ�าท่วม ไม่สะดวกดว้ยประการทั�งปวง  
            วนัศุกร์ที	 ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๐ เชา้นี�นั$งทาํงานที$สโมสรเพื$อช่วยช่างดูการตกแต่งหอ้งนํ�า ดว้ยการติด
กระเบื�องเซรามิกลายดอกไมแ้ละลายนางในวรรณคดีมาแปะทบัที$ผนงัเดิมโดยใชก้าวผงตราจระเขท้อง ช่วย
ใหห้อ้งนํ�าสดใสมีชีวิตชีวาขึ�นไดด้ว้ยทุนเพียงเลก็นอ้ย ทาํไวเ้พื$อขายความคิดให้กบัโรงเรียนนาํไปปรับใชไ้ด้
ตามความเหมาะสม  มีหนงัสือรับรองการขอซื�ออาวุธปืนเขา้มามาก เห็นเป็นครูชั�นสัญญาบตัรทั�งนั�นก็
รับรองใหไ้ปทุกราย นยัวา่ใชใ้นการป้องกนัทรัพยสิ์นของตนเองและทางราชการ เรื$องการซื�อปืนนั�นขาดทุน
อยูส่องสถาน ประการแรกหากไม่ไดใ้ชง้านก็ขาดทุน เวน้แต่ไปขายต่ออาจไดร้าคาดีขึ�น ประการที$สองหาก
ไปใชง้าน อาจก่อปัญหาใหก้บัตวัเองในการถูกดาํเนินคดีไม่มากกน็อ้ยขึ�นอยู่กบัพฤติการณ์เป็นกรณี
ไป  เคานเ์ตอร์บาร์หอ้งครัวมาส่ง สมาชิกเรียกร้องอยากไดเ้กา้อี�หมนุทรงสูงก็ตามใจ ใหไ้ปเลือกกนัมา ซื�อมา 
๓ ตวัรวมสามสี เป็นลกูกวาด เราคนสูงวยัอาจดปูวดหวัแต่ก็ตอ้งตามใจคนหนุ่มสาวเขาบา้งเหมือนกนั 
เรียกวา่ใหเ้ขามีส่วนร่วม เพราะเป็นพสัดุเคลื$อนที$ เบื$อกไ็ปหุม้เบาะสีใหม่ได ้ เยน็มีงานเลี�ยงส่งท่านรองฯ
พนสั  ทองภูเบศร์ และเลี�ยงรับท่านรองฯสมมิตร ชา้งคล่อม ที$สโมสรมีท่านรองฯ หวัหนา้กลุ่ม หวัหนา้งาน 



มาร่วมงานประมาณ ๓๐ คน ฝนยงัคงตกต่อเนื$องทั�งวนัแต่ไมห่นกัเหมือนสองวนัที$แลว้มา พรุ่งนี�มอบ
ผูเ้กี$ยวขอ้งไดต้รวจสอบขอ้มูลความเสียหายที$เกิดกบัโรงเรียนเป็นการเบื�องตน้  

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

๓ พฤศจกิายน  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน                       

              วนัอาทิตย์ที	 ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๐  ออกจากบา้นพกัก่อนเที$ยง ไปดูความเรียบร้อยที$โมสรเขตพื�นที$ 
ผูร้ับผดิชอบมาดาํเนินการในงานที$ไดรั้บมอบหมายกนัคึกคกั เวลา ๑๔.๐๐ น. ออกเดินทางดว้ยรถตู ้๑ คนั รถ
สายตรวจสารวตัรนกัเรียน ไวปิ้ดขบวนอีก ๑ คนั มุ่งตรงไปยงัสนามบินสุราษฎร์ธานี วนันี� ฟ้าเปิดเป็นที$
อศัจรรยย์ิ$งหลงัจากที$ฝนตกต่อเนื$องกนัมาตลอดสัปดาห์ เยน็นี�สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี เสดจ็ประทบัแรมที$ชุมพรเพื$อทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจเปิดอาคารหมอพร ที$โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอดุมศกัดิS  และเสดจ็เยี$ยมโรงเรียนในวนัพรุ่งนี�  พระบารมีเป็นที$ประจกัษช์ดัแก่พสกนิกรชาวชุมพรถว้น
หนา้  สนามบินสุราษฎร์ธานีวนันี� มีทหารตาํรวจอารักขาเขม้แข็ง เพราะพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกฏุราชกมุาร เสดจ็ทรงเปิดอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ที$มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี เครื$องบินพระที$นั$ง
Landingเวลา ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น. เครื$องบินโดยสารของบริษทัการบินไทย ก็Landing คุณหญิง
กษมา  วรวรรณ ณ อยธุยาและคุณตน้มะขาม ผูติ้ดตาม เดินทางมาเที$ยวบินนี�  คณะของเขต ๑ และเขต ๒ ที$มา
ตอ้นรับไดท้กัทายกนัตามธรรมเนียม พวกเรารีบออกไปขึ�นรถตู ้เปลี$ยนหนา้ที$รถสายตรวจสารวตัรนกัเรียน 
เป็นรถนาํขบวน เพราะรถของตาํรวจทางหลวงที$ตกลงกนัไวติ้ดภารกิจรับเสดจ็  แมจ้ะเป็นรถที$ปรับปรุงจาก
รถกะบะคน้เก่า แต่เพิ$งไปซ่อมบาํรุงมาจึงวิ$งไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑๒๐ กม./ชม. นาํคณะมาถึงสโมสรเขตพื�นที$
การศึกษาชุมพร เขต ๑ ในเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.  ผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หนา้ที$ยืนรับสองขา้งทางเดิน 
เป็นระเบียบและอบอุ่นยิ$งนกั ท่านเลขาธิการ กพฐ. รับประทานอาหารร่วมกบัพวกเราจนถึง ๔ ทุ่ม จึง
เดินทางไปพกัที$โรงแรมโนวาเทล ชุมพร หาดภราดรภาพ ส่งนายเขา้ที$พกัผมกลบัไปเขต พวกเราส่วนหนึ$ง
ยงัคงอยูย่ ั�งยืนยง จึงอยู่ดว้ยจนตีสองจึงไดก้ลบัไปนอน 
            วนัจนัทร์ที	 ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๐  ตื$นตี ๕.๓๐ น. อาบนํ�าแต่งตวัเป็นเครื$องแบบปฏิบติัราชการแขน
ยาว เดินทางไปโรงแรมโนโวเทลเพื$อรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา มีโอกาสไดพ้บท่านผูว้า่ฯ
พินยั  อนนัตพงศ ์ท่านผูว้า่ฯเมฆินทร์  เมธาวิกลู อดีตผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร ทกัทายปราศรัยในฐานะ
ผูใ้หญ่เก่าของชุมพร เวลา ๐๙.๐๐ น. ขบวนกเ็ดินทางไปสู่ถนนเอเชีย มุ่งหนา้สู่โรงเรียนบา้นนํ�าฉา ตาํบลครน 
อาํเภอสวี เพื$อรับเสด็จสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กาํหนดการเดิมจะเสด็จพระราช
ดาํเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที$นั$ง แต่เนื$องจากสภาวะอากาศไม่ดี จึงเปลี$ยนเป็นรถยนตพ์ระที$นั$ง คุณหญิง
กษมา และผอ.สพท.ชุมพร เขต ๒ ถวายรายงาน ผมไม่ไดถ้วายรายงานเพราะไม่ไดก้าํหนดไวใ้น



หมายกาํหนดการที$จงัหวดักาํหนด แต่ก็เฝ้ารับเสด็จใกลชิ้ด ในตอนเที$ยงไดร่้วมหอ้งเสวย  หลงัส่งเสดจ็ไดไ้ป
แวะโรงเรียนครนวิทยาคม  โรงเรียนบา้นยางงาม ที$นี$ตอ้งการดูความเสียหายจากนํ�าท่วมในสปัดาห์ที$ผา่นมา 
มีผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายภูผาวารีมาตอ้นรับจาํนวนมาก ท่านเลขาธิการ กพฐ.ปราศรัยกบัคณะที$มา
ตอ้นรับ  จึงเดินทางยอ้นไปโรงเรียนสวีวิทยาเพื$อดสูภาพดินสไลด์ลงมาถมอาคารเรียน สภาพจริงๆเกิดเพียง
เลก็นอ้ยแต่หากไม่ป้องกนัแกไ้ขในอนาคตอาจมากขึ�น  จากนั�นไปเยี$ยมหอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติ ที$ท่าน
เลขาธิการ กพฐ.มากาํกบัการก่อสร้างครั� งรับราชการที$กรมการศึกษานอกโรงเรียนเมื$อนานมาแลว้ ท่านจาํได้
วา่ไปพกัคา้งที$วดั ชื$อวดัโพธิเกษตรมีหลวงพ่อที$ช่วยเหลือเกื�อกลูอยา่งดียิ$ง ท่านจึงประสงคไ์ปนมสัการอีกสัก
ครั� ง พวกเราชกัขบวนไปวดัและไดพ้บหลวงพ่อตามใจปรารถนา ท่านยงัเตรียมลกูสละและพระเครื$องให้
ท่านเลขาธิการอีกดว้ย ไปแวะสวนนายดาํที$ท่านเลขาธิการ กพฐ.ประสงคจ์ะแวะตั�งแต่มาคราวก่อน แต่มืดคํ$า
จึงแวะไม่ได ้คราวนี�ผมนดัหมายคุณพงษศ์กัดิS   ฉิ$งสุวรรณโรจน์ ผูจ้ดัการสวนไวล่้วงหนา้ พร้อมขอบา้น
รับรองไวด้ว้ยหนึ$ งหลงั เจา้ของสวนไดรั้บรองดว้ยกาแฟสดและนํ�าส้มคั�น ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวนหนึ$ งก็มา
ตอ้นรับที$นี$ ท่านเลขาธิการ กพฐ. ไดท่้องเที$ยวชมส้วมแบบต่างๆทั�งบนดิน บนตน้ไม ้คนปกติ คนพิการ แต่
ละจุดสุดยอดจริงๆ บา้นรับรองก็สวยงามแนว Countryท่านมอบการบา้นใหผ้มคาํนวณวา่จะปรับปรุงส้วม
โรงเรียนทุกแห่งใหส้ะอาดสวยงามตามแนวสวนนายดาํ ท่านจะสนบัสนุนดา้นงบประมาณและอาจมีการ
ประชุมผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาทั$วประเทศที$ชุมพรประมาณเดือนมีนาคม  ๒๕๕๑ มีวาระ
สาํคญัวา่ดว้ยสว้มโรงเรียนเป็นการเฉพาะ ออกจากสวนนายดาํคณะตรงไป สุราษฎร์ธานี แวะทานขา้วที$ร้าน
เพื$อนเดินทาง มื�อนี�  สพท.ชุมพร เขต ๒ เป็นเจา้ภาพ หลงัส่งท่านเลขาธิการ กพฐ.แลว้ พวกเราเดินทางกลบั
ชุมพร คืนนี�ผมหลบัสบายที$สุดเพราะเหนื$อยและอดนอนในคืนที$ผา่นมา 

            วนัองัคารที	 ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๐ เชา้เป็นประธานเปิดการประชุมเพื$อทาํผลงานทางวิชาการของ
เครือข่ายพฒันาชีวิตครูอาํเภอเมืองชุมพร ที$หอ้งประชุมชั�น ๓ เขตพื�นที$การศึกษา ไดบ้รรยายพิเศษประมาณ 
๔๐ นาที ลงไปทาํงานแฟ้มเอกสารต่างๆ ก่อนเที$ยงไดมี้คณะครูมาพบเพื$อช่วยแกปั้ญหาให ้กร็ับว่าจะ
พิจารณาดาํเนินการตามควรแก่กรณี และจะทบทวนตรวจสอบดูอีกครั� งว่ามีขอ้ผิดพลาดคลาดเคลื$อนอยา่งไร
บา้ง  ทาํงานเอกสารต่อจน ๑๖.๐๐ น.จึงเดินทางเขา้กรุงเทพฯเพื$อประชุมในวนัพรุ่งนี�  ถึงที$พกัเวลา ๒๒.๐๐ 
น. บรรยากาศภาคกลางเหมือนหนา้หนาวต่างจากบา้นเราที$ฝนยงัชุกเหลือเกิน 

            วนัพุธที	 ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๐ มีการประชุมที$สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ หลกัสี$  เรื$อง การสนบัสนุนการ
เลือกตั�งผูแ้ทนราษฎร ที$จะจดัใหมี้ขึ�นในวนัที$ ๒๓ ธนัวาคม  ๒๕๕๐ ภาคเชา้ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรี
สะอา้น รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผูม้อบนโยบาย ตามดว้ยรองศาสตราจารย ์ดร.
วรากรณ์  สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ และรองเลขาธิการ กกต. บ่ายคุณหญิงกษมา 
วรวรรณ ณ อยุธยา ไดก้าํชบัการปฏิบติังาน สุดทา้ยเหลือเฉพาะ ผอ.สพท. คุณพิษณุ  ตุลสุข และรองฯ
มงักร  กุลวานิช ไดซ้กัซอ้มความเขา้ใจเรื$องการบริหารงานบุคคลในเขตพื�นที$การศึกษา ๒ - ๓ เรื$องในฤดู
เลือกตั�ง แลว้ปิดประชุม หลงัการประชุมผมรวบรวมสมาชิกผอ.สพท.ได ้๑๐ คน พาไปทานขา้วเยน็ที$ร้าน



ครัวคนัไถ นนทบุรี นั$งคุยกนัเพราะร้างลากนัไปนาน ส่งเพื$อนฝงูกลบัที$พกั จึงไดก้ลบัไปพกัผอ่น 
            วนัพฤหัสบดทีี	 ๑  พฤศจกิายน  ๒๕๕๐ ออกจากบา้นแต่เชา้ตรู่ มุ่งหนา้ไปอิมเพค เมืองทองธานี 
สถานที$จดังานมหศัจรรยเ์ด็กไทย มหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั�นพื�นฐานเพราะกลวัว่าสายแลว้จะหาที$จอดรถ
ลาํบาก มีเวลาเดินชมนิทรรศการก่อนใคร แวะไปชมร้านของโรงเรียนชุมชนมาบอาํมฤตที$ Hall 2 ยงัไม่มีครู
และนกัเรียนมาประจาํการ  กลบัไปร่วมพิธีเปิดที$ Hall 8  เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกสุร
ยทุธ์  จุลานนท ์เป็นประธาน ชุดการแสดงพิธีเปิดมีมโนราห์ของโรงเรียนศรียาภยัร่วมอยูด่ว้ย นบัเป็นเกียรติ
ที$น่าภูมิใจของชาวชุมพรที$ไดเ้ป็นตวัแทนชาวใตท้ั�งมวลในวนันี�   หลงัพิธีเปิดงานใหญ่ Hall ต่างๆจะมี
รัฐมนตรีไปเปิดอีกครั� ง Hall ๒ ที$โรงเรียนชุมชนมาบอาํมฤตจดันิทรรศการ  ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรี
สะอา้น รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและเยี$ยมชม มีผูบ้ริหารและเพื$อนครูจาก
ชุมพรมาร่วมงานวนันี�หลายท่าน พรุ่งนี� จนถึงวนัสุดทา้ยคงมีอีก ขอ้กงัวลของท่านเลขาธิการ กพฐ.เรื$องผูช้มมี
นอ้ยน่าจะหมดไป เพราะคนมากมายเหลือเกิน เรื$องที$นาํมาเสนอกย็อดเยี$ยมมากๆ ตอ้งปรบมือชื$นชม ชุมพร 
เขต ๑ ยงัมีโรงเรียนที$นาํเสนอผลงานอีก ๑ แห่ง คือโรงเรียนปากนํ�าชุมพรวิทยา เป็นเรื$องระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน แต่หาตวักนัไม่เจอเพราะกาํหนดการเปลี$ยนแปลงไป วนันี�กลบัที$พกัเอามืดคํ$า  
            วนัศุกร์ที	 ๒  พฤศจกิายน  ๒๕๕๐ เชา้เขา้กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจของคณะทาํงานที$คา้งอยู ่
ก่อนเลยไปเมืองทองธานี ชมการแสดงผลงานนกัเรียน วนันี�ผูช้มมากกวา่เมื$อวาน  เดินมากจนปวดหลงัปวด
ขา จึงกลบัที$พกัในช่วงบ่าย ตดัสินใจกลบัชุมพรในวนัอาทิตย ์มอบภารกิจการประชุมระหวา่งวนัที$ ๔ - ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที$โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์ใหท่้านรองฯ สมศรี  เทพประชา ประชุมแทน เพราะวนัที$ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ผมตอ้งไปประชุมที$สงขลา เรื$องการเตรียมการเลือกตั�ง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
การประชุม ตอ้งเขา้ประชุมดว้ยตวัเอง ไม่ไปสงขลานานแลว้คิดถึงแกงส้มปลาขี�ตงัและปลามอ่หยงทอด ที$
ร้านชมจนัทร์ เกาะยอ หรือถา้ไม่สะดวกก็เลือกร้านนา้ขาํก็ได ้

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

๑๐ พฤศจกิายน  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน                      

           วนัจนัทร์ที	 ๕ พฤศจกิายน  ๒๕๕๐  เชา้นี� อากาศดี ไม่ตรงกบัคาํพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที$
บอกวา่จะมีฝนตกหนกัที$ชุมพร เรื$องนี�ก็น่าเห็นใจ เขาพยากรณ์ตามขอ้มูลที$มีในตอนนั�น แต่เรื$องฟ้าดินสุดที$
ใครจะกาํหนด เปรียบดั$งจิตมนุษยน์ั�นไซร้ยากแทห้ยั$งถึง ว่ายาวไปนั$น  หม่อมราชวงศคึ์กฤทธิS  ปราโมช เคย
บอกวา่ กรมอุตุนิยมวิทยานี$เรากต็อ้งฟังเขา เพราะบางครั� งเขากท็ายถูกเหมือนกนั เวลา ๐๙.๐๐ น.มีประชุม
คณะกรรมการ สกสค.จงัหวดั มีวาระเกี$ยวกบัการจดัสวสัดิการครู และอนุมติัแผนปฏิบติัการประจาํปี ต่อดว้ย
การประชุมคณะกรรมการพฒันาชีวิตครู จนเที$ยง  ไปแวะทานขา้วที$ร้านป้าหมา บางลึก นานๆแวะมาเจา้ของ



ร้านทั�งแจกทั�งแถม ทานคนเดียวกบัขา้ว ๕ อยา่ง เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นประธานการประชุมคณะทาํงานจดัทาํ
แผนกลยทุธ์พฒันาครู ที$หอ้งประชุมเขาปูน สโมสรเขต พอไดข้อ้สรุปมอบท่านรองฯปรีชา  บวักิ$ง 
ดาํเนินการต่อ ขึ�นไปพบคณะผูบ้ริหารโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ที$มาหารือขอ้ราชการ ไดร้ับฟังขอ้มูลจน
ครบถว้นและไดใ้หข้อ้เสนอแนะไปประกอบการตดัสินใจดาํเนินการให้เกิดความเรียบร้อยและเกิด
ประโยชนสู์งสุดต่อราชการและสมาชิก เยน็แวะทานขา้วจากตลาดชุมพร จึงเขา้บา้น ทาํงานต่อจนดึกถึงได้
นอน 
          วนัองัคารที	 ๖  พฤศจกิายน  ๒๕๕๐ ตื$นเชา้กว็ุ่นวายกบัการเตรียมเสื�อผา้จดักระเป๋าเดินทาง ความจริงก็
ไม่มีอะไรมากเพราะไปคา้งคืนเดียว แต่กวา่จะหาของแต่ละชิ�นเจอตอ้งใชเ้วลามากเหตุเพราะมีกระเป๋ามากใบ 
ความจาํก็ถดถอยไปตามวยั แต่กท็นัเวลาที$รถมารับ ไปแวะเขตเพื$อเป็นประธานประชุมรองผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตและหวัหนา้กลุ่ม ประจาํเดือนพฤศจิกายน ใชเ้วลาจนถึง ๑๑ นาฬิกา จึงเลิกประชุม ออก
เดินทางเกือบเที$ยงมีนายจาํนง  ดว้งทอง เป็นคนขบั นายสุรินทร์ บ่วงราบ นกัการฯนั$งเป็นเพื$อน มาทานขา้ว
เที$ยงที$ปั� ม ปตท.แยกเขาปีบ สั$งอาหารมาสองสามอยา่ง สมทบกบัแกงส้มขาหมหูยวกกลว้ยป่าที$ท่านรองฯ 
วิชชุลดา โชคคณาพิทกัษ ์ใส่กล่องมาใหก้เ็ป็นอาหารมื�ออร่อยท่ามกลางสายฝนที$ตกลงมาอย่างหนกั รถวิ$งฝ่า
สายฝนตลอดเสน้ทางจนถึงหาดใหญ่ เลยไปเกาะยอ ทานอาหารเยน็ที$ร้านชมจนัทร์ เมนูเดิมตามที$ตั�งใจมา 
แกงส้มปลาขี�ตงั ปลาม่อหยงแดดเดียวทอด นํ� าพริกแมงดา และผดัผกั อิ$มแลว้ใหร้ถขบัเลยไปที$ร้านขายผา้ทอ
เกาะยอ ซื�อผา้ขะมา้ ๓ ผืนแจกคนละผืน เพราะเนื�อผา้ดีกว่าของโรงงาน อิ$มแลว้เดินทางเขา้เมืองสงขลา 
check in เขา้พกัที$โรงแรมบี.พี. สมิหลา มีอาการปวดหวัหนึบๆ คาดว่าน่าจะเกิดจากการหิวกาแฟ เพราะ
เดินทางไมไ่ดแ้วะดื$มที$ไหน ดว้ยฝนตก ลงไปหอ้งอาหารสั$งมาดื$มหนึ$งถว้ย อาการดีขึ�น จึงขึ�นไปพกัผอ่น  
          วนัพุธที	 ๗  พฤศจกิายน  ๒๕๕๐  เชา้นี� ฟ้าแจ่มใสขึ�น มองไปนอกหนา้ต่างเห็นทะเล เกาะหนูเกาะแมว
อยูต่รงหนา้ เมื$อเด็กๆ แม่เคยพาเที$ยว ผมเห็นทะเลครั� งแรกที$นี$และไดถ่้ายภาพจากตากลอ้งที$มีอยูม่ากมายใน
สมยันั�น แผ่นละ ๑๐ บาท เก็บไวห้ลายปีเดีQยวนี�หายไปแลว้  ลงไปทานอาหารเชา้ที$หอ้งอาหารของโรงแรม 
นั$งคุยกบันายกอาํนวย บวัเขียว อบจ.ชุมพร และนายกเทศมนตรีเมืองหลงัสวน ไดเ้วลาเขา้หอ้งประชุมเขาจดั
ที$นั$งเป็นสดัส่วนแถวแรกผูว้่าราชการจงัหวดั แถวที$ ๒ ผอ.เขต กบัปลดัจงัหวดั ต่อดว้ยนายอาํเภอ นายก 
อบจ. นายกเทศมนตรี กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เชา้มีการอภิปรายเรื$องเลือกตั�งจากผูแ้ทนกระทรวง ทบวง กรม ที$
เกี$ยวขอ้ง เที$ยงผมไปทานขา้วที$ร้านนา้ขาํ ตามความตั�งใจ เมนูหลกัคั$วกลิ�งไก่บา้น ตม้ส้มปลาแป้น นํ�าพริก
แมงดา ปลาเค็มทุบ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย(คนเดียวกนั) มาถึงตอนบ่าย ให้
นโยบายไดค้รึ$ งชั$วโมงก็กลบั สาระสาํคญัคือใหข้า้ราชการวางตวัเป็นกลางและรณรงคใ์หป้ระชาชนไปใช้
สิทธิS กนัมากๆ ป้องกนัการซื�อสิทธิS ขายเสียง เลิกประชุมเดินทางกลบัชุมพร ท่ามกลางสายฝนเป็นระยะๆ ถึง
ชุมพร ๔ ทุ่ม 
          วนัพฤหัสบดทีี	 ๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๐  ถึงสาํนกังานติดตามการเบิกจ่ายเงินเดือนพนกังานราชการที$
คา้งอยู ่กาํชบัเจา้ของเรื$องให้รีบดาํเนินการใหเ้สร็จในวนันี�  เพราะอ่านเวบ็บอร์ดเมื$อคืนจึงทราบว่ายงัไม่ได้
เงินเดือน ความที$เป็นหน่วยงานใหญ่การดูแลไม่ทั$วถึงเกิดขึ�นไดเ้สมอ หากไดบ้อกกล่าวกนัใหท้ราบ ปัญหาก็



จะไดรั้บการแกไ้ขเร็วขึ�น มีผูบ้ริหารโรงเรียน เพื$อนครู และเจา้หนา้ที$ในสาํนกังานมาอวยพรวนัเกิดให ้ผมก็
สาละวนอยู่กบัแฟ้มงานต่างๆจน ๑๐ โมง จึงเดินทางไปถวายปิ$ นโตพระที$วดัชุมพรรังสรรคพ์ระอารามหลวง 
เหมือนทุกปีที$ผา่นมา มาแวะทานขา้วกลางวนัที$ร้านครัวผกัสด บ่ายเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบติัการ
เรื$องกระบวนทศัน์ในการพฒันางาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มอนัดามนัซึ$ งประกอบดว้ยจงัหวดัภูเก็ต พงังา 
ระนอง และชุมพร ที$โรงแรมชุมพรการ์เดน้ เวลา ๑๕.๐๐ น. ไปร่วมงานสังสรรคข์องพี$ๆนอ้งๆในเขตที$
สโมสร มีการอวยพร มอบดอกไม ้ทานขนมกนัตามธรรมเนียม ที$สาํคญัปีนี� มีการบา้นเขียนใส่สมุดอวยพร
แยกเป็นรายกลุ่มใหไ้ปอ่านที$บา้น อยู่ร่วมงานที$เขตจน ๑๘.๐๐ น. ขอตวัเดินทางไปที$โรงแรมมิกซ์เพราะ
ผูบ้ริหารกลุ่ม ๑๔ อีกครั� งเขาจดัเลี�ยงให ้ปีนี� มีสมาชิกเพิ$มกวา่ปีที$แลว้ แต่บรรยากาศเป็นกนัเองและ
สนุกสนานมากกวา่ปีก่อน อยูจ่นตีหนึ$งจึงเลิกรากนัไป 
           วนัศุกร์ที	 ๙  พฤศจกิายน ๒๕๕๐  ตื$นเอาเกือบ ๗ โมงเชา้เพราะนอนนอ้ย เวลา ๐๙.๐๐ น.มีประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการอยูเ่ยน็เป็นสุข ที$ห้องประชุมเกาะเสมด็ มีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเป็น
ประธาน ใชเ้วลาประมาณ ๑ ชั$วโมงการประชุมกแ็ลว้เสร็จ เขา้ไปพบท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัที$หอ้งทาํงาน
เพื$อเชิญท่านไปมอบนโยบายและพบปะผูบ้ริหารโรงเรียนในวนัที$ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ในภาคบ่ายท่าน
ก็ตอบตกลง กลบัไปเขตชวนสมาชิก ๕-๖ คนไปทานขา้วกลางวนัที$ร้านหลวงดาํ ก่อนถึงวิสยั เพราะไม่ไดไ้ป
อุดหนุนนานแลว้ หลวงดาํยงัคงแถมยาดองสูตรพระฤาษีใหดื้$มเรียกนํ�าย่อยเหมือนเดิม มาวนันี�แกบอกว่า
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนในชุมพรเป็นลูกคา้ยาดองกว่ายี$สิบคนแลว้ ผมถามวา่เขตไหนแกไม่บอก แกพยายาม
คะยั�นคะยอใหผ้มดื$มสักเป๊ก ผมไม่หลวมตวักลวัแกเอาชื$อไปโฆษณาวา่ ผอ.เขตก็เป็นสมาชิกชมรมเหมือน
แมวนอนหวด พบัคูง้อเหมือนหน่อทุเรียน ตามสลากยาที$นาํมาใหอ่้าน กลบัเขา้เขตทาํงานเอกสารจนหมด
โต๊ะ ลงไปดูความเรียบร้อยชั�นล่างและสโมสร  กลบัเขา้บา้นตั�งใจจะหลบัแต่หัวคํ$า กไ็ดรั้บโทรศพัทจ์าก
เพื$อนเก่าสมยัเรียนมธัยมอาจารยอุ์ดม ศรีนุ่น จากสงขลา ว่าเดินทางกลบัจากกรุงเทพฯมาพกัที$ชุมพร อยาก
พบหนา้กนัหน่อย จึงออกไปนั$งคุยดว้ยที$ร้านไฝทอง เขาบอกวา่ไปบา้นโป่งมาเพื$อดูรถทวัร์ของโรงเรียนที$สั$ง
ต่อไว ้๑ คนัดว้ยงบของ อบจ.สงขลา ราคา ๓ ลา้นบาท โรงเรียนที$เขาเป็นครูไดง้บอุดหนุนจาก อบจ.ทุกปีๆ
ละหลายลา้นบาท ฟังแลว้เราก็ตอ้งเงียบเขา้ไว ้คุยจน ๔ ทุ่มจึงขอตวักลบั เพราะพรุ่งนี�ตอ้งไปเป็นประธาน
เปิดการอบรมลูกเสือชาวบา้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พดระเจา้อยูห่วั ที$ทรงเจริญพระชามายุ ๘๐ 
พรรษาของตาํบลขนุกระทิง 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

 

 



๑๗ พฤศจกิายน  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน   

             วนัจนัทร์ที	 ๑๒ พฤศจกิายน  ๒๕๕๐  เมื$อวานดีใจวา่แดดจา้ฟ้าโปร่ง คงจะหมดฝนตน้หนาวแลว้ แต่
พอตี ๕ ฝนกโ็ปรยลงมาอยา่งต่อเนื$อง ยงัดีใจที$เมื$อวานกาํลงัจะลา้งรถ แต่ความเกียจคร้านมาเยือนเสียก่อน 
จึงไม่เสียแรงฟรี  ถึงเขตเดินดูความเรียบร้อยการทาํงานของเจา้หนา้ที$ แลว้ขึ�นไปเซ็นแฟ้มงานต่างๆ  มี
ผูบ้ริหารจากท่าแซะมาพบเพื$อชี�แจงรายละเอียดการขออนุญาตพาครูไปทศันศึกษาที$ประเทศเวียดนาม 
สปัดาห์ที$แลว้รายละเอียดนอ้ยเกินไป จึงยงัไม่ไดผ้า่นเรื$องไป สพฐ. ฟังแลว้ก็ไม่ขดัขอ้ง ส่งต่อไปยงัผูมี้
อาํนาจอนุญาต อยา่งไรกต็าม สพฐ.มีนโยบายใหค้รูลาไปต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียน เมื$อขออนุญาตผดิ
ฤดูกาลจึงตอ้งหาเหตุผลที$เพียงพอ  เที$ยงไปทานขา้วที$ร้านเตือนใจกบัท่านรองฯปรีชา  บวักิ$ง บ่ายเป็น
ประธานการประชุมคณะทาํงานจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีที$หอ้งเขาปูน สโมสรเขต ชี�แจงกรอบความคิด 
แนวทางดาํเนินงานและวิพากษว์ิจารณ์แผนปฏิบติัการที$กลุ่มงานเสนอขึ�นมาเป็นรายกลุ่ม สุดทา้ยมอบไป
จดัทาํใหส้มบูรณ์ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตที$รับผิดชอบกลุ่มงาน แลว้นาํมาคุย
กนัอีกครั� งในวนัเสาร์นี�  ผูป้กครองและนกัเรียนมาหาขอความอนุเคราะห์ใหผ้มเจรจากบัโรงเรียนเพื$อให้ลูก
ไดเ้ขา้เรียนต่อไปจนจบ ม.๖ ถามไถไ่ดค้วามวา่เมื$อตอนปิดเทอมพ่อซื�อเบียร์ใหลู้กและเพื$อนดื$มที$ปากนํ�า
ชุมพร ความทราบถึงโรงเรียนจึงถกูสั$งใหเ้ลือกโปรแกรมพิเศษ ๒ แนวทาง คือ ลาออกไปเรียนที$อื$น หรืออยู่
กบับา้นเองงานมาส่งที$โรงเรียน ไม่มีสิทธิS เขา้ชั�นเรียนปกติ ผมเลยถามวา่ก่อนถึงวนันี�นกัเรียนมีเรื$องมีราว
อะไรมาก่อน เขากบ็อกวา่เคยมีเรื$องชกต่อยกบัเพื$อนนานแลว้จึงถูกครูทาํทณัฑบ์นไว ้รับปากผูป้กครองว่าจะ
คุยกบัผูบ้ริหารโรงเรียนให้ เยน็แวะไปโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เพื$อฝากซองช่วยงานศพบิดาคุณ
สายณัห์  เอี$ยมรอด ประมงจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซึ$ งภรรยาเป็นครูโรงเรียนนี�  ไดพ้บปะกบั ผอ.โรงเรียนและ
คณะครูที$อาคารโสตทศันศึกษา มีการมุงหลงัคาโคง้โครงเหลก็ซึ$ งเทศบาลเมืองชุมพรสนบัสนุนงบประมาณ
มาให ้กวา้งขวางคงใชป้ระโยชน์ไดม้าก  แวะไปโรงพยาบาลหมอเลก็จะเยี$ยมนายเมษา ขนัทะเสน พนักงาน
ขบัรถที$ป่วยปรากฏว่าเพิ$งกลบับา้นไปเมื$อครึ$ งชั$วโมงที$แลว้  จึงกลบัไปบา้นพกัเปลี$ยนชุดใหม่ไปฟังสวดพระ
อภิธรรมศพบิดา ผอ.เจริญ  สุทธิพล โรงเรียนวดันอ้มถวาย ที$บา้นหวัวงั   
            วนัองัคารที	 ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ เชา้ประชุมเรื$องการเลือกตั�งที$ห้องประชุมเกาะเสมด็ ศูนย์
ราชการ มีผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธาน มีคณะกรรมการเลือกตั�งจงัหวดัมาร่วมชี�แจงดว้ย ทุกฝ่าย
คาดหวงัที$จะใหจ้าํนวนผูใ้ชสิ้ทธิS เกิน ๗๐ % และไม่มีการซื�อสิทธิS ขายเสียง โดยใหค้รูและนกัเรียนช่วย กต็รง
กบันโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการที$สั$งการมา เที$ยงแวะทานขา้วที$ปั� มนํ� ามนั ESSO ปาก
ทางเขา้เขต เจา้ของร้านคุน้เคยกนัดีบอกวา่เซง้กิจการคาร์แคร์มารทาํ จึงฝากรถลา้งอดัฉีดเป็นการอุดหนุน ให้
รถออกมารับเขา้สาํนกังาน บ่ายประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือน ก่อนการประชุมใหต้วัแทน UBC มา
ชี�แจงโปรโมชั$นพิเศษสาํหรับสถานศึกษาเพราะเขาว่าประหยดั ส่วนจะไดลู้กคา้หรือไม่ขึ�นอยู่กบัการจูงใจ
และขอ้เสนอ ในวาระการประชุมเชิญวิทยากรภายนอกมา ๒ ท่าน คือ คุณพงษศ์กัดิS   ฉิ$งสุวรรณโรจน ์



ผูจ้ดัการสวนนายดาํ มาชี�แจงวิธีปรับปรุงหอ้งส้วมโรงเรียนใหส้ะอาดสวยงามและมีจิตวิญญาณ ท่านชี�ไดดี้
ทาํของยากใหดู้ง่ายขึ�น อีกท่านหนึ$งคือนายมานิต  วฒันเสน ผูว่้าราชการจงัหวดัชุมพร ไดม้อบนโยบาย กล
ยทุธ์และเทคนิคในการทาํงาน ท่านใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาเป็นอนัดบัหนึ$ง จึงขอความร่วมมือจาก
ผูบ้ริหารโรงเรียนใหช่้วยเสนอความคิดและหนทางในการพฒันา งบประมาณท่านจะหาให ้เลิกประชุม 
๑๖.๓๐ น. เยน็เลี�ยงตอ้นรับท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัที$สโมสร ไดเ้ชิญท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดั ทั�ง ๒ ท่าน 
คือ ท่านรองฯสมศกัดิS   ตะเภานอ้ย ท่านรองฯ สุรชยั  ขนัอาสา ผูพิ้พากษาหวัหนา้ศาลจงัหวดัชุมพร ท่าน
คาํแหง เกตุมาก   คุณไอศูรย ์ ภาษยะวรรณ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขต และผูบ้ริหารเขต ผูบ้ริหารโรงเรียนอีก
จาํนวนหนึ$งร่วมงาน เป็นบรรยากาศแห่งมิตรภาพที$นานๆจะพบสกัครั� ง 
            วนัพุธที	 ๑๔  พฤศจกิายน  ๒๕๕๐  เชา้ทาํงานปกติเป็นแฟ้มงานของกลุ่มงานต่างๆ  สายประชุม
คณะกรรมการจดัที$พกันกักีฬาในการแข่งขนักีฬานกัเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย "ชุมพรเกมส์" 
คณะทาํงานบอกวา่กรรมการกลางจดัสรรงบประมาณให ้๒ ลา้น แต่ถา้จะใหดี้ตอ้ง ๓ ลา้น ผมเสนอแนะไป
วา่เราตอ้งทาํตวัเหมือนโต๊ะจีน จดัเมนูอาหารตามกาํลงัทรัพยข์องคนสั$ง ถา้ ๒ ลา้นจะบริการอะไรไดบ้า้ง ถา้ 
๓ ลา้นเพิ$มอะไรเขา้มา ใหผู้มี้อาํนาจตดัสินเอาว่าจะเลือกแบบไหน เราก็จดัไปตามนั�น  บ่ายนั$งทาํงานเอกสาร 
สลบัการรับแขกที$มาปรึกษาหารือ เวลา ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนปะทิววิทยาพาครูทั�งโรงเรียนมาประชุมที$หอ้ง
เขาปูน สโมสรเขต ท่าน ศน.วนัเพญ็ อาํนาจ บรรยายเป็นคนแรก ผมตามไป ๑๖.๐๐ น. ไดพ้ดูคุยเล่าเรื$องราว
ต่างๆเป็นขอ้คิดในการทาํงานร่วมกนั เยน็เขาสั$งอาหารมารับประทานร่วมกนั ไดอ้านิสงคไ์ปดว้ยหนึ$งมื�อ จึง
เลี�ยงคาราโอเกะตอบแทน เป็นที$สนุกสนาน เห็นบอกวา่จะมาอีก  
            วนัพฤหัสบดทีี	 ๑๕  พฤศจกิายน ๒๕๕๐  เชา้ไปรับแขกซึ$ งมาจากกาํแพงเพชรที$โรงแรมจนัทร์สม
ธารา พาไปทานติ$มซาํนั$งคุยความหลงัครั� งรับราชการที$กาํแพงเพชรเมื$อ พ.ศ. ๒๕๒๙- ๒๕๓๑ ส่งแขก
เรียบร้อยจึงเขา้สาํนกังาน จดัแจงเปลี$ยนทิศทางเรือในหอ้งคาราโอเกะที$เดิมติดตั�งไปตามแนวฝา เปลี$ยนเป็น
หนัหวัออกทางประตู ดเูป็นธรรมชาติเหมือนเรือกาํลงัลอ้มอวน ตาํราจีนบอกวา่จะรํ$ ารวยทั�งเขตทั�งครู เที$ยง
เลี�ยงส้มตาํนกัการภารโรงที$เป็นช่าง ไปซื�อมาจากร้านเลยแยกปฐมพรไปทางสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร 
บ่ายครูมาหาเล่าใหฟั้งถึงความคบัขอ้งใจในการทาํงาน เหตุเพราะถูกผูอ้าํนวยการโรงเรียนคอยกลั$นแกลง้
จบัผดิ ใชค้าํพดูไม่เหมาะสม เลยปลอบใจไปวา่ขอให้คิดวา่เรากาํลงัทาํกรณีศึกษา มีพฤติกรรมอยา่งไรกจ็ด
บนัทึกไว ้เหมือนเราเป็นหมอที$ดูแลคนป่วย เวลาพลดัพรากจากกนัอาจขายเป็นเรื$องสั�นได ้ดูเขาจะกงัวลและ
อยากยา้ยหนี สมยัอยูช่ายแดนผมก็เคยเจอบรรยากาศอยา่งนี� ถึงกบัเอาเอม็ ๑๖ ของ อส.มาประจนัหนา้กนั แต่
ก็จบกนัไปดว้ยดีเมื$อเหตุการณ์ผา่นไปกรู้็สึกเสียใจกบับรรยากาศอยา่งนั�น ชีวิตคนมนัสั�นนกั พบกนันบัเป็น
บุญวาสนา ไยตอ้งมาสร้างกรรมกนัเล่า วา่ไปตามสาํนวนนิยายจีน บอกใหอ้ดทนอดกลั�น รอเวลา ไมต่อ้งคิด
เรื$องลาออก เพราะเราสอบบรรจุมาไดเ้องจะเอาคนอื$นมาเป็นอารมณ์ทาํลายอนาคตเราทาํไม หากด่ารุนแรง
ใหห้าสักขีพยานไวภ้าษากฎหมายเขาเรียกหมิ$นประมาทซึ$ งหนา้ ไปแจง้ความโรงพกั เป็นคดีอาญา กลบักนั
ไปแบบระทดระทวยเตม็ที คงคิดว่า ผอ.เขตมีอาํนาจสั$งอะไรกไ็ด ้แต่ความจริงอาํนาจมีอยูใ่นเขตจาํกดั ตราบ
เท่าที$อยูใ่นรั� วโรงเรียน ผอ.โรงเรียนเขามีอาํนาจนั�น  เยน็มีครูมาหาที$บา้นอีกกลุ่มหนึ$ งมาขอบคุณที$ช่วยยา้ย



ให ้บอกไปตามตรงวา่เป็นไปตามเกณฑเ์พราะเขาเขียนวา่โรงเรียนไหนกไ็ดใ้นเขต ยงัไงกต็อ้งได ้บางโรงแม้
จะไกลสุดกู่แต่ที$นั$นคงจะมีดี ไม่เช่นนั�นพี$นอ้งชาวอีสานคงไม่อพยพมาอยู่กนัมากมายอย่างที$เห็น 
            วนัศุกร์ที	 ๑๖ พฤศจกิายน  ๒๕๕๐  เชา้ทาํงานปกติ  เที$ยงเดินทางไปอ่าวปากตะโกนดัคณะในเขตไป
สมัมนาเลก็ๆกนัเพื$อกาํหนดแนวทางพฒันาในปี ๒๕๕๑ ทั�งขา้ราชการและลูกจา้ง  ไดใ้หค้วามรู้ในสิ$งที$
ไดม้าจากประสบการณ์กบัสมาชิก กาํหนดทิศทางพฒันาร่วมกนัทั�งระยะสั�นและระยะยาว  เจา้หนา้ที$กไ็ดใ้ห้
ความคิดเห็นที$เป็นประโยชนใ์นการปรับเปลี$ยนของฝ่ายบริหาร เขากอ็ยากจะให้ผมยิ�มมากขึ�น กจ็ะพยายาม 
อาจจะตอ้งเขา้เรียนหลกัสูตรสั�นๆวา่ดว้ยการยิ�ม ผมกป็ลอบใจเขาวา่ไม่ตอ้งกงัวล เวลาผมว่าใครแลว้ผมไม่
ค่อยโกรธหรอก การประชุมครั� งนี� ไดป้ระโยชน์มากสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑ จะตอ้งมีการ
เปลี$ยนไปในทางที$ดีแบบกา้วกระโดด สมกบัที$มีสโลแกนวา่ Best Education Service and Happy 
Working Area 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

๒๓ พฤศจกิายน  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน   

 

            วนัจนัทร์ที	 ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เชา้นดัประชุมรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา 
เพื$อพิจารณาแผนปฏิบติัการประจาํปี ๒๕๕๑ ที$แต่ละกลุ่มงานเสนอขึ�นมา เรามีเงินงบประมาณ ๔ ลา้นกวา่
บาท จึงตอ้งตดับางโครงการ หรือลดวงเงินลงใหส้มดุล  อยา่งไรกต็ามยงัมีงบประมาณอีกส่วนหนึ$งที$ สพฐ. 
จดัสรรมาใหต้ามยุทธศาสตร์ วนันี� คุยกนัจนบ่ายโมงกวา่จึงไดท้านขา้วกลางวนั  เป็นอาหารรสเดด็ ผดัเผด็
กระรอกฝีมือนายสุพรรณ  ศรีสงกา เจา้หนา้ที$พสัดุ เมื$อวานผูบ้ริหารโรงเรียนเอาเนื�อกระรอกมาให ้นกัการ
ภารโรงเขาอยากทาํกินกนักอ็นุมติัตามอยาก รสชาติดี ต่อไปคงตอ้งรับบทพ่อครัวเขต  บ่ายนดันอ้งๆในกลุ่ม
ส่งเสริมการจดัการศึกษามาชี�แจงการทาํงานในงบประมาณ ๒๕๕๑ กลุ่มนี� ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชนอีกกลุ่มหนึ$ ง เขาเสนอแนะการทาํงานหลายเรื$อง เช่น การแบ่งงาน การมอบงานที$เขา้มา
ใหม่บางครั� งไม่เหมาะสม กรั็บฟังและจะใหผู้เ้กี$ยวขอ้งพิจารณาแกไ้ข  เยน็กลบับา้นเตรียมเสื�อผา้จดักระเป๋า
เดินทาง 
        วนัองัคารที	 ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ นดัเขาไว ้๐๖.๐๐ น. ที$เขต แต่กวา่จะแลว้เสร็จเกือบ ๐๘.๐๐ น. 
คณะพร้อมแลว้ มีผูบ้ริหารโรงเรียน ๒ ท่าน เจา้หนา้ที$กลุ่มนโยบายและแผน คุณกลัยา  เผือกนาโพธิS  มีนาย
เมษา  ขนัทะเสน เป็นพนกังานขบัรถ มาแวะทานกาแฟที$ร้านกอฟฟี$ โก ทบัสะแก เพราะเขาจดัร้านสวยมีสวน
มีหอ้งนํ�าที$ตอ้งบอกวา่"ใช่เลย" ใหพ้รรคพวกช่วยกนัจาํช่วยกนัเกบ็ภาพจะนาํไปจดัที$เขต ไปทานขา้วกลาง
วนัที$เพชรบุรี ถึงบา้นที$เมืองนนทเ์วลา ๑๕.๐๐ น. พกัรถพกัคน แลว้เดินทางต่อใชถ้นนสายสุพรรณบุรี -



ชยันาท- นครสวรรค ์บางคนเขาวา่ออ้ม แต่ถนนดี รถไม่มาก ถึงนครสวรรคเ์กือบสองทุ่ม ถึงตากเวลา
ประมาณ ๒๑.๐๐ น. พกัที$โรงแรมเวียงตาก ๑ เป็นโรงแรมรุ่นเก่าแต่วนันี� เตม็ เพราะการประชุมผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาและหวัหนา้กลุ่มแผน แต่ละเขตก็จะมีคณะติดตามมาทอดกฐินอีกจาํนวนหนึ$ ง 
จงัหวดัตากจึงคึกคกัเป็นพิเศษ สมยัรับราชการที$กาํแพงเพชรเป็นที$ทราบกนัวา่การประชุมระดบัประเทศใน
ภาคเหนือจะเรียงลาํดบัดงันี�  เชียงใหม่ พิษณุโลก ลาํปาง เชียงราย และกาํแพงเพชร  ที$พกัแมจ้ะไม่ทนัสมยัแต่
ก็พอพกัได ้เกบ็ขา้วของแลว้ไปหาอาหารมื�อเยน็ทานกนั ครูที$มาตอ้นรับแนะนาํร้านปีกไม ้ริมแม่นํ�าปิง ไปนั$ง
ทานดูอาหารดี ดนตรีเพราะ แต่ถามหาลาบคั$วเมืองเหนือ ไม่มีกิน กลบัเขา้ที$พกันั$งเตรียมงานจนตีหนึ$งจึงได้
นอน 
        วนัพุธที	 ๒๑  พฤศจกิายน  ๒๕๕๐ ทานขา้วที$โรงแรมเขามีคูปองให ้อาหารกแ็บบทั$วไปไทยฝรั$ง 
เดินทางไปมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล มองสองขา้งทางค่อนขา้งแลง้ ตน้ไมไ้ม่เขียวเหมือนทางใต ้ใช้
หอ้งประชุมชั�นที$ ๕ เป็นโถงใหญ่ที$นั$งยงัไม่พอเพียง ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัตาก นายชุมพร พลรักษ ์มา
กล่าวตอ้นรับและแนะนาํจงัหวดัตาก พิธีเปิดประชุมมีท่านรองฯมงักร  กุลวณิช เป็นประธาน ต่อดว้ยการ
บรรยายของท่านรองฯวินยั  รอดจ่าย และสาํนกัต่างๆ บ่ายแบ่งกลุ่มอภิปรายปัญหา  เวลา ๑๕.๐๐ น. ผมและ 
ผอ.เขต ประมาณ ๑๐ คนเดินทางไปอาํเภอแม่สอด ซึ$ งอยูห่่างออกไปประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ติดชายแดน
พม่า เส้นทางคดเคียวไปตามไหล่เขา แต่กส็ะดวกกวา่ที$เคยมาเมื$อ ๒๐ ปีที$แลว้ เดินชมสินคา้ส่วนใหญ่จะเป็น
เมลด็ธญัพืช จาํพวกถั$ว สินคา้จีนและเครื$องไมแ้กะสลกั ผมซื�อเรือสาํเภา ๑ ลาํจะมาติดที$สโมสร ราคา 
๑,๘๐๐ บาท ซื�อปลาหวัยุ่งซึ$ งเป็นปลาเค็มของพม่า ตวักลมๆหวัยุง่เหมือนชื$อ เคยทานสมยัอยู่ อ.สงัขละบุรี 
ไม่พบกนันานแลว้ เขาขาย ๖ ถุง ๑๐๐ บาท กระดานชนวน ๒ แผน่ๆ ละ ๒๐ บาท   เยน็ไปทานขา้วที$ร้าน
ขา้วเม่า-ขา้วฟ่าง บนเส้นทางแม่สอด-แม่ละมาด จดัร้านไดส้วยงามอยู่ในธรรมชาติเหมือนดินแดนในฝัน แต่
คงเลียนแบบยาก ไดแ้ต่ชื$นชมและเป็นบุญตาที$ไดม้าเห็น  กลบัเขา้เมืองถึงที$พกัเกือบ ๔ ทุ่ม ลงมาหอ้งคารา
โอเกะของโรงแรม เป็นรุ่นเก่าสูที้$สโมสรไม่ไดเ้ลย แต่กอ็ยู่กนัจนตีหนึ$งจึงไดขึ้�นนอน 

 
        วนัพฤหัสบดีที	 ๒๒ พฤศจกิายน  ๒๕๕๐ ผอ.วินยั  ทองรัตน ์สพท.ระนอง โทร.มาหาตั�งแต่เชา้ตรู่บอก
วา่ท่านเลขาธิการ กพฐ. ถามหาอยากพบ  หลงัอาหารเชา้จึงเดินทางไปที$ประชุม พบคุณหญิงกษมา วรวรรณ 
ณ อยุธยา กาํลงัเยี$ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนชั�นล่าง ไม่ไดคุ้ยอะไรกนัมีแต่ ผอ.เขตบอกว่าถูกพาดพิง
เจา้นายถามหาคงเป็นโครงการชุมพรสว้มโลก  เขา้ประชุมท่านเลขาธิการ กพฐ.ดาํเนินการประชุม ท่านไดย้ก
ประเดน็สว้มดีที$ชุมพรบอกว่าจะไปจดัประชุม ผอ.สพท.ทั$วประเทศที$ชุมพร ผมยืนยนัว่าพร้อม ท่านบอกว่า
ใกลเ้วลาค่อยคุยกนัอีกที ปัญหาการดาํเนินงานหลายเรื$องถูกหยิบยกมาทาํความเขา้ใจกนัในที$ประชุมแห่งนี�  
เช่น เรื$องงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การดูแลนกัเรียนยากจนให้ดูแลเป็นพิเศษเหตุจากเดก็ที$พิจิตร
ถวายฎีกาในหลวง การประชุมดาํเนินไปจนเที$ยงจึงปิดประชุม  ผมไม่ทานขา้วที$เขาจดัไวใ้ห้ในที$ประชุมแต่
เดินทางลดัเลาะแมน่ํ� าปิงขึ�นไปจนถึงอาํเภอบา้นตาก แวะทานลาบกบัขา้วเหนียวที$ร้านเลก็ๆติดแม่นํ�า 



ชาวบา้นกาํลงัเตรียมจดังานวนัลอยกระทงกนัคึกคกั ออกเสน้ทางสายหลกัถนนพหลโยธิน แวะดูขอนไม้
กลวงๆที$ถกูตดัมาขายใชป้ลูกตน้ไมห้รือใชป้ระดบัสวน แต่ก็จนปัญญาที$จะซื�อหาดว้ยเรือลาํเดียวก็เต็มรถตู้
แลว้  เยน็ไปสมโภชองคก์ฐินที$วดัมณีบรรพตวรวิหาร ท่านเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน เสร็จพิธีออกไป
ทานขา้วที$ร้านอาหารติดแม่นํ�าปิง มื�อนี� อาหารไม่อร่อยแต่ราคาถูก กลบัที$พกัไปฟังเพลงหอ้งอาหารของ
โรงแรมเป็นเพลงโบราณจากนกัร้องชายหญิง กลบัหอ้งพกัทาํงานต่อจนตีสามจึงไดน้อน 
        วนัศุกร์ที	 ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ หลงัอาหารเชา้ท่าน ผอ.ชิต นาสัก โทร.มาหาบอกใหโ้ทร.หาท่าน
เลขาธิการ กพฐ. วา่ชุมพรพร้อมที$จะรองรับการประชุม ๔๐๐ คนหรือไม่ ผมยืนยนัวา่พร้อม โรงแรมโนโวเท
ลชุมพร มีห้องประชุมประมาณ ๓๐๐ ที$นั$ง โรงแรมชุมพรการ์เดน้ ไดป้ระมาณ ๕๐๐ คน โรงแรมชุมพรคาร์
บาน่า ไดป้ระมาณ ๔๐๐ คน ส่วนจะเลือกที$ไหนตอ้งตดัสินใจอีกครั� ง หากจะใหล้งตวัตอ้งไปจดัที$
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพร แต่ชุมพรจะไดป้ระโยชน์
นอ้ยในเรื$องความสะพดัของเมด็เงิน ใจอยากจะจดัในเมืองใหผู้เ้ขา้ประชุมใชจ่้ายเงินในตลาดชุมพรใหม้าก
ที$สุดอยา่งไรกต็ามกเ็รียนไปว่าของดช่วง ๖ - ๑๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๑ เพราะเราเป็นเจา้ภาพแข่งกีฬานกัเรียนฯ
แห่งประเทศไทย เวลา ๐๘.๐๐ น.เดินทางกลบัไม่ไดอ้ยูท่อดกฐิน แวะกาํแพงเพชรเยี$ยมมิตรเก่าสมยัรับ
ราชการที$นี$ ปัจจุบนัเป็นขา้ราชการบาํนาญ ลูกหลานพาไปทานบะหมี$ซากงัราวของลือชื$อของกาํแพงเพชร 
ของเขาอร่อยจริงๆ สมยัทาํงานที$นี$เมื$อ ๒๐ ปีมาแลว้กไ็ม่ไดใ้ส่ใจวา่จะมีรสชาติอย่างไร เพราะจะหนกัไปทาง
ปีศาจสุรา  ออกจากกาํแพงเพชรดิ$งลงใตต้ามเสน้ทางพหลโยธินจนถึงรังสิต จึงวกขึ�นทางด่วน ไปลงที$แจง้
วฒันะ ขา้มสะพานพระราม ๔ เขา้ถนนชยัพฤกษ ์แลว้เลี�ยวเขา้รัตนาธิเบศร์ แวะพกัรถพกัคนที$บา้น ก่อน
เดินทางลงใตม้าแวะทานขา้วเยน็ที$ร้านเรือนวารี สมุทรสงคราม อยู่ในแพริมนํ�าแม่กลอง เดินทางถึงชุมพร
เกือบเที$ยงคืน 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

 ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน   

            วนัอาทิตย์ที	 ๒๕ พฤศจกิายน  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีของกอง
ลูกเสือจงัหวดัชุมพร เนื$องใน"วนัวชิราวุธ" ตามที$ผูว่้าราชการจงัหวดัชุมพรในฐานะผูอ้าํนวยการลูกเสือ
จงัหวดัมอบหมาย “วนัวชิราวุธ” เป็นวนัคลา้ยวนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ได้
เวียนมาบรรจบอีกครั� ง พระองคเ์สด็จสวรรคต ดว้ยพระโรคโลหิตเป็นพิษ เมื$อวนัที$ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๖๘ ขณะทรงพระชนมาย ุ๔๕ พรรษาเศษ ทรงดาํรงสิริราชสมบติั ๑๕ ปี และดว้ยเหตุที$พระองคท์รงเป็น
พระมหากษตัริยที์$มีพระอจัฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถในหลายๆดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นอกัษรศาสตร์ 
การเมือง การปกครอง ฯลฯ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที$เป็นคุณประโยชนต่์อบา้นเมืองและอาณา



ประชาราษฎร์ จึงทรงไดรั้บการยกยอ่งเทิดพระเกียรติคุณดว้ยพระสมญัญาวา่ “ สมเดจ็พระมหาธีรราชเจา้ ” 

ซึ$ งหมายถึง มหาราชผูท้รงเป็นจอมปราชญ ์ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงจดัตั�งกองเสือป่าขึ�น 
เมื$อวนัที$ ๖ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๔๕๔ มีความมุ่งหมายเพื$อฝึกอบรมขา้ราชการ พ่อคา้ คหบดี ใหไ้ดรั้บ
การฝึกหดัอยา่งทหาร ซึ$ งจะทาํใหเ้ป็นราษฎรที$มีคุณภาพ มีวินยั เคารพกฎหมายบา้นเมือง และเพื$อปลุกใจให้
มีความรักในพระมหากษตัริย ์ชาติ ศาสนา และเพื$อส่งเสริมความสามคัคี เสือป่ามีหนา้ที$ช่วยเจา้หนา้ที$รักษา
ความสงบทั$วไปในเมือง เช่น ช่วยจบักุมคนร้ายขโมย ช่วยเหลือเมื$อเกิดเพลิงไหม ้ลอ้มวงที$ประทบัเมื$อเสดจ็
ไปในที$เกิดเหตุ ซึ$ งมีคนพลุกพล่านและช่วยเหลือเพื$อนมนุษยใ์นดา้นต่างๆ เสือป่ามี ๒ พวก คือ กองเสือป่า
หลวง และกองเสือป่ารักษาดินแดน กิจกรรมที$สาํคญัอย่างหนึ$งของเสือป่าคือการซอ้มรบหรือประลองยทุธ์ 

ซึ$ งมกักระทาํในต่างจงัหวดั เช่น นครปฐม ราชบุรี ในการซอ้มรบใหญ่ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หวัจะทรงเป็นจอมทพัดว้ยพระองคเ์อง พระองคย์งัไดพ้ระราชทานที$ดินเป็นที$ชุมนุมเสือป่าและลกูเสือ 
ที$เรียกว่า สนามเสือป่าในปัจจุบนั และสโมสรเสือป่าซึ$ งตั�งอยู่ในบริเวณที$เป็นร้านสหกรณ์พฒันาในขณะนี�  
ถึงแมว้า่กองเสือป่าตอ้งเลิกลม้ไป หลงัจากที$พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัสวรรคต แต่
พระราชดาํริเกี$ยวกบัการที$ใหพ้ลเรือนมีส่วนในการรักษาดินแดนมิไดสู้ญหายไป เนื$องจากไดมี้การจดัตั�ง
กรมการรักษาดินแดนขึ�นเป็นส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม เมื$อ พุทธศกัราช ๒๔๙๑ ไดด้าํเนินการ
ฝึกหัดนกัเรียนเตรียมอุดมศึกษาและนิสิตนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั ใหมี้ความรู้ในวิชาทหาร มีความรู้ และ
ความสามารถในการรบเพื$อช่วยเหลือกาํลงัของกองทพัได ้นอกจากกองเสือป่าแลว้ พระองคย์งัทรงริเริ$ม
จดัตั�งกองลูกเสือ กองลกูเสือกองแรกจดัตั�งขึ�นที$โรงเรียนมหาดเลก็หลวง คือ โรงเรียนวชิราวุธในปัจจุบนั 
เมื$อ พุทธศกัราช ๒๔๕๔ เพื$อฝึกเยาวชนใหมี้คุณสมบติัที$ดี มีความสามคัคี ความมานะอดทนและเสียสละ
เพื$อส่วนรวม และเป็นผูช่้วยรบไดใ้นยามคบัขนั ต่อมาไดข้ยายกิจการไปทั$วประเทศ ไดพ้ระราชทานคติพจน์
ใหแ้ก่คณะลูกเสือวา่ "เสียชีพอย่าเสียสตัย"์ และยงัไดท้รงแสดงคุณค่าของการเป็นลูกเสือไวใ้นพระราช
นิพนธ์บทละครพดูเรื$อง หวัใจนกัรบ และ ความดีมีไชย กิจการลูกเสือไทยไดเ้จริญรุ่งเรืองเป็นคุณประโยชน์
แก่บา้นเมืองมาจนทุกวนันี�  และไดมี้วิวฒันาการเป็นกองอาสารักษาดินแดน ลูกเสือชาวบา้นและเนตรนารี 
เป็นตน้  วนันี� มีกองลกูเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆมาชุมนุมกนัพอสมควรไกลสุดจากโรงเรียนมาบ
อาํมฤตวิทยา  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหลายท่านไดน้าํกองลูกเสือดว้ยตนเองตอ้งแสดงความชื$นชมไว ้ณ 
โอกาสนี�  พิธีใชเ้วลาประมาณครึ$ งชั$วโมงก็เสร็จ  กลบับา้นหมกมุ่นอยูก่บัอาการปวดฟันที$ต่อเนื$องมาจากเมือง
ตาก เมื$อวานไปหาหมอตั�งใจจะถอนทิ�ง แต่ก็ถูก เกลี�ยกล่อมใหรั้กษารากฟันเอาไว ้ยอมใหห้มอเจาะฟันเพื$อ
กรอรากฟันจนเจบ็ปวดกว่าเดิม ยิ$งกลางคืนอากาศหนาวเยน็ ยิ$งปวดแบบละเอียดลึกๆสุดจะบรรยาย ตอ้งพึ$ง
ยาแกป้วดจึงหลบัตาลงได ้
        วนัจนัทร์ที	 ๒๖  พฤศจกิายน  ๒๕๕๐  หายไปหลายวนัจึงเดินดูความเรียบร้อยของงานที$สั$งเอาไว ้มี
หลายเรื$องเรียบร้อย แต่หลายเรื$องไม่ตรงกบัที$สั$งไว ้ตอ้งใหไ้ปแกไ้ขใหม่ แต่วนันี� จุดเดือดจะตํ$ากวา่ปกติ
เลก็นอ้ยเพราะปวดฟัน ฟังอะไรไม่เขา้ประเดน็จะรู้สึกหงุดหงิดทนัที ไดอุ้ทาหรณ์วา่ ผูบ้ริหารไม่ควรปวดฟัน 
เพราะจะทาํใหค้นรอบขา้งเดือดร้อนรําคาญเกินความจาํเป็น เยน็จึงแวะไปร้านหมออีกครั� ง อยากจะถอนทิ�ง 



หมอกบ็อกวา่เดีQยวคงจะดีขึ�น สุดทา้ยกเ็จ็บปวดกลบัไปอีกครั� ง ภาษาทนัตแพทยเ์ขาบอกว่าขดูรากฟันไมห่มด 
เสน้ประสาทจึงยงัเชื$อมโยงกนัอยู่จึงปวดตุบๆ 
        วนัองัคารที	 ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เดินผา่นหน่วยตรวจสอบภายในเห็นเขาจดัสวนหินเลก็ๆน่ารัก
หนา้หอ้งทาํงาน จึงใหล้องไปจดัหนา้ห้องนํ�าชั�นล่าง และมอบกลุ่มโนยายและแผนจดัหนา้หอ้งนํ�าชั�น ๒  จดั
แลว้ก็ดูดี แต่ตอ้งปรับเรื$องแสงสว่าง เลือกรูปแบบอยา่ใหซ้ํ�าจาํเจ ต่อไปจะมอบกลุ่มต่างๆรับผิดชอบทั�งหนา้
หอ้งและภายในหอ้งนํ�าแต่ละแห่ง เวลา ๑๑.๐๐ น. ไปร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษาประจาํปีของ
บริษทัซีเฟรสอินดสัเซียสประเทศไทย จาํกดั ทางไปปากนํ�าชุมพร เขามอบติดต่อกนัมาเกือบยี$สิบปี วนันี�
ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน มีการเลี�ยงอาหารเที$ยงทั�งนักเรียนและแขก ผมออกมาทานกวยเตีQยวที$
บางคอย เจา้อร่อยนามสกุลเดียวกบัผูบ้ริหารโรงเรียนท่านหนึ$ ง ตอ้งชมวา่อร่อยตามคาํเล่าลือ บ่ายประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรครุภณัฑป์ระจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ที$หอ้งประชุมเขาปูน พิจารณากนัไป
ตามหลกัเกณฑ ์ขอ้มูลและความเหมาะสม จดัสรรปันส่วนกนัไป เยน็แวะไปหาหมออีกครั� ง ทาํใหรู้้สึกวา่ฟัน
ซี$เดียวสร้างปัญหาในเรามากเกินไปเสียแลว้ หมอจดัการลา้งแผลกรอรากฟันเพิ$ม แต่ความปวดกไ็ม่ไดห้มด
ไป ตอ้งพึ$งยาแกป้วดทุก ๖ ชั$วโมง 
  
        วนัพุธที	 ๒๘  พฤศจกิายน  ๒๕๕๐  เชา้ตรวจความเรียบร้อยบริเวณดา้นหนา้อาคารพบวา่สนามหญา้
และสวนหย่อมเฉาตายเป็นแนวยาวและรอบกอไมก้็ทาํนองเดียวกนั  ถามไดค้วามว่านกัการใชย้าฆ่าวชัพืชฉีด 
เขาบอกว่ากลวังูเห่าจะมากดัเวลาตดัหญา้ เรื$องงูเห่าไดรั้บทราบว่ามีมากเพราะหลงัสาํนกังานเป็นทุ่งหญา้
กวา้งรกร้างมานาน จึงเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุงู นกัการเคยจดัการไปหลายตวั แต่ปัจจุบนัเราปรับปรุงอาคาร
สถานที$จนเตียนโล่ง กองทพังูเห่าน่าจะลดลง ฉะนั�น เหตุผลในการกระทาํจึงยงัฟังไม่สมเหตุสมผล จึงใหไ้ป
แกไ้ขใหเ้หมือนเดิม เขากจ็บัจอบจบัเสียมหายกนัไป นยัวา่จะไปหาหญา้มาปลูกแทน  แผนกติดตั�งเรือที$ซื�อ
มาจากแม่สอด จงัหวดัตากไดอ้อกแบบการติดตั�งจนเรียบร้อย ใชผ้นงัดา้นทิศเหนือ ดา้นหนา้ลาํโพง ใหเ้รือตี
โคง้เลก็นอ้ยเพื$ออวดลาํเรือ คงจะไม่ติดอะไรเพิ$มอีกเพราะจะดูรกไป เวน้แต่อยากไดน้กนางนวลสี$หา้ตวัมา
บินเล่นนํ�าตามเรือ เที$ยงให้นาํพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไปจดัทาํใหม่ เพราะแบบที$
ทาํมาไม่เด่น ดว้ยพื�นหลงัสีเขม้เกินไป กระบวนการจดัทาํดว้ยคอมพิวเตอร์สมยันี� รวดเร็วมาก จะใชแ้บบไหน
ขนาดเท่าไรก็ไดข้อเพียงมีตน้แบบใหเ้ขาไปไม่เกินครึ$ งชั$วโมงงานก็เสร็จ บ่ายประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื�นที$
การศึกษา ที$หอ้งเขาปูน อาคารสโมสร ระเบียบวาระในวนันี� จะหนกัไปทางเลื$อนระดบัเลื$อนตาํแหน่ง และ
เลื$อนวิทยฐานะ ประชุมกนัจน ๑๖.๐๐ น. จึงปิดการประชุม รองฯวิชชุลดา โชคคณาพิทกัษ ์ซึ$ งรับผิดชอบ
อาคารสถานที$มาขออนุญาตจะไปซื�อหญา้มาปลกูแทนที$ร้านตน้ไมใ้นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพราะหาทั�ง
ชุมพรไม่มีร้านตน้ไมใ้ดมีจาํหน่าย ตอ้งสั$งจากกรุงเทพฯ เขาตรวจสอบกนัแลว้ที$สุราษฎร์ธานีมีจาํหน่าย ก็
อนุญาตใหไ้ปกนัพรุ่งนี�  
        วนัพฤหัสบดีที	 ๒๙  พฤศจกิายน  ๒๕๕๐ เชา้นี� มีการประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดัที$หอ้ง
ประชุมเกาะเสมด็ ศูนยร์าชการ มีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน ใชเ้วลาเพียง ๒ ชั$วโมงกปิ็ดการประชุม 



แต่ตอ้งประชุมคณะกรรมการรักษาความมั$นคงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัต่อเนื$องไปจนถึงเที$ยงครึ$ งจึง
ยติุ ไปทานขา้วที$ร้านตอ้ยโภชนาใกลส้ถานีรถไฟนาชะองั เลยสาํนกังานขนส่งจงัหวดัไปประมาณ ๑ กม. มี
นอ้งๆในเขตมาทานดว้ย ๒-๓ คน บ่ายเขา้ไปเขตทาํงานเอกสารจนเยน็ ใหช่้างคอมพิวเตอร์นาํโนต้บุคไป
ซ่อมเพราะฮาร์ดดิสพงัเมื$อคืน อาการอย่างนี�ไม่ค่อยพบบ่อยนกั นั$งทาํงานอยูดี่ๆเสียงแก็กๆดงัออกมาจาก
ภายในเครื$อง เกิดอาการแฮงคกิ์�งเปิดระบบปฏิบติัการไม่ไดอี้กเลย บ่ายเห็นนกัการภารโรงช่วยกนัปลูกหญา้
ทดแทนที$เฉาตายไป ดแูลว้ก็สวยขึ�นแต่ตอ้งหมั$นรดนํ�าเพราะเป็นหนา้แลง้ เลิกงานแวะไปหาหมอฟันตามนดั 
เขาจดัการกบัฟันผมดว้ยการหารากฟันที$เหลืออยู ่ปวดจนตอ้งฉีดยาชา บอกหมอวา่อาจจะตอ้งถอนทิ�งเพราะ
เสียเวลากบัฟันซี$นี�นานเกินไปเสียแลว้ แต่จะดูอาการอีกสักคืน  
        วนัศุกร์ที	 ๓๐ พฤศจกิายน  ๒๕๕๐  เชา้นี�อาการปวดฟันระบมมากขึ�น ตอ้งทานยา ๒ ขนานพอจะ
บรรเทาไปไดบ้า้ง เชา้ไปเป็นประธานเปิดการแข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อ "วีโกค้พั ๒๐๐๗" ที$โรงเรียนเมือง
ชุมพรวิทยา  มีผูแ้ทนบริษทัโตโยตา้ประเทศไทย จาํกดั ผูบ้ริหารโรงเรียนและแขกผูมี้เกียรติมาร่วมพิธี
พอสมควร  ขากลบัแวะซื�อไมป้ระดบัชื$อตน้คริสต์มาสมา ๑ คู่พร้อมกระถางดินเผาราคาเกือบ ๑,๐๐๐ บาท 
นาํไปวางไวบ้นัไดทางขึ�นเขต เพื$อใหเ้ขา้กบัเทศกาล ใบสีเขียวจะเปลี$ยนเป็นสีแดงสดในเดือนธนัวาคม พอ
พน้เดือนนี� ใบจะกลบัเป็นสีเขียวตามปกติก็แปลกเหมือนกนั รอโนต้บุคที$จะมาส่ง เจา้ของร้านบอกวา่ออกมา
ตั�งแต่เชา้ นี$กเ็ที$ยงแลว้ยงัมาไม่ถึง โทร.ไปโทร.มาทราบวา่ขบัรถไปส่งที$เขต ๒ อาํเภอหลงัสวน ปลงอนิจจงั
อยา่งนี�ก็มี โปรแกรมที$ลงมาไม่ราบรื$นเท่าที$ควร ผมจึงลงใหม่เองทั�งหมด พอใชง้านไปได ้ มีใบลาพกัผ่อน
มาใหอ้นุญาตช่วงวนัที$ ๓-๔ ธนัวาคม ๒๕๕๐ หลายรายแต่ไม่อนุญาตทุกราย เป็นที$ทราบว่าวนัที$ ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๕๐ เป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นปีมหามงคลที$พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูท่รงเจริญ
พระชนมาย ุ๘๐ พรรษา สปัดาห์นี�ประสงคจ์ะใหทุ้กคนไดท้าํงานถวายพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เหมือน
คนไทยทั$วประเทศ เราจะถือโอกาสลาควบหวัควบทา้ยเอาจงัหวะนี�ดูไม่เหมาะสมทั�งคนลาทั�งคน
อนุญาต  บ่ายลงไปสโมสรวางแผนตกแต่งอาคารดว้ยสวนนํ�า ดา้นหนา้คงตอ้งขดุเป็นแอ่งนํ�าที$มีนํ�าพุอยูต่รง
กลาง ขุดคูไปรอบศาลาสุบรรณนิมิตร ที$สามารถเลี�ยงปลาสวยงามได ้ประดบัหินและตน้ไมใ้หดู้เป็น
ธรรมชาติ เยน็ตดัสินใจยติุปัญหาการปวดฟันไปหาทนัตแพทยร์ายใหม่ขอถอนทิ�ง ตอ้งฉีดยาชาถึง ๒ เข็ม
เพราะเป็นฟันกรามรากลึกและกาํลงัปวด ใชเ้วลาไม่นานเหงือกจ๋าฟันลาก่อนกเ็กิดขึ�น อยูร่ับใชเ้รามา ๕๐ ปี
เมื$อสร้างปัญหากแ็ยกทางกนัไป คราวนี� เหลือแต่เจบ็เหงือกที$ไร้ฟัน แต่ไม่รุนแรงอะไรพอทนไดส้บายๆ 
ความทุกข ์๑๐ วนัที$ผา่นมาก็ยติุลง  

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

 



 ๘ ธันวาคม  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 

            วนัจนัทร์ที	 ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐ เชา้ออกตรวจเยี$ยมโรงเรียนบา้นเขาบ่อ เพราะผูบ้ริหารเกษียณอายุ
ราชการไปยงัไม่มีผูบ้ริหารตวัจริง มีแต่ผูรั้กษาราชการแทน ชวนท่านรองฯสมศรี  เทพประชา ศน.อวยพร 
ฤทธานุวงศ ์และปชส.วิภารัตน ์ กวาวหนึ$ ง ร่วมทีม โชคดีวนันี�โรงเรียนไดเ้ชิญผูป้กครองนกัเรียนช่วงชั�นที$ ๓ 
(ม.๑ - ม.๓) มาประชุม ผมจึงมีโอกาสพบปะผูป้กครองแลกเปลี$ยนความเห็นและรับฟังปัญหาเขาขอ
คอมพิวเตอร์เพิ$มใหพ้อเพียงกบัการเรียนการสอน ปัจจุบนัมีอยู ่๑๐ เครื$องสาํหรับนกัเรียน ๒๐๐ คน สภาพ
โรงเรียนโดยภาพรวมถือว่าดี โดยเฉพาะอยา่งยิ$งสวนป่าที$ร่มรื$น การประดบัสวนหยอ่มหากไดฟื้� นฟูคงจะ
เพิ$มความสวยงามใหโ้รงเรียนยิ$งขึ�น  อาคารเรียนหลงัเก่ากาํลงัจะรื� อถอนและสร้างอาคารใหม่ทดแทน หอ้ง
สว้มหากตกแต่งบา้งกจ็ะเป็นหอ้งส้วมที$ดีเยี$ยม สรุปแลว้โครงสร้างดีหากตกแต่งอีกนิดหน่อยจะเป็นโรงเรียน
ที$น่ารักไม่แพใ้คร  ออกจากโรงเรียนวดัเขาบ่อ เลยไปโรงเรียนบา้นทุ่งหงษ ์คนละฝั$งของถนนเอเชีย ตั�งแต่ 

ผอ.สมพงษ ์ เครือทิวา มารับตาํแหน่งแทนคนเก่าที$โอนไปเป็นผูอ้าํนวยการกองการศึกษา เทศบาลตาํบลวงั
ไผ ่ผมไมเ่คยแวะไปเยี$ยมเลย วนันี� จึงถือโอกาสไปเยี$ยม โรงเรียนไดรั้บการตกแต่งอยูใ่นสภาพดี โดยเฉพาะ
หอ้งคอมพิวเตอร์มีความพร้อม เพราะท่าน ผอ.โรงเรียนท่านเก่งดา้นคอมพิวเตอร์ สนามดา้นหนา้และ
ดา้นหลงัโรงเรียนยงัเจิ$งนองไปดว้ยนํ�าที$ผดุขึ�นจากใตดิ้น คงเป็นนํ�าซบัจากภูเขาจึงยากจะแกไ้ข แนะนาํให้
ลองขุดคูรอบสนามดูเผื$อจะสาํเร็จ  เที$ยงออกไปทานขา้วที$ร้านยิ�มโภชนา โชคร้ายร้านเขาปิดบริการเพราะ
ญาติเสีย แต่เขา้มาแลว้ไมเ่สียเปล่าไดป้ลากระบอกแดดเดียวและปลาจวดสดๆออกไปใหร้้านครัวทองหลาง
ซึ$งอยูป่ากซอยทอดให ้เป็นอาหารมื�ออร่อยราคาเยา สั$งเพิ$มจากร้านอีก ๒ อย่างก็อิ$มกนัทั$วหนา้  กลบัเขา้เขต
ไดรั้บคณาจารยจ์ากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัรองศาสตราจารย ์ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสนน.ท. ดร. สุมิตร  สุวรรณ และอาจารย์วิภา  ปัญญานุวฒัน์ 
จากสถาบนัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที$มาติดตามโครงการคูปองพฒันาครู ที$นาํร่องในชุมพรเขต 
๑ ประมาณ ๕ โรงเรียน ไดแ้ลกเปลี$ยนความเห็นกนัเพื$อหาหนทางที$เป็นไปไดแ้ละมีประสิทธิภาพ ในการ
ขบัเคลื$อนโครงการนี�ทั�งระบบ นาํชมอาคารสโมสร ไดท้ดสอบเสียงกนัพอสมควร เยน็ไปเลี�ยงขา้วที$ร้าน
พริกหอมประมาณ ๓ ทุ่มก็แยกยา้ยกนัไปพกัผอ่น 

            วนัองัคารที	 ๔ ธันวาคม  ๒๕๕๐ เชา้ไปร่วมรายการพบกนัยามเชา้ที$สาํนกังานขนส่งจงัหวดัชุมพร 
ใกลศู้นยร์าชการ เป็นโครงการทานอาหารร่วมกนัของหวัหนา้ส่วนราชการในจงัหวดั เคยจดัมาก่อนแต่ขาด
หายไปนาน นั$งโต๊ะเดียวกบัท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั โชคดีวนันี� ท่านแขวงการทางชุมพรนั$งร่วมโต๊ะดว้ย จึง
ขอความอนุเคราะห์ใหช่้วยปราบหลุมบ่อปากทางเขา้เขตใหห้น่อย เพราะถูกนํ�าท่วมเลยกลายเป็นโลก
พระจนัทร์ไป ท่านบอกวา่จะรีบดาํเนินการให้เลยวา่แลว้ก็กดโทรศพัทส์ั$งการไปทนัที  เขา้สาํนกังานเดินชม
กลุ่มงานต่างๆช่วยกนัจดัสวนหย่อมมุมหอ้งนํ�า โถงบนัไดและในตวัอาคาร พวกเราถือว่าสัปดาห์นี�ตั�งใจ
พฒันาสภาพแวดลอ้มของเขตพื�นที$การศึกษา ใหส้ะอาดสวยงาม จากบนัไดที$ถูกลืมเมื$อไดจ้ดัตกแต่งแลว้ดูมี



ชีวิตชีวา เจา้หนา้ที$กด็ูสดชื$นแจ่มใส มีความสุขกบัการตกแต่งตามใจปรารถนา  ผมเองกป็รับปรุงหอ้งนํ�า
ส่วนตวัใหดู้ดีขึ�น ก่อนเที$ยงใหพ้่อครัวเฉพาะกิจไปจ่ายกบัขา้วมาทาํกินกนัที$สโมสรแบบง่ายๆ มีผดัเผด็หมปู่า 
หมูป่าทอดนํ�าปลา และไข่เจียว บ่ายเซ็นแฟ้มเอกสารเสร็จเดินไปดูมุมโนน้ทีมุมนี� ที ใหก้าํลงัใจ เยน็เขา้บา้น
เตรียมเครื$องแบบที$อยู่คนละทิศละทางใหพ้ร้อมที$จะเขา้พิธีในวนัพรุ่งนี�   
            วนัพุธที	 ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐  ตื$น ๕.๓๐ น. รีบอาบนํ�าแต่งตวัเพื$อไปร่วมพิธีตกับาตรในตวัเมือง ปีนี�
มีผูม้าร่วมทาํบุญมากมายเหมือนทุกปี ในสาํนกังานมีท่านรองฯและเจา้หนา้ที$มาร่วมงานกนัประมาณ ๑๐ คน 
แต่มกัจะเป็นหนา้เดิมๆ คนที$ไม่เคยมาก็ไม่มาอยูร่ํ$าไป การบุญกศุลกแ็ลว้แต่ใจสมคัร แต่สาํหรับวนันี�
นอกจากจะเป็นการทาํบุญแลว้ยงัแสดงออกซึ$ งความสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองคพ์ระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูที่$ขา้ราชการพึงตอ้งกระทาํ  กลบัมาบา้นพกัเพื$อแต่งตวัใหม่ดว้ยเครื$องแบบเตม็ยศ คาํว่าเครื$องแบบ
เต็มยศหมายถึงสวมเสื�อขาวกางเกงดาํ ประดบัเครื$องราชอิสริยาภรณ์ของจริง ไม่ใชแ้พรแถบ ไปร่วมพิธีที$
หอประชุมจงัหวดัชุมพร ปีนี� มีผูม้าร่วมพิธีมากเป็นพิเศษ  พิธีการก็มีสองสามรายการมารวมไวใ้นที$เดียวกนั 
จงัหวดัทหารบกชุมพร นาํปืนใหญ่มายิงสลุด ๒๑ นดั เสร็จพิธีมีการถ่ายภาพเป็นที$ระลึกกนัเหมือนทุก
ปี  เสร็จพิธีใหญ่กไ็ม่ไดไ้ปร่วมกิจกรรมใดอีกเพราะใชเ้วลาหลายชั$วโมง ไปเดินหาซื�อกางเกงใหม่ที$ร้านโอ
เชี$ยน พบกบัสีเหลืองเต็มไปหมด หากวนันี�ดาวเทียมจบัภาพมายงัประเทศไทยคงจะปรากฏสีเหลืองใหเ้ห็น
อยา่งแน่นอน เพราะคนไทย ๖๐ ลา้นคนพร้อมใจกนัใส่สีเหลืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา เยน็ไปร่วมพิธี
จุดเทียนชยัที$มณฑลพิธีหนา้ศาลหลกัเมืองตั�งขบวนแห่จากสถานีรถไฟชุมพร สาํนกังานเขตร่วมขบวน
เหมือนทุกปี ผูค้นมากมายพร้อมใจกนัมาร่วมพิธี เวทีจดัสดใสสวยงามสมพระเกียรติ มีการแสดงแสงสีเสียง
และจุดพลุ ส่วนราชการมาวางพุ่มเงินพุ่มทองกว่าร้อยหน่วยงาน ผมร่วมกบัแขกอีก ๑๕ ท่านขึ�นเวทีจุดเทียน
ชยัร่วมกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั  
            วนัพฤหัสบดทีี	 ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐  เชา้เลี�ยวเขา้ปากซอยพบวา่หลุมบ่อไดรั้บการซ่อมแซมเรียบร้อย
แลว้ ตอ้งขอบคุณแขวงการทางชุมพรที$อนุเคราะห์ ถึงสาํนกังานเดินดูสวนหยอ่มจากชั�นล่างจนถึงชั�นสาม 
ทั�งบนัไดซา้ยและบนัไดขวา เขา้เซ็นแฟ้มเอกสารจนหมดโต๊ะ จึงเดินทางออกเยี$ยมโรงเรียนตามที$ตั�งใจไว ้
ทีมงานกชุ็ดเดิมมีท่านรองฯสมศรี  เทพประชา ศน.อวยพร ฤทธานุวงศ ์และปชส.วิภารัตน ์ กวาวหนึ$ ง แวะ
โรงเรียนวดันาทุ่ง เป็นแห่งแรก มีอาคารเรียนสองชั�นหลงัเดียว เป็นแบบรุ่นเก่าใชเ้ป็นหอ้งเรียนและหอ้ง
ประกอบ ไดเ้ดินเยี$ยมจนครบ พบวา่นกัเรียนที$นี$ตวัใหญ่กว่าที$อื$น บางคนนํ�าหนกัถึง ๘๐ กก. แต่เดก็กลา้
แสดงออก ในชั�น ป.๓ มีเด็กผูห้ญิงแฝด ๓ คน ความสามารถพิเศษคือรํามโนราห์ ถามวิชาที$ชอบเรียน ๒ คน
บอกวา่ชอบภาษาองักฤษ แต่อีกคนกลบัชอบภาษาไทย มีคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆใชก้ารไม่ไดอ้ยูห่ลายเครื$อง ครู
บอกวา่เครื$องใหม่ถูกขโมยไปแลว้ ออกจากโรงเรียนวดันาทุ่ง เลยไปโรงเรียนบา้นดอนทรายแกว้ โรงเรียน
ขาดผูบ้ริหาร ทุกหอ้งใชโ้ครงการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมของโรงเรียนวงัไกลกงัวล จึงไมค่่อยเดือดร้อน
จากครูเกษียณอายุไปเมื$อกนัยายนที$ผา่นมาถึง ๔ คนมากนกั ผมลองถามเดก็ดูวา่ระหวา่งครูตูก้บัครูเป็นคน
ชอบแบบไหนกว่ากนั เด็กตอบวา่ชอบครูจริงๆสอนมากกว่า ไดก้าํชบัผูร้ักษาการใหช่้วยประคบัประคองงาน
ใหเ้ดินไปตามปกติจนกว่าจะมีผูบ้ริหารใหม่ หลงัการเลือกตั�ง ส.ส.ไปแลว้  เดินทางต่อไปที$โรงเรียนวดัหูรอ 



เพื$อชมห้องนํ�าที$ปรับปรุงแลว้ ไมผิ่ดหวงัทั�งบริเวณทั$วไป หอ้งเรียน หอ้งประกอบอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
สาํหรับหอ้งสว้มตอ้งยอมรับวา่ยอดเยี$ยมมากสะอาด สวยงาม และประหยดั นกัเรียนช่วยกนัดูแล ผูป้กครองก็
มาช่วยทาํความสะอาด ถือว่าเป็นมิติใหม่ของระบบสุขภาพในโรงเรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนคุณกุลวดี 
สุวรรณนิตยบ์งัคบัใหท้านขา้วกลางวนัดว้ยที$ร้านกอบเงิน หนา้ศูนยร์าชการ บ่ายแวะโรงเรียนอนุบาลเมือง
ชุมพรวดัสุบรรณนิมิตร เพราะไม่มีผูบ้ริหารเช่นกนั แต่รองฯ ๓ คนช่วยกนัทาํงานจนเรียบร้อย มีการ
ปรับปรุงพฒันาห้องประกอบอยู่ในเกณฑดี์ กลบัสาํนกังานจดัการกบัแฟ้มเอกสารและเดินชมสวนหย่อมที$
กลุ่มงานต่างๆรับเป็นเจา้ภาพ ของศึกษานิเทศกเ์วลาเดินผา่นสวนหยอ่มจะมีเสียงกบร้องดว้ย ถามเขาวา่มี
เสียงสุนขัเห่ามีไหม เขาบอกวา่ไม่มี  หวัคํ$าไปเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแมข่องคุณจนัทร์เพญ็  ศรี
ปรีชาพฒันะ เจา้หนา้ที$การเงินฯของเขตที$มูลนิธิ 
          วนัศุกร์ที	 ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๐  เชา้นี�ผูอ้าํนวยการสาํนกัผูต้รวจราชการประจาํเขตตรวจราชการที$ ๑๐ 
คุณชาญวิทย ์ทพัสุพรรณมาเยี$ยมเนื$องในโอกาสที$ท่านมารับตาํแหน่งใหม่ที$ภูเก็ต นอกจากการทาํงานจะ
เกี$ยวขอ้งกนัในฐานะที$ชุมพรเขต ๑ อยู่ในพื�นที$ตรวจราชการที$ ๑๐ ผมและคุณชาญวิทย ์ทพัสุพรรณ รู้จกักนั
มานานตั�งแต่อยูส่าํนกังานศึกษาธิการจงัหวดัสมุทรสงคราม ท่านเป็นหวัหนา้ฝ่ายที$สาํนกัพฒันาการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เขต ๑๑ นครราชสีมา มีความเก่งกลา้สามารถทางวิชาการที$หาตวัจบัยาก ในเวลา
ไล่เลี$ยกนัคณะครูปฐมวยัจากสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษานครสวรรค ์เขต ๒ มาเยี$ยมศึกษาดูงานประมาณ 
๓๐ คน ผมใหเ้จา้หนา้ที$รับรองที$สโมสร ไดก้ล่าวตอ้นรับและตอบขอ้ซักถามในหอ้งประชุมจนหมดคาํถาม 
เขาเดินทางไปโรงเรียนอนุบาลชุมพร เพื$อศึกษาดูงานต่อไป เวลา ๑๐.๐๐ น.ประชุมรองผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานและหวัหนา้กลุ่ม เป็นภารกิจประจาํที$นาํมาพดูคุยกนัเดือนละครั� ง เที$ยงก็เลิกประชุม ตั�งใจจะเดิน
ทางเขา้กรุงเทพฯ แต่ทาํไมไ่ดเ้พราะบตัรเอทีเอม็ตอ้งวางฎีกาในระบบ GFMIS ใหห้มดในวนันี�  วนัที$ ๑๑ 
ธนัวาคม ๒๕๕๐ ผมตอ้งไปทาํบตัรใหม่ที$กรมบญัชีกลางเพราะบตัรเดิมหมดอาย ุหากฎีกาไม่ไดว้างเงินกไ็ม่
ออกจะเดือดร้อนกนัใหญ่  เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางเขา้กรุงเทพฯ วนันี�รถมากเพราะหยดุต่อเนื$อง ๓ วนั ถึง
บา้นพกั ๓ ทุ่ม 

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 
 
                วันจนัทร์ที	 ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๐  วนันี� เป็นวนัหยดุเนื$องในวนัรัฐธรรมนูญ วนันี� เมื$อปี พ.ศ. 
๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงโปรดเกลา้ฯพระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบบัแรกแก่ปวง
ชนชาวไทย เป็นรัฐธรรมนูญที$เป็นรากฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น



พระประมุข รัฐบาลจึงกาํหนดวนันี� เป็นวนัหยดุราชการ สาย ๆขบัรถออกจากบา้นไปทางถนนรัตนาธิเบศร์ 
ขึ�นสะพานลอยขา้มไปถนนชยัพฤกษ ์แวะทานขา้วแกงปักษใ์ตร้้านแม่แดง เลยวงเวียนพระราม ๕ ไป
เลก็นอ้ย เป็นร้านที$เริ$มจากเพิงเลก็ริมถนน เดีQยวนี�ขยายใหญ่ขึ�นตามจาํนวนลูกคา้ที$มาอุดหนุน อิ$มแลว้ขบัรถ
ตรงไปบรรจบกบัถนนปิ$ นเกลา้-นครชยัศรี ตรงเขา้ถนนสิรินธร ไปกลบัรถใตส้ะพานขา้มถนนจรัลสนิทวงศ ์
เขา้จอดที$หา้งสรรพสินคา้ตั�งฮวดเส็ง เดินดูสินคา้แผนกศิลปะตกแต่งเป็นส่วนใหญ่ ทั�งเพนทสี์ วาดภาพ จดั
ดอกไม ้ถกัร้อย ผมไปจอดหนา้คุณลุงสูงอายทีุ$กาํลงัตกแต่งหวัโขน อายนุ่าจะเลย ๗๐ ปี แกเล่าใหฟั้งวา่
เดีQยวนี� ช่างทาํหวัโขนหายาก เพราะไม่มีใครอยากเรียน เป็นงานที$ละเอียดและใจรักจึงจะทาํได ้ช่างเก่าก็ลม้
หายตายจากไปเรื$อย มีเหมือนกนัที$ผูป้ระกอบการทาํออกมาหวงัผลเพื$อจาํหน่ายแต่ไม่คาํนึงถึงรูปแบบดั�งเดิม 
จึงเหมือนทาํลายมรดกของชาติ งานแสดงโขนจะใชต้วัละครในเรื$องรามเกียรติS  หวัโขนที$หา้งนี� มีหลายขนาด
แลว้แต่วตัถุประสงคข์องผูซื้�อ ลุงแกบอกวา่ลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นฝรั$งเขาทึ$งในงานฝีมือ(hand made)  บ่ายไป
หา้งสรรพสินคา้เซ็นซลั ปิ$ นเกลา้ เดินดูแผนกคอมพิวเตอร์ ราคาลดลงกวา่เดิมมากโดยเฉพาะปริ�นเตอร์ แต่
หมึกขายราคาเดิม  โน๊ตบุคหลายรุ่นราคาลดลง นยัวา่เพื$อตอ้นรับปีใหม่  ยิ$งแผนกเสื�อผา้ลดตั�งแต่ ๒๐ - ๕๐ 
%  แต่ลดแลว้กย็งัแพงสาํหรับกระเป๋าเรา มีอยูต่วัหนึ$งเป็นเสื�อคลุมกนัหนาวสวยงามคงทนมี ๒ ตวัซอ้นอยู่
ดว้ยกนัรูดซิปออกกจ็ะเป็นเสื�อสองตวัแยกกนั ไวใ้ชง้าน ลด ๒๐ %  เหลือ 6,970 บาท ทา้ยสุดสุดทา้ยกไ็ดซี้ดี
เพลงของ The Bee Gees มาฟัง ๑ แผ่น เป็นเพลงที$ชอบฟังในอดีต เช่น How Can You Mend a Broken Heart 

?, My World , Man For All Seasons ฯลฯ 
            วนัองัคารที	 ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๐  ออกจากบา้นพกัมุ่งไปกรมบญัชีกลาง อยู่ริมคลองประปาสามเสน 
ใชเ้วลาพอสมควรกวา่จะหาเจอ เมื$อเจอแลว้ตอ้งวนหาที$จอดรถ  ถามยามรักษาการณ์ถึงที$ตั�งของหน่วย 
GFMIS ทราบแลว้กขึ็�นไปชั�น ๕ ของอาคาร พบเจา้หนา้ที$เพื$อขอ Pass Word บตัร ATM ใหม่เพราะรหสัเดิม
ครบ ๓ ปีหมดอาย ุใชเ้วลาไม่นานนกับตัรเอทีเอม็ใบเก่าแต่รหสัใหมก่็ออกมา เราจะใชบ้ตัรใบนี� เพื$อเขา้ไป
จดัการเรื$องการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS กบักรมบญัชีกลาง จากเดิมที$เบิกจ่ายจากคลงัจงัหวดั 
รับบตัรแลว้ลงมาเดินดูเหรียญที$ระลึกที$หอ้งจาํหน่ายเหรียญเหรียญกษาปณ์ มีเหรียญที$ระลึก ๘๐ พรรษาราคา
เหรียญ ๘๐๐ บาท ๒๐๐ บาท ๒๐ บาท และ ๒ บาท ไดแ้ต่ชมไม่ไดแ้ลกซื�อ กลบัไปแวะศึกษาภณัฑพ์านิช
เดินดูหนงัสือและเครื$องหมายประดบัเครื$องแบบ หาซื�อไดต้ามตอ้งการ แวะทานอาหารเที$ยงยา่นราชพฤกษ์
เป็นขา้วราดแกงปักษใ์ตเ้จา้ใหม่ เลยไปหา้ง Big C รัตนาธิเบศร์หาซื�ออุปกรณ์จดัคริสตม์าสและปีใหม่เพื$อให้
นอ้งๆในสาํนกังานช่วยกนัจดัเขา้กบัเทศกาล เปลี$ยนบรรยากาศเหงาๆริมทอ้งทุ่งให้ดูแปลกหูแปลกตาขึ�น
หน่อย หา้งสรรพสินคา้ทุกแห่งช่วงนี�จะมีสินคา้สาํหรับเป็นของขวญัมาวางขาย ราคาที$กรุงเทพฯกบัชุมพร
ต่างกนัค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะเครื$องใชไ้ฟฟ้าลดราคาลงมาก เยน็กลบับา้นเกบ็สัมภาระเพื$อเดินทางกลบั
ชุมพรวนัพรุ่งนี�  
             วนัพุธที	 ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๐  ออกจากบา้น ๐๗.๓๐ น. แวะส่งลกูสาวที$เนติบณัฑิตยสภา ขบัรถเขา้
สายพระราม ๒ ซึ$ งปรับปรุงใหม่เป็นถนน ๘ ช่องจราจร ใชเ้วลาไม่นานกถึ็งแม่กลอง ผ่านเพชรบุรี ชะอาํ หวั
หิน ปราณบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ มาทานอาหารกลางวนัเอาที$ร้าน P 2 N ทบัสะแก เพราะอยากจะดูการจดัร้าน



และจดัสวน เขาจดัแบบร้านอาหารของออสเตรเลีย หอ้งนํ�าตกแต่งดว้ยวสัดุอยา่งดี ฝีมือละเอียด 
เครื$องประดบัหอ้งใชไ้มแ้ละดินเผาเป็นพื�น ไมป้ระดบัใชป้าลม์และไมป้ระดบัทั�งใบและดอก  แต่หากเทียบ
กบัร้าน Coffee Go ตรงขา้ม ผมจะชอบบรรยากาศ Coffee Go มากกวา่ กลบัถึงชุมพรประมาณ ๑๔.๐๐ น. 
เกบ็สัมภาระแลว้เขา้ไปเขต แต่ไม่ไดดู้แฟ้มงานอะไร เพราะเยน็แลว้วนันี� เหนื$อยๆเบื$อๆชอบกล อาการอย่าง
หนึ$ งของคนอายุมากขึ�นคือเกิดเบื$ออยา่งไร้เหตุผล วยัรุ่นเขาเรียกวา่เซ็ง แต่อาการเซ็งมกัจะมีสาเหตุ เช่น เซ็ง
คนรอบขา้ง เซ็งเจา้นาย ความจริงคนที$น่าเบื$อที$สุดคือตวัเอง เยน็คุณพงษศ์กัดิS   ฉิ$งสุวรรณโรจน ์ประธาน
กรรมการโรงเรียนวดัขนัเงิน โทรศพัทม์าเชิญไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขนักีฬานกัเรียนอนุบาลที$หลงัสวน ท่าน
บอกวา่ อบจ.ชุมพรสนบัสนุนงบประมาณ ๓ แสนกวา่บาท พรุ่งนี�ผมมีประชุม สกสค. แต่ตดัสินใจไป
ร่วมงานที$หลงัสวนเพราะเป็น พนัธมิตรกนัหลายเรื$ อง การใหก้าํลงัใจเป็นสิ$งจาํเป็นสาํหรับคนทาํงานเพื$อ
ส่วนรวม ผมออกโรงเรียนก็เพื$อเป็นกาํลงัใจใหค้รู อยา่งน้อยผูบ้งัคบับญัชาไปเห็นไปชื$นชมผลงานก็อิ$มอก
อิ$มใจ มีแรงทาํงานต่อไป นี$เป็นปกติวิสัยของคนทาํงาน ผูบ้งัคบับญัชาก็ตอ้งการกาํลงัใจแต่กบ็อกใครไม่ได ้

            วนัพฤหัสบดทีี	 ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐ มอบหมายท่านรองฯปรีชา  บวักิ$ง เขา้ประชุม สกสค.แทน ผม
และคณะเดินทางไปหลงัสวน ถึงโรงเรียนวดัขนัเงิน ๙.๐๐ น. ผูค้นลน้หลามจริงๆ การแข่งขนัระดบัอนุบาล
จะมีพี$เลี�ยงนกักีฬามากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะขบวนพาเหรด มีพี$เลี�ยงตามประกบตลอด โฆษกเขาประกาศวา่
การแข่งขนักีฬาระดบัอนุบาลของที$นี$ใหญ่ที$สุดในประเทศไทย กน่็าจะจริง เพราะโรงเรียนในเขต ๒ ทุก
อาํเภอเขา้ร่วมกิจกรรมครั� งนี�   ประธานในพิธีคือนายอาํนวย  บวัเขียว นายก อบจ.ชุมพร ท่าน ผอ.สพท.ชุมพร
เขต ๒ กล่าวขอบคุณ หลงัพิธีเปิดท่านนายกอาํนวย บวัเขียว เสนอวา่หากเขต ๑ จะจดัการแข่งขนัระดบันี� ท่าน
จะใหง้บประมาณ เลยเรียนท่านไปวา่อยากให้ อบจ.เป็นเจา้ภาพจดัระดบัจงัหวดัไปเลย ท่านก็เห็นดว้ย บอก
วา่ถา้อย่างนั�นจะตั�งงบประมาณ ๑ ลา้นเพื$อการนี�   ไปแวะสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๒ ได้
ทกัทายพดูคุยกบัท่านรองฯและเจา้หนา้ซึ$ งส่วนใหญ่กคุ็น้เคยกนัดี เขาพาไปทานอาหารกลางวนัในตลาดหลงั
สวน อาหารรสเดด็มีปลาทูตม้หวาน แกงส้มปลากะพง ปลากุเลาเค็มทอด ท่าน ผอ.ไพศาล จินดาพรหม 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา มาร่วมโตะ๊ดว้ย กลบัถึงเขตประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานของ
โรงเรียนแห่งหนึ$งมาพบเพื$อปรึกษาหารือแกปั้ญหาที$เกิดขึ�นในโรงเรียน รับปากวา่จะพยายามคลี$คลายปัญหา
ใหท่้านก็กลบัไป เวลา ๑๔.๐๐ น. มีการประชุมคณะทาํงานจดัอบรมเพื$อพฒันาก่อนแต่งตั�งใหข้า้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ ซึ$ งผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเองในอตัราท่านละ ๒,๐๐๐ บาท
สาํหรับหลกัสูตรชาํนาญการพิเศษ ๒,๕๐๐ บาทสาํหรับหลกัสูตรเชี$ยวชาญ กาํชบัฝ่ายเลขานุการใหห้า
โรงแรมที$สะดวกและสบายสาํหรับผูเ้ขา้อบรมในรุ่นนี�  สาํหรับวิทยากรก็ใหห้าที$เก่งๆมาบรรยาย  

            วนัศุกร์ที	 ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐  เชา้ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมจากสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา
นนทบุรี เขต ๑ แวะมาเยี$ยม ดูเขาจะชื$นชมบรรยากาศของเรามากเป็นพิเศษ เลยบา้ยอพาไปชมอาคารสถานที$
ทุกซอกทุกมุมตั�งแต่เชา้ตรู่ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือนธนัวาคม  ๒๕๕๐ วนันี� ได้
เชิญประธานคณะกรรมการการเลือกตั�งประจาํจงัหวดัชุมพร คุณสุวรรณ  สจัจปิยะนิจกุล มาบรรยายพิเศษ
เรื$องการเลือกตั�งที$จะมีขึ�นในวนัที$ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๐ มีหลายเรื$องที$เราคิดวา่รู้แต่ไดเ้ปลี$ยนแปลงไปแลว้



ในการเลือกตั�งครั� งนี�  จากนั�นหวัหนา้กลุ่มและท่านรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต ไดน้าํเสนอหวัขอ้ประชุม
ตามลาํดบั ผมนาํเสนอประเด็นดา้นคุณภาพสาํหรับเดือนนี� คือผูบ้ริหารตอ้งอยู่โรงเรียนใหม้ากที$สุดและเดินดู
การทาํงานของครู ช่วยดูตวัเลขดา้นผลสมัฤทธิS และร่วมแกปั้ญหากบัครู สาํหรับโรงเรียนที$วา่งผูบ้ริหารยืนยนั
วา่หลงัการเลือกตั�งจะดาํเนินการโดยเร็ว วาระที$ผูบ้ริหารโรงเรียนนาํเสนอขอ้คิดเห็นทาํใหท้ราบวา่แมผ้มเอง
จะชอบและรักผูบ้ริหารทุกคนแต่มีทั�งคนชอบและไม่ชอบเรา นี$เป็นธรรมดา บางครั� งผมเองกไ็ม่ชอบตวัเอง
เลย แต่มนักห็นีตวัเองไม่ได ้เราไม่สามารถทาํใหทุ้กคนพอใจไดเ้พราะต่างจิตต่างใจ แมผู้บ้ริหารโรงเรียนเอง
ก็ตกที$นั$งเดียวกบัผม ท่านกไ็มส่ามารถนั$งในหวัใจของครูทุกคนไดทุ้กเวลาเช่นกนั จดหมายนอ้ยจึงมกัมา
นอนอยู่ในลิ�นชกัโต๊ะผมทุกวนั ต่างคนต่างมีหนา้ที$ตอ้งปฏิบติัก็พึงทาํหนา้ที$แห่งตนใหส้มบูรณ์ส่วนคนอื$น
หากบกพร่องเขาก็ตอ้งรับผลนั�นไปเอง เราคงไดแ้ต่แผ่เมตตา ช่วงนี� เขากาํลงัรับสมคัรและสอบคดัเลือก
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา ๑๒ ตาํแหน่ง ก็หวงัวา่จะไดเ้ลือดดีกวา่เราเขา้มาบริหารงานสร้าง
ความจาํเริญใหก้บับา้นเมืองสืบไป ฉะนั�น ใครที$เก่งกลา้สามารถ ก็ควรลงสนามครั� งนี�  ก่อนปิดประชุมไดเ้ล่า
เรื$องสั�นใหฟั้งตามธรรมเนียม เป็นเรื$องของผูจ้ดัการหนุ่มไฟแรงที$เขา้บริหารกิจการที$กาํลงัฟื� นฟฐูานะ
การเงินใหเ้ขม้แข็ง เขาประชุมพนกังานในบริษทัและแจง้ใหท้ราบวา่ ใครทาํงานไม่เต็มกาํลงัจะไดรั้บการ
พิจารณาดว้ยมาตรการที$เดด็ขาด สายวนัหนึ$ งเขากน็าํหวัหนา้ฝ่าย ๖-๗ คนเดินตรวจการทาํงานในแผนกต่างๆ 
สายตามาสะดุดที$เด็กหนุ่มคนหนึ$งยืนพิงผนงัห้องมองคนอื$นทาํงานอยา่งสบายอารมณ์ ไม่ยินดียินร้ายกบัการ
มาของเขา เขาจึงปรี$ไปหาเด็กหนุ่มถามเขาวา่ "คุณรับเงินเดือนๆละเท่าไหร่" เด็กหนุ่มตอบวา่ "๗ พันบาท
ครับ"" เขาลว้งเงินในกระเป๋ามานบัแลว้ส่งให ้"นี
คือเงินเดือนๆสุดท้ายของคุณแล้วไม่ต้องมาให้ผมเห็นหน้า
อีก" เด็กหนุ่มรับเงิน ๗ พนับาทแลว้รีบจากไปโดยเร็ว ผูจ้ดัการหนุ่มหนักลบัมายงัพนกังานที$กาํลงัตกตะลึง
กบัเหตุการณ์แลว้ถามดว้ยเสียงอนัดงัวา่ "ไอ้หนุ่มคนนี+ทาํอะไรเมื
อสักครู่นี+ใครตอบผมได้บ้าง" ความเงียบเขา้
มาเยือน แต่แลว้กย็งัมีผูก้ลา้หาญคนหนึ$งทาํลายความเงียบขึ�น "เขามาส่งพิซซ่าครับ" เลิกประชุมก่อนเที$ยง 

กลบัมาที$หอ้งทาํงานคุยกบัผูบ้ริหารโรงเรียนจนลืมทานขา้วกลางวนั เดือดร้อนเจา้หนา้ที$ตอ้งหาขา้วห่อมาให้
ทาน บ่ายประชุมคณะทาํงานจดังานวนัครูประจาํปี ๒๕๕๑ ปีนี� คุรุสภากาํหนดใหเ้ป็นปีเทิดพระเกียรติที$
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัวทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา คณะทาํงานมีมติใหจ้ดังานที$หอประชุมศูนย์
ราชการในภาคเชา้เหมือนทุกปี กิจกรรมเทิดพระเกียรติก็เสนอกนัหลากหลาย ทั�งการแสดง การปาฐกถา การ
แสดงพระธรรมเทศนา ผมกใ็หก้รอบแนวคิดวา่วนันี� เป็นวนัครูตอ้งทาํใหค้รูมีเกียรติ และสบายใจสกัวนั การ
เชิญคนมาอภิปรายบ่อยครั� งทาํไปทาํมาด่าครูเสียอีก คนจดัเลยเสียคะแนน จึงอยากใหร้ะมดัระวงัเป็นพิเศษ 

ภาคบ่ายเขาจะแข่งขนักีฬาเชื$อมสมัพนัธ์ระหวา่งครูกลุ่มเครือข่ายต่างๆรวมถึงเจา้หนา้ที$ในสาํนกังาน ใช้
สนามโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เยน็จะจดัเลี�ยงสงัสรรคส์าํหรับครูทั�งเขต ณ สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา นี$
เป็นมติของคณะทาํงาน ฝ่ายเลขานุการจะตอ้งไปสานต่อใหส้าํเร็จ เยน็เขา้หอ้งคาราโอเกะแกเ้ครียดกนัมี
ผูบ้ริหารโรงเรียน ๕-๖ คน บา้งกด็ูการแข่งขนักีฬาซีเกมส์เพื$อรอดูฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศไทยกบัพม่า เวลา 
๑๘.๐๐ น.เดินทางไปสนามหนา้ศาลหลกัเมืองเพื$อร่วมโครงการรณรงคใ์หป้ระชาชนไปเลือกตั�ง แต่ฝนตก
หนกั ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที$กาํหนดไวจึ้งกลบับา้นพกั 



กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๐  
เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 
             วนัจนัทร์ที	 ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๐  สายฝนที$โปรยต่อเนื$องกนัมาตั�งแต่เสาร์อาทิตย ์แมไ้ม่หนกัแต่ก็
เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมประเภทกลางแจง้เหมือนกนั เช่น งานเลี�ยง งานสวนสนุก งานออกร้าน แต่ฝนกบั
ชุมพรเป็นของคู่กนั แดดจา้ฟ้าโปร่งอยูดี่ๆ เดีQยวมืดเป็นฝนมาอีกแลว้ ตน้ไมใ้บหญา้ในสาํนกังานเขตเริ$มเขียว
ขจีอีกครั� งเมื$อไดรั้บนํ�าฝน หลงัจากที$ดูเฉามาหลายวนั  เดินไปคุยกบัป้าเขียว "ศน.รัตนา ทรัพยส์มบูรณ์" เธอ
เล่าใหฟั้งถึงความสาํเร็จของงานที$ทาํคือการจดัการศึกษาปฐมวยั จนเป็นที$ชื$นชมของครูเขตอื$น หรือแมแ้ต่
เจา้หนา้ที$ใน สพฐ. ก็อดชื$นชมในความพยายาม ความเสียสละ และความสามารถของเธอไม่ได ้ผมเป็นเพียง
นํ�าเลี�ยงที$ช่วยเติมพลงัใหพ้วกเขามีแรงในการทาํงาน มานั$งในห้องทาํงานของศึกษานิเทศกพ์บวา้
เครื$องปรับอากาศใชก้ารไมไ่ด ้เวลาฝนตกนํ�ารั$วลงมาในหอ้งทาํงาน ไม่มีที$เก็บเอกสาร บอกเขาวา่จะ
ปรับปรุงให ้นายบุญจริง  สายพฒัน ์นกัการภารโรงไปประดิษฐป์ระดอยกรอบไมป้ระตูหอ้งนํ�าที$เจาะรูไวท้ั�ง
สองบานมาใส่ประกอบจนเสร็จ ดแูลว้สวยงาม อากาศหมุนเวียนถ่ายเทไดดี้ แสงสวา่งเพียงพอต่อสวนหยอ่ม
ดา้นหนา้  นั$งทาํงานเอกสารจนเที$ยง จึงไปทานขา้วที$ร้านยายปวด บา้นบางหมาก เพราะเคยสั$งแกงไว ้๑ หมอ้
จะไปเลี�ยงคน จนแลว้จนรอดลืม กวา่จะนึกไดเ้วลากผ็า่นไปหลายวนัแลว้ ข่าววา่ไดจ้าํหน่ายลูกคา้อื$นไป
เรียบร้อยไม่มีเหลือ เพราะเป็นแกงส้มมนัหนู ที$หาทานยาก หลงัอาหารเที$ยงแวะไปดูพนัธ์ุไมที้$มาออกร้าน
จาํหน่ายในงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ ไดต้น้มะกรูด ๑ ตน้ชะมวง ๑ และ ตน้ทาํมงั ๑ นาํไปปลูกที$
สาํนกังานเขต  บ่ายทาํงานแฟ้มเอกสารจนเยน็ 
            วนัองัคารที	 ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื�นที$การศึกษา 
ท่านพินยั  อนนัตพงศ ์อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง และอดีตผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร เป็นประธานการ
ประชุม ปกติท่านมีบา้นพกัที$กรุงเทพฯ ตอ้งเดินทางโดยรถทวัร์มาถึงเชา้นี�  และจะเดินทางกลบักรุงเทพฯคืน
นี�โดยรถทวัร์ เช่นกนั วาระสาํคญัในวนันี� เป็นการพิจารณาแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๑ และ
ประกาศการรับนกัเรียนเขา้เรียนปีการศึกษา ๒๕๕๑  เสร็จประชุมรับประทานอาหารกลางวนัที$สโมสร 
เนื$องจากท่านพินยั อนนัตพงศเ์ป็นคนชุมพร ไดว้างรากฐานการพฒันาไวห้ลายอย่างสมยัดาํรงตาํแหน่งผูว้า่
ราชการจงัหวดั ท่านจึงอยากใชเ้วลาที$เหลือครึ$ งวนักบัการชมแหล่งต่างๆ ผมและคณะจึงนาํทวัร์แบบไม่เป็น
ทางการเริ$มจากไปชมหนองใหญ่ซึ$ งเป็นโครงการพระราชดาํริ แกปั้ญหานํ�าท่วมเมืองชุมพร ขณะนี�ตน้ไมที้$
ปลกูเริ$มโตก็มากมีตายบางส่วน การก่อสร้างอาคารในสวนสาธารณะกาํลงัดาํเนินการ บนเนินทรงงานได้
ติดตั�งภาพปูนปั� นพระราชกรณียกิจในคราวเสด็จมาทรงงานที$หนองใหญ่ นํ�าในคลองส่งนํ�าเขียวเขม้ตาม
ทอ้งฟ้าดูสวยงามกว่าทุกฤดู เป็นที$น่าสงัเกตวา่รูปแบบการก่อสร้างบา้นเราจะสวยงามในระยะแรก เวลาผา่น
ไปหากไมไ่ดรั้บการดูแลสีจะหม่นหมอง ดูทรุดโทรม ในต่างประเทศเขาเนน้ธรรมชาติเป็นหลกั เช่นใชหิ้น



มาก่อใหเ้หมือนกาํแพงธรรมชาติ ยิ$งเก่ายิ$งสวย ไม่ตอ้งดูแลรักษา แมจ้ะลงทุนสูงในเบื�องตน้ แต่เมื$อคิดถึง
อนาคตกลบัประหยดัที$คุม้ค่า  ใชถ้นนเลียบคลองส่งนํ�าหัววงั-พนงัตกั ไปขึ�นที$โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา 
เลี�ยวขวาเขา้ไปโรงเรียนวดัหูรอ เพื$อดูสว้มโรงเรียนที$ปรับปรุงแลว้ วนันี�ไม่ไดบ้อกผูบ้ริหารและครู การจู่
โจมแบบไม่ตั�งตวัทาํใหเ้ห็นว่า ส้วมที$พฒันาทั�งสถานที$และคนใช ้ไปเมื$อไหร่กส็ะอาดและสวยงาม ป้าย
ต่อไปคือศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศกัดิS   หาดทรายรี วนันี� คุณทุเลา  พรหมพิชยั ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัชุมพร กาํลงักาํกบัการจดัสถานที$พิธีบวงสรวงที$จะมีในวนัพรุ่งนี�  วนัที$ 
๑๙  ธนัวาคม  ของทุกปีจะมีพิธีดงักล่าวเป็นการรําลึกถึงเสดจ็ในกรมเพราะเป็นวนัคลา้ยวนัเกิดของท่าน ได้
เวลาอาหารว่างจึงแวะทานกาแฟที$โรงแรมโนโวเทล หาดภราดรภาพ เป็นโรงแรมใหม่ ที$ทนัสมยัระดบัหา้
ดาว มีสนามกอลฟ์ขนาด ๙ หลุมที$สวยงามทา้ทายนกักอลฟ์ทั�งหลาย นอ้งไหม PRM ของโรงแรมใหก้าร
ตอ้นรับอยา่งดี และเลี�ยงกาแฟมื�อนี� เป็นอภินนัทนาการ เธอบอกวา่วนัศุกร์นี� จะไปสวสัดีปีใหม่ผมที$สาํนกังาน
เขต เลยรับปากว่าจะเลี�ยงขา้วเที$ยง  จากโรงแรมขึ�นเขาสูงชนัเพื$อไปชมเจา้แม่กวนอิมที$สร้างไวบ้นยอด
เขามทัรี ปากนํ�าชุมพร สิ$งปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แต่ขาดการดูแล จึงดูทรุดโทรม บนเขายอดนี�สามารถ
มองเห็นเมืองชุมพรไดร้อบทิศ ผมกเ็คยเห็นเจา้แม่กวนอิมมามากแห่งส่วนใหญ่จะประทบัยืน แต่ที$นี$นั$งคลา้ย
องคจ์ตุคามรามเทพ ยกขาขวาแบบชนัเขา้ ขาซา้ยห้อยแบบนั$งแคร่ เจา้หนา้ที$เล่าวา่ในการสร้างอนุสรณ์สถาน
แห่งนี� มีทั�งคนสนบัสนุนและคนคดัคา้น แต่เมื$อมาเห็นการทิ�งใหร้กร้างค่อนขา้งจะเห็นดว้ยกบัฝ่ายคดัคา้น 
เพราะหากทาํแลว้ไม่ใชป้ระโยชน์กป็ล่อยใหเ้ป็นภูเขาตามธรรมชาติดีกวา่ กลบัเขา้เมืองแวะไปถนนหนา้
โรงพยาบาลชุมพรพากนัเดินชมร้านจาํหน่ายไมด้อกไมป้ระดบั เพราะกาํลงัมีงานเทิดพระเกียรติกรมหลวง
ชุมพรฯและงานกาชาดประจาํปี  ราคาตน้หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงกระถางละ ๔,๕๐๐ บาท ลกูหมาราคาขั�นตํ$า 
๓,๕๐๐ บาทจนถึงหมื$นกวา่บาท คนชุมพรมาซื�อหาพนัธ์ุไมก้นัเนืองแน่นทุกปี หลายคนบอกว่าเพราะคน
ชุมพรรักตน้ไม ้ท่านผูว้า่ฯพินยับอกวา่ อาจจะปลูกแลว้ตายไม่เคยรอดจึงตอ้งมาหาซื�อใหม่ทุกปีก็ได ้ อาหาร
เยน็เริ$ม ๑๙.๐๐ น.ที$ร้านพริกหอม ผมเชิญคุณไอศูรย ์ ภาษยะวรรณ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขต มาร่วมโต๊ะดว้ย มี
ทีมจากโรงพยาบาลชุมพรมานั$งอีกโต๊ะ ซึ$ งคุน้เคยกนัดีจึงคุยขา้มโต๊ะกนัได ้เวลา ๒๑.๓๐ น. ส่งแขกกลบั
กรุงเทพฯ จึงเขา้บา้นพกัผ่อน 
            วนัพุธที	 ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๐ เชา้ทาํงานแฟ้มเอกสารทั�งเรื$ องเขา้ใหม่ โดยเฉพาะการขอความ
ร่วมมือในการเลือกตั�งมีเรื$องจากส่วนกลางและจงัหวดั มีครูโทรศพัทม์าเดือดร้อนประสงคจ์ะยา้ยกรณีพิเศษ
เพื$อดูแลบิดามารดาที$เจบ็ป่วยและชราภาพแลว้ ที$สาํคญัขวญัผวากบัผูบ้ริหารที$คอยจบัผิดเขา ผมชี�แจงให้ฟัง
วา่ไม่มีผูบ้ริหารคนไหนที$จะคอยกลั$นแกลง้ลกูนอ้งแบบเอาเป็นเอาตาย บางครั� งเขาอาจจะพดูหยอกลอ้ แต่
บุคลิกคนไม่เหมือนกนั เหมือนผมเขาบอกวา่ "ยิ�มเหมือนหลอก หยอกเหมือนขู่" จึงขอใหส้ร้างเจตคติที$ดีจะ
ทาํใหชี้วิตสงบสุขลง เพราะการยา้ยมีขั�นมีตอนจะสาํเร็จตามใจปรารถนาย่อมไม่ได ้นายคนไหนดุหมั$นเขา้
ใกลเ้ขา้ไวเ้ขาก็เหนื$อยที$จะดุเราเดีQยวกเ็งียบไปเอง ภาษามวยเขาบอกวา่คลุกวงใน เขาไม่สามารถออกหมดั
ออกเข่าไดเ้ดีQยวกห็มดยก เรื$องฟังเรื$องราวจากครูผมไดป้ระสบการณ์ตรงมาเรื$องหนึ$ ง มีครูมาร้องไหร้้องห่ม
ขอยา้ยกรณีพิเศษเพราะจะมาดูแลมารดาที$ป่วยช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้ลย ตอ้งคอยพลิกร่างกายและหาอาหาร



ใหกิ้น โรงเรียนปัจจุบนัห่างไปเกือบ ๘๐ กม.มีความลาํบากน่าเวทนายิ$งนกั ฟังแลว้พวกเรากส็งเคราะห์ครู
รายนี� ใหไ้ปช่วยราชการในโรงเรียนที$สะดวกในการแสดงความกตญั]ู หลายเดือนต่อมาผมพบเธอเมื$อออก
เยี$ยมโรงเรียน จึงถามถึงสุขภาพคุณแม่ เธอทาํหนา้งงๆกวา่จะตอบว่าดีขึ�น สงสยัจะลืมบทที$เคยแสดง
ไว ้ ก่อนเที$ยงใหพ่้อครัวใหญ่ นายสุพรรณ ศรีสงกา ไปซื�ออาหารสดจากตลาดมาทาํกบัขา้วมื�อเที$ยงกินกนั 
เขาร่วมแรงแข็งขนัเลยเที$ยงนิดหน่อยอาหารจานเดด็ก็ถูกลอ้มวง แบบคนกินเหงื$อไหลไคลยอ้ยเพราะรสจดั 
บ่ายเจา้ของโรงเรียนเอื�อพรคริสเตียนมอนเตสซอร์รี$ เป็นโรงเรียนเอกชน ตั�งอยู่ที$อาํเภอละแม สังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๒ มาพบเพื$อเชิญชวนเพื$อนครูผูบ้ริหารในเขต ๑ ไปร่วมงาน 
ครบรอบ ๑๐ ปีของโรงเรียนในวนัที$ ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ภาคบ่ายจะมีการอภิปรายทางวิชาการเรื$อง"การ
จดัการศึกษาในยคุโลกาภิวตัน์"  มี รศ.ประภาภทัร นิยม ผูอ้าํนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ และ ผศ.ปาริชาติ 
สุวรรณบุปผา มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมอภิปราย เยน็ไปเดินดูตน้ไมบ้ริเวณงานกาชาดอีกรอบ ก่อนกลบั
บา้นพกั 
            วนัพฤหัสบดทีี	 ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๐  เชา้ออกจากสาํนกังานประมาณ ๐๘.๐๐ น. เดินทางไป
โรงเรียนบา้นเขายาวราษฎร์พฒันา ใชเ้สน้ทางผา่นบา้นขุนกระทิง บา้นเขาวง บา้นถํ�าสิงห์ จึงถึงบา้นเขา
ยาว สองขา้งทางเป็นสวนผลไมที้$ร่มรื$นและอุดมสมบูรณ์เหมือนเมืองในฝัน คลา้ยสวนในเมืองแม่กลอง 
ต่างกนัที$แม่กลองจะขดุคูใหน้ํ� าเขา้ร่องสวน เพราะมีลาํคลองมาก ที$นี$ปลูกบนพื�นราบเนินเขา ไม่มีร่องนํ�า 

วนันี�สาํนกังานปฏิรูปที$ดินเพื$อเกษตรกร(สปก.) มาจดักิจกรรมใหโ้รงเรียนที$ตั�งอยูใ่นเขตที$ดิน สปก.ทั�ง
จงัหวดัมาแสดงนิทรรศการและแข่งขนัถึงวิธีดาํเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการออม จดัทาํบญัชี
ครัวเรือน ผมเดินชมนิทรรศการที$เนน้หนกัไปทางผลิตปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชสวนครัว และสมุนไพร การ
เพาะเลี�ยงสัตว ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดั นายสมศกัดิS   ตะเภานอ้ย เป็นประธานเปิดงาน อาคารสถานที$ของ
โรงเรียนบา้นเขายาวราษฎร์พฒันา มีการจดัสวนหย่อมนํ�าพุไดส้วยงาม  เพราะมีครูที$สนใจและชาํนาญใน
เรื$องนี�จนสามารถทาํเป็นอาชีพเสริมได ้หอ้งนํ�าหากพฒันาและตกแต่งจะสวยงามน่าใช ้หลงัโรงเรียนมี
กระสอบทรายไวใ้หน้กัเรียนฝึกซอ้มกีฬามวย การแข่งขนัยงัไม่จบตอ้งขอตวัเดินทางกลบั มาทานขา้วกลาง
วนัที$ร้านริมเขื$อนบา้นเขาวง วนันี�นํ�าในเขื$อนยงัเต็มสีเขียวมรกตสวยงาม อิ$มแลว้กลบัเขต เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ไปประชุมศึกษานิเทศกข์องเขตที$เขาเชิญไวว้า่ใหไ้ปพูดคุยใหแ้นวทางการทาํงาน เป็นการพูดแบบคนใน
ครอบครัวทั�งเรื$องการปฏิบติัตน การทาํงานในองค์กร และการทาํงานร่วมกบัโรงเรียน  นาํกลยทุธ์ปี ๒๕๕๑ 
มาสรุปใหฟั้งอีกครั� งทั�ง ๖ กลยุทธ์  ปัญหาหนึ$งที$ศึกษานิเทศกต์อ้งการใหผ้มดาํเนินการคือกาํหนดเป้าหมาย
ใหโ้รงเรียนปฏิบติัไวเ้ลยวา่เมื$อนกัเรียนจบชั�นใดชั�นหนึ$ งควรจะมีความสามารถอย่างไรเป็นขั�นตํ$า โรงเรียน
ไหนทาํไม่ไดก้็ให้ผูบ้ริหารรับผิดชอบ กเ็ห็นดว้ยแต่กย็งัไม่เห็นผลที$จะเกิดขึ�นไดเ้ป็นจริงจงั เพราะคุณภาพ
การศึกษาไม่สามารถออกเป็นคาํสั$งเอาได ้เป็นผลผลิตที$เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที$มีประสิทธิภาพ 

ซึ$ งออกจากจิตสาํนึกแห่งความเป็นครูมากกวา่การบีบบงัคบัจากภายนอก แต่เห็นดว้ยอย่างยิ$งวา่ทาํอย่างไรให้
ผูบ้ริหารอยูโ่รงเรียนมากขึ�น มีคนมาบอกมากล่าวว่าผูบ้ริหารโรงเรียนหลายแห่งไม่ค่อยอยู่โรงเรียน มี
ราชการภายนอกมาก ซึ$ งเขากมี็อาํนาจอนุญาตการไปราชการของตนเองตามที$เลขาธิการ กพฐ.มอบอาํนาจให้



โดยตรง การใชดุ้ลยพินิจตรงนี� จึงเดด็ขาดที$เจา้ตวั แมผ้มจะเป็นผูบ้งัคบับญัชาและเป็นผูมี้อาํนาจสั$งบรรจุตาม
มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎหมายว่า
ดว้ยการนี� กไ็ม่ไดม้อบอาํนาจในเรื$องนี� ไวใ้ห ้ อยา่งไรกต็ามรับปากวา่จะสอดส่องดูแลใหม้ากขึ�น แต่เท่าที$
ออกไปโรงเรียนโดยไม่นดัหมายล่วงหนา้ส่วนใหญ่จะพบผูบ้ริหารอยู่โรงเรียน อาจจะเป็นความโชคดีของผม 
เรียกวา่ทาํบุญร่วมกนัไวม้ากจึงไดพ้บกนัที$โรงเรียน ส่วนท่านที$ไม่พบอาจทาํบุญร่วมกนัมานอ้ยจึงไม่ค่อยเจอ
กนั บ่ายขึ�นไปทาํงานเอกสารจนเยน็  

            วนัศุกร์ที	 ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๐ เชา้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั�นพื�นฐานเพื$อการประกนัคุณภาพผูเ้รียน ปีการศึกษา ๒๕๕๐  ระดบัเขตพื�นที$การศึกษา ซึ$ ง
สถาบนัทดสอบแห่งชาติกาํหนดใหส้อบวดัในชั�นประถมศึกษาปีที$ ๓ สอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ และมธัยมศึกษาปีที$ ๓  สอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ  วิทยาศาสตร์ 
และสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  จะสอบพร้อมกนัทั$วประเทศในวนัที$ ๑๒ กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๑ การ
สอบครั� งนี� จะแยกนกัเรียนปกติและนกัเรียนการศึกษาพิเศษ  จะมีการสบัเปลี$ยนกรรมการคุมสอบระหวา่ง
โรงเรียน แต่ใหผู้บ้ริหารโรงเรียนทาํหนา้ที$ประธานสนามสอบ  ประชุมไดค้รึ$ งทางตอ้งลงไปพบแขกที$นดั
หมายไวม้อบท่านรองฯที$รับผิดชอบดาํเนินการประชุมต่อไปจนจบ  รับรองผูแ้ทนโรงแรมโนโวเทลชุมพร
ที$มาเยี$ยม ไดส้อบถามขอ้มูลความพร้อมที$จะรองรับการประชุมระดบัประเทศที$มีผูบ้ริหารระดบัสูงประมาณ 

๓๐๐ คน ทางโรงแรมยืนยนัว่าหอ้งประชุมสามารถรองรับไดไ้มเ่กิน ๓๕๐ คน ส่วนหอ้งพกัเขามี ๘๖ หอ้งแต่
ตอ้งสาํรองแขกต่างประเทศ ๔๐ หอ้ง จึงใชไ้ดเ้พียง ๔๖ หอ้ง นบัเป็นอุปสรรคอยา่งหนึ$งในการจดัประชุม 
หากใชที้$นี$ประชุมจะตอ้งไปพกัโรงแรมอื$น ซึ$ งห่างไกลออกไป เที$ยงเลี�ยงอาหาร ๑ มื�อตามสัญญา   บ่าย
ทาํงานแฟ้มเอกสารจนถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางกลบันนทบุรี เพื$อไปเลือกตั�งในวนัที$ ๒๓ 
ธนัวาคม  ๒๕๕๐ เพิ$งสงัเกตวา่กระเป๋าโน๊ตบุคถูกสับเปลี$ยนจากกระเป๋าหนงัแทเ้ป็นหนงัเทียม คราวที$ส่งไป
ซ่อม hard disk เมื$อวนัที$ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ตอ้งประสานใหฝ่้ายพสัดุช่วยติดตามทวงถามร้านให้
หน่อย ความไมเ่ป็นมาตรฐานของร้านทาํใหเ้กิดปัญหา ปกติเวลาส่งโน๊ตบุค ซ่อมในร้านมาตรฐานทั$วไป จะ
มีหมายเลขปิดไวที้$เครื$องและกระเป๋าตรงกนั โอกาสผิดพลาดนอ้ยมาก งานนี�ตอ้งโทษตวัเองที$เลือกร้าน
ไม่ไดม้าตรฐาน และขาดการสังเกตเมื$อตรวจรับพสัดุ รถขึ�นกรุงเทพฯเยน็นี�นอ้ยกวา่ครั� งที$แลว้ คงจะรอขึ�น
ช่วงปีใหม ่ถึงบา้นพกั ๓ ทุ่มกวา่   

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

 



 ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๐  

เรียน   เพื	อนครู ผู้บริหารที	เคารพรักทุกท่าน 
  

                วนัจนัทร์ที	 ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โอเ้อว้ิหารรายอยูบ่า้นเพื$อติดตามผลการเลือกตั�งที$
แน่นอนจากกลุ่มเพื$อน ไดแ้ต่ลุน้เอาใจช่วยมาตั�งแต่เมื$อวาน หลายรายที$ติดต่อไดก้็ใหก้าํลงัใจทางโทรศพัท ์ดู
คะแนนรายงานผลของ กกต. ติดเขา้มาหลายคนเหมือนกนัแต่หลากหลายพรรคการเมือง บ่ายสองโมงออก

เดินทางจากบา้นพกัที$นนทบุรี ขาลงรถมากเหมือนกนั แต่พอทาํความเร็วได ้ แวะทานกาแฟมาเป็นระยะ ถึง
ประจวบคีรีขนัธ์ประมาณ ๑๗ นาฬิกา สถานีบริการนํ�ามนัของ ปตท. ที$ปรับปรุงใหม่เปิดบริการแลว้ กาํลงัจดั
ภูมิทศันใ์หม่ทั�งหมด โดยนาํตน้ไมข้นาดใหญ่ที$ขดุลอ้มมาลง มีตน้กะโดนใหญ่ ๑ ตน้เห็นแลว้สวยงาม ที$เขต
ก็กาํลงัจะขดุลอ้มตน้ไมช้นิดนี�มาลงเหมือนกนั ท่านผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองเนียน คุณปริญญา พงศ์
กาสอ ส่งข่าวมาวา่ไดข้อชาวบา้นไวแ้ลว้ จะไปขดุลอ้มเองกไ็ด ้หรือจะใหช้าวบา้นช่วยกไ็ด ้ผมผดัผอ่นว่าจะ
ขอเขา้ไปดูดว้ยตาก่อนแลว้จะตดัสินใจอีกที แต่มีขอ้แมว้า่ บริเวณนั�นจะตอ้งมีหลายตน้ เป็นการขอแบ่งมา
ปลกู หากมีเพียงตน้เดียวไม่เอา ใหเ้ป็นสมบติัของคนแถวนั�นจะดีกวา่ เพราะต่อไปจะหายาก แวะซื�อกบัขา้วที$
ร้านคอนวอยเลยศาลพ่อตาหินชา้งไปเลก็นอ้ย เพื$อเป็นเสบียงมื�อเยน็นี�  หากทานที$ร้านจะเสียเวลามากไป 
เพราะเกือบสองทุ่มกวา่แลว้ ไปทานที$บา้นสะดวกที$สุด นกัขบัรถทางไกลส่วนใหญ่จะคิดแบบผม คือมุ่งไปสู่
จุดหมายปลายทาง จนบางครั� งกลายเป็นโรคกระเพาะอาหารไปกมี็ ถึงบา้นพกัเกือบสามทุ่ม ทาํงานต่อจน
เที$ยงคืนจึงไดพ้กัผอ่น 
           วนัองัคารที	 ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  วนันี� เป็นวนัคริสตม์าส ผมอ่านประวติัความเป็นมาของ
วนัคริสตม์าส พบวา่เป็นการฉลองการบงัเกิดของพระเยซู คาํวา่ "คริสตม์าส" เป็นคาํทบัศพัท์

ภาษาองักฤษ  Christmas มาจากคาํภาษาองักฤษโบราณว่า Christes Maesse ที$แปลวา่ 

"บูชามิสซาของพระคริสตเจา้"  คาํวา่ "Christes Maesse"  พบครั� งแรกในเอกสารโบราณเป็น

ภาษาองักฤษในปี 1038 และคาํนี�กไ็ดแ้ปรเปลี$ยนมาเป็นคาํว่า Christmas  ภาษาไทยใช ้
"คริสตม์าส" ก็มีความหมายทาํนองเดียวกนั คาํวา่ "มาส" แปลวา่ "เดือน"เทศกาลคริสตม์าสจึง เป็นเดือนที$
เราระลึกถึงพระเยซูคริสตเ์จา้เป็นพิเศษ คาํวา่"มาส" คือ"ดวงจนัทร์" ตีความในภาษาไทยไดว้า่พระเยซูทรง

เป็นความสว่างของโลกเหมือนดวงจนัทร์ เป็นความสว่างในตอนกลางคืน  Merry X'mas คาํวา่ 
Merry ในภาษาองักฤษโบราณ แปลวา่"สนัติสุขและความสงบทางใจ" คาํนี� จึงเป็นคาํที$ใชอ้วยพรคนอื$น

ขอใหเ้ขาไดร้ับสนัติสุขและความสงบทางใจ    ถือเอาประเพณีของชนในทอ้งถิ$นนั�น มาประยุกตเ์ขา้กบั
ศาสนา โดยจดัใหมี้การฉลองเพื$อระลึก ถึงการบงัเกิดของพระเยซูที$เขายกยอ่งเหมือนกษตัริยผ์ูย้ิ$งใหญ่แห่ง

สากลโลก ผูท้รงเกียรติเลอเลิศ  ประเพณีนี� ไดเ้ริ$มมาจากรุงโรมในศตวรรษ ที$ 4 และ ค่อยๆ เผยแพร่ไปทุก

ทวีป  ปีนี�ตรงบนัไดทางขึ�นชั�น ๒ ของสาํนกังานเขตกมี็ตน้คริสตม์าสวางไวเ้พื$อใหเ้ขา้กบักาลสมยัเช่นกนั 
เรียกวา่หมุนตามโลก สายๆไดรั้บโทรศพัทจ์ากสื$อมวลชนว่าเกิดเหตุครูทาํร้ายร่างกายนกัเรียนที$ท่าแซะ เป็น



ครูผูห้ญิงถีบนกัเรียนเขา้บริเวณชายโครง บาดเจบ็เขา้รักษาตวัที$โรงพยาบาลเกินกว่า ๗ วนั ฟังเบื�องตน้วา่เด็ก
นกัเรียนคนนี� สุขภาพไม่แขง็แรง ครูใหไ้ปทาํกิจกรรมปลูกตน้ไม ้แต่ไม่สบอารมณ์เพราะชา้และไม่ไดด้ั$งใจ 
ครูจึงใชเ้ทา้ที$ใส่รองเทา้สน้สูงถีบจนบาดเจบ็เขา้โรงพยาบาลหลายวนั เขาบอกวา่ผูป้กครองไปแจง้ความที$

สถานีตาํรวจแลว้ และเสียค่าปรับไปแลว้ ขณะนี�ชาวบา้นไม่พอใจอยากใหค้รูคนนี� ยา้ยออกไปอยูที่$อื$น  ผมก็
เรียนไปวา่จะหาขอ้เท็จจริงและใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย ไดติ้ดต่อพดูคุยกบัผูอ้าํนวยการโรงเรียน ทราบ
วา่ไดช่้วยเหลือดูแลนกัเรียนในเบื�องตน้แลว้ ครูท่านนี� เป็นคนรับผิดชอบดีมาก แต่ใจร้อนไปหน่อย ยา้ย

โรงเรียนมาหลายแห่งแลว้กบัสาเหตุทาํนองนี�  ผมแนะนาํให้ตั�งกรรมการสืบขอ้เท็จจริง และคาดวา่เรื$องนี�
น่าจะเป็นข่าวในสื$อมวลชน ขอใหร้ายงานเป็นหนงัสือมายงัเขตดว้ย  มอบท่านรองฯสมศรี  เทพประชา 

ท่านรองฯ สมมิตร  ชา้งคล่อม นาํคณะศึกษานิเทศกแ์ละนกัวิชาการศึกษา ไปร่วมเสวนาทางวิชาการที$อาํเภอ

ละแม  ตามที$โรงเรียนเอื�อพรคริสเตียนมอนเตสซอร์รี$  เชิญไว ้หากจะถามความในใจก็อยากไปร่วมงานดว้ย
ตนเอง แต่เมื$อทราบวา่มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัชุมพร จึง
ตดัสินใจอยูที่$เขต ทั�งนี�  เพราะอาณาเขตแห่งการทาํงานของ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษา ถูก
จาํกดัไวเ้ฉพาะในเขต การขา้มเขตพื�นที$ไปร่วมกิจกรรมในโรงเรียนนอกสังกดั โดยไม่มีคาํเชิญจากเขต
เจา้ของพื�นที$จึงมีความยุ่งยากใจ บวกลบคณูหารแลว้มอบผูแ้ทนไปเป็นทางออกที$น่าจะเหมาะสม ตวัเองก็

ติดตามทางวิทยุกระจายเสียง วิทยากรงานนี� เก่งกลา้สามารถมาก โดยเฉพาะผูด้าํเนินการอภิปราย คุณไอศูรย ์
ภาษยะวรรณ์ แจกลูกไดย้อดเยี$ยม ท่านผูอ้าํนวยการโรงเรียนออกมาพบดว้ยตนเองเพื$อชี�แจงเรื$องครูทาํร้าย
นกัเรียน สุดทา้ยท่านกข็อใหเ้ขตดาํเนินการทั�งการตั�งกรรมการสืบขอ้เท็จจริง และใหอ้อกนอกพื�นที$ชั$วคราว 

เยน็นี�แวะทานอาหารที$ครัวผกัสดลองสั$งอาหารตามเทศกาลมาทาน คือ เสต็กหมแูละสปาเก็ตตี�  สมยัรับ
ราชการอยู่ที$ อ.คลองลาน จ.กาํแพงเพชร เมื$อถึงเทศกาลคริสตม์าส พวกเราจะอบไก่งวงทั�งตวัมาเฉือนกินกนั 
มีเหลา้ขา้วโพดและนํ�าผึ�ง เป็นยากระสาย  แต่ที$ชุมพรไม่มีทั�งไก่งวงและเหลา้ขา้วโพด จะมีบา้งกค็งเป็นเนื�อ
นกกระจอกเทศ 

           วนัพุธที	 ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐  วนันี�นดัแถลงข่าว "สุดยอดนกัเรียนเก่ง สพท. ชุมพร เขต ๑" 
ความจริงมีเฉพาะนกัเรียนจากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ที$ไปแข่งขนักิจกรรมต่างๆทั�งในและต่างประเทศจน

ไดรั้บรางวลัดีเด่น  วนันี�นดัสื$อมวลชนทุกสาขามาพร้อมกนัที$สโมสร นกัเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

พร้อมผูป้กครองไดม้ารับประกาศเกียรติคุณบตัรจากผม  หอ้งเขาปูน อาคารสโมสรจึงคบัแคบลงไปทนัที แต่
เมื$อผูที้$มามีความสุขทุกอย่างกด็ูดีไปทุกเรื$อง เป็นที$น่ายินดีกบัคุณพ่อคุณแม่ที$มีลูกเก่งและดี บนโต๊ะแถลง
ข่าวไดอ้ญัเชิญถว้ยรางวลัพระราชทานสาํหรับนกัร้องชนะเลิศการประกวด วนันี�จะมีการโชวเ์สียงกนัหลงัจบ

แถลงข่าว  ผมไดเ้ล่าความสาํเร็จของหน่วยงานในรอบปีที$ผา่นมาใหพี้$นอ้งสื$อมวลชนรับทราบหลายเรื$องทั�ง
ผลการประเมินระดบัประเทศ ในระดบั ป.๖ และ ม.๓ ที$ค่าเฉลี$ยระดบัเขตสูงกวา่ระดบัประเทศทุกกลุ่มสาระ 

ผลการประเมินการบริหารสาํนกังานเขตที$ไดค้ะแนน ๓.๖๔ จากคะแนน ๔ แตม้ อยู่ในกลุ่ม A  ผลการ
แข่งขนัทกัษะงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนภาคใตที้$เราชนะเลิศมากที$สุด โรงเรียนชุมชนมาบอาํมฤตไดร้างวลั



โครงการคุณธรรม และแนวทางพฒันาที$จะทาํโครงการสว้มสวยโรงเรียนดีที$ชุมพร เป็นการยกระดบั
คุณภาพชีวิตของนกัเรียนและครู โดยเอาส้วมเป็นแกนในการพฒันา ประการสุดทา้ยแถลงถึงปัญหาอุปสรรค
หรืออาจบอกว่าสิ$งที$ยงัทาํไม่สาํเร็จกไ็ด ้เช่น ระบบดูแลนกัเรียนใหป้ราศจากอบายมขุ ประเภทตูเ้กมส์ ที$มี
บริการอยู่รอบโรงเรียนขนาดใหญ่ และกาํลงัขยายไปสู่ชนบท ปัญหานกัเรียนออกกลางคนัหรือตกหล่น 
ปัญหาการอ่านออกเขียนได ้ปัญหาการขาดแคลนครู ปัญหาประสิทธิภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนและครู ผม
ใชเ้วลาไม่มากนกัเปิดโอกาสใหสื้$อมวลชนแลกเปลี$ยนความคิดเห็นและสอบถามปัญหาในหลายประเดน็ 
โดยเฉพาะเรื$องครูลงโทษนกัเรียนดว้ยความรุนแรง ตามที$เป็นข่าวทางสถานีวิทยโุทรทศัน ์ช่อง ๕ ไปเมื$อคืน 
ผมเรียนวา่วนันี�ไดแ้จง้ใหค้รูท่านนี�มารายงานตวัที$เขตเพื$อสืบขอ้เท็จจริงต่อไป ผมไดร้ายงานเหตุการณ์

เบื�องตน้ใหคุ้ณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา ทราบท่านเสนอวา่เวลาตรวจสุขภาพประจาํปีน่าจะตรวจ
สุขภาพจิตกนับา้ง ผูสื้$อข่าวสายทหารบอกวา่ของทหารบงัคบัให้กาํลงัพลตอ้งตรวจสุขภาพจิตทุกปี เพราะ
เป็นผูถื้ออาวธุสงคราม หากจิตผิดปกติ อนัตรายมาก  พวกเราใชเ้วลาจนเที$ยงจึงจบรายการแถลงข่าว ได้
รับประทานอาหารร่วมกนัถือวา่เป็นการเลี�ยงส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ นกัเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาที$
ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงรางวลัพระราชทานสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มาโชว์
เสียงที$เสนาะเพราะพริ�งของเธอ ฟังแลว้พวกเราบอกวา่ไม่อยากร้องตามหลงัเธอ คุณภาพห่างกนัมาก หากมี

ครูแต่งเพลงดีๆให ้ผมว่าสามารถเป็นนกัร้องอาชีพไดเ้ลย   บ่ายครูผูเ้ป็นข่าวส่งทา้ยปี ๒๕๕๐ มารายงานตวั 
ผมถามขอ้มลูเบื�องตน้และแจง้ใหท้ราบวา่ไดท้าํหนงัสือแจง้โรงเรียนใหส่้งตวัมาประจาํสาํนกังานเขตเป็น
การชั$วคราว ใหท้าํงานอยู่หนา้หอ้งผมไปก่อนจนกวา่จะมีคาํสั$งเป็นอยา่งอื$น ฟังเธอเล่าใหฟั้งกไ็ม่น่าจะ
ร้ายแรงเหมือนที$เป็นข่าว อย่างไรก็ตามคงมอบภาระนี� ใหค้ณะกรรมการสืบขอ้เท็จจริงดาํเนินการต่อไป มี
กิจกรรมส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ของเจา้หนา้ที$ในสาํนกังานเขต เขาแข่งกีฬาระหว่างกลุ่ม ต่อเนื$องไป
จนถึงภาคกลางคืนมีงานเลี�ยงและการแสดงบนเวที แต่ละกลุ่มไดแ้สดงแบบทุ่มทุนและทุ่มตวั จึงมีความ
สนุกสนานกนัทั$วหนา้  และการจบัของขวญัทั�งรางวลัพิเศษและแลกเปลี$ยนกนั ๔ ทุ่มงานก็เลิก 
            วนัพฤหัสบดทีี	 ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ภาคเชา้มีการประชุมหวัหนา้ส่วนราชการที$ศาลากลาง
จงัหวดั ศูนยร์าชการ วนันี� การประชุมมีวาระที$น่าชื$นชมความคิดของผูว้่าราชการจงัหวดั ท่านมอบหมายให้
คลงัจงัหวดั ออกติดตามการใชง้บประมาณบริหารระบบซีอีโอที$ผา่นมา ท่านคลงัไปถ่ายภาพไปติดตามมา
นาํเสนอใหที้$ประชุมทราบ มีบางโครงการเท่านั�นที$ไดป้ระโยชน์และใชป้ระโยชนอ์ยู่ ส่วนใหญ่เป็น
อนุสาวรีย ์ ที$แยก่วา่นั�นบางโครงการไดว้า่จา้งใหน้กัวิชาการศึกษาความเป็นไปได ้ในวงเงินที$สูงถึง ๙ ลา้น

บาทสรุปแลว้ไม่ไดท้าํอะไรอีกเลย ทิ�งเงินไปเปล่าๆ  อีกโครงการหนึ$ งศึกษาความเป็นไปได ้๓ ลา้นบาท 
ดาํเนินการไป ๖ ลา้นบาท แต่ก็ลม้เหลว ควรไปเรียก ๓ ลา้นคืนมาเพราะศึกษาไมดี่ทาํใหรั้ฐเสียเงินไปอีก ๖ 
ลา้นบาท หลงัประชุมหวัหนา้ส่วนราชการมีการประชุมคณะกรรมการความมั$นคงฯของจงัหวดั เดือนนี�ไม่มี
วาระพิเศษมานาํเสนอ เที$ยงกวา่จึงเลิกประชุม กลบัไปทานขา้วกลางวนัที$สโมสร เป็นรายการเกบ็ตกจากงาน
เลี�ยงเมื$อวานนี�  พ่อครัวแม่ครัวช่วยกนัปรุง เขาบอกวา่เจา้หนา้ที$ในเขตเกือบทุกคนรับประทานอาหารมื�อเที$ยง



ที$นี$เรียบร้อยแลว้ ผมจึงฉนัเอกาตามภาษาพระ บ่ายทาํงานเอกสารและตอ้นรับคณะผูบ้ริหารที$แวะมาเยี$ยม
อวยพรในเทศกาลปีใหม่ เยน็ไปเป็นประธานเปิดการแสดงรอบกองไฟของลกูเสือโรงเรียนบา้นดอนไทยงาม 
มีการประกอบพิธีมอบเครื$องหมายวดูแบดจ ์๒ ท่อนแก่ครูโรงเรียนนี�จาํนวน ๑๓ ราย เขาเลี�ยงอาหารเยน็ใต้

แสงเทียน เหตุเพราะไฟฟ้าดบั  หลงัเปิดรอบกองไฟและชมการแสดงไป ๑ รายการ ไดม้อบหนา้ที$ประธาน
ให ้ผอ.จนัทร  พลสิงห์ โรงเรียนปากนํ�าชุมพรวิทยาดาํเนินการต่อ  ผมกลบับา้นเปลี$ยนเสื�อผา้ไปร่วมงาน
วนัครอบครัวของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา งานนี�ครูจะพาครอบครัวมาทานขา้วร้องเพลงดว้ยกนั เป็นงาน
สงัสรรคส่์งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม ่มีบุคคลภายนอกเป็นแขกรับเชิญพอสมควร ส่วนใหญ่จะเป็นผูมี้อุปการ
คุณต่อโรงเรียน อยู่ถึง ๔ ทุ่มจึงขอกลบัไปพกัผ่อน  
            วนัศุกร์ที	 ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ภาคเชา้นาํคณะที$ประกอบดว้ยรองผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
เขต หวัหนา้กลุ่มและเจา้หนา้ที$ ๑๐ กวา่คนไปคารวะผูว้า่ราชการจงัหวดัและรองผูว้า่ราชการจงัหวดั ที$ศูนย์
ราชการ ไดรั้บพรปีใหม่กนัแลว้ ไปทานขา้วกลางวนัที$ร้านกอบเงิน ตรงขา้มศูนยร์าชการ วนันี�อาหารรสจดั 
แต่ปลาไม่ค่อยจะสด ไข่เจียวจึงอร่อยที$สุด เมื$อคืนสามีของเจา้หนา้ที$ในสาํนกังานเสียชีวิต ๑ ราย เนื$องจาก
เสน้เลือดในสมองตีบตนั อายุ ๖๐ ปีเศษ กาํลงัคิดจะไปทานขาหมูเยอรมนัที$ร้านมารีน่า ถนนราชพฤกษ ์คง
ตอ้งเปลี$ยนโปรแกรมใหม่ บ่ายทาํงานเอกสารที$พอจะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จในปีนี�  เพราะสัปดาห์แรกของปี
ใหม่ผมติดราชการที$กระทรวง(กคศ.) ทั�งสปัดาห์ กลบับา้นก่อนเลิกงานเพื$อเกบ็ขา้วของสาํหรับเดินทางเขา้
กรุงเทพฯ ออกเดินทาง ๑๖ นาฬิกา วนันี� รถมากทั�งขาขึ�นและขาล่อง มาแวะทานขา้วเยน็ที$ร้าน Coffee 
Go ทบัสะแก ขบัแบบไม่รีบร้อนถึงบา้นพกั ๒๒ นาฬิกาเศษ  

กาํจดั  คงหนู 
ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที$การศึกษาชุมพร เขต ๑  

 


